

คำนำ

มังคลัตถทีปนี เป็นหนังสือที่ท่านผู้รู้รับรองแล้วว่า อยู่ในชั้นหนังสือที่แต่งดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง เพราะประกอบด้วยคุณลักษณะหลายประการ เช่นวางโครงเรื่องดี ใช้ถ้อยคำพร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ วิธีแต่งก็เหมาะสมเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดให้เป็นหลักสูตรของ ป. ๕ และเป็นบุพพประโยค ป.๕.๑ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ คือ เป็นเนตติของนักประพันธ์ นักเทศก์ และนักปฏิบัติเป็นอันมาก.

มีปัญหาคำนำค้างอยู่ข้อหนึ่ง คือมังคลัตถทีปนีจัดเป็นหนังสือชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือเกจิอาจารย์ เพราะมังคลัตถทีปนีบรรจุไว้ทั้งอรรถกถา ทั้งฎีกา ทั้งอนุฎีกา ทั้งคำเกจิอาจารย์. ท่านพระสิริมังคลาจารย์เป็นผู้แต่ง แต่งมุ่งแก่ความในมงคลสูตร โดยยกบาลีในมงคลสูตรเป็นอุเทศ แต่ในการแต่งแก่นั้น ที่ไหนท่านวิจารณ์แสดงมติ ท่านก็อ้างอรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง คำเกจิอาจารย์บ้าง ประกอบกับคำของท่านเพื่อให้เป็นหลักฐาน ที่ไหนท่านไม่แก้เองโดยตรง ท่านก็ยกปกรณ์นั้น ๆ ขึ้นเป็นคำแก้. โดยลักษณะเช่นนี้ มังคลัตถทีปนี จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดเป็นหนังสือชั้นใดชั้นหนึ่งโดยเฉพาะได้ แต่ต้องนับว่าเป็นหนังสือชั้นปกรณ์พิเศษที่ดีเยี่ยม เป็นเกียรติอันงาม สำหรับภิกษุไทย.

มังคลัตถทีปนี ที่เป็นพакย์มคธ แม้จะได้ชำระกันมาหลายคราว ก็ยังคงมีคำผิดพลาดที่คนชั้นหลังมองเห็นอยู่บ้าง แต่ความผิดพลาดนั้นแก้ไขได้ ไม่ควรยกขึ้นเป็นข้อตำหนิ. มังคลัตถทีปนี เป็นหนังสือที่ละเอียด มีข้อเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ควรพิจารณาอยู่แทบทั้งคัมภีร์ จึงเป็นเรื่องที่วิตกหนักใจของผู้จัดทำในพакย์ไทยอยู่ไม่น้อย ข้อยากลำบากทั้งหลาย ในการถ่ายจากพакย์มคธ มาเป็นพакย์ไทย มีหลายประการ เช่น

๑. การแปล ถือหลักว่าต้องคำนึงถึงผู้ศึกษาเป็นสำคัญ ผู้แปล ได้พยายามแปลไม่โลดโผนนัก มุ่งอรรถทางมคธให้ตรงกับไทยให้ สำนวนเรียบร้อยกะทัดรัด ไม่รุ่มร่าม แต่การแปลที่จะให้ถูกต้องตาม ลักษณะที่นิยมนั้น ก็เป็นเรื่องยากอยู่มากเหมือนกัน เพราะครูอาจารย์ ในสำนักหนึ่ง ๆ นิยมต่างกันบ้าง บางแห่งอาจแปลได้หลายนัยบ้าง เพราะฉะนั้น จึงขอให้เข้าใจว่า ที่แปลในหนังสือชุดนี้เป็นมติของ ครูอาจารย์ในสำนักหนึ่ง และโดยลักษณะหนึ่งเท่านั้น.

๒. การตรวจ ถือหลักความถูกต้องโดยอรรถพัญชนะและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประมาณ. อนึ่ง การแปล ได้ขอให้ พระเปรียญในกองตำราบ้าง ในต่างวัดบ้าง ช่วยแปล เมื่อแปลกัน หลายรูป ถ้อยคำสำนวนก็ต้องแตกต่างกันตามความพอใจของผู้แปล เมื่อเป็นเช่นนี้ การตรวจ ก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับถ้อยคำสำนวน และอื่น ๆ ให้ลงระเบียบเดียวกัน ไม่ให้ลัดกัน แม้เช่นนั้น ก็อาจมี ที่ลัดกันอยู่บ้าง แต่ก็จะได้แก้ไขให้เป็นระเบียบในกาลต่อไป.

การลงเชิงอรรถ ถือหลักว่า ลงแต่ข้อความที่ผู้ศึกษาชั้นนี้ควร ทราบเท่านั้น. ข้อความที่ลงเชิงอรรถนั้น แบ่งเป็นส่วนข้อความรู้ อย่างหนึ่ง บอกชื่อคัมภีร์ที่มาอย่างหนึ่ง, ข้อความรู้นั้น ที่เป็นศัพท์ ทางไวยากรณ์ ก็แสดงโดยอรรถพัญชนะ ที่เป็นศัพท์เกี่ยวกับธรรม หรือลัทธิศาสนา ก็ชี้แจงไว้เท่าที่สามารถ. คัมภีร์ที่มานั้น พึงทราบว่า คัมภีร์ใดได้พิมพ์เป็นอักษรไทยเรียบร้อยแล้ว จึงอ้างคัมภีร์นั้นบอกเล่ม เลขหน้าไว้เสร็จ ถ้าคัมภีร์ใด ยังไม่ได้พิมพ์ ก็ไม่ได้อ้าง.

หลังว่าหนังสือนี้ จักเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความ สะดวกตามสมควร.

กองตำราขอแสดงความขอบใจท่านผู้แปล แล้วมอบลิขสิทธิ์ ให้แก่มหาหมกุฎราชวิทยาลัย และท่านผู้มีส่วนช่วยให้หนังสือนี้สำเร็จ ทุก ๆ ท่านไว้ในที่นี้ด้วย.

กองตำรา

มหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๕ ตุลาคม ๑๔๘๑

เล่ม ๑

ปณามคาถา*

[๑] พระพุทธเจ้าพระองค์พระองค์ใด อันโลกเลื่องลือว่า
"เป็นมงคล ของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการ
ด้วยมงคล" เป็นผู้แสดงอรรถแห่งมงคล, ข้าพเจ้า
ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นมงคล.
พระธรรมใด อันโลกเลื่องลือว่า "เป็นมงคล ของ
ทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคล" ส่อง
อรรถแห่งมงคล, ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น
อันเป็นมงคล. พระสงฆ์ใด อันโลกเลื่องลือว่า "เป็น
มงคล ของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วย
นอบน้อมพระสงฆ์นั้น ผู้เป็นมงคล, ข้าพเจ้าขอ
ประณาม (คือ ความนอบน้อม) ดีแล้ว แต่พระรัตน-
ตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้. ด้วย
อานุภาพแห่งประณามนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้ยังอันตรายให้

* พระมหาทองคำ จันทูปโม ป. ๑ (ภายหลังเป็น พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล

พินาศได้แล้ว, จักเลือกสรรถือเอาอรธอันเป็นสาระ
ในคัมภีร์ต่าง ๆ นั้นแล้ว แสดงอรธแห่งพระสูตร
ที่แสดงมงคล อันพระพุทธรเจ้าผู้เป็นมงคล ทรงแสดง
ไว้ดีแล้ว ปรากฏโดยนามว่า มงคลสูตร มีอาชญา
ยิ่งนัก, และพระสูตรที่ใคร ๆ กล่าวไว้แล้ว เพื่อเป็นมงคล
แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ซึ่งมีอาชญาแผ่ไปในแดน
โกฏจักรวาล; ขอท่านทั้งหลายจงตั้งในฟังอรธแห่ง
มงคลสูตรนั้น เทอญ.

กล่าวด้วยเหตุเกิดขึ้น

[๒] ดำเนินความว่า พระอาจารย์ผู้เมื่อจะสังวรณนาอรธ
แห่งพระสูตร กล่าวเหตุเกิดแห่งพระสูตร และการกำหนด [พระ
สูตร] ก่อนแล้ว จึงสังวรณนาอรธ [แห่งพระสูตรนั้น] ในภาย
หลัง, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดแห่งพระสูตรเป็นต้น.
แท้จริง พระสูตรทั้งหมด มีเหตุเกิด ๔ อย่าง คือ เกิดเพราะอหยาศัย
ของตนเอง ๑ เกิดเพราะอหยาอาศัยของผู้อื่น ๑ เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น ๑
เกิดเพราะอำนาจแห่งคำถาม ๑ ในเหตุเกิด ๔ อย่างนั้น สูตรทั้ง
หลายมีทวยทานุปีตสนาสูตรเป็นต้น เกิดเพราะอหยาศัยของตนเอง,
เมตตสูตรเป็นต้น เกิดเพราะอหยาอาศัยของผู้อื่น, อรัคคสูตรเป็นต้น
เกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้น, วัมมิกสูตรเป็นต้น เกิดเพราะอำนาจคำถาม.
ในเหตุเกิดเหล่านั้น เหตุเกิดเพราะอำนาจคำถาม ท่านประสงค์ใน
มงคลสูตรนี้. แม้มงคลสูตรก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามแท้.

[๓] ในข้อนั้น มีคำกล่าวโดยลำดับ ดังต่อไปนี้ :-

ดังได้สดับมา มหาชนในชมพูทวีปประชุมกันในที่นั้น ๆ มีประตุมืองศาลาว่าราชการและที่ประชุมเป็นต้น ถึงให้เงินและทองยังกันและกันให้เล่าเรื่องของพวกเขาเหี้ยมมีประการต่าง ๆ มีเรื่องนางสีดามาเป็นต้น. เรื่องหนึ่ง ๆ โดยล่วงไป ๔ เดือนจึงจบ. วันหนึ่งเรื่องมงคลเกิดขึ้นในที่ประชุมที่ว่า "อะไรหนอ ? เป็นมงคล อารมณ์ที่ทราบแล้วหรือ ? เป็นมงคล ใครรู้จักมงคล ? "

[ทฤษฎีมงคล]

ที่นั่น ชายผู้หนึ่งนามว่า ทฤษฎีมงคลิกะ [ผู้ถือว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคล] เอ่ยขึ้นว่า "ข้าพเจ้ารู้จักมงคล, รูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในโลก; รูปที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่ารูปที่เห็นแล้ว, คือ คนบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เห็นนกแอ่นลมบ้าง มะตูมอ่อนบ้าง หงิมิครรภ์บ้าง แม่โคบ้าง โคแดงบ้าง ; หรือเห็นรูปเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้อื่น ซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง, นี้ เรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคล."

๑. สุมังคลวิลาสินี ๑/๓-๓ สจฺจการุนฺติ รชฺชํ อนุสาสนศาลา. ๒. คนนอกพระพุทธศาสนา มีพราหมณ์ เดียรถีย์ นิครนถ์เป็นต้น. ๓. มีในรามายณะ คัมภีร์พวกราชณะในศาสนาพราหมณ์.

[สุตมงคล]

ชายผู้หนึ่งนามว่า สุตมังกลิกะ [ผู้ถือว่าเสียงที่ได้ยินแล้วเป็นมงคล] ได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวว่า " ผู้เจริญ ชื่อว่าจักขุนี้ ย่อมเห็นรูปสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง น่าชอบใจบ้าง ไม่น่าชอบใจบ้าง. พิจารณาที่จักขุนั้นเป็นเห็นแล้วจะฟังเป็นมงคลไซ้, ก็จะไม่ฟังเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมด, เพราะฉะนั้น รูปที่เห็นแล้วจึงไม่เป็นมงคล; เสียงที่ฟังแล้วต่างหากเป็นมงคล ; เสียงที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่าเสียงที่ฟังแล้ว, คือ คนบางคนในโลกนี้ ลูกขึ้นแต่เข่าตรู ได้ยินว่า "เจริญแล้ว" บ้าง ว่า "กำลังเจริญ" บ้าง ว่า "เต็มแล้ว" บ้าง ว่า "ขาว" บ้าง ว่า "ใจดี" บ้าง ว่า "สิริ" บ้าง ว่า "สิริเจริญ" บ้าง ว่าอย่างหนึ่ง ซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง ; นี้ เรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคล."

[มุตมงคล]

ชายผู้หนึ่งนามว่า มุตมังกลิกะ [ผู้ถืออารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเป็นมงคล] ได้ฟังดังนั้น ก็กล่าวว่า "ผู้เจริญ ชื่อว่าโสตนั้น ย่อมได้ยินเสียงดีบ้าง ไม่ดีบ้าง น่าชอบใจบ้าง ไม่น่าชอบใจบ้าง, พิจารณาที่โสตนั้นฟังแล้ว จะฟังเป็นมงคลไซ้, ก็ฟังเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมด, เพราะฉะนั้น เสียงที่ฟังแล้วจึงไม่เป็นมงคล ; อารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคล ; กลิ่นรสโผฏฐัพพะที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง ชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้ว, คือ คนบางคนในโลกนี้ ลูกขึ้น

แต่เจ้าตรู คมกลั่นดอกไม้ มีกลิ่นดอกปทุมเป็นต้น หรือเคี้ยวไม้
ชำระฟันอันขาว หรือจับต้องปฐุมพี จับต้องข้าวกล้าอันเขียวสด โคมัย
สด เต่า เกวียนบรรทุทงา ดอกไม้หรือผลไม้ หรือลูบไล้ด้วยดินสอพอง
โดยถูกต้อง (ตามวิธี) หรือนุ่งผ้าขาว หรือโพกผ้าโพกขาว ; หรือ
คมกลั่น ถ่มรส ถูกต้องโภกฐัพพะเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อัน ซึ่ง
สมมติว่าเป็นมงคลยิ่ง. นี้ เรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคล."

[เถียงเรื่องมงคลไม่ตกลงกัน]

ชายนั้น ๓ นายนั้นไม่อาจยังกันและกันให้ยินยอม (ตามถ้อยคำ
ของตน) ได้. ฝ่ายบรรดามนุษย์นอกจาก ๓ นายนั้น บางพวกเชื่อคำ
ของชายเหล่านั้น, บางพวกไม่เชื่อ, พวกที่ไม่เชื่อ ก็เถียงกับพวกที่
เชื่อเหล่านั้น. พวกที่เชื่อคำของนายทิฏฐุมงคลิกะ ก็ถึงความปลงใจ
[เชื่อถือ] ว่า " รูปที่เห็นแล้วเท่านั้น เป็นมงคล ; " พวกที่เชื่อคำ
ของอีก ๒ นาย ก็ลงสันนิษฐานว่า " เสียงที่ฟังแล้วนั้นแหละเป็น
มงคล, อารมณ์ที่ทราบแล้วนั้นแหละ เป็นมงคล." เรื่องมงคลนี้
ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ด้วยประการฉะนี้.

[การคิดมงคลกระจายไปจนถึงชั้นนอกนิฎฐุภพ]

[๔] ครั้งนั้น พวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันคิดมงคล
เป็นพวก ๆ ว่า "อะไรหนอ ? เป็นมงคล." แม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์
เหล่านั้น ฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้ว ก็พากันคิดมงคลอย่างนั้น
เหมือนกัน. โดยอบายนั่นนั้นแล พวกภุมมเทวดา (เทวดาประจำ
ภูมิภาค) มิตรของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลาย พวกอากาศัญญก-

เทวดา (เทวดาประจำอากาศ) มิตรของกุ่มมเทวดาเหล่านั้น พวก
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก มิตรของอากาศัญญูกเทวดาเหล่านั้น ฯลฯ
พวกอกนิฏฐเทวดา (พรหมชั้นอกนิฏฐ) มิตรของพวกสุทัสสีเทวดา
สรุปว่า พวกเทวดาและพรหม ฟังคำนั้นจากมิตรของตนนั้น ๆ แล้ว
ก็พากันคิดมงคลเป็นพวก ๆ การคิดมงคลเกิดขึ้นแล้วในที่ทุกสถาน จน
กระทั่งในหมื่นจักรวาล ด้วยประการฉะนี้.

[เทวดาทูลถามมงคลกะพระศาสดา]

ก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้น ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่า "นี่
เป็นมงคล" ได้ตั้งอยู่ตลอด ๑๒ ปี. ครั้งนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งสิ้น
เว้นพวกอริยสาวกเสีย แยกกันเป็น ๓ พวก ด้วยอำนาจทิฐฐมมงคล
สุตมมงคล และมุตมมงคล. แม้บุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งตกลงใจตามความ
เป็นจริงว่า "นี่เท่านั้น เป็นมงคล" มิได้มีเลย. ต่อมา พวกเทวดา
ชั้นสุทธาวาส รู้จิตของพวกมนุษย์ จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่า
"โดยล่วง ๑๒ ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักตรัสมงคล." ครั้นโดย
ล่วงไป ๑๒ ปี พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ มาประชุมพร้อมกันแล้วเข้าไป
ไปเฝ้าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดา ทูลว่า "ขอเดชะ พระองค์ผู้นิรทุกข์
ปัญหาปรารถถึงมงคลเกิดขึ้นแล้ว, พวกหนึ่งว่า "รูปที่เห็นแล้ว เป็น
มงคล," พวกหนึ่งว่า "เสียงที่ฟังแล้ว," พวกหนึ่งว่า "อารมณ์ที่ทราบ
แล้ว," ในปัญหานี้ ทั้งพวกข้าพเจ้า ทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้;
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค์โปรดพยากรณ์แก่พวกข้าพเจ้าตาม
เป็นจริงเถิด."

ท้าวสักกะตรัสถามว่า "เรื่องมงคลนี้ ที่แรกเกิดขึ้นที่ไหน"

พวกเทวดา. ในมนุษย์โลก.

ท้าวสักกะ. พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ ที่ไหน ?

พวกเทวดา. ในมนุษย์โลก.

ท้าวสักกะตรัสว่า "ถ้ากระนั้น มาเถิด พวกท่านนิรทุกข์ เรา จะทูลถามมงคลปัญหานั้นกะพระผู้มีพระภาค " แล้วทรงบัญชาเทพบุตร องค์หนึ่งว่า " ท่านจงทูลถามพระผู้มีพระภาค" ทรงพาหมู่เทวดา มาสู่พระเชตวัน. จึงเทพบุตรนั้น ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ทูลถามมงคลปัญหา. พระผู้มีพระภาค เมื่อ จะทรงวิสัชนาปัญหาของเทพบุตรนั้น จึงได้ตรัสพระสูตรนี้ ฉะนั้นแล.
กล่าวด้วยเหตุเกิดขึ้นในมงคลสูตรนี้ เท่านั้นก่อน.

การกำหนดพระสูตร

[๕] ในมงคลสูตรนั้น คำเริ่มต้นว่า "เอวมเม สุตํ" (ข้าพเจ้า ฟังแล้ว อย่างนี้) เป็นต้น พระอานนทเถระอันพระมหากัสสปเถระ ผู้เมื่อจะสังคายนาพระธรรม ถามแล้ว กล่าวแก่พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ในคราวสังคายนาใหญ่ครั้งแรก. คาถาหนึ่งว่า "พหู เทวา มนุสฺสา จ" เป็นต้น เทวดากล่าว. ๑๑ คาถา มี "อเสวนา จ พาลานํ" เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส. แม้คำลงท้ายว่า "อิทมโวจ ภควา, อตุตมนา सा तेवता भक्वोत् णसित्ति อภินนุทิต्वा भควानุตฺติ อภิวาเทत्त्वा ตत्तुเถวนุत्तरथा" พระอานนทเถระกล่าว. ประมวล คำนั้น ๆ แม้ทั้งหมด เรียกว่า "มงคลสูตร." ถ้าจะถามว่า "คำเริ่มต้นและคำลงท้าย มีประโยชน์อย่างไร ?" ฟังแก้ว่า " มีประโยชน์ เพื่อยังความงาม ๓ ประการแห่งพระสูตรให้บริบูรณ์." จริงอยู่ แม้ มงคลสูตร ชื่อว่างามในเบื้องต้น เพราะคำเริ่มต้น ชื่อว่างามในที่สุด เพราะคำลงท้ายทั้ง ๒.

การกำหนดพระสูตรในมงคลสูตรนี้ เพียงเท่านี้.

พรรณนาความแห่งคำเริ่มต้นและคาถาทูลถาม

[แก้ เอวมเม สุต]

[๖] บัดนี้ ผู้ศึกษาพึงทราบความแห่งคำเริ่มต้น ที่พระ
อานนทเถระ ผู้เมื่อจะชี้แจงเหตุเกิดแห่งมงคลสูตร โดยอำนาจแห่ง
คำถาม กล่าวไว้แล้ว.

ในคำเริ่มต้นนั้น คำว่า "เอวมเม สุต" นี้ เม ศัพท์ มี
มยา ศัพท์เป็นอรรถ, สุต ศัพท์ มีวิญญาณอาศัยโสตทวารเป็นอรรถ
เอว ศัพท์ มีอาการะ นิทสสนะ และอวชาธนะ เป็นอรรถ.

[เอว ศัพท์ มีอาการะเป็นอรรถ]

จริงอยู่ ด้วย เอว ศัพท์ ซึ่งมีอาการะเป็นอรรถนี้ พระเถระ
ย่อมแสดงว่า พระดำรัสของพระศาสดาเต็มไปด้วยนัยหลายหลากลึก
โดยธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ เป็นสภาพที่สรรพสัตว์จะ
ฟังเข้าไปกำหนดตามเหมาะแก่ภาษาของตน ๆ ได้, ใครจะสามารถรู้
แจ้งพระดำรัสนั้นโดยประการนั้นปวงได้. ที่แท้แม้ข้าพเจ้าก็ฟังมาแล้ว
โดยอาการอย่างหนึ่ง คือทรงจำไว้ได้ด้วยวิธีแห่งโสตวิญญาณ ซึ่งมี
โสตวิญญาณเป็นหัวหน้า."

[เอว ศัพท์ มีนิทสสนะเป็นอรรถ]

ด้วย เอว ศัพท์ อันมีนิทสสนะเป็นอรรถ พระเถระย่อมชี้แจง
พระสูตรทั้งสิ้นที่จะฟังกล่าวในบัดนี้. จริงอยู่ พระเถระนั้นเมื่อจะ
เปลื้องคำว่า "ข้าพเจ้ามิใช่สยัมภู, พระสูตรนี้ ข้าพเจ้าก็มีได้กระทำ

ให้แจ้ง" จึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าฟังแล้วอย่างนี้." อธิบายว่า "พระ
สูตรอย่างนี้ คือ นี้ ได้แก่ที่กล่าวอยู่ ข้าพเจ้าฟังแล้ว."

[เอว สัพท มีอวธารณะเป็นอรรถ]

ด้วย เอว สัพท อันมีอวธารณะเป็นอรรถ พระเถระย่อม
แสดงว่า "พระสูตรนั้น ไม่หย่อนไม่ยิ่ง โดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ
อย่างนี้ คือไม่ฟังเห็นโดยประการอื่น." จริงอยู่ พระเถระนั้นเมื่อจะ
แสดงกำลังแห่งความทรงจำของตน จะยังความเป็นผู้ใคร่ฟังให้เกิดแก่
สัตว์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าฟังแล้วอย่างนี้." อธิบายว่า
"พระสูตรนั้น ข้าพเจ้าฟังแล้วอย่างนี้ คือเช่นนี้แล."

[ข้อความเบ็ดเตล็ด]

[๗] สองบทว่า เอก สมัย คือกาลหนึ่ง, หรือในกาลหนึ่ง.

บทว่า สวตถุญ คือใกล้เมืองอันได้นามว่า "สรวัตถิ" เพราะ
เป็นสถานที่อยู่อาศัยของฤาษีชื่อสวัตถะมาก่อน. ก็สัตตมวิภักติในบทว่า
"สวตถุญ" นี้ ลงในอรรถแห่งสมิปะ (แปลว่าใกล้).

บทว่า วิหริ คือทรงบำบัดความลำบากแห่งอิริยาบถอย่างหนึ่ง
ด้วยอิริยาบถอีกอย่างหนึ่ง ทรงนำ คือทรงยังอัธภาพให้เป็นไป มิให้
ทรุดโทรม.

บทว่า เขตวน คือที่ได้นามว่า "เขตวัน" เพราะเป็นสวน
ของเจ้าเขต เพราะสวนนั้นอันพระราชกุมารทรงนามว่าเขต ทรงปลูก
และบำรุงให้เจริญแล้ว.

บทว่า **อนาถปิณฑิกสุต** คือของคฤหบดีอันได้นามว่า "อนาถ-
ปิณฑิกะ" เพราะมีก้อนข้าว เพื่อคนอนาถา.

บทว่า **อาราม** คือมหาวิหารอันอนาถปิณฑิกะนั้นสร้างแล้ว
ด้วยบริจาคเงิน ๕๔ โกฏิ.

[๘] ศัพท์ **อถ** เป็นนิบาต ใช้ในอรรถว่า ไม่ขาดสาย
ศัพท์ว่า **โ** เป็นนิบาต ใช้ในอรรถว่าแสดงว่าเรื่องอื่น. ด้วยศัพท์ทั้ง ๒
นั้น พระเถระย่อมชี้แจงว่า เรื่องอื่นเกิดขึ้นแล้วในวิหารของพระผู้มี
พระภาคนั้น มิได้ขาดเลย." เพื่อจะแก้คำถามว่า "เรื่องอื่นนั้น คือ
อะไร" พระเถระจึงกล่าวว่า "เทวดาคงคหนึ่ง" เป็นต้น

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อณฺฏตฺรา** คือองค์หนึ่ง มิได้ปรากฏ
โดยนามและโคตร. อันที่จริง คำว่า เทวดา นั้น เป็นชื่อทั่วไปทั้งสตรี
ทั้งบุรุษ. แต่ในที่นี้ บุรุษเท่านั้น พระเถระเรียกว่า "เทวดา" ความ
ที่ว่า "เทพบุตร".

สองบทว่า **อภิกฺกนฺตยา รตฺติยา** คือเมื่อราตรีกล่าวคือปฐม-
ยามสิ้นสุดแล้ว. จริงอยู่ ในคำว่า **อภิกฺกนฺตยา รตฺติยา** นี้ **อภิกฺกนฺต**
ศัพท์ ใช้ในอรรถว่าสิ้นไป, **รตฺติ** ศัพท์ ใช้ในอรรถว่าปฐมยาม
ดูในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่า "พระเจ้าข้า ราตรีล่วงไปแล้วปฐมยาม
ผ่านไปแล้ว."

บทว่า **อภิกฺกนฺตวณฺณา** คือมีผิวพรรณงดงาม. จริงอยู่

* วิ. จุลล. ๒/๗๘๓.

อภิภูกนุต ศัพท์ ในคำว่า "**อภิภูกนุตวณฺณา**" นี้ ใช้ในอรรถว่า
งดงาม คุณในประโยคทั้งหลายว่า "[ใคร] มีพรรณงดงาม ยงกิศทั้งปวง
ให้สว่างอยู่" เป็นต้น, **วณฺณ** ศัพท์ ในคำว่าผิว คุณในประโยค
ทั้งหลายว่า "พระผู้มีพระภาค มีพระฉวีดังทอง" เป็นต้น.

บทว่า **เกวลกปฺปี** คือไม่มีส่วนเหลือ โดยรอบ. จจริงอยู่
ความไม่มีส่วนเหลือ เป็นอรรถแห่ง **เกวล** ศัพท์ ในคำว่า **เกวล-**
กปฺปี นี้ คุณในประโยคทั้งหลายว่า "พระผู้มีพระภาค ทรงประกาศ
พรหมจรรย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง" เป็นต้น, ความเป็นโดยรอบ
เป็นอรรถแห่ง **กปฺปี** ศัพท์ คุณในประโยคทั้งหลายว่า "...ยังพระ
เวฬุวันให้สว่างทั่วถึง" เป็นต้น.

บทว่า **โสภาเสตุวา** คือฉายารศมีไป, อธิบายว่า ทำให้สว่างเป็น
อันเดียวกัน คุณพระจันทร์และพระอาทิตย์.

หลายบทว่า **เยน ภควา เตนฺอุปฺสงฺมิ** คือพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ในที่ใด, ก็ไปในที่นั้น. จจริงอยู่ สองบทว่า **เยน เตน** นี้
เป็นตติยาวิภัติใช้ในอรรถแห่งสัตตมี. อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า
พระผู้มีพระภาค อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พึงเข้าไปเฝ้าด้วยเหตุ
กล่าวคือประสงค์คุณพิเศษมีประการต่าง ๆ อันใด, เทวดาก็เข้าไป
เฝ้าแล้วด้วยเหตุอันนั้น.

[๕] คำว่า **อุปฺสงฺมิตฺวา** เป็นเครื่องแสดงอวสานแห่งการ

๑. วิ. ขุ. ๒๖/๘๕ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐. ม.ม. ๓/๕๓๖ เป็น สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา

๓. ข. ศ. ๒๕/๓๕๖ ๔. ตี. ศ. ๒๕/๖๕

เฝ้า. อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า เทวดาไปแล้วอย่างนี้, คือไปสู่สถานอันนับว่าใกล้พระศาสดา ซึ่งชิดกว่านั้น.

บทว่า อภิวัตตวา ได้แก่ถวายบังคม.

บทว่า เอกมุตฺตํ คือโอกาสแห่งหนึ่ง ได้แก่ ช้างหนึ่ง. บทว่า เอกมุตฺตํ นี้ เป็นนปฺสกลิงค์ แสดงภาวะ. อีกอย่างหนึ่งเป็นทุติยา-วิภัติ ใช้ในอรรถแห่งสัตตมมี, ความว่า ในโอกาสหนึ่ง.

บทว่า อฏฺฐาติ ได้แก่ สำเร็จการขึ้น, ความว่า ได้เป็นผู้ขึ้นแล้ว. ก็เทวดาผู้ขึ้นเวียนโทษแห่งการขึ้น ๖ คือขึ้นข้างหลังนัก ๑ ขึ้นข้างหน้านัก ๑ ขึ้นในที่ใกล้นัก ๑ ขึ้นในที่ไกลนัก ๑ ขึ้นในที่เหนือลม ๑ ขึ้นในประเทศสูง ๑ ชื่อว่าขึ้น ๗ ส่วนข้างหนึ่ง. ถามว่า ก็เพราะเหตุไร ? เทวดาจึงไม่นั่ง. แก้วว่า เพราะต้องการจะรีบกลับ. ความจริง เทวดาทิ้งหลายอาศัยเหตุบางประการเท่านั้น จึงมาสู่มนุษยโลก ซึ่งเป็นคฤที่เว็จอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาด, ก็แลโดยปกติ มนุษยโลกย่อมเป็นสถานที่ปฏิกุศลแก่เทวดาเหล่านั้น จำเดิมแต่ ๑๐๐ โยชน์ เพราะมีกลิ่นเหม็น, พวกเทวดาย่อมไม่อภิรมในมนุษยโลกนั้น; เพราะฉะนั้น เทวดาจึงไม่นั่ง เพราะต้องการจะทำกิจของผู้มาแล้วรีบกลับไป.

[เทวดาทูลถามปัญหา]

[๑๐] เทพบุตรนั้น ขึ้น ๗ ส่วนข้างหนึ่งอย่างนั้นแล้ว เห็นเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาล ผู้ประชุมกันในจักรวาลนี้

* เมื่อเป็นเช่นนั้น โฉนพวกภิกษุเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมา จึงขึ้นรับ. แม้ภิกษุณีไปสำนักพระผู้มีพระภาค ก็ได้ขึ้น ๗ ส่วนข้างหนึ่ง.

นิรมิตอัฏฐภาพอันละเอียด ๑๐ บ้าง ๒๐ บ้าง ๓๐ บ้าง ๔๐ บ้าง ๕๐ บ้าง ๖๐ บ้าง ๗๐ บ้าง ๘๐ บ้าง มีประมาณเท่าโอกาสแห่งที่สุด ปลายขนทรายเส้นหนึ่ง ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาค ผู้เปล่งปลั่งลวง เทวดาและพรหมเหล่านั้นทั้งหมด ประทับนั่งบนบรรพพุทธานันท์ที่ปูลาดไว้แล้ว เพราะต่างมุ่งจะฟังมงคลปัญหา ทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น แม้มิได้มาในสมัยนั้น ด้วยใจเพื่อจะ ถอนลูกศรคือความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทุกจำพวก จึงทูลถาม พระผู้มีพระภาค. ด้วยเหตุนี้ ท่านอานนทเถระจึงกล่าวว่า "เอกมนุตฺติ จิตฺตา โข สฺตา" เป็นต้น.

[ฉันทลักษณะ]

[๑๑] วินิจฉัยในคำว่า เอกมนุตฺติ จิตฺตา โข สฺตา เป็นต้นนั้น ใน อรรถกถาท่านแก้วว่า บทว่า คากาย ความว่า ด้วยคำพูดที่กล่าวนิยม อักษรบท.

ในคำว่า อกฺขรปทํ นั้น ความว่า อักษรในบทกล่าวคือบาท ชื่อว่าอักษรบท ดังนี้ จึงจะถูก. จริงอย่างนั้น ในปกรณ์ฉันทวุตติปทีป^๑ ท่านกล่าวไว้ว่า

"การนิยม แม้อักษรในบาทหนึ่ง ชื่อว่าฉันทลักษณะ,
ส่วนการนิยมครุและลหุใน ๔ บาท ชื่อว่าพฤทธิลักษณะ."
อีกนัยหนึ่ง (ในคำว่าอักษรบท) ความว่า " บทคืออักษรชื่อ

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณณา ๑๓๖. แต่ในอรรถกถานี้ว่า ภควนฺตํ คากาย อชฺฌภาสีติ ภควนฺตํ อกฺขรปทนิยมมิตถกถิตน วจเนน อภาสีติ อตุโถ ๒. นี้เป็นชื่อหนังสือสหทาวีเสส คัมภีร์หนึ่งว่าด้วยพฤทธิและฉันท พระญาณมงคลเถระเป็นผู้แต่ง.

อักษรบท" ดังนี้ ก็ใช้ได้ เพราะท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สันธิพาลาตาร
ว่า "การนิยมนักขร พึงชื่อว่าฉันท, การนิยมนครและลหุพึงชื่อว่า
พฤทธิ" และเพราะท่านกล่าวไว้ในฎีกาแห่งสันธิพาลาตาร* นั้นว่า
"การนิยมน คือวิธีพิเศษอันท่านกำหนดด้วยอักษรเหล่านี้ คือ ย, ร, ต,
ภ, ช, ส, ม, น,* กล่าวคือ ยชมาน (ผู้บูชาขัย) รวิ (พระอาทิตย์)
โตย (น้ำ) ภูมิ (แผ่นดิน) ชลน (ไฟ) โสม (พระจันทร์)
มารุต(ลม) นภ (ฟ้า) พึงชื่อว่าฉันท เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า
"ปิดเสียงซึ่งโทษ" การกำหนดด้วยครุและลหุทั้งหลาย พึงชื่อว่าพฤทธิ
เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า "เป็นเครื่องกล่าว (คาถา). ก็คณะ ๘ ย่อม
ได้ชื่อว่า ย คณะเป็นต้น ด้วยสามารถแห่งอักษร ๘ เหล่าใด อักษระ
๘ มี ย อักษรเป็นต้นเหล่านั้นแล ท่านถือเอาแล้วด้วยศัพท์ว่าอักษร
ในบทว่า อกฺขรปทํ นี้. ในการนิยมน ๒ อย่างนั้น การนิยมนักขร
ได้ในวรรณพฤทธิ; และในวรรณพฤทธิ นั้น ม คณะมีครุ ๑ น คณะ
มีลหุ ๑. ส่วนการนิยมนครและลหุ ได้ในมาตราพฤทธิ, และในมาตรา
พฤทธินั้น ม คณะมีครุ ๒ น คณะมีลหุ ๔. ส่วนคณะที่เหลือในพฤทธิ
ทั้ง ๒ เป็นเช่นเดียวกันแล.

[ข้อความเบ็ดเตล็ด]

[๑๒] บทว่า อชฺณภาติ แปลว่า ได้กล่าวแล้ว, ความว่า
ทูลถาม. ส่วนศัพท์ว่า อธิ นั้น เป็นเพียงอุปสัค.

๑. ปกรณ์แรก เป็นบาลี ปกรณ์หลัง เป็นฎีกา เป็นคัมภีร์ในจำพวกสหททวิเสศ
๒. เป็นชื่อคณะฉันท ย่อมมาจากศัพท์แสดงเบญจธาตุกับตะวัน เดือน พราหมณ์บูชาขัย ๘
ด้วยกัน รวมเรียก อษฏมูรติ คือ ๘ รูปร่างของพระอิศวร

บทว่า พหุคือมิใช่ผู้เดียว.

เทวดาโดยอุปบัติ มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นต้น ชื่อว่าเทวดา.
ชนชาวชมพูทวีป ชื่อว่า มนุษย์.

บทว่า มงฺคลามิความว่า ซึ่งเหตุถึงความเจริญด้วยสมบัติทุก
ประเภท ด้วยเหตุนั้น ในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมถึง อธิบายว่า ย่อมบรรลุซึ่งความสำเร็จ และความเจริญด้วยเหตุ
เหล่านี้ เหตุนี้ เหตุเหล่านี้ จึงชื่อว่า มงคล." แม้ในศัพท์นิติปกรณ์^๑
ท่านก็กล่าวอรรถแห่งชาตุว่า "ในบทว่า มงฺคลํ นี้ มคิ ชาตุ เป็นไป
ในความถึง." แล้วกล่าวบทกิริยาว่า "มงฺคตฺติ" (ย่อมถึง); ก็ มคิ
ชาตุ เป็นอิการันต์, เพราะเหตุนี้ ในนิปผันรูป^๒ จึงลงนิคคหิตอาคม.

บท อจินตฺยฺ แปลว่า คิดกันแล้ว.

บทว่า อากฺขมาณา ได้แก่ จ้านงอยู่ คือปรารถนาอยู่

บท โสตุถานํ แปลว่า ซึ่งสวัสดิภาพ. ความว่า ซึ่งความ
ที่ธรรมอันเป็นไปในภพนี้และในภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่.

[๑๓] บทว่า พุรุหิ แปลว่า โปรดตรัส คือโปรดแสดง.

บทว่า อุตฺตมํ ความว่า วิเศษ คือ ประเสริฐ ได้แก่ นำมาซึ่ง
ประโยชน์สุขแก่โลกทั้งหมด.

ก็ในคาถาทูลถามนี้ บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานว่า "ความ
ต่างกันแห่งวณะ เทพดากระทำด้วยสามารถเพ่งประเภทว่า มงฺคลานิ"

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณณา ๑๓๕. ๒. นี่เป็นชื่อคัมภีร์ไวยากรณ์ ในจำพวกสหทา-
วิเสส แยกเป็นมหาสหทนิติคัมภีร์หนึ่ง จุลกสหทนิติคัมภีร์หนึ่ง ท่านอัครวงศาจารย์บัณฑิตเป็นผู้แต่ง
๓. รูปสำเร็จ ๔. มงฺคลานิ เป็นพหู. เพราะเพ่งประเภท คือกล่าวแยกเป็นอย่าง ๆ ไป.

และด้วยสามารถเพ่งชาติ (คือกำเนิด) ว่า มงคล* เหมือนความต่าง
กันแห่งวณะ อันทำวสักระทงกระทำแล้วด้วยสามารถเพ่งประเภท
และชาติในกึ่งกาลานี้ว่า :-

**"ข้าแต่พระฤๅษีเจ้า ขอพระองค์จงทรงเลือก
พรเถิด, หม่อมฉันจะถวายพร ๘ ประการแก่
พระองค์."**

ส่วนในอรรถกถาท่านกล่าวว่า "พระผู้มีพระภาค แม้อันเทพ-
บุตรเชื่อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่ง ด้วยคำว่า "ขอพระองค์
โปรดตรัสมงคลอันสูงสุด," ดังนี้ แต่ตรัสคาถาหนึ่ง ๓ มงคล คุณ
บุรุษผู้มีอิทธาศัยกว้างขวาง เขาขออน้อย ก็ให้มาก ฉะนั้น.

[๑๔] กาลานี้ ชื่อว่า ปฐยาวัตร, สมดังที่ท่านกล่าวไว้ใน
คัมภีร์วุดโตทัย* ว่า :-

**"ปฐยาวัตร ท่านกล่าวไว้แล้ว ด้วย ช คณะ
แต่หน้า ๔ อักษร* ในบาทคู่ทั้งหลาย."**

๑. มงคลี เป็นเอก. เพราะเพ่งชาติ คือกล่าวรวมทุก ๆ อย่าง มงคลานี = วรร, มงคลี = วรร.
๒. มหาชาติ กัณฑ์สักกบรรพ. ๓. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณณา ๑๔๕.
๔. คัมภีร์นี้ ท่านสังฆรักจิตเป็นผู้แต่ง. ๕. ศัพท์ว่า สินธุ โดยปกติแปลว่าแม่น้ำ หรือ
แม่น้ำสินธุ แต่ในตำราฉันทพากย์มคธหรืออัสสฤต ท่านใช้เป็นศัพท์แทนสังขยา ในปกรณ์วชิรสาร
เรียกว่า โลกสัตถุณฺยงิตสังขยา ในคณิตศาสตร์อัสสฤตเรียกว่าสังขยาสัตถุณฺยา ท่านอธิบายไว้ว่า
โดยธรรมดามหาสมุทรมีสายเดียว แต่โลกสังเกตกำหนดเอาเหลี่ยมเขาสุเมรุ ๔ ด้าน เห็นเป็น
๔ สาย เพราะฉะนั้น ศัพท์ที่แปลว่า แม่น้ำ เช่น สมุทท อณฺเณว เป็นต้น ในตำราฉันท จึง
แปลว่า ๔ อักษร. แม้สังขยาอื่น ๆ ก็มีนามศัพท์อย่างอื่น ๆ ใช้แทนเช่นเดียวกัน;

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **สเมธ** ได้แก่ ในบาทคู่ทั้งหลาย กล่าวคือบาทบทที่ ๒ และบาทที่ ๔.

บทว่า **สินธุโต** คือถัดแต่ ๔ อักษรขึ้นไป. คำว่า แต่ ๔ อักษร ขึ้นไปนั้น เป็นเพียงตัวอย่าง เพราะในบาทแห่งคาถาว่า "มณฑลานิ อจินตย" นี้ แสดง **ช** คณะแม้แต่ตัวอักษรตัวต้น.

บทว่า **เซน** แปลว่า ด้วย **ช** คณะ.

บทว่า **ปิกตติ** คือ กล่าวแล้ว.

คาถานั้น ชื่อปัฐยา เพราะเป็นวาจาที่จะต้องกล่าว และชื่อว่า วัตร เพราะจะต้องร่ายโดยจตุราวัทร* เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ปัฐยาวัตร. ส่วนในบาทขอนกล่าวคือบาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ **ส** คณะ และ **น** คณะ ถัดอักษรตัวต้นขึ้นไป ย่อมไม่มี (คือใช้ไม่ได้). คณะ เหล่าอื่น ท่านไม่ห้าม.

พรรณนาความแห่งคาถาทูลถาม จบ

* ปวิตตพุดโต แปลว่า ร่าย อย่างร่ายมนต์, โบราณแปลโดยพยัญชนะ เหตุอาจารย์พึงกล่าว รอบคอบ. จตุราวคเตน แปลว่า โดยเวียนมาแต่หน้า ๔ อักษร ; หมายความว่า เวียนมาแห่ง **ย** คณะ แต่หน้า ๔ อักษร ในบาท ๑, ๓; และเวียนมาแห่ง **ช** คณะ แต่หน้า ๔ อักษรในบาท ๒, ๔. คำว่า ๔ อักษร ได้แก่อักษรต้น ๔ อักษรของทุก ๆ บท ที่เรียกว่าสินธุบ้าง อรรณพบ้าง ดังได้ กล่าวไว้แล้ว. จตุราวัทรนี้ จะลงคณะใดก็ได้ ไม่ห้าม แต่ในบาทที่ ๑-๓ ท่านห้ามไม่ให้ลง **ส** คณะ และ ๆ คณะ. **ส** คณะ เช่น สุกโต-(โต) **น** คณะ เช่น สุมุณี (โน)

พรรณนาความแห่งคาถาที่ ๑

[๑๕] พระผู้มีพระภาค อันเทพบุตรนั้นทูลถามอย่างนั้นแล้ว เมื่อจะทรงวิสังขนาปัญหานั้น ได้ตรัสพระคาถา ๑๐ คาถา ซึ่งแสดง มงคล ๓๘ ประการมีว่า "อเสวนา จ พาลานํ" เป็นต้น. บรรดา คาถาเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวความแห่งคาถาที่ ๑ ก่อน.

[๑๖] การไม่คบ ชื่อว่า อเสวนา. บทว่า พาลานํ ได้แก่ คนพาล. ญัฏฐีวิภคิตีใช้ในกรรม. แม้ในบาทที่ ๒ ก็ย่นนี้เหมือนกัน.

การบูชา ชื่อว่า ปูชา. บทว่า ปุชเนยฺยานํ ได้แก่ วัตถุที่ ควรบูชา. จตุตถีวิภคิตีใช้ในสัมปทาน. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "ญัฏฐีวิภคิตีใช้ในกรรม" ก็มี.

บทว่า เอตํ เป็นต้น ความว่า การไม่เสพคนพาล ๑ การ เสพบัณฑิต ๑ การบูชาวัตถุที่ควรบูชา ๑ กรรม ๓ อย่างมีการไม่ เสพเป็นต้น เป็นมงคลอันสูงสุด.

มีคำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า "เทพดา ปัญหากรรมใด อันท่านถามว่า "ขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุด," ในปัญหา กรรมนั้น ท่านจะถือเอากรรม ๓ อย่างนั้นว่า เป็นมงคลอันสูงสุด ก่อน," ความสังเขปในคาถาที่ ๑ นี้ เท่านั้น.

กล่าวด้วยเสพและไม่เสพพาลและบัณฑิต

[แก้พาลศัพท์]

[๑๗] ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๑ นี้ ดังต่อไปนี้ :-

การไม่คบ ความไม่มีคนพาลนั้นเป็นเพื่อน ความไม่เข้าพวกด้วยคนพาลนั้น ชื่อว่าการไม่เสพ. สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า คนพาล. อีกประการหนึ่ง ครุทั้ง ๖ นี้ คือปรุณ กัสสป, มกขลิ โคสาล, นิครนถ นาฏบุตร สญชัย เวลัญจบุตร, ปกุกท กัจจายนะ, อชิต เกสกัมพล, และปาป-บุคคลเหล่าอื่นจากครุทั้ง ๖ นั้น มีพระเทวทัตและโกกาลิกภิกษุเป็นต้น พึงทราบว่ "คนพาล." จริงอยู่ คนเหล่านั้น แม้ทั้งหมด ท่านเรียกว่าคนพาล เพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจ. ด้วยเหตุนี้ ในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่า "ชนเหล่าใด เป็นอยู่ อธิบายว่า ดำรงชีพอยู่ ด้วยอาการสักว่าลมหายใจเข้าออก หายใจเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่ เหตุนี้ ชนเหล่านั้น จึงชื่อว่า พาล." แม้ในศัพท์นิติปกรณ์ ท่านก็กล่าวไว้ว่า "พล ธาตุ เป็นไปในอรรถว่าปราณ. ปราณ ก็คือความเป็นอยู่และการหายใจ; ผู้ใด ย่อมเป็นอยู่ คือยังหายใจในเข้าและหายใจเข้าออกอยู่ มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า ดำรงชีพอยู่ ด้วยอาการสักว่าหายใจเข้าออกหาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่ เหตุนี้ จึงชื่อว่า พาล"

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปกฐวณณา ๑๓๗.

[ลักษณะคนพาล]

ส่วนลักษณะคนพาล ฟังทราบด้วยอำนาจทุจริตมีความคิด
เรื่องที่คิดชั่วเป็นต้น. จริงอยู่ คนพาล แม้เมื่อคิด ย่อมคิดแต่เรื่อง
ที่คิดชั่ว ด้วยอำนาจอภิขณา พยาบาล และมิจนาทัญญู ถ้ายศเดียว,
แม้เมื่อพูด ก็พูดจำเพาะแต่คำที่พูดชั่ว ต่างโดยวจิตุจริตมีมุสวาท
เป็นต้น, แม้เมื่อทำ ก็ทำจำเพาะแต่กรรมที่ทำชั่ว ด้วยสามารถกายทุจริต
มีปาณาติบาตเป็นต้น. ด้วยเหตุนี้ ทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่อง
ที่คิดชั่วเป็นต้นของเขา ท่านจึงเรียกว่า พาลลักษณะ เพราะคนพาลเป็น
เหตุอันบุคคลกำหนด คือรู้กันได้, เรียกว่าพาลนิमित เพราะเป็นเหตุ
แห่งการหมายรู้คนพาล, และเรียกว่าพาลापทาน เพราะคนพาลประพฤติ
ไม่ขาด. ด้วยเหตุนี้ ในพาลบัณฑิตสูตร* ในอุปริปัญญาสกั
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย พาลลักษณะ พาลนิमित
พาลापทานของคนพาล ๓ ประการเหล่านี้. ๓ ประการอะไรบ้าง?
ภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดชั่ว พูดแต่
คำที่พูดชั่ว ทำแต่กรรมที่ทำชั่ว."

[แก้บัณฑิตศัพท์]

[๑๘] สัตว์ผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีเว้นจากฆ่าสัตว์
เป็นต้นเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ชื่อว่า บัณฑิต. อีกประการหนึ่ง พระ
พุทธะ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาสาวก ๘๐ และพระสาวกของพระ
ตถาคตเหล่าอื่น ครุสุเนตต์ และอกิตติคาบสเป็นต้น ในอดีตกาล

* ม. ย. ๑๔/๓๑๑.

ฟังทราบว่ "บัณฑิต." ท่านเหล่านั้นแม่ทั้งหมด เรียกว่าบัณฑิต เพราะดำเนินในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติ. ด้วยเหตุ นั้น ใน อรรถกถาท่านจึงกล่าวว่ "เหล่าชนที่ชื่อว่าบัณฑิต เพราะดำเนิน อธิบายว่ ไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้า ด้วยญาณ- คติ. แม้ในสัททนีติปกรณั ท่านก็กล่าวไว้ว่ "ปติ ธาตุ เป็นไปใน ความไป. ปัญญาใด ย่อมดำเนิน คือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม่ อันสุขุม คือทราบอาการแม่เป็นต้นว่ความบีบคั้นแห่งอรินสัจมีทุกขั เป็นต้น เหตุ นั้น ปัญญา นั้น จึงชื่อว่า ปันณา, ผู้ไป คือดำเนินไป ได้แก่เป็นไป ด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปันณา, เหตุ นั้น จึงชื่อว่า บัณฑิต," อีกอย่างหนึ่ง ปัญญา ชื่อว่ ปันณา ของผู้ นี้ เกิดพร้อมแล้ว เหตุ นั้น ผู้ นี้ จึงชื่อว่า บัณฑิต" ผู้ชื่อว่า บัณฑิต เพราะดำเนิน คือไป ด้วยญาณคติ."

[ลักษณะบัณฑิต]

ส่วนลักษณะบัณฑิต ฟังทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความ คิดเรื่องทีคิดดีเป็นต้น ทีตรัสไว้ในพาลบัณฑิตสูตร"อย่างนี้ว่ "ภิกษุ ทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะ บัณฑิตนิमित บัณฑิตาปทาน ของ บัณฑิต ๓ ประการเหล่านี้. ๓ ประการอะไรบ้าง? ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องทีคิดดี พุคแต่คำพูดทีดี และ ทำแต่กรรมทีทำดี." ก็คำว่ **สุจินตจิตินุติ** เป็นต้น บัณฑิตฟัง

๑. ปรมัตถโฆติกา ขุททกปาฐวณณา ๔๐. ๒. แปลว่ ผู้ดำเนินไปด้วยปัญญา ชื่อว่ ปันณา
๓. แปลว่ มีปัญญา ผู้ชื่อว่า ปันณา. ๔. ม. อ. ๑๔/๓๒๑.

ประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้น ฉะนั้นแล.

[๑๕] อีกนัยหนึ่ง คนเหล่าใด ย่อมได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ คือ ปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้น, คนเหล่านั้น ชื่อว่าบัณฑิต เพราะ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุทฺทกสูตร* ในโกสลสังยุตอย่างนี้ว่า

"ธีรชนท่านเรียกว่า 'บัณฑิต' เพราะยึดไว้ได้

ซึ่งประโยชน์ (ทั้ง ๒) คือประโยชน์ในทิวฐธรรม

และประโยชน์ในสัมปรายภพ."

[แก้พาลศัพท์อีกนัยหนึ่ง]

ชนจำพวกใด ตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ถือเอาแต่สิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้ง ๒, ชนจำพวกนั้น ชื่อว่าพาล. ความจริง ท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าพาล ก็เพราะถือเอาสิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้ง ๒ และเรียกว่าพาล ก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒. กิริยาศัพท์ว่า "ลนฺติ" นั้น จัดเข้าในหมวดธาตุมีภูชาตุเป็นต้น โดยข้อบังคับว่า ลฯ ธาตุ มี ทฺวิ ศัพท์เป็นบทเคียง เป็นไปในความถือ. กิริยาศัพท์ว่า ลฺนฺนฺติ นั้น จัดเข้าในหมวดธาตุมีกัธธาตุเป็นต้น โดยข้อบังคับว่า ลฺธาตุ (มี ทฺวิ ศัพท์เป็นบทเคียง) เป็นไปในความตัด.

[คนที่ควรเสพและไม่ควรเสพ]

[๒๐] ในคนพาลและบัณฑิตทั้ง ๒ พวกนั้น พวกบัณฑิตเท่านั้น ควรเสพ, พวกคนพาล หากควรเสพไม่; เพราะพวกคนพาลเป็นเช่น

* ส. ส. ๑๕/๑๓๐ เรียกว่า ทุติยอัปมาทสูตร.

กับปลาเน่า, ผู้เสพคนพาลนั้น ก็เช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่า ถึงความเป็นผู้อันวิญญูชนทั้งหลายควรทิ้งและเกลียดชัง. (ฝ่าย) บัณฑิต เป็นเช่นกับของหอมมีกฤษณาและมาลาเป็นต้น ถึงความเป็นผู้ควรกับใบไม้ที่พันของหอมมีกฤษณาและมาลาเป็นต้น ถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญและฟูใจของวิญญูชนทั้งหลาย.

ก็ผู้ใดคบคนใด, ผู้นั้นก็มีคนนั้นเป็นคติเทียว. แต่เพื่อจะแสดงความข้อนี้ จึงควรกล่าวเรื่องลูกนกแขกเต้าเป็นต้นไว้ (ดังต่อไปนี้) :-

[เรื่องลูกนกแขกเต้า]

[๒๑] ดังได้สดับมา ในอดีตกาล มีลูกนกแขกเต้า ๒ ตัวพี่น้องในป่าจิวใกล้สถานบูรพต.^๑ และในด้านเหนือลมแห่งภูเขา มีบ้านที่อยู่อาศัยของโจร ๕๐๐, ในด้านใต้ลม มีอาศรมที่อยู่อาศัยของฤๅษี ๕๐๐. ในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายังไม่ออก เกิดลมหัวด้วน^๒ ขึ้นแล้ว. ลูกนกทั้ง ๒ นั้น ลูกลมนั้นพัดไปตกตัวละแห่ง. ใน ๒ ตัวนั้น ตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธ ในป่าโจร เพราะเหตุที่ตกในที่นั้น พวกโจรจึงขนานนามว่า สัตติคุมพะ๓ เจริญขึ้นในระหว่างโจรเหล่านั้น. ตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ ที่หาดทรายใกล้อาศรม เพราะเหตุที่ตกในที่นั้น พวกฤๅษีจึงขนานนามว่า "ปุปผกะ"^๔ เจริญขึ้นในระหว่างฤๅษีเหล่านั้น.

๑. สถาน ในอภิธานปิทีปิกา ข้อ ๖๐๗ แปลว่า ภูเขามีสันเสมอ. สุนิ หน้า ๘๗๖.

๒. วาตมณฑลิกา. ๓. พุ่มดอก. ๔. ดอกไม้.

ครานั้น พระราชา ทรงพระนามว่า ปัญจาละ ในพระนครชื่อ
อุตตรปัญจาละ ทรงประดับเครื่องอสังการพร้อมสรรพ เสด็จทรง
รถไปป่า เพื่อล่าเนื้อ มีพระราชโองการดำรัสสั่งว่า " เนื้อหนีไป
ทางด้านของผู้ใด, ผู้นั้นแล ต้องถูกรับ" ดังนี้แล้ว ได้เสด็จลงจาก
รถ ทรงถือธนูประทับยืนอยู่ ณ ที่กำบัง.

ขณะนั้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง เมื่อพวกมนุษย์ฟาดพุ่มแห่งละเมาะ
ไม้อยู่ ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไป เห็นว่าสถานที่พระราชพาประทับยืนอยู่
เท่านั้นว่าง จึงบ้ายหน้าทางนั้น วิ่งหนีไปแล้ว. มนุษย์ทั้งหลายก็
ทำการเยาะเย้ยกับพระราชา, ท้าวเธอทรงตั้งพระราชาหฤทัยว่า "จักจับ
ให้ได้ในบัดนี้" จึงเสด็จขึ้นรถ ทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็ว. พวก
บุรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้. พระราชา มีนายสารถีเป็นที่ ๒ ไม่
พบเนื้อแล้วเสด็จกลับ ทรงสนานและเสวยน้ำ ณ ตำธารอันน่ารื่นรมย์
แล้วบรรทมไต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจร.

ครานั้น โจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมด, ภายในบ้านเหลืออยู่แต่
นกสัตติกุมพะกับคนทำครัวคนหนึ่ง. นกสัตติกุมพะออกจากบ้าน พบ
พระราชพาบรรทมแล้วอย่างนั้น จึง (กลับ) เข้าบ้าน พุดกับคนทำครัว
ด้วยภาษามนุษย์ว่า "พวกเราช่วยกันปลงพระชนม์พระราชา เอาผ้า
และอาภรณ์ของพระองค์ จับพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมา เอากิ่งไม้
ปิดซ่อนเสีย ณ ส่วนข้างหนึ่ง." พระราชาตื่นบรรทม ทรงได้ยินถ้อยคำ
นั้น ทรงทราบว่ "ที่นี่มีภัยเฉพาะหน้า" ตกพระหฤทัย เสด็จขึ้น
รถทรงหนีจากที่นั้น ไปถึงอาศรมแห่งพวกฤๅษี.

คราวนั้น พวกฤๅษีไปเพื่อต้องการผลไม้เนื้อใหญ่. ในอาศรม
คงอยู่แต่คนปูพกะตัวเดียว. นกนั้นเห็นพระราชแล้ว ได้ทำปฏิสันถาร
โดยนัยเป็นต้นว่า

[๒๒] "ขอเดชะพระมหाराชเจ้า พระองค์เสด็จมา

ดีแล้ว, พระองค์มิได้เสด็จมาร้าย."

พระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันถารของนกนั้น ทรงสรรเสริญนก
ปูพกะ ทรงดำหนินกสัตตคุมพะนอกนี้ ด้วยพระดำรัสว่า

"นกนี้ดีหนอ เป็นชาตินิก (แต่) ทรงธรรม

อย่างเยี่ยม ส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งนั้น

พูดแต่คำมักได้."

คนปูพกะได้ฟังคำนั้น จึงทูลว่า "ขอเดชะมหाराชเจ้า
ข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกันกับนกนั้น, แต่เขาเติบโตในสำนักคน
ไม่ดี คนพวกนั้นแนะนำแล้วด้วยโจรกรรม, ข้าพระองค์เติบโตแล้ว
ในสำนักของพวกคนดี คนเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยฤๅษีกรรม, เหตุนี้
ข้าพระองค์ทั้ง ๒ จึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรม" เมื่อจะแสดงธรรม
แต่พระราชได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

[๒๓] "ข้าแต่พระราช ก็คนคบชนิดใด ๆ

เป็นคนสงบหรือไม่สงบ มีศีลหรือไร้ศีลก็ตาม

เขาย่อม (ตก) ไปสู่อำนาจของคนชนิดนั้นแล.

บุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตร และเสพสนิท

กับคนเช่นใด, เขาก็เป็นคนเช่นนั้นแล; เพราะ

การอยู่ร่วมกัน ย่อมเป็นเช่นนั้น. คนชั่ว ใคร
คบเข้า ก็เป็นคนคบ ใครจะต้องเข้า ก็เป็น
ผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้จะต้องซึ่งมิได้เป็น (มาแต่
เดิม) ดุจลูกศรอันร้าย (ซึ่งกำซาบด้วยยาพิษ)
ก็พลอยติดแล่งไปด้วย. เพราะกลัวจะพลอย
เป็น ชีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสีย
เลย. คนห่อปลาเน่าด้วยในหล้าคา แม้ในหล้าคา ก็
(พลอย) เหม็นฟุ้งไปด้วย ฉันทิ, การคบกับ
คบพลอยก็ฉันทิ. เหตุฉันทิ บัณฑิตรู้ความ
แม้ไบก็ (พลอย) หอมฟุ้งไปด้วยฉันทิ, การ
อบรมของตน (ว่า) เหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้ว
ไม่พึงคบอสัตบุรุษ ย่อมนำไปสู่นรก, พวกอสัตบุรุษ
พวกอสัตบุรุษ ย่อมนำไปสู่นรก, พวกอสัตบุรุษ
ย่อมให้ถึงสุคติ."

[แก้อรธ]

[๒๔] บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สนตฺ ได้แก่ อสัตบุรุษ.

บทว่า อตฺ ได้แก่ อสัตบุรุษ.

บทว่า เสวมาโน ได้แก่ อาจารย์.

บทว่า เสวมานํ ได้แก่ อันเตวาสิก.

บทว่า สมมุจฺโจ ได้แก่ อาจารย์อันอันเตวาสิกจะต้อง.

สองบทว่า **สมมุติ ปริ** ได้แก่ ผู้อื่น คือ อันตวาสิกผู้ตะ
ต้องอาจารย์อยู่.

บทว่า **อลิตุ** ความว่า อาจารย์นั้น ย่อมเป็นอันตวาสิก
นั้น ผู้อันบาปกรรมมิได้เป็น (มาแต่เดิม) คุจลูกศรอันร้าย คือ
อันกำซาบด้วยยาพิษ พลอยติดแล่งศรอันมิได้เป็น (มาแต่เดิม)
ฉะนั้น. จริอยู่ ผู้คบคนพาล ถึงไม่ทำกรรมชั่ว ก็ย่อมได้รับติฉิน
นินทาว่า "ผู้คบคนพาล," เพราะฉะนั้น นกแขกเต้า จึงกล่าวว่า
"เอว พาลูปเสวนา." (ส่วน) ผู้คบปราชญ์ แม้ไม่สามารถจะเป็น
บัณฑิตได้ ก็ยังได้เกียรติคุณว่า "ผู้คบเพื่อนดีงาม," เพราะฉะนั้น
นกนั้น จึงกล่าวว่า "เอว ธีรูปเสวนา."

บทว่า **ปตตปฺภูตเสว** คือว่า คุจไปไม้สำหรับห่อคันธชาติมี
กฤษณาเป็นต้นนั้นแล.

บทว่า **สมฺปาก**คือ ทราบว่าตนอบรมแล้ว ด้วยอำนาจคุจคลี
กับเพื่อนดีงาม.

บทว่า **สนฺโต** ความว่า พวกสัมมาทิฐิ ย่อมยังพวกสัตว์
อาศัยตน ให้ถึงสววรรค์อย่างเดียว.

พระราชทาน ทรงเส้อมใส่ในธรรมกถาของนกนั้น ทางไหว้ฤๅ
ทั้งหลายผู้มาถึงแล้ว ตรัสว่า "ท่านผู้เจริญ เมื่อท่านทั้งหลายจะ
อนุเคราะห์ข้าพเจ้า ก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิด" ดังนี้แล้ว
เสด็จไปยังพระนคร พระราชทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลาย โปรด
ให้คณะฤๅผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในพระอุทยาน ทรงบำรุงจนตลอด

พระชนมชีพ ทรงบำเพ็ญทางสวรรค์เต็มที่แล้ว. ส่วนนกปุปผะ อยู่ในป่า ไป (ตาม) ยถากรรมแล้ว.

เรื่องนกแขกเต้าในอรรถกถาแห่งสัตติคุมพชาดก* ในวิสตินิบาต จบ

[เรื่องช้างมहिพามุข]

[๒๕] ในครั้งศึกดาบรพ ยังมีช้างมงคลชื่อมहिพามุข ของพระเจ้าพรหมทัต ในกรุงพาราณสี มีศีล สมบูรณ์ด้วยมารยาท; ไม่เบียดเบียนใคร ๆ.

ครั้นในวันหนึ่ง ในตอนกลางคือ พวกโจรมานั่งปรึกษากันในที่ใกล้โรงช้างของพระราชว่า "ต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้, ต้องทำการตัดช่องอย่างนี้, ทำลายอุโมงค์และทำการตัดช่องแล้วลักของ จึงจะควร, เมื่อจะลัก ต้องฆ่าและตี (เจ้าของ) แล้วจึงลัก, เมื่อได้ อย่างนี้ จึงจะไม่มีใครสามารถจะต่อสู้," และขึ้นชื่อว่าโจร ไม่ต้องมีศีลาจารวัตร, ต้องเป็นคนกระด้าง หยาบคาย ร้ายกาจ." โจรเหล่านั้นปรึกษากันอย่างนี้ นัดแนะกันและกันแล้วก็ไป. พวกโจรมาปรึกษากันในที่นั้นโดยอุบายนี้แล ตั้งหลายวัน.

ช้างได้ยินถ้อยคำของโจรเหล่านั้น สำคัญว่า "พวกนี้สอนให้เราสำเหนียก" จึงคิดว่า "คราวนี้ เราควรจะเป็นสัตว์กระด้าง หยาบคาย ร้ายกาจ" ได้เป็นเหมือนอย่างนั้น. ช้างนั้น เองวงจับคนเลี้ยงช้างที่มาถึงแล้ว ๆ แต่เข้าตรู ฟาดลง ณ ภาคพื้นให้ตายแล้ว.

๑. พุ. ชา. ๒๗/๔๓๕, ตทฎกถา ๗/๗๗.

๒. อุฎฐาคู.

พวกมนุษย์จึงกราบทูลแด่พระราชา. พระราชา ทรงส่งอำมาตย์คนหนึ่งไป ด้วยตรัสสั่งว่า "บัณฑิต ท่านจงไป (ดูให้) รู้ว่า เพราะเหตุไร ?" ช้างนั้นจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปได้." อำมาตย์นั้นไปแล้วไม่เห็นโรคในตัวของช้าง คิดว่า "เจ้านี่ ดุร้ายเพราะอะไร ?" เมื่อใคร่ครวญไป ก็แน่ใจว่า "มันคงได้ยินคำดุร้ายของคนบางพวก ในที่ไม่ไกลเป็นแน่ จึงได้กลายเป็นสัตว์ดุร้าย" จึงถามพวกเลี้ยงช้างว่า ใคร ๆ เคยพูดอะไรกันในเวลากลางคืน ในที่ใกล้โรงช้าง มีบ้างไหม ?"

พวกเลี้ยงช้าง. "มีขอรับ, นายพวกโจรมาปรึกษา."

อำมาตย์นั้น จึงไปกราบทูลว่า "ขอเดชะ ในตัวของช้าง ไม่มีอาการแปลกอย่างอื่น, มันฟังถ้อยคำของพวกโจร จึงกลายเป็นสัตว์ดุร้าย ; บัดนี้ ควรที่จะนิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ให้นั่งใกล้โรงช้าง แล้วกล่าวเรื่องเกี่ยวกับศีลและมรรยาท." พระราชารับสั่งให้ทำดั่งนั้นแล้ว. สมณพราหมณ์เหล่านั้น กล่าวเรื่องศีลว่า "ไม่ควรจับต้องใคร ๆ ไม่ควรฆ่าใคร ๆ ควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมรรยาท ประกอบด้วยขันติ เมตตาและความเอ็นดู." ช้างได้ฟังดั่งนั้น สำคัญว่า "พวกนี้ ให้เราสำเหนียก." จึงคิดว่า "ตั้งแต่นี้ต่อไป เราพึงเป็นผู้มีศีล" ได้ (กลับ) เป็นผู้ที่มีศีลแล้ว.

เรื่องช้างมหิพามุข ในอรรถกถาแห่งมหิพามุขชาดก* ในเอกนิบาต จบ.

* ขุ. ชา. ๒๗/๕. ตทฎกถา. ๑/๒๗๕.

[เรื่องม้าปัทมา]

[๒๖] ในอดีตกาล ได้มีพระราช (พระองค์หนึ่ง) ในกรุง
พาราณสี ทรงพระนามว่า สามะ พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ผู้อนุศาสตร์
อรรถธรรมของท้าวเธอ. และท้าวเธอมีม้ามงคลอยู่ (ตัวหนึ่ง) ชื่อ
ปัทมา. คนเลี้ยงม้าของพระองค์ ชื่อนายกิริทัต เป็นคนขาเขยก.
ม้าเห็นเขาจับบังเหียนเดินนำหน้า สำคัญว่า "เจ้านี่ ให้เราศึกษา"
จึงสำเหนียกตามอาการของเขา ได้เป็นม้าขาเขยกไป. พระราชาว่า
"พวกข้าพระองค์ไม่พบโรคของม้านั้น." พระราชาทรงส่งพระโพธิ-
สัตว์ไป ด้วยรับสั่งว่า "ท่านจงไป (ดูให้) รู้เหตุในเรื่องนี้." พระ
โพธิสัตว์นั้นไปแล้ว ทราบว่าม้านั้นเดินกะเผลก เพราะเกี่ยวข้องกับ
คนเลี้ยงม้าขาเขยก จึงกราบทูลว่า "ขอเดชะ เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะโทษที่เกี่ยวข้องกัน" ดังนี้แล้ว กราบทูลว่า "ม้านั้น ได้คน
เลี้ยงที่ดีแล้ว จักดีเหมือนอย่างเดิม." พระราชารับสั่งให้ทำอย่าง
นั้น. ม้าได้ตั้งอยู่ในปกติภาพแล้ว.

เรื่องม้าปัทมา ในอรรถกถาแห่งกิริทัตตชาดก^๒ ในทุกนิบาต จบ.

๑. การเกี่ยวข้อง ๕ อย่าง คือ เกี่ยวข้องด้วยการฟัง ๑ เกี่ยวข้องด้วยการเห็น ๑ เกี่ยวข้อง
ด้วยการสนทนาปราศรัย ๑ เกี่ยวข้องด้วยการกินร่วม ๑ เกี่ยวข้องด้วยกาย ๑ แต่
ในที่นี้หมายเอาการเกี่ยวข้องด้วยการเห็น. ปปัญจสูทนี ๒/๑๕๒. ๒. พุ. ขา. ๒๗/๖๕
ตทฎกถา. ๓/๑๒๕.

[เรื่องผลมะม่วง]

[๒๓] ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าทริวาหนะ. พระโพธิสัตว์เป็นอมาตย์ผู้อนุศาสตร์ธรรมของพระองค์. ต่อมาวันหนึ่ง พระราชารับสั่งให้ขึงข่าย ณ ด้านเหนือและด้านใต้ ในมหานทีแล้ว ทรงเล่นน้ำ. มะม่วงสุกผลหนึ่ง เป็นของบริโภคสำหรับเทวดา ลอยมาจากสระกัณณมุณฑ (สระมูมมน) ติดอยู่ที่ข่ายแล้ว. พวกเจ้าพนักงานยกข่ายขึ้น เห็นผลมะม่วงนั้น ได้ทูลเกล้าถวายแด่พระราชแล้ว. พระราชาตรัสถามพวกพราณว่า "นี่ผลไม้อะไร" ทรงสดับแล้ว "ผลมะม่วง" จึงเสวยแล้วรับสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ในพระอุทยานของพระองค์ ให้รดด้วยน้ำผสมกับน้ำนม. ต้นงอกแล้วได้ผลัดผลในปีที่ ๓. ต้นมะม่วงได้มีสักการะเป็นอันมาก. ทวยชนครย่อมรดด้วยน้ำผสมน้ำนม, ให้เจิม ๕ แห่งด้วยของหอม, สวมพวงมาลัย, ตามประทีปด้วยน้ำมันหอม. และได้มีการวงต้นไม้มะม่วงนั้นด้วยม่านผ้า. ผลทั้งหลายได้มีรสอร่อย มีสีดุจทองคำ พระราชาเมื่อจะทางส่งผลมะม่วงไปถวายพระราชอื่นๆ รับสั่งให้เอาเงียงกระเบนแทงที่หนองอกแล้ว จึงส่งไป. เมล็ดที่พระราชเหล่านั้นเสวยมะม่วงแล้ว โปรดให้เพาะไว้ ก็ไม่สำเร็จ, ต่อมาพระราชองค์หนึ่ง ทรงทราบเหตุ จึงพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วทางส่งคนเฝ้าพระอุทยานคนหนึ่ง ไป ด้วยรับสั่งว่า " ท่านจงไปจยังรสแห่งผลมะม่วงของพระเจ้าทริวาหนะให้เสียหาย แล้วทำให้เป็นของขมขึ้น." เขาทูลรับว่า "ดีละ" แล้ว เข้าไปเฝ้าพระเจ้า

ทริวาหนะ กราบทูลความที่ตนเป็นคนเฝ้าพระอุทยาน แล้วพรรณนา
อานุภาพของตน. พระราชารับสั่งให้เขาอยู่ในสำนักของคนเฝ้าพระ
อุทยานของพระองค์. จำเดิมแต่นั้นมา คนทั้งสองก็ (ช่วยกัน)
บำรุงพระอุทยาน. คนเฝ้าพระอุทยานผู้มาใหม่ ทำดอกไม้อันมิใช่
ฤดูกาลให้บาน ทำผลให้อันมิใช่ฤดูกาลให้ผลัดผล ได้ทำพระอุทยาน
ให้เป็นรมณีสถานแล้ว. พระราชาที่โปรดปราน จึงปลดคนเฝ้าพระ
อุทยานคนเก่าออกแล้ว ได้พระราชทานพระอุทยาน (ให้เป็นหน้าที่)
แก่เขาผู้เดียว. เขาจึงปลูกสะเดาและเถาบอระเพ็ดล้อมต้นมะม่วง สะเดา
และเถาบอระเพ็ด กิ่งอกงามขึ้นโดยลำดับ. รากและกิ่งของมะม่วง
เกี่ยวพันกับรากและกิ่ง (ของสะเดาและเถาบอระเพ็ด) เพราะการระคน
ด้วยของมีรสไม่ร่อยนั้น มะม่วงซึ่งเป็นผลไม้มีรสอร่อยถึงเพียงนั้น
จึงกลายเป็นขม มีรสคล้ายในสะเดา. คนเฝ้าพระอุทยาน ทราบว่า
ผลมะม่วงขมแล้ว ก็หนีไป. พระราชาเสด็จไปสู่พระอุทยาน เสวย
ผลมะม่วง ไม่อาจจะทรงกลืนเยื่อมะม่วง ซึ่งเป็นคุณการสะเดาได้
ทรงขากดมเสียดแล้ว ตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า "บัณฑิต ต้นไม้นี้
ไม่มีความเสื่อมจากการบริหารเดิม, แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ผลของมัน
ก็ยังคงกลับขมไปได้, เหตุอะไรหนอ?" พระโพธิสัตว์เมื่อจะทูลเหตุ
แห่งการเป็นดังนั้น จึงทูลว่า

[๒๘] "ข้าแต่พระเจ้าทริวาหนะ มะม่วงของ
พระองค์ มีต้นสะเดาแวดล้อม, รากเกี่ยวพัน
ราก กิ่งเกี่ยวพันกิ่ง, เพราะเหตุที่อยู่ร่วมกัน

ของไม่ร่อยนั้น มะม่วงจึงมีผลขม."

ต้นสะเดาชื่อว่า **ปุจิมันทะ** ในคานานั้น. กิ่ง ได้แก่กิ่งของต้นสะเดา. สอนบทว่า **สาขํ นิเสวเร** คือ ย่อมเกี่ยวพันกิ่งของมะม่วง.

บาทพระคาถาว่า **อสาตสนุนิวาเสน** คือ เพราะอยู่ร่วมกับต้นสะเดา ซึ่งมีรสไม่ร่อย.

บทว่า **เตน** แปลว่า เพราะเหตุนั้น. บทว่า **กฏุกปฺผโล** คือ กลับเป็นผลไม่มีรสขม.

พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้ว รับสั่งให้ตัดสะเดาและบอระเพ็ดเสียทั้งหมด แล้วให้ถอนราก ให้ชนดินปุ๋ยที่มีรสไม่ร่อยโดยรอบออกเสีย แล้วให้ใส่ดินปุ๋ยที่มีรสร่อย ให้รดมะม่วงด้วยน้ำผสมกับน้ำมัน น้ำผสมน้ำตาลกรวดและน้ำหอมอีก แล้วทรงมอบพระอุทยานให้คนเฝ้าพระอุทยานคนเท่านั้นแลอีก เพราะระคนกับของมีรสร่อย มะม่วงจึงมีรสร่อยอีก.

เรื่องมะม่วง ในอรรถกถาแห่งทริวาหนชาดก^{*}ในทุกนิบาต จบ.

[ของไร้ชีวิตยังติดกันได้]

[๒๕] แม้ของอันไร้ชีวิต ยังกลายเป็นของไม่น่าปรารถนา เพราะประกอบร่วมกับของอันไม่น่าปรารถนา กลายเป็นของน่าปรารถนา เพราะประกอบร่วมกับของอันน่าปรารถนา ดังพรรณนามาฉะนั้น จะป่วยกล่าวไปใยในของซึ่งมีชีวิตเล่า. ด้วยเหตุนี้ ใน

๑. พุ. ชา. ๒๗/๖๗. ตทฎกถา. ๓/๑๓๔. *พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ๘ วัคฺขร-
นิเวศวิหาร แปล.

อตุปปีตติ (เหตุเกิด) แห่งทวิหาหนชาคก พระผู้มีพระภาคจึง
ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนไม่ดี เป็นการ
เลว ก่อแต่สิ่งอันไม่มีประโยชน์, จะพึงกล่าวอะไรในการอยู่ร่วมกับ
คนไม่ดีนั้นเล่า เพราะการอยู่ร่วมกับคนชั่วทำความพินาศให้แก่ชนผู้
เป็นมนุษย์, แม้แต่ต้นมะม่วง ซึ่งไม่มีเจตนามีสหวนเปรียบปาน
รตทิพย์ อาศัยการอยู่ร่วมกับต้นสะเดาอันมีรสขมหารสหวานมิได้
ยังกลายเป็นต้นไม้ไม่มีรสหวาน มีรสขมไปในกาลก่อน.

[คนพาลเป็นดังอมิตร บัณฑิตเป็นดังญาติ]

[๓๐] อีกนัยหนึ่ง คนพาลทั้งหลายเปรียบเหมือนอมิตรผู้มีดาบ
ในมือ, บัณฑิตทั้งหลายเปรียบเหมือนญาติที่รัก. จริงอย่างนั้น พระ
ผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อประทับ ทำหม้อบ้านเวฬุคาม อันตั้งอยู่ในที่ไม่
ไกลเบื้องทิศทักษิณแห่งเมืองไพศาลี เป็นโคจรคาม ได้เกิดประชวร
ลงพระโลหิต. ท้าวสักกเทวราช ทรงทราบเหตุนั้นแล้ว เสด็จมา
ทรงอุปัฏฐากพระศาสดาอยู่ มิให้ผู้อื่นแตะต้องภษณะสำหรับรอง
พระบังคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือเลย วางไว้เหนือพระเศียร
ที่เดียนำออกไปเหมือนคนนำภษณะของหอมไป. ท้าวเธอทรง
อุปัฏฐากอยู่อย่างนี้ ในเวลาพระศาสดาทรงผาสุก จึงเสด็จไปสู่
เทวโลก. ภิกษุทั้งหลายพูดกันว่า "นำอศจรรยฺ ท้าวสักกเทวราช มี
ความรักใคร่ในพระศาสดา, พระองค์ทรงสละทิพยสมบัติมาอุปัฏฐาก
แล้ว." พระศาสดาตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกเทวราช ทรง
พิจารณาเห็นว่า 'การเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดี ภาวะคือกิริยา มี

การนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวกันกับท่านก็ดี ภาวะคือการทำวัตรและ
ปฏิบัติแก่ท่านก็ดี ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ' ดังนี้แล้ว จึงเสด็จมา
อุปัฏฐากเรา" เมื่อจะทรงแสดง (ความ) ได้ตรัสพระคาถาทั้งหลาย
ในสักกเทวินทวัตถุ ๑ ในสุขวรรคแห่งพระธรรมบทว่า

[๓๑] "แท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวผสมคณ
พาล ย่อมเสรำโศกลี้นกาลนาน, เพราะการ
อยู่ร่วมกับเหล่าคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้
ในกาลทุกเมื่อ เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู
ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือน
สมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้นแล นรชน
พึงคบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการ
งาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเป็น
สัตบุรุษ มีปัญญาดี เปรียบดังพระจันทร์คบ
อาการอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาว" ฉะนั้น."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทคาถาว่า พาลสงคตจาริ หิ ความ
ว่า แท้จริง คือ ความจริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวร่วมกับคนพาล.
บทว่า ทิมมทุชานํ ความว่า บุคคลผู้มีปกติเที่ยวร่วมกับคนพาล
กระทำความชั่ว มีดัดที่ต่อเป็นต้น ได้ประสบทุกข์ มีถูกตัดมือ
เป็นต้น ชื่อว่า เสรำโศกลี้นกาลนาน. การอยู่โดยความเป็นพวก

เดียวกัน ชื่อว่าการอยู่ร่วม. บทว่า **อมิตฺเตเนว** ความว่า เหมือน
การอยู่ร่วมกับศัตรูผู้มีดาบในมือ หรือสัตว์ร้าย มือสรวปเป็นต้น.
บทว่า **สพฺพทา** คือ การอยู่ร่วมกับหมู่คนพาลเป็นทุกข์รำไป.
การอยู่ร่วมด้วยบัณฑิตนั้นเป็นสุข เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงชื่อว่า
มีการอยู่ร่วมเป็นสุข อธิบายว่า การอยู่ในสถานที่เดียวกันกับ
บัณฑิต เป็นเหตุนำสุขมา. เหมือนอะไร ? เหมือนสมาคมแห่งหมู่
ญาติ. อธิบายว่า ประหนึ่ง ประชุมแห่งหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก เป็น
ความสุข. บทว่า **ตสฺมา** หิ ความว่า เพราะเหตุที่การอยู่
ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์, การอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุข. บทว่า
ธีร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำ. บทว่า **ปญฺญ** ได้แก่
ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ทั้งที่เป็นโลกิยะ ทั้งที่เป็นโลกุตตระ. บทว่า
พหุสฺสุต คือ เป็นพหุสฺสุต ด้วยปริยัติ* ปฏิบัติและปฏิเวธ. บทว่า
โธรยฺหสิสฺสพฺพตฺวนุต ได้แก่ ชื่อว่ามีปกติเอาการงาน เพราะ
นำไปซึ่งฐานะ กล่าวคือยังตนให้บรรลुพระอรหัตตผล มีศีลและมี
ชฺดุคงค์. บทว่า **อริย** แปลว่า อยู่ห่างไกลจากกิเลส. บทว่า **สุเมธ**
ได้แก่ มีปัญญางาม. บทว่า **นภฺขตฺตปถ** ความว่า เปรียบดัง
พระจันทร์ คือวิมานของพระจันทร์ เสดอากาศอันเป็นทางแห่ง
นัภษัทรทั้งหลาย.

* อาคม โดยพยัญชนะ แปลว่า นิภายเป็นที่มา เป็นเหตุ, เป็นแดนมา, แห่งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้น โดยอรรถ หมายถึงปริยัติ. อธิคม โดยพยัญชนะ แปลว่า มรรคผลเป็นที่
บรรลุ โดยอรรถ หมายถึงปฏิบัติและปฏิเวธ. ถ้าเป็นผู้บรรลุ เป็นอริคต ที่หมายถึงพระอริยะ
หรือ Holy man.

[พระคาบสสอนบุตร]

[๑๒] แม้พระโพธิสัตว์เป็นคาบสอยู่ในหิมวันตประเทศ เมื่อจะสอนคาบสกุมารของตน ซึ่งเบื้อหน้ายใครจะออกจากป่าไป อยู่ในถิ่นมนุษย์ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ในลหิตทราคชาดก* ในนวนกนิบาต ว่า

"ผู้ใด ไม่มีกรรมชั่วทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ, เข้าไปจากที่นี่แล้ว จงตั้งตนไว้
เหมือนบุตรที่เกิดแต่อก คบหาผู้นั้น;
อนึ่ง ผู้ใดประพฤติโดยธรรม แม้ประพฤติ
อยู่ไม่ย่อหยิ่ง, เข้าไปจากที่นี่แล้ว จงคบหา
ผู้นั้น ซึ่งมีปกติทำกรรมอันบริสุทธิ์ มีปัญญา;
ลูกเอ๋ย* หากว่าพินชมพูทวีปทั้งสี่นี้ แม้จะ
พึงไรรีมมนุษย์ไซ้; เจ้าก็อย่าคบหากนผู้มีจิต
ดุจลิง (ตลบแต่ลง) เป็นดังผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้น
ผู้รักง่ายหน่ายเร็วเช่นนั้นเลย, เจ้าจงหลีกเลี่ยง
มันเสียให้ห่างไกลเหมือนหนึ่งคนขลาด หลีก
อสรพิษตัวร้ายแต่ไกล เหมือนคนเกลียดลูก
หลีกหนทางใหญ่อันเปื้อนลูก เหมือนคนขับ
ยาน เลี่ยงหนทางที่ขรุขระเสียจะนั้น; พ่อ

๑. บุ. ขา. ๒๓/๒๖๔. ตทฎจกถา. ๕/๑๕๔ ๒. คำนี้ เป็นพวกกติปิยศัพท์ เป็นอาลปนนะ
ใช้เรียกได้ทั้งบิดาทั้งบุตร ในที่นี้ เป็นคำบิดาเรียกบุตร เห็นควรแปลให้ตรงภาษาไทยที่ใช้อยู่.

ความฉิบหายทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้
ต้องเสพคบพาลเกินไป, เจ้าอย่าสมาคมกับ
คนพาลนะ, เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็น
เหตุนำทุกข์มาให้ ดูจการอยู่ร่วมกับศัตรูในกาล
ทุกเมื่อ, พ่อ เพราะเหตุนั้น พ่อจึงขอร้องเจ้า
ไว้, เจ้าจงทำตามคำของพ่อ, เจ้าอย่าริสมาคม
กับคนพาล เป็นอันขาด, เพราะการสมาคม
กับพวกคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้."

[แก้้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อูรสีว ความว่า จงดำรง คือตั้ง
(ตน) ไว้ให้เหมือนบุตรผู้เกิดแต่อกของมารดา ฉะนั้น. อธิบายว่า
เจ้าดำรง (ตน) ไว้อย่างนั้นแล้ว พึงสำคัญคุณมารดาของตน คบหา
บุคคลนั้น.

บทว่า ฌมฺเมนได้แก่ โดยธรรมคือสุจริต ๓ อย่างนั่นเอง.

บทว่า น มลฺยุตฺติ ความว่า อนึ่ง แม้ประพฤดิ้อยู่อย่างนั้น
ก็ไม่ทำความจงหองว่า "เราประพฤดิธรรม."

บทว่า วิสุทฺถการี ได้แก่ ผู้ทำกรรมอันบริสุทธิ์ คือ กุศล-
กรรมบถ ๑๐ ประการ. บทว่า หลิทฺทราคํ คือ ชื่อว่า ผู้เช่นกับผ้า
ที่ย้อมด้วยขมิ้น เพราะความเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคง. บทว่า กปิจิตฺตํ
ได้แก่ มีจิตวอกแวก คือมีจิตกั้บกลอก.

บทว่า บุริสฺสํ ได้แก่ บุคคล. บทว่า ราควิราลินํ คือมักรัก

ใคร่และมักจีจาง (เร็ว). อธิบายว่า มีสภาวะคือรักแล้วจีจางไป
ในขณะนั้นนั่นเอง.

บาทคาถาว่า นิมนฺนุสฺสึปี เจ สียา ความว่า แม้อ้าพื้นแห่ง
ชมพูทวีปทั้งสิ้น จะเป็นที่หามนุษย์มิได้ไซ้, บุคคลนั้นคงเป็นมนุษย์
อยู่คนเดียวเท่านั้น ; แม้ถึงกระนั้น ก็อย่าคบบุคคลเช่นนั้น.

บาทคาถาว่า มิพฺพหฺลิตฺตํ มหาปถํ คือ เหมือนกับหนทางใหญ่
อันประอะเปื้อนด้วยคน. บทว่า ยานีว ความว่า เหมือนคนผู้ไป
ด้วยยาน. บทว่า วิสมํ คือขรุขระโดยความเป็นที่ลุ่มที่ดอน และ
ด้วยวัตถุมีตอและก้อนหินเป็นต้น.

บาทคาถาว่า พาลํ อจฺจุปเสวโต ได้แก่ ผู้คบจนสนิทซึ่งคนผู้มี
ปัญญาน้อย. บทว่า สพฺพทา ความว่า ขึ้นชื่อว่าอยู่ร่วมกับคน
พาล ปานดังอยู่ร่วมกับศัตรู เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ตลอดกาลเนื่องนิตย์
ทีเดียว. บทว่า ตนฺตุทาหํ ความว่า เพราะเหตุนั้น พ่อจึงขอร้องเจ้า.

[ภัยอุบัติหะ และอุปสัคเกิดขึ้นเพราะคนพาล]

[๓๓] อีกโศคหนึ่ง ภัยอุบัติหะและอุปสัคเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
มีอยู่, ภัยอุบัติหะและอุปสัคเหล่านั้นทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะอาศัย
คนพาลทั้งนั้น. จริงอยู่ คนพาล เมื่อปรารถนาความเป็นเพราะราชา
หรือความเป็นอุปราช ก็หรือว่า ตำแหน่งอันใหญ่อื่น ชักชวนพวก
นักเลงโตที่เหมือนกับตนได้ ๒-๓ คนแล้ว พูกว่า "เชิญพวกท่านมา
ด้วยกันเถิด, เราจักทำพวกท่านให้เป็นใหญ่" ดังนี้แล้ว จึงพากัน
อาศัยสถานที่ลับ ๆ มีชัยภูเขเป็นต้น ปล้นสะดมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปลาย

แดน ปล้นนิคมบ้าง ชนบทบ้าง โดยลำดับไป.

คนทั้งหลาย ทั้งเรือนแล้วปรารถนาที่อันปลอดภัย ย่อม (พากัน) อพยพไป. ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี ผู้อาศัยคนเหล่านั้นอยู่ ก็พลอยทั้ง ที่ของตน ๆ หลีกไป. ภิกษาก็ดี เสนาสนะก็ดี ในที่ที่ภิกษุเป็นต้น เหล่านั้นไปแล้ว ๆ ย่อมหาได้โดยยาก.

แม้ในบรรพชิต ภิกษุพาล ๒ รูป ก่อการวิวาทกันและกัน เริ่มฟ้องร้องกันขึ้น. เพราะเหตุนี้ ความทะเลาะใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่ บรรพชิตเหล่านั้น เหมือนที่เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ฉะนั้น. เหตุแห่งทุกขมีภัยเป็นอาทิ มาถึงแก่บริษัททั้ง ๔ เพราะอาศัย คนพาล ด้วยประการฉะนี้.

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในลักขณสูตร* ก่อน พระสูตรทั้งปวง ในตักนิบาตอังคุตตรนิกายว่า "ภิกษุทั้งหลาย เพลิงอันลุกลามมาจากเรือนไม้้อหรือเรือนหญ้า ย่อมไหม้แม้เรือน ยอดทั้งหลายที่เขาโบกทั้งภายในภายนอก ลมพัดเข้าไม่ได้ มีบาน ประตูอันมิดชิด มีหน้าต่างอันปิดแล้ว แม้ฉนใด; ภิกษุทั้งหลาย ภัยเหล่าใดเหล่านั้นจะเกิดขึ้น, ภัยเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นแต่ คนพาล, หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่; อุปัทวะเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะ เกิดขึ้น, อุปัทวะเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาล, หาเกิด ขึ้นแต่บัณฑิตไม่; อุปัสกเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จะเกิดขึ้น, อุปัสก เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาล, หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่

* อัง. ตัก. ๒๐/๑๒๖.

เหมือนกันฉันนั้นแล. ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยจำเพาะหน้า,
บัณฑิตหาภัยจำเพาะหน้ามิได้; คนพาลมีอุปัทวะ, บัณฑิตหา
อุปัทวะมิได้; คนพาลมีอุปสรรค, บัณฑิตหาอุปสรรคมิได้; ด้วย
ประการดังนี้แล. ภิกษุทั้งหลาย ภัยไม่มีแต่บัณฑิต, อุปัทวะไม่มี
แต่บัณฑิต, อุปสรรคไม่มีแต่บัณฑิต."

[แก้อรรถ]

[๑๔] อรรถกถาแห่งลักษณะสูตร^๑นั้นว่า "บรรดาบทเหล่านั้น
บทว่า นพาคารา วา คือ จาเรือนที่มุงบังด้วยไม้^๒อ้อทั้งหลาย; แต่
เครื่องประกอบที่เหลือในเรือนนี้ สำเร็จด้วยไม้จริง; แม้ในเรือนหญ้า
ก็ฉันนี้เหมือนกัน.

บทว่า ภูฏาคารานิ ได้แก่ เรือนที่สงเคราะห์ด้วยยอด. บท
ว่า อุลลิตตาวลิตตานิ คือ ที่เขาลาบทาทิ้งภายในภายนอก. บทว่า
นิวัตานิ คือ กั้นช่องลมเข้าได้. บทว่า มุสิตคฺคพานิ คือ ชื่อว่า
มีบานประตูที่กรอบเช็ดหน้าอันสนิทดี เพราะเป็นของอันนายช่างผู้
ฉลาดทั้งหลายทำไว้.

บทว่า ปิหิตวาตปานานิ ได้แก่ ที่ติดหน้าต่างไว้. ด้วย ๒ บท
นี้ พระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสความที่บานประตูและหน้าต่างเป็นของอัน
บุคคลปิดไว้เป็นนิตย์ (แต่) ตรัสความสมบูรณ์ (แห่งเรือน)
เท่านั้น. ก็บานประตูและหน้าต่างเหล่านั้น อันบุคคลยอมจะปิดและเปิด
ได้ทุก ๆ ขณะที่ปรารถนา.

* มโนรทปฺรณิ ๒/๘๖.

สองบทว่า พาลโต อุปุชชนติ คือ เกิดขึ้นเพราะอาศัยคน พาลทั้งนั้น. ความสะดุ้งแห่งจิต ชื่อว่าภัย. อาการคือความที่จิต พลุกพล่าน ชื่อว่า อุปัทวะ. อาการคือความที่จิตขัดข้อง ได้แก่ อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้น ๆ ชื่อว่า อุปสัค."

[๓๕] ฎีกาแห่งลักษณสูตรนั้นว่า "คำว่า จนนปริจจนฺนา คือ ข้างบนเขามุงด้วยไม้้อทั้งหลาย โดยทำทางอย่างมุงด้วยหญ้า โดยรอบบังด้วยไม้้อเหล่านั้นเหมือนกัน โดยทำนองฝาไม้.

ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัว ชื่อว่าภัย เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า 'ความสะดุ้งแห่งจิต.'

อันตราย ชื่อว่า อุปัทวะ. ก็พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า 'อาการคือความที่จิตพลุกพล่าน' เพราะอันตรายนั้นเป็นเหตุแห่ง ความฟุ้งซ่าน. ความขัดข้อง คือความประสพความคับแค้นเพราะทำ ครอบงำไม่ได้ ด้วยเหตุมีถูกเทพดาเบียดเบียนเป็นต้น ชื่อว่า อุปสัค ก็ความประสพความคับแค้นนั้น เป็นเหตุท้อแท้แห่งบุคคลผู้เดือดร้อน อยู่ ไม่สามารถจะทำอะไร ๆ เพราะแก่แค้นไม่ได้; เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า 'อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้น ๆ.'

[พาลก่อภัย บัณฑิตกำจัดภัย]

[๓๖] เพราะเหตุนี้ คนพาลทั้งหลาย อันผู้มีปรีชา พึงทราบ ว่า เป็นเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้. ด้วยว่า คนพาลเหล่านั้น เป็นผู้ สามารถในการนำทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดมาให้ แก่บุคคลทั้งหลาย ผู้ทำตามคำของตน. พึงทราบบัณฑิตทั้งหลายเป็นคฤการคุ้มครองใน

ที่อันมีภัย ดังประทีปในที่มืด และเหมือนการได้ข้าวและน้ำเป็นต้น ในเวลาถูกทุกข์มีความหิวและความกระหายเป็นอาทิครอบงำ ฉะนั้น.

เพราะบัณฑิตเหล่านั้น เป็นผู้สามารถในการกำจัดทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดของหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนได้. บุคคลทราบความที่เหล่าคนพาลเป็นเช่นเดียวกับของโสโครกมีปลาเน่าเป็นต้น และเหล่าบัณฑิตเป็นเหมือนเครื่องสำอองมีของหอมเป็นต้น ทั้งการคบคนพาลเป็นทุกข์ คบบัณฑิตเป็นสุข ด้วยประการฉะนี้แล้ว ฟังคบแต่เหล่าบัณฑิตเท่านั้น ไม่ฟังคบเหล่าคนพาล.

แม้พระผู้มีพระภาค เมื่อจะตรัสสอนพระนันทนเถระ ก็ได้ตรัสพระคาถานี้ไว้ในบัณฑิตวรรคแห่งพระธรรมบทว่า

[๓๗] "บุคคลผู้มีปัญญา ไม่ฟังคบพวกบาปมิตร,
ไม่ฟังคบพวกบุรุษผู้ต่ำทราม, ฟังคบกัลยาณมิตร,
ฟังคบบุรุษผู้สูงสุด."

[แก้้อรรถ]

เหล่านั้น บทว่า ภาช ความว่า บัณฑิต (ไม่) ฟังคบ คือ เข้าไปนั่งใกล้.

บทว่า ปุริสาธเม ได้แก่ บุรุษผู้เลวทราม คือ บุคคลผู้ต่ำช้า.

บทว่า ภาเชถ แปลว่า ฟังคบหา. ก็ในชน ๒ พวกนี้ ชนเหล่าใด ยินดียิ่งในกายทุจริตเป็นต้น, ชนเหล่านั้น ชื่อว่า ปาปมิตร. ส่วนชนเหล่าใด ประกอบในอัฐฐานะมีการตัดที่ต่อเป็นต้น หรือต่างด้วย

กรรมมือเนสนา ๒๑ ประการเป็นต้น, ชนเหล่านั้น บุรุษผู้ต่ำ
ทราม. อีกนัยหนึ่ง ชนแม่ทั้ง ๒ พวกนั้น เป็นทั้งปาปมิตร เป็นทั้ง
บุรุษผู้ต่ำทราม. ชนที่ตรงกันข้ามจากชน ๒ พวกนั้น ชื่อว่า เป็นทั้ง
กัลยาณมิตร เป็นทั้งบุรุษผู้สูงสุด ดังนี้แล.

[มหาสุตโสมชาดก]

[๑๘] ก็การเสพบัณฑิตแม้วาระเดียว ก็ชื่อว่ายอมเป็นการ
รักษาดนได้, การเสพคนพาลแม้สิ้นกาลช้านาน ก็ไม่ชื่อว่ารักษาดน
ได้เลย. จริงดังนั้น นันทพราหมณ์ไปสู่กรุงอินทปัตต์ ในหาหนทางไกล
ถึง ๑๒๐ โยชน์จากกรุงตักกสิลา เมื่อจะแสดงธรรมแด่พระเจ้ามหา-
สุตโสม ได้กล่าวถาถานี้ในมหาสุตโสมชาดกว่า

"ขอเดชะ พระองค์ผู้ทรงนามว่าสุตโสม การ
คบกับสัตบุรุษทั้งหลาย เพียงครั้งเดียวเท่านั้น,
การคบนั้น ย่อมคุ้มครองบุรุษนั้นได้, การคบ
อสัตบุรุษทั้งหลายมากครั้ง ก็คุ้มครองบุคคลนั้น
ไม่ได้เลย."

๑. เวพทาน ให้ไม้ไผ่ ๑. ปศุทาน ให้ใบไม้ ๑. ปุပ္ผทาน ให้ดอกไม้ ๑. ผลทาน ให้ผลไม้ ๑.
ทนุดกฐทาน ให้ไม้ชำระฟัน สงเคราะห์หมากพลูเข้าด้วย ๑. มุโขทกทาน ให้นำบัวปาก
หรือน้ำล้างหน้า ๑. สีนานาทาน ให้เครื่องสนานเครื่องสำอาง ๑. จุณฺณทาน ให้จรรยาสำหรับทา ๑.
มตฺติการทาน ให้ดิน ๑. ปฺรตุกมฺมตา พุดสอพโลเพื่อให้อรัก ๑. มุคฺคสุปฺปตา พุดเท็จปนจริง
จริงปนเท็จ ๑. ปารกฺกุยตา ประจบอุ้มลูกหลานชาวบ้าน ๑. มุคฺคสุปฺปตา พุดเท็จปนจริง
เวชชกมฺม เป็นหมอรักษาโรค ๑. พุตกมฺม เป็นคนสื่อสาสน์ ๑. ปหีนกมฺม ไปในที่ที่เขาใช้ไป
(รับใช้) ๑. ปิณฺฑปฏฺธิปณฺฑํ ให้อาหารแลกอาหาร ๑. ทานานุปฺปาทาน ให้ของใช้แลกของใช้ ๑.
วตฺตวิชฺชา เป็นหมอดูลักษณะที่ตั้งบ้านเรือน ๑. นกฺขตฺตวิชฺชา เป็นหมอดูดาวนักษัตรฤกษ์ ๑.
องฺควิชฺชา เป็นหมอดูลักษณะที่ตั้งบ้านเรือน ๑. นกฺขตฺตวิชฺชา เป็นหมอดูดาวนักษัตรฤกษ์
๒. พุ. ชา. ๒๘/๑๑๖ ตทฎจกถา. ๘/๔๐๕

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สกิว แปลว่า วาระเดียวเท่านั้น.
บทว่า สพุธิ แปลว่า ด้วยสัตบุรุษทั้งหลาย.

หลายบทว่า สา น สงฺคฺติ ความว่า การสมาคมด้วยสัตบุรุษ
นั้น แม้เป็นไปคราวเดียว ย่อมคุ้มครองก็รักษาบุคคลนั้นได้.

บาทคาถาว่า นาสพุธิ พหุ สงฺคฺโม ความว่า ส่วนการคบ
คือการอยู่อาศัยในที่แห่งเดียวกับอสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลทำแล้ว
แม้ตลอดกาลนาน ย่อมคุ้มครองไม่ได้เลย, อธิบายว่า ไม่เป็นการ
ถาวร.

[ไม่ควรเสพคนพาล ควรเสพแต่บัณฑิต]

[๑๕] เพราะเหตุนี้ บุคคลควรเสพแต่บัณฑิตอย่างเดียว ไม่
ควรเสพคนพาล. ไม่ใช่ไม่ควรเสพคนพาล ควรเสพแต่บัณฑิตอย่าง
เดียวเท่านั้น, ที่แท้ จะทำบุญอะไร ๆ ก็ควรทำความปรารถนาแม้ว่า
"ด้วยบุญนี้ ขอข้าพเจ้าพึงพบแต่บัณฑิตเท่านั้น ไม่พึงพบคนพาล
เลย" ดังนี้ เหมือนอย่างอดีตบัณฑิต ฉะนั้น.

[อดีตบัณฑิตไม่ขอพบคนพาล]

ดังได้สดับมา อดีตบัณฑิตนั้น เป็นบุตรของพราหมณ์มหา-
ศาลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี เมื่อมารดาบิดาตายแล้ว,
ได้ละสมบัติทั้งปวงบวชเป็นฤๅษี มาถึงกบิพัฑฐโดยลำดับ อยู่ในสวน
ใกล้กบิพัฑฐ ยังฉานและอภิญญาให้บังเกิดแล้ว เหาะมาทางอากาศ

ล่งที่เกาะไม้หมากเฒ่า โกล้เกาะไม้เกาะทิง อาศัยต้นหมากเฒ่าใหญ่
แล้วสร้างบรรณศาลาอยู่ที่เกาะนั้น. ท่านมิได้ไปในที่ไหนเลย เพราะเป็น
ผู้มักน้อย ในฤดูต้นไม้มีผล ก็ฉันผล ในฤดูมีแต่ใบ ก็ฉันในที่นี้
ด้วยน้ำ, อาสน์ของท้าวสักกเทวราช ได้ร้อนเพราะเดชศีลของท่าน.
ท้าวสักกะ ทรงทราบเหตุนี้แล้ว ทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ ได้
เสด็จไปยืนทำเป็นเหมือนขออยู่ในที่นั้น. พระดาบสนิ่งในหมากเฒ่า
ปลงลง (จากเตา) แล้วนั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลา ด้วยตั้งใจว่า
"จะฉันใบหมากเฒ่าที่เย็นแล้ว" เห็นพราหมณ์นั้นก็โสมนัส ใสใบ
หมากเฒ่าลงในภาชนะภิกษาของพราหมณ์นั้น ไม่เหลือไว้สำหรับ
ตนเลย ไม่นิ่งใหม่ ยังอัธยาพาให้เป็นไปด้วยสุขอันเกิดแต่ปีติเท่า
นั้น. แม้ท้าวสักกะทรงรับในหมากเฒ่านั้นแล้ว เสด็จไปหน่อยหนึ่ง
ก็หายไป. ท้าวสักกะเสด็จไปโดยอุบายนั้นนั้นแล สิ้น ๓ วัน. แม้
พระดาบสก็ได้ให้อาหารทั้งหมดแก่ท้าวเธอ สิ้นทั้ง ๓ วัน ตนเองได้
อดอาหารแล้ว. ต่อมาในวันที่ ๓ ท้าวสักกะทรงเส้อมใส่ได้ประทาน
พรแก่ท่าน. ท่านเมื่อจะรับพร จึงกล่าวคาถานี้ ในอกิตติชาดก
ในเตรสนิบาต* ว่า

[๔๐] "ขอข้าพเจ้า อย่าพึงได้เห็น อย่าพึง
ได้ยินคนพาล และอย่างพึงอยู่ร่วมกับคนพาล
อย่าพึงทำ และอย่าพึงพอใจการสนทนาปราศรัย
กับคนพาล."

* ขุ. ชา. ๒๓/๑๕๔. ตทฎจกถา. ๖/๑๕๕.

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า น สุณ ความว่า อย่าฟังได้ยิน
ด้วยหูเหล่านี้ แม้วา "คนพาลอยู่ที่โน้น."

ท้าวสักกะทรงสดับคำนั้นแล้ว เมื่อจะตรัสถามถึงเหตุในเพราะ
ไม่ขอพบคนพาลกะท่าน จึงตรัสถามว่า

"ท่านกัสสปะ คนพาลได้ทำอะไรทำอะไรให้แก่ท่าน ?

ขอท่านจงบอกเหตุ, ท่านกัสสปะ เพราะอะไร ?

ท่านจึงไม่ยอมพบคนพาล."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า ก็ นู เต อกริ ความว่า
มารดาหรือบิดาของท่านถูกคนพาลฆ่า, ก็หรือว่าคนพาลได้ทำความ
เสียหายอะไรอื่นแก่ท่าน ?

ท่านเมื่อจะทูลเหตุแก่ท้าวสักกะนั้น จึงกล่าวว่า

"คนพาลมีปัญญาโหด ย่อมแนะนำสิ่งที่ไม่

ควรแนะนำ, ประกอบในสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะ การ

แนะนำชั่ว เป็นความดีของคนพาล, คนพาล

แม้ผู้อื่นพูดดีก็กลับโกรธ, เขาไม่รู้จักอุบาย

สำหรับแนะนำ (เพราะฉะนั้น) การไม่พบ

พาลนั้นเสียได้ ดีนัก"

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า อนนฺย นยตี ความว่า คนพาล
ถือสิ่งที่มีโทษเหตุว่า "เป็นเหตุ" คิดแต่กรรมอันไร้ประโยชน์เห็นปาน
นี้ว่า "เราจักทำกรรม มีปาณาติบาตเป็นต้นเล็งชีวิต."

บทว่า อชฺฐายํ คือ ไม่ประกอบในสัทธาชฺฐะ สีสฺฐะ และ
ปัญญาชฺฐะ (กลับ) ประกอบในสิ่งที่ไม่ควรประกอบ.

บทว่า ทฺวนนฺชย ความว่า การแนะนำชั่วเท่านั้น เป็นความดี
ของคนพาลนั้น คือคนพาลนั้นถืออย่างนี้ว่า "การสมทานทุก
กรรมทั้ง ๕ ประพฤตินั้นและเป็นความดี." อีกนัยหนึ่ง คนพาลนั้น
บัณฑิต แนะนำได้ยาก คือใคร ๆ ไม่อาจเพื่อแนะนำในข้อปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ได้.

บทว่า สมฺมา คือ แม้ผู้อื่นว่ากล่าวแล้วโดยเหตุ คือโดย
การณ.

บทว่า วินยฺ ความว่า ไม่รู้จักกระเบียด คือมรรยาท เป็นต้นว่า
ฟังก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ และไม่ยอมรับโอวาทเลย.

บทว่า สาธุ ตสฺส ความว่า ด้วยเหตุเหล่านี้ การไม่พบเห็น
'คนพาลเสีย' ได้เลย เป็นความดี.

พระดาบส เมื่อจะรับพรข้ออื่นอีก จึงกล่าวว่า

"ขอข้าพเจ้า ฟังพบแต่บัณฑิต ฟังได้ยินบัณฑิต
และฟังได้อยู่ร่วมกับบัณฑิต ฟังทำและพอใจ
การเจรจาปราศรัยกับบัณฑิต."

ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า

"ท่านกัสสปะ บัณฑิตได้ทำอะไรให้แก่ท่านเล่า ?
ขอท่านจงบอกเหตุ ท่านกัสสปะ เพราะเหตุไร ?
ท่านจึงอยากพบแต่บัณฑิต."

พระคาบส ตอบว่า

"บัณฑิตย่อมไม่แนะนำสิ่งที่มีควรแนะนำ, ไม่
ประกอบในสิ่งที่มีไช้ฐานะ, การแนะนำดี เป็น
ความดีของบัณฑิต, บัณฑิตนั้นอันผู้อื่นว่ากล่าว
โดยดีย่อมไม่โกรธ, ท่านรู้ทั่วถึงอุบายสำหรับ
แนะนำ; การสมาคมกับบัณฑิตนั้น จึงเป็น
ความดี."

[พบบัณฑิตเป็นสุข พบคนพาลเป็นทุกข์]

[๔๑] แท้จริง แม้การพบบัณฑิตเป็นสุข, ส่วนการพบคน
พาลเป็นทุกข์; ด้วยเหตุนี้ ในสักกเทวินทวัตถุ พระผู้มีพระภาค
จึงตรัสว่า

"การพบพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นความดี
การอยู่ร่วม เป็นสุข ทุกเมื่อ, บุคคลพึงมีความ
สุข เป็นนิตยได้แท้จริง ก็เพราะไม่พบคนพาล
ทั้งหลาย."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อริยานํ ความว่า ภิกษุทั้งหลาย การพบสัตบุรุษ คือบัณฑิต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ยังประโยชน์ ให้สำเร็จ คือเป็นความดี ได้แก่เป็นความงาม; อธิบายว่า เป็นความสุข. มิใช่แต่พบพระอริยาเจ้าเหล่านั้น อย่างเดียวเท่านั้น (เป็นความดี) ที่แท้ แม้ภาวะมีการนั่งเป็นต้น ในที่แห่งเดียวกับพระอริยาเจ้าเหล่านั้น ก็เป็นความดีเหมือนกัน. เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "การอยู่ร่วม" เป็นต้น.

บทว่า อทสฺสเนน คือ เพราะเหตุแห่งการไม่พบ. บทว่า สุจี คือ บุคคลผู้ถึงความสุข. ปาฐะว่า "สุขํ" ก็มี.

[คบบคนพาล ๆ พาไปหาผิด คบบัณฑิต ๆ พาไปหาผล]

[๔๒] แท้จริง บุคคลผู้มีปกติพบคนพาล ทำตามคำของคนพาล ย่อมประสบทุกข์, ส่วนบุคคลผู้มีปกติพบบัณฑิต ทำตามคำของบัณฑิต ย่อมประสบสุข. ก็ในข้อนี้ มีวิพกนตติกภิกษุ เป็นอุทาหรณ์.

[เรื่องวิพกนตติกภิกษุ]

ดังได้สดับมา ภิกษุนั้นเป็นสัททริหาริกของพระมหากัสสปเถระ เป็นผู้ได้จตุตถฌาน เห็นรูปารมณอันเป็นข้าศึก ในเรือนแห่งลุงของตนแล้ว ก็มีจิตผูกพันในอารมณนั้น สึกแล้ว ถูกไล่จากเรือน เพราะเป็นคนเกียจคร้าน เชื่อคำของพวกปาปมิตร เทียวเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยโจรกรรม. วันหนึ่ง เขาถูกพวกเจ้าพนักงานจับได้ มัดแขน

ไพล่หลังไว้มัน แล้วจึงเอาหาวเขียนครวละ ๔ๆ นำไปสู่ตะเลง-
แกงทางประตูด้านทักษิณ แห่งกรุงราชคฤห์. วันนั้น พระมหา-
กัสสปเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต เห็นเขาแล้ว ขอให้พวก
เจ้าพนักงานคลายเชือกมัดให้หย่อน แล้วกล่าวว่า "เจ้าจงคำเถระแล้ว
กัมมัญฐาน ที่เจ้าอบรมไว้ในกาลก่อนอีก." เขารับคำเถระแล้ว
ยังจตุตถฌานให้บังเกิดอีก ถูกพวกเจ้าพนักงานเหล่านั้นนำไปสู่ตะเลง
แกงแล้ว ให้นอนหงายบนหลาวก็ดี ถูกขู่ด้วยอาวุธทั้งหลายก็ดี ก็
ไม่กลัว. พวกเจ้าพนักงานเห็นเขาไม่กลัว จึงทูลแต่พระเจ้าพิมพิสาร.
พระราชารับสั่งว่า "พวกท่านจงปล่อยมันไป" แล้วเสด็จไปสู่พระ
เวฬุวัน ทูลแต่พระศาสดา. พระศาสดาประทับนั่งอยู่ในเวฬุวัน
ทรงแผ่พระรัศมีไปแสดงธรรมแก่เขา. เขาได้ฟังเทศนา นั่งอยู่บน
ปลายหลาวนั้นแล พิจารณาสังขารยกขึ้นไตรลักษณ์ ได้เป็นพระ
โสดาบันแล้ว ไปสู่สำนักพระศาสดาทางเวหาส บวชแล้วบรรลुพระ
อรหัต ในท่านกลางบริษัท พร้อมทั้งพระราชานั้นเอง ดังนี้แล.

เรื่องวิพกัณตคิกภิกษุ ในต้นหาวรรคพระธรรมบท* จบ.

[คนพาลทำตนและคนผู้ทำตามให้พินาศ]

[๔๑] อีกนัยหนึ่ง คนพาลทั้งหลายย่อมยังตนและหมู่ชนผู้ทำ
ตามคำของตนให้พินาศ ด้วยสิ่งที่ตนถือเอาชั่ว เหมือนปาปชน
ทั้งหลาย มีพระเทวทัตเป็นต้น ฉะนั้น.

* รัมมปัทฏฐกถา ๘/๔๗๓.

[เรื่องพระเทวทัต]

ดังได้สดับมา พระเทวทัต ผนวชตามเสด็จพระศาสดา เป็นผู้
ผู้ได้ฤทธิ์อย่างปฤชณ ต่อมาภายหลัง ได้เป็นผู้มีลาภสักการะอัน
พระเจ้าอชาตศัตรูทางทำ (ถวายเป็น). เธอถูกลาภสักการะครอบงำ
ยังจิตอันเป็นบาปให้เกิดขึ้นว่า "เราจักปกครองภิกษุสงฆ์" ดังนี้
แล้ว ก็เสื่อมจากฤทธิ์ พร้อมกับจิตตูปบาน, วันหนึ่ง ได้ไปสู่พระ
เวฬุวัน ถวายบังคมพระศาสดา ทูลว่า "พระเจ้าข้า" บัดนี้พระผู้มี-
มีพระภาค ทรงพระชราแก่เฒ่าหง่อมแล้ว ขอจบทรงชวนชวนน้อย
ตามประกอบทิฏฐุธรรมสุขวิหารเถิด, ข้าพระองค์จักปกครองภิกษุ
สงฆ์เอง, ขอพระองค์จงทรงมอบภิกษุสงฆ์ให้แก่ข้าพเจ้าเถิด"
ถูกพระศาสดาทรงรุกรานด้วยพระวาจาว่า เทวทัตกลืนกินปัจจัย ๔
เหมือนกลืนกินเขพะแล้วทรงห้ามเสีย จึงเป็นผู้ไม่พอใจผูกอาฆาตใน
พระศาสดาแล้วหลีกไป. ในกาลต่อมา เธอคบคิดกับพระเจ้าอชาต-
ศัตรู ส่งพวกนายขมังธนู (นักแม่นธนู) ไป เพื่อจะปลงพระชนม์
พระศาสดาเสีย, เมื่อนายขมังธนูเหล่านั้นบรรลุปฐมผลแล้วพากัน
กลับมา, จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏด้วยตนเอง กลิ้งศิลาทำโลกิตุป-
บาทกรรม ให้ปล่อยข้างนาพาคิริ เพื่อปลงพระชนม์พระศาสดาให้ได้
อีก ก็ไม่อาจจะให้พระศาสดาสิ้นพระชนม์ได้. เธอมีลาภสักการะ
เสื่อมตั้งแต่นั้นมา ประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยความหลอกลวง จึง
เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า "ดีละ พระเจ้าข้า
ภิกษุทั้งหลายพึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร, เทียบบิณฑบาตเป็นวัตร, ใ้

ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร, อยู่โคนไม้เป็นวัตร, ไม่พึงฉันปลาเนื้อตลอดชีวิต." พระศาสดาไม่ทรงอำนวยการ. เธอกล่าวว่า "ใครต้องการจะพ้นจากทุกข์จงมากับเรา" ดังนี้แล้ว พาพวกภิกษุผู้ที่เชื่อคำของเธอ ยังชนผู้เสื่อมใสในวัตรอุปัชฌาย์ให้ยินยอมด้วยวัตร ๕ ประการ ให้ออกปากขอ (ปัจฉัย) ในตระกูลทั้งหลายบริโภก พวกเขายินยอมเพื่อทำลายสงฆ์ นั่งร่วมกับบริษัทของตนในอุโบสถ แล้วกล่าวว่า "วัตรทั้ง ๕ นี้ ควรแก่ท่านรูปใด, ท่านรูปนั้นจงจับสลาก" เมื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้ซึ่งไม่ฉลาดในธรรมวินัย พวกนั้นจับสลากแล้วทำลายสงฆ์ไปสู่กรุงสาวัตถี ถึงขอสระโบกขรณีอันตั้งอยู่ภายนอกพระเชตะวัน ก็เข้าไปสู่แผ่นดินในที่นั้นนั่งเอง บังเกิดในอเวจีมหานรก พระเชตะวัน ก็เข้าไปสู่แผ่นดินในที่นั้นนั่งเอง บังเกิดในอเวจีมหานรกแล้ว.

เรื่องพระเทวทัต จบ

[เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู]

[๔๔] ฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรู อาศัยพระเทวทัต ตัดอุปนิสัยมรรคและผลเบื้องต้นอันตนควรจะได้ในปัจจุบันเสีย ประสพมหานินาส เพราะทำปิตุฆาตกรรม.

ได้ยินว่า พระเจ้าอชาตศรูนั่น ในเวลาที่ทรงเป็นพระอุปราช ทรงเสื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเทวทัต ได้เสด็จไปสู่ที่บารุงของพระเทวทัตนั้นเข้าเฝ้าทุกๆ วัน.

ต่อมาวันหนึ่ง พระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วถวายพระพรว่า "พระกุมาร ครั้งก่อนแล มนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืน บัดนี้ มนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อย, ถ้ากระนั้น พระองค์จงปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง; อาตมภาพก็จักปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง." พระองค์ทรงเชื่อคำของเทวทัตนั้นแล้ว ในเวลาตะวันเที่ยง เห็นพระแสงกรีขเสด็จเข้าไปยังพระราชมนเทียร. พวกอมาตย์จับพระองค์ไว้ ชักถามแล้ว ทูลความนั้นแด่พระราชา.

พระราชา ตรัสถามว่า "ลูก เจ้าต้องการจะฆ่าพ่อเพื่อประโยชน์อะไร?"

พระเจ้าอชาตศัตรู. เศษ หม่อมฉันมีความต้องการด้วยราชสมบัติ.

พระราชา ได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่เธอ. เธอจึงแจ้งแก่พระเทวทัตว่า "มโนรถ (ความปรารถนา) ของข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว."

พระเทวทัต. พระองค์เป็นเหมือนบุรุษขึงสุนัขจึงจอกไวข้างใน (กลอง) แล้วหุ้มกลองไว้ สำคัญพระเหตุทียว่า 'เป็นผู้ทำกิจดี,' พระราชบิดาของพระองค์ทรงนึกถึงการดูหมิ่นที่พระองค์ทำแล้ว ก็จักกลับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง โดย ๒-๓ วันแน่นอน.

พระเจ้าอชาตศัตรู ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเล่า? เจ้าข้า

พระเทวทัต. จงปลงพระชนม์พระองค์เสีย.

พระเจ้าอชาตศัตรู. ท่านเจ้าข้า พระราชาบิดาของข้าพเจ้า เป็น
ผู้ไม่ควรจะปลงพระชนม์ด้วยศัสตรามิใช่หรือ ?

พระเทวทัต. จงให้พระองค์สิ้นพระชนม์ ด้วยการตัดพระ
กระยาหารสิ.

[พระเจ้าพิมพิสารอุทธรมาน]

ท้าวเธอจึงดำรัสสั่งให้จำขังพระราชบิดาไว้ ในเรือนอันร้อนรม
กล่าวคือเรือนที่กลบคลุมด้วยควันไฟซึ่งสร้างไว้เพื่อลงโทษ แล้ว
ตรัสสั่งว่า "ยกแต่พระราชามารดาของเราเสีย ท่านทั้งหลายจงอย่า
ยอมให้ผู้อื่นเยี่ยมเลย."

พระราชเทวี ใใส่พระกระยาหารในขันทองคำ ทรงพกไปด้วย
ชายพระภุชญาเข้าไปถวายแด่พระราชบิดา. ท้าวเธอทรงยังพระวรกาย
ให้เป็นไปอยู่ด้วยพระกระยาหารนั้น.

พระเจ้าอชาตศัตรู ตรัสถามว่า "พระราชบิดาของเรายังพระ
วรกายให้เป็นไปอย่างไร ?" ได้สดับเรื่องนั้นแล้ว ตรัสว่า "ท่าน
ทั้งหลายจงอย่ายอมให้พระราชามารดาของเราอ่อนพระกระยาหารไว้
ที่ชายพระภุชญาเข้าไป."

พระราชเทวี ใใส่พระกระยาหารในพระโมลีเข้าไป (ถวาย)
พระเจ้าอชาตศัตรู สดับเรื่องนั้นแล้ว ตรัสสั่งว่า "ท่านทั้งหลาย
จงอย่ายอมให้พระราชามารดาของเราเกล้าพระโมลีเข้าไป."

พระราชเทวี ใ้พระกระยาหารไว้ในฉลองพระบาททอง ปิดไว้แล้ว ทรงฉลองพระบาทเข้าไป. พระราชา ได้สดับเรื่องเมื่อนั้น ก็ตรัสสั่งว่า "ท่านทั้งหลายจงอย่ายอมให้พระองค์ทรงฉลองพระบาทเข้าไป." พระราชเทวี ทรงสนานด้วยน้ำหอม ทาพระกายด้วยมธุรส ๔ ประการ แล้วทรงห่มพระภูษาเสด็จเข้าไป. พระราชาทรงเลียพระกายของพระนาง ยังพระวรกายให้เป็นไป.

พึงถามว่า "ตายด้วยความพยายามแห่งตน (ฆ่าตัวตาย) ไม่ควรหรือ?"

พึงแก้วว่า "พระอริยสาวกทั้งหลาย ย่อมไม่ยังตนให้ตกนินทาไป (ฆ่าตัวตาย)."

พระเจ้าอชาตศัตรู ตรัสถามอีก ได้ทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว ตรัสสั่งว่า "ตั้งแต่บัดนี้ไป ท่านทั้งหลายจงห้ามพระราชมารดาของเราเสด็จเข้าไปเสียบ."

พระราชเทวี ประทับยืนใกล้พระทวารแล้ว ทูลว่า "ข้าแต่พระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามี นี้ เป็นการเยี่ยมพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ไป หม่อมฉันจะมีได้เยี่ยมพระองค์เลย; ถ้าโทษของหม่อมฉันมี, ก็ขอได้ทรงพระกรุณาโปรดคอดโทษด้วยเถิด" ดังนี้แล้ว ก็ทรงพระกัณแสงเสด็จกลับไป.

จำเดิมแต่นั้นมา พระราชา ทรงอดพระกระยาหาร ยังพระ

* คือ เนยใส เนยข้น น้ำผึ้ง น้ำอ้อย.

วรกายให้เป็นที่ไปด้วยการเสด็จจงกรม อันประกอบด้วยสุขอันเกิดแต่
มรรคและผล. ก็พระวรกายแม่ของพระองค์รุ่งเรืองยิ่งนัก.

พระเจ้าอชาตศัตรู ตรัสถามว่า "พระราชบิดาของเรา ยัง
พระวรกายให้เป็นที่ไปอยู่ได้อย่างไร ?" ได้สดับว่า "ด้วยกายเสด็จ
จงกรม" ดังนี้แล้ว ทรงส่งพวกช่างกลับไปด้วยพระราชโองการว่า
"พวกท่านจงเอาไม้คานผ่านพระบาทพระราชบิดาของเสีย แล้ว
ทาด้วยน้ำมันผสมเกลือแล้วรมด้วยถ่านไม้ตะเคียน."

ช่างกลับกล่าวนั้น ไปทูลพระราชโองการแก่พระราชบิดา ท้าวเธอ
ตรัสว่า "ท่านทั้งหลายจงทำ (ตาม) พระราชหฤทัยแห่งพระราชบิดา
ของพวกท่านเถิด" จึงทูลว่า "ขอเดชะ ขอพระองค์โปรดประทับ
นั่งเถิด, พวกข้าพระบาทจะกระทำ (ตาม) พระบัญชาของพระราชบิดา.
ขอพระองค์อย่าทรงกริ้วต่อพวกข้าพระบาทเลย; กรรมนี้หากควรแก่
พระราชบิดาผู้ทรงธรรมเช่นพระองค์ไม่" ดังนี้แล้ว ทำตามพระราชดำรัส
สั่งนั้น.

[บุรพกรรมของพระเจ้าพิมพิสาร]

นัยว่า ในกาลก่อน พระราชาทางสามฉลองพระบาทในลาน
พระเจดีย์ อันเป็นสถานที่บูชาด้วยสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็น
ต้น. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "พระองค์เอาพระบาทซึ่งมิได้ชำระ
เหยียบเสื่อลำแพนที่เขาปูไว้เพื่อต้องการเป็นที่นั่งของภิกษุสงฆ์, นี้เป็น
ผลแห่งกรรมนั้น" ดังนี้ ก็มี.

พระราชาก็เกิดเวทนาอันสาหัส ทรงพระอนุสรณ์อยู่อย่าง เดียวว่า "อัครราชย์จริง พระพุทธเจ้า อัครราชย์จริง พระธรรมเจ้า อัครราชย์จริง พระสังฆเจ้า" เสด็จจตุไปบังเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่า ชนวสกะ เป็นผู้บำรุงท้าวเวสสุวรรณในเทวโลก ชั้นจาตุมหหาราช ด้วยอำนาจความรักใคร่อันพระองค์ทรงอบรมมานาน เพราะพระองค์ เคยบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นมาก.

พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงปลงพระชนม์พระราชบิดา ด้วยอาการ ดั่งพรรณนามาจะนี้แล้ว ภายหลังบังเกิดความเสียดใจในพระราชบิดา ทรงกันแสงคร่ำครวญ ได้ถวายพระเพลิงพระศพของพระเจ้าพิมพิสาร นั้นแล้ว.

[พระเจ้าอชาตศัตรูทรงรู้ตำหนักความผิด]

เบื้องหน้าแต่นั้น พระเทวทัต คบคิดกับพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น กระทำความชั่ว ตั้งแต่ส่งนายมังฆูไปเพื่อปลงพระชนม์พระศาสดา เป็นต้น กระทั่งถึงทำลายสงฆ์ เข้าไปสู่แผ่นดิน (ถูกแผ่นดินสูบ) โดยนัยที่กล่าวมาแล้ว.

พระราชาก็ได้สดับข่าวนั้น ทั้งหวาดกลัวทั้งสะคั่งพระราชหฤทัย ด้วยทรงรำพึงว่า "แผ่นดินจะพึงสูบแม้เราด้วยหรือหนอ?" จึงมิได้ ความสำราญในราชสมบัติ, มิได้รับความโปรงพระราชหฤทัยใน การบรรทมเลย. หวาดหวั่นเที่ยวไปเหมือนเปรตที่ถูกแทงด้วยเครื่อง กรรมกรรม. ก็แลท้าวเธอทรงพิจารณาเห็นพระองค์ราวจะถูก

แผ่นดินสูบ รวากะออกจากเปลวไฟในอเวจีมหานรก รวากะถูก
นายเพชรฆาตให้นอนหงายเหนือแผ่นดิน แล้วตอกด้วยหลาวเหล็ก.
ด้วยเหตุนี้ เมื่อท้าวเธอทรงหวาดหวั่นคุกไถ่ถูกประหารอยู่ จึงมิได้
มีความสงบพระราชหฤทัยเพียงครู่เดียว. แม้พระองค์มีความประสงค์
จะเฝ้าพระศาสดา และทูลถามปัญหาให้ทรงอดโทษให้ ก็ไม่อาจจะ
เสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาได้ เพราะพระองค์ทรงมีความผิมนั่น. ใน
วันเพ็ญวันหนึ่ง ท้าวเธอตรัสถามหมอชีวกโกมารภัจว่า "เดี๋ยวนี้
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหน?"

หมอชีวก. ในสวนมะม่วงของข้าพระบาท.

[ประวัติสวนมะม่วงของชีวก]

นัยว่า ในกาลก่อน หมอชีวก ได้ทำที่พักกลางคืนและที่พัก
กลางวัน ที่เร็น กุฎีและมณฑปเป็นต้นให้สำเร็จ และให้นายช่างสร้าง
พระคันธกุฎีเพื่อพระศาสดา ในสวนมะม่วงนั้น ทำสวนมะม่วงซึ่งพระ
เจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่ตนนั้นให้เป็นวิหาร มอบถวายไว้, คำนั้น
หมอชีวกกล่าวหมายเอาสวนนั้น.

ครั้งนั้น พระราชา ทรงทำหมอชีวกให้เป็นคนนำทาง เสด็จ
ไปสู่ชีวกัมพวนารามในตอนกลางคืนวันนั้นนั่นเอง ถวายบังคมพระ
ศาสดา และทรงทำอัญชลีแก่ภิกษุสงฆ์แล้ว ประทับนั่ง ณ ส่วนข้าง
หนึ่ง จึงทูลถามปัญหา โดยนัยที่พระธรรมสังคากาจารย์กล่าวไว้
ในสามัญญผลสูตรนั้นแล.

* ที. สี. ๘/๖๑.

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงดำริว่า "พระราชานี้ ตั้งแต่เวลาที่ให้ปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้ว ไม่ได้บรรทมหลับตลอดกลางคืน และกลางวันเลย, ด้วยท้าวเธอเป็นเหมือนถูกแทงด้วยหอกตั้ง ๑๐๐ เล่ม ในเมื่อพอหลับพระเนตรลง ด้วยทรงหวังว่า 'จักงีบ' เท่านั้น ก็กลับผวาตื่นขึ้นคร่ำครวญอยู่; ในวันนี้ พระราชานี้ เสด็จมาหาเราแล้ว จักเข้าถึงความหลับ จำเดิมแต่กาลที่ได้ฟังเทศนานี้ และจักทำสักการะแด่พระรัตนตรัย ชื่อว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาอย่าง ปุถุชนเช่นพระราชานี้ จักไม่มีเลย, อนึ่ง ในเวลาจบเทศนา พระองค์จักประดิษฐานอยู่ในสภาวะทั้ง ๓; พระราชานี้จักบังเกิดในโลหภูมิ ตกลงไปภายใต้ถึงพื้นหม้อโดยกาลประมาณได้สามหมื่นปี ผุดขึ้นมา เบื้องบนอีก ถึงปากหม้อโดยกาลประมาณได้สามหมื่นปีแล้วก็จักพันเปรียบเหมือนบุคคลบางคนทำการฆ่าบุรุษ ฟิงพันจากอาชญาด้วย วัตถุสักว่าดอกไม้กำมือหนึ่งฉนั้น เพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาใหญ่ เพราะเหตุที่พระราชานี้ได้ถึงสภาวะ ๓. อนึ่ง พระองค์จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ชีวิตวิเสส ปรีนิพาน ในอนาคตกาล" ดังนี้แล้ว ทรงทราบอนิสงส์ใหญ่อันท้าวเธอควรจะได้เพราะ ทรงสดับธรรมนี้ เมื่อจะทรงแก้ปัญหของพระองค์ จึงทรงแสดง สามัญญผลสูตร ในสิลขันชวรโรค.

ในกาลจบเทศนา พระราชา เสื่อมจากโศดาปิตติผล เพราะเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งมรรคอันตัดเสียแล้ว จึงได้แต่ถึงสภาวะ ๓ ด้วย ทรงมอบพระองค์. ก็ถ้าพระราชบิดาจักไม่ถูกพระองค์ปลงพระชนม์

แล้วไซ้, พระองค์ก็จักได้เป็นโสดาบันในที่ ๆ นั้นนั่น แน่แท้; แต่
อันตรายแห่งมรรคเกิดมีแก่พระองค์เพราะทรงคลุกคลีด้วยปาปมิตร.

พระราชชา ทรงถึงสรณะอย่างนี้ จึงทรงประกาศความ
ผิดที่พระองค์ทรงทำ เฉพาะพระพักตร์พระศาสดา ให้พระศาสดา
ทรงอดโทษให้แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงทำประทักษิณ ๓ รอบ
ทรงตั้งอัญชลีไว้เหนือพระเศียร ผินพระพักตร์ตรงต่อพระศาสดา
ทรงดำเนินถอยหลังออกมา トラบเท่าแดนที่ทอดพระเนตรเห็น ได้
ถวายเป็นด้วยเบญจประดิษฐ์ เหนืออากาศในสถานที่ละการทอด
พระเนตรเห็นแล้วเสด็จหลีกไป.

เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูในอรรถกถาสัมมัญญผลสูตรฯ จบ.

[การถือชู้ ทำให้ตกนรก]

[๔๕] ในอดีตกาล แม่พี่ชายของนิครนถ์ชื่อว่า ทิมวิณะ มี
อศภาพประมาณ ๖๐ โยชน์ เป็นผู้หงายตกไปไหม้อยู่ในมหานคร
สิ้น ๔ พุทธานดร เพราะกรรมที่ตนถือชู้. ตระกูล ๕๐๐ ตระกูลซึ่ง
ชอบใจทิฏฐิของเขา เข้าถึงความเป็นสหายของเขา ก็ไหม้อยู่ในมหา
นรก (เหมือนกัน).

เรื่องนี้มาในอรรถกถา.

[คนพาลยอมทำตนให้หมดสิริ]

[๔๖] แม้ครูทั้ง ๖ มีปุณณกัศสปะเป็นต้น ปฏิญาณว่า
"พวกเราเป็นผู้ตรัสรู้เฉพาะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังตนให้

พินาศเพราะกรรมที่ตนถือชั่ว. คนอันธพาลเป็นอันมากแม่ผู้ชอบใจ
ทิวฐิของครุทั้ง ๖ นั้น ก็ถึงความพินาศ. จริงอยู่ คนเหล่านั้นแม่ทั้งหมด
มีทุกติเป็นเบื้องหน้าทั้งนั้น.

บุจฉาว่า "ก็ครุทั้ง ๖ นั้น ได้นามว่าปุรณะเป็นต้น เพราะ
เหตุไร?" ข้าพเจ้าจะวิสัชนาดังต่อไปนี้:-

[ประวัติปุรณ กัสสป]

ดังได้สดับมา ตระกูลหนึ่ง มีทาส ๕๕ คน ทาสคนหนึ่งเกิดมา
ก็พอครบ (๑๐๐ คนพอดี). ด้วยเหตุนี้ พวกนายจึงตั้งชื่อทาสคน
นั้นว่า "ปุรณะ." และพวกนายจะพูดว่า "การงานอันปุรณะนั้นทำดี
ทำชั่ว" หรือ "ยังไม่ทำ ทำแล้ว" ย่อมไม่มี เพราะเขาเป็นทาสผู้
เป็นมงคล เขาคิดว่า "เราจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในที่นี้"
จึงหลบหนีไป.

ครั้งนั้น พวกโจรได้ชิงผ้าของเขาไป. เขาเมื่อไม่รู้จะปกปิด
ด้วยหญ้าและใบไม้ ก็เป็นผู้เปลือยกายเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่ง.

พวกมนุษย์เห็นเขาเข้า สำคัญว่า "บุรุษนี้เป็นสมณะ
เป็นพระอรหันต์ มีความมกน้อย, บุคคลอื่นเช่นบุรุษนี้ "ไม่มี" จึงได้
ให้ขนมและข้าวเป็นต้น.

เขาคิดว่า "ขนมและข้าวเป็นต้นนี้ เกิดขึ้นเพราะความที่เราไม่
นุ่งผ้า" ตั้งแต่นั้น แม่ได้ผ้าแล้วก็ไม่นุ่ง, เขาได้ถือเอาเพศเปลือยนั้น
นั่นเอง ทำให้เป็นบรรพชา. พวกมนุษย์ ๕๐๐ คนพากันบวชในสำนัก
ของเขา. ปุรณะนั้นแล ได้นามด้วยอำนาจโคตรว่า "กัสสป."

[ประวัติมักขลิ โคศาล]

ส่วนบุรุษคนหนึ่ง เป็นทาสของนายผู้หนึ่ง แบกหม้อน้ำมันเดินไปบนแผ่นดินอันมีเปือกตม นายกำชับว่า "อย่าลื่นนะพ่อ" ก็ลื่นลงด้วยความพลอ เพราะความที่กลัวนาย จึงเริ่มจะหนีไป. นายวิ่งไปจุกชายผ้าไว้. เขาทิ้งผ้าเสียแล้ว เป็นผู้ไม่มีผ้าหนีไป.

คำที่เหลือ เช่นปรุณะนั่นเอง. มักขลินั่นแล เรียกกันว่า "โคศาละ" ก็มี เพราะเกิดในโรงโค.

[ประวัตินิครนถ นาฏบุตร]

ส่วนบุรุษผู้หนึ่ง ได้นามว่า "นิครนถ" เพราะเป็นผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ว่า "เราไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด, เราเป็นผู้เว้นขาดจากกิเลสเครื่องร้อยรัด" และเรียกกันว่า "นาฏบุตร" เพราะเขาเป็นบุตรของนักฟ้อน.

ก็กิเลสเครื่องพัวพัน ชื่อว่า กิเลสเครื่องร้อยรัดในคำนี้, กิเลสมีรากะเป็นต้นของเขา มีความพัวพันในเรือนเป็นกิจ มีนา สวน บุตร และภรรยาเป็นอาทิเป็นอารมณ์.

[ประวัติสญชัน เวลัฏฐบุตร]

ฝ่ายบุรุษผู้หนึ่ง เขาเรียกกันว่า "สญชัย" ด้วยอำนาจนาม และเรียกกันว่า "เวลัฏฐบุตร" เพราะเป็นบุตรของช่างสาน.

๑. ได้แก่ท่านชินวธรรมาน หรือมหาวิระ ศาสตราของลัทธิศาสนาเซน เกิดในตระกูลชญาตฤกษ์ตรีย์ (บาลีใช้ศัพท์ว่านาฏบุตร อรรถกถาเลขอธิบายเช่นนี้).

[ประวัติปุกุทธ กัจจายนะ]

ส่วนบุรุษผู้หนึ่ง เขาเรียกกันว่า "ปุกุทธะ" ด้วยอำนาจนาม, และเรียกกันว่า "กัจจายนะ" ด้วยอำนาจโคตร. บุรุษผู้นี้ห้ามน้ำเย็น. จริงอยู่ เขาถ้อยอุจจาระก็ดี กินข้าวก็ดี ของไม่สะอาดอะไร ๆ เปื้อนก็ดี ก็ไม่ทำกิจคือชำระด้วยน้ำ (เย็น). ใต้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวแล้วจึงทำ; ข้ามแม่น้ำหรือน้ำในทาง ก็เข้าใจว่า "ศีลของเราขาดแล้ว" ดังนี้ ตะล่อมทรายทำเป็นจอมด้วยอำนาจวัตร อธิษฐานศีลแล้วจึงไป. บุรุษผู้นี้ถือลัทธินิโฆสิมิได้เห็นปานนี้.

[ประวัติอชิต เกสกัมพล]

ส่วนบุรุษผู้หนึ่ง เขาเรียกกันว่า "อชิตะ" ด้วยอำนาจนาม, และเรียกกันว่า "เกสกัมพล" เพราะอรรถว่า ทรงไว้ซึ่งผ้ากัมพลที่ทำด้วยผมมนุษย์ ดังนี้แล.

เรื่องครูทั้ง ๖ มาในอรรถกถาสัมมัญญผลสูตร.

คนพาลทั้งหลาย ย่อมยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนให้ฉิบหาย เพราะกรรมที่ตนถือชั่ว โดยอาการอย่างนี้แล.

[บัณฑิตทำตนและผู้ทำตามให้เจริญ]

[๔๗] ส่วนบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่ยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนให้ฉิบหาย ให้ถึง (แต่) ความเจริญ เพราะกรรมที่ตนถือเอาดี คุงพระพุทธเจ้าเป็นอาทิ. แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงบรรลुพระสัมพันธุญตญาณอันประดับด้วยพระคุณทั้งมวล เพราะกรรมที่

พระองค์ทรงถือเอาดี, พระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น ก็เหมือนกัน บรรลุคุณชาตมีสาวกบารมีญาณเป็นต้น. ก็แลทวยเทพและมนุษย์นับไม่ถ้วน อาศัยพระพุทธเจ้า บรรลุอัสวัคขญาณและเข้าถึงพรหมโลก ตระกูลแปดหมื่นยังจิตให้เสื่อมใสในพระสารีบุตรเถระ บำรุงพระเถระด้วยปัจจัย ๔ ได้เกิดในสวรรค์, อนึ่ง ตระกูลแปดหมื่นยังจิตให้เสื่อมใสในพระมหาสาวกทั้งปวง มีพระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปเป็นต้น ก็อย่างนั้น.

[เรื่องสุเนตต์คณะศาสดา]

[๔๘] ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์นามว่าสุเนตต์ เป็นศาสดาของคณะทำลัทธิตั้งทำเป็นที่หยั่งลงสู่คติ ได้เป็นผู้ปราศจากความกำหนดในกามทั้งหลาย ด้วยอำนาจแห่งวิฆัมภนปหาน ซึ่งพระศาสดาตรัสประสงค์เอาในสัตตสุริยสูตร^๑ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายว่า "ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ครูสุเนตต์อบรมเมตตาจิตตลอด ๗ ปี, ครั้นอบรมเมตตาจิตตลอด ๗ ปีแล้ว ไม่มาสู่โลกนี้อีกสิ้น ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัปป์; ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า เมื่อโลกประลัยอยู่ ครูสุเนตต์นั้นเป็นผู้เข้าถึงอภัสสรพรหมโลก, เมื่อโลกเจริญอยู่ เข้าถึงพรหมวิมานอันว่าง.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า เมตตจิตต์ ภาเวตฺวา คือ ครั้น

๑. อ.จ. สตุตท. ๒๓/๑๐๖. พระสูตรนี้ น่าจะเพิ่มขึ้นภายหลัง เพราะมีคตินาสาสนาพราหมณ์แทรกแซงอยู่มาก

อบรมจิตประกอบด้วยเมตตา อันสพรกตด้วยตักขานและจตุกก-
ขาน ทำให้ประณีตแล้ว. ก็ในบททั้งสองนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสสมาธิ
ด้วยศัพท์คือจิตเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงมีความว่า ครั้นยังเมตตา-
สมาธิคือเมตตาพรหมวิหารให้เกิดขึ้นแล้วและให้เจริญแล้ว.

สองบทว่า สตต สวรรุวิวิฏฐกปะเป คือ ตลอด ๗ มหากัปปี.
แม้กัปปีอันตั้งอยู่ในฝ่ายเสื่อมและกัปปีอันตั้งอยู่ในฝ่ายเจริญ พระผู้มี
พระภาคก็ทรงถือเอาด้วยสังวรรุวิวิฏฐศัพท์นั้นแล.

สองบทว่า อิม โลก คือ สู่กามโลก.

บทว่า สวรรุขมานะ สุกฺ ความว่า เมื่อโลกประลัย คือถูก
ไฟเผาผลาญ ได้แก่ วอดวายอยู่. ส่วนคำว่า สุกฺ เป็นเพียงนิบาต.

บทว่า โลก ได้แก่ เมื่อกัปปี.

บทว่า อากฺขรรูปโค คือ ครุสุเนตต์เข้าถึงพรหมโลกชั้น
อากฺขร ด้วยอำนาจการถือปฏิสนธิในพรหมโลกชั้นอากฺขรนั้น.
กัปปีที่วอดด้วยไฟ พระองค์ก็ทรงแสดงด้วยคำนั้น.

บทว่า วิวิฏฐมานะ คือดำรงอยู่ ได้แก่ เกิดอยู่.

บทว่า สุลฺลํ คือ ชื่อว่าว่าง เหตุไม่มีสัตว์อะไร ๆ เกิดในโลก
นั้น. อธิบายว่า ท่านสุเนตต์อุปบัติ คือว่าเข้าถึงวิมานพรหม กล่าวคือ
ภูมิแห่งปฐมฌาน อันเกิดแล้วแต่เบื้องต้น ด้วยอำนาจการถือปฏิสนธิ.

[พระโพธิสัตว์บำเพ็ญอัตตประโยชน์และปรประโยชน์]

ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ แม้มีปกติได้สมาบัติ ๘ ถึงอย่าง
นั้น ก็ยังตรวจดูประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์และการบำเพ็ญบารมีของ

ตนเอง ยังความรักใคร่ให้เกิดขึ้นในภูมิแห่งฉานทั้ง ๒ เหล่านั้นแล
ท่องเที่ยวไปมา ด้วยอำนาจเมตตาทพรหมวิหาร. ก็ครูสุเนตต์ได้มี
สาวกหลายร้อย. สาวกทั้งหมดนั้น ฟังเทศนาของพระโพธิสัตว์ตั้ง
อยู่ในโอวาของท่านได้เป็นผู้มีสุคติเป็นเบื้องต้น.

ก็ในสาวกเหล่านั้น บางพวกได้เข้าถึงพรหมโลก, บางพวก
ได้เข้าถึงฉกามาพจรสวรรค์, บางพวกได้เข้าถึงความเป็นขัตติยมหา-
ศาส พราหมณมหาศาล และกฤหบดีมหาศาล แล.

เรื่องครูสุเนตต์ ฟังตรวจดูในปญญาภาณสูตร ในสัตตกนิบาต
อังคุตตรนิกาย.

[เรื่องพาณิช ๙๐๐ คน]

[๔๕] ในอดีตกาล พาณิช ๙๐๐ คน แล่นสำเภาไปสู่สมุทร.
ในวันที่ ๗ สำเภาได้อัปปางลงในท่ามกลางมหาสมุทร. น้ำพุลุ่งขึ้น
แล้ว. พวกพาณิชประสพภัย ต่างระบือชื่อเทพดาของตนๆ ทำกรรม
ต่าง ๆ มีการอ้อนวอนเป็นต้น.

ก็ในท่ามกลางพาณิชเหล่านั้น มีบุรุษผู้หนึ่ง คำนึงถึงทานที่ตน
ถวายแก่ภิกษุสงฆ์กับสภณะและศีลที่ตนรับในวันที่ตนลงสู่สำเภา นั่ง
ไม่หวาดกลัวเลย. พวกพาณิชบอกนี้ เห็นบุรุษนั้นไม่หวาดกลัว จึง
พากันถามถึงเหตุแห่งความไม่หวาดกลัว. เขาบอกเหตุนี้แก่พาณิช
เหล่านั้น.

พวกพาณิช. ก็ศีลย่อมควรแก่ชนเหล่าอื่น ? นาย.

บุรุษ. เออ คว.

พวกพาดิข. ถ้าเช่นนั้น ขอท่านได้โปรดให้แกพวกข้าพเจ้า

บ้าง.

เขาได้จัดคนเหล่านั้นพวกละร้อย ๆ แบ่งออกเป็น ๗ พวกแล้ว ให้ศีล ๕.

บรรดาชนทั้ง ๗๐๐ คนนั้น ชน ๑๐๐ คนที่ ๑ ยืนอยู่ในน้ำประมาณ แค่มือเท้าได้รับศีล, ที่ ๒ ประมาณแค่เข่า, ที่ ๓ ประมาณแค่สะเอว, ที่ ๔ ประมาณแค่สะดือ, ที่ ๕ ประมาณแค่นม, ที่ ๖ ประมาณแค่คอ, ที่ ๗ ได้รับในเมื่อน้ำเค็มกำลังไหลเข้าปาก. เขาให้ศีลแก่คนเหล่านั้นแล้ว ประกาศว่า "ที่พึงอย่างอื่นของพวกท่านไม่มี, พวกท่านจงระลึกถึงศีลไว้อย่างเดียวเถิด" ดังนี้แล้ว ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส์ แม้คนเหล่านั้น ก็เกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน เพราะอาศัยศีลที่รับในเวลาใกล้ตาย.

เทพบุตรเหล่านั้นทั้งหมด ท่านเรียกว่า "สตูลลปกาธิกา (ผู้ตั้งอยู่ในขณะขยอกของความดี)" เพราะเป็นผู้ขยอกธรรมของสัตบุรุษด้วยอำนาจสมาทาน แล้วบังเกิดในหมู่ชาวสวรรค์. วิมานของเทพบุตรเหล่านั้น บังเกิดด้วยสามารถเป็นลดหลั่นกันทีเดียว อย่างนี้คือบรรดาเทพบุตรเหล่านั้น วิมานทองของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์ ประมาณได้ ๑๐๐ โยชน์ บังเกิดในท่ามกลางวิมานทั้งหมด, วิมานทั้งหลายของพวกเทพบุตรอันเตวาสิก บังเกิดแวดล้อมวิมานของเทพบุตรผู้เป็นอาจารย์, วิมานชั้นต่ำทั้งหมดของเทพบุตรเหล่านั้นประมาณได้ ๑๒ โยชน์.

เทพบุตรเหล่านั้น ระลึกถึงกรรมในขณะที่บังเกิดนั่นเอง ทราบ
ว่าได้สมบัติเพราะอาศัยอาจารย์ ประสงค์จะกล่าวสรรเสริญคุณของ
อาจารย์ในสำนักพระศาสดา จึงพากันมาสู่พระเชตวัน ในลำดับ
มัชฌิมยาม ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง. บรรดา
เทพดาเหล่านั้น เทพดา ๖ องค์ปรารธนาจะกล่าวคาถาองค์ละคาถา
ตามลำดับ ได้กล่าว ๖ คาถา ทำบาทที่ ๔ ให้แปลกกัน และ ๓ บาท
นอกนี้ให้เสมอเป็นอย่างเดียวกันว่า

[๑] "บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว,
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรู้จัก
ลักษณะของสัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมมีแต่ความ
ดี ไม่มีความชั่วเลย.

[๒] บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว, พึง
ทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้จัก
ลักษณะของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลย่อมได้
ปัญญา จะได้จากบุคคลอื่นหาไม่ได้เลย.

[๓] บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว,
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้จัก
ลักษณะของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลย่อมไม่
เศร้าโศก ในท่ามกลางแห่งผู้เศร้าโศก.

[๔] บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว,
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้จัก

สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลย่อมรุ่งเรือง
ในท่ามกลางญาติ.

[๕] บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว,
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้ชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมไปสู่สุคติ.

[๖] บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว,
พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้ชัด
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมตั้งอยู่ชั่วกาลนาน."

ขณะนั้น เทพดาอีกองค์หนึ่ง ทูลถามว่า "ข้าแต่พระผู้มีพระภาค
คำแม่ของใครเล่า? เป็นสุภายิต."

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า "คำของท่านทั้งหมดเป็นสุภายิตโดย
ปริยาย, ของพวกท่านจงฟังคำของเราบ้าง" ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถา
นี้ว่า

"บุคคลพึงนั่งร่วมกับสัตบุรุษอย่างเดียว, พึง
ทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ; เพราะรู้ทั่วถึง
สัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย บุคคลย่อมหลุด
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง."

[แก้อรธ]

[๕๐] บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สพุภิเรว แปลว่า กับบัณฑิต

คือ สัตบุรุษอย่างเดียว. อักษร ร ทำการเชื่อมบท.

บทว่า **สมาเสถ** แปลว่า ฟังนั่งร่วม. ก็ค้ำนั้นเป็นหัวข้อ
เทศนาเท่านั้น. ความว่า ฟังสำเร็จอิริยาบถทั้งปวงร่วมกับสัตบุรุษ
ทั้งหลายเท่านั้น.

บทว่า **กูปุพฺพ** แปลว่า ฟังทำ. บทว่า **สนฺนํ** ได้แก่ความ
สนิทสนมโดยฐานมิตร. แท้จริง ความสนิทสนมโดยฐานมิตร บุคคล
ฟังทำกับพระพุทธ พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก, ส่วนความ
สนิทสนมด้วยอำนาจค้นหา ไม่ควรทำกับใคร ๆ.

บทว่า **สตี** คือ ของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น.

บทว่า **สทฺธมฺมํ** ได้แก่ สัทธรรมอันต่างโดยศีล ๕ ศีล ๑๐ และ
สติปัญญา ๔ เป็นอาทิ. แต่ในที่นี้ เทพบุตรทั้งหลายหมายเอาศีล ๕.

บทว่า **อญฺญา** คือ เพราะรู้ คือเพราะเหตุแห่งความรู้.

บทว่า **เสยฺโย** คือ ความเจริญ. บทว่า **น ปาปิโย** ความ
ว่า ความเลวทราม ไม่มีสักอย่างหนึ่งเลย.

ฟังทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ :-

บทว่า **นาญฺญโต** ความว่า ย่อมไม่ได้ปัญญาจากบุคคลอื่น คือ
จากคนอันธพาล. จริงอย่างนั้น ธรรมคาปัญญาอันใคร ๆ ย่อมไม่ได้
จากคนอันธพาล ดุจใคร ๆ ไม่ได้วัตถุเป็นต้นว่าน้ำมันจากทรายเป็นต้น,
บุคคลรู้ธรรมของสัตบุรุษ คบบัณฑิตเท่านั้นจึงได้ เหมือนบุคคล
ได้วัตถุเป็นต้นว่าน้ำมันจากงาเป็นต้นแล.

[๕๑] ฟังทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ :-

บทว่า โสภมชฺเช ความว่า อยู่ในท่ามกลางสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความโศก หรือผู้ไปตามความโศก ก็ไม่เศร้าโศก, เหมือนอุบาสิกาของท่านพันธุละเสนาบดี และเหมือนสังกัจจสามเณร ในท่ามกลางพวกโจร ๕๐๐ คน.

[เรื่องนางมัลลิกา]

ดังได้สดับมา ในกรุงกุสินารา มีโอรสของเจ้ามัลละนามว่า พันธุละ ได้เป็นผู้เล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันกับพระเจ้าปเสนทิ. ท่านพันธุละนั้นพาเทวีนามว่ามัลลิกา เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถี จากกรุงกุสินารา ได้เป็นเสนาบดีของพระเจ้าปเสนทิ. นางมัลลิกา อาศัยท่านพันธุละนั้น คลอดบุตรฝาแฝดถึง ๑๖ ครั้ง. บุตรแม่ ทั้งหมดนั้นกล้าหาญ สมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรง ได้ถึงความสำเร็จ ศิลปศาสตร์ทุกชนิด. ในบุตรเหล่านั้นแล คนหนึ่ง ๆ มีบุรุษพันหนึ่ง เป็นบริวาร.

ต่อมาวันหนึ่ง พวกมนุษย์ผู้พ่ายเพราะคดีโกง เห็นท่าน พันธุละมา ก็พากันร้องเรียกถึงเหตุคดีโกงแห่งพวกอำมาตย์ผู้พิพากษา แต่ท่านพันธุละนั้น. ท่านได้ไปยังที่วินิจฉัยแล้วพิจารณาคดีนั้น ทำเจ้าของนั้นแหละให้เป็นเจ้าของ. มหาชนได้ให้สาธุการแล้ว.

พระราชฯ ได้สดับเสียงนั้น จึงตรัสถาม ทราบความนั้นแล้ว รับสั่งให้ถอดพวกอำมาตย์ผู้พิพากษาออกเสีย แล้วทรงมอบการ พิพากษาให้แก่ท่านพันธุละนั้นแหละ. ตั้งแต่นั้นมา ท่านก็พิพากษา ความโดยชอบ.

ในครั้งนั้น พวกอำมาตย์ผู้พิพากษาเก่าไม่ได้สันท มีลาภน้อย จึงพากันทูลยุยงพระราชารว่า "ท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติ." พระราชา ทรงเชื่อคำของอำมาตย์เหล่านั้น จึงรับสั่งให้พวกนุรุษที่ ทรงแต่งให้ปล้นปัจฉินตชนบท แล้วส่งท่านพันธุละไป ด้วยพระราช- บัญชาว่า "จำว่า ปัจฉินตชนบทจลาจล (กำเริบ) ท่านจงไปพร้อม กับบุตรทั้งหลายของท่าน จับกุมพวกโจรมาให้จงได้" ดังนี้แล้ว ส่งพวกนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งสามารถเหล่าอื่นไป ด้วยทรงกำชับว่า "ท่านทั้งหลายจงตัดศีรษะพันธุละ พร้อมกับบุตร ๓๒ คนในที่นั้นเสีย. ทหารเหล่านั้น ได้ทำอย่างนั้น.

วันนั้น นางมัลลิกา นิมนต์พระอัครสาวกทั้ง ๒ พร้อมกับ ักิษุ ๕๐๐ รูป. ขณะนั้น ชนทั้งหลายได้ส่งจดหมายแก่นางในเวลา เช้าว่า "ทหารทั้งหลาย (ของพระเจ้าปเสนทิ) ตัดศีรษะสามีของ ท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลาย." นางได้ทราบข่าวนั้นแล้ว ไม่บอก อะไร ๆ แก่ใคร ๆ เลย เหน็บจดหมายไว้ที่ชายพก อังคาสภิกษุสงฆ์ เรือยไป.

ขณะนั้น นางปริจาริกาของนาง นำภานะเนยใสมา ทำภานะ แดกข้างหน้าพระเถระทั้งหลาย. พระธรรมเสนาบดี กล่าววว่า "ของ มีอันแตกเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้ว, ท่านไม่ควรคำนึงถึง." นาง จึงนำเอาจดหมายออกมาจากชายพกแล้วเรียนว่า "ดิฉันแม่ได้ยิน เรื่องนี้แล้ว ยังมีคำนึงถึง เมื่อภานะเนยใสแตกไปแล้ว ดิฉันจัก คำนึงถึงทำไมเล่า? เจ้าข้า." พระเถระได้แสดงธรรมแก่นางเสร็จแล้ว

ไปสู่วิหาร.

นางให้หาสุณีสาวทั้ง ๓๒ คนมาแล้ว สอนว่า "สามีของลูกทั้งหลายไม่มีความผิด ได้รับผลกระทบเก่าของตน, ลูกทั้งหลายอย่าได้เสร์วโศก, และอย่างทำความซึ่งโกรธต่อพระราชาเลย" ดังนี้ ก็มีได้เสร์วโศกในท่ามกลางสุณีสาวผู้ประสบความโศกเหล่านั้น.

นัยนี้ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาททสาชชาดกเป็นต้น.

[เรื่องสังกิจจสามเณร]

[๕๓] ส่วนสังกิจจสามเณร เป็นบุตรของพราหมณมหาศาล ในกรุงสาวัตถี ในเวลาที่มีอายุได้ ๗ ขวบ ก็บรรพชาในสำนักพระสารบุดรเถระ ได้บรรลุประอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิตาทั้งหลาย ในขณะที่ปลงผมเสร็จนั่นเอง. ในคราวเป็นสามเณร เธออยู่ในป่ากับภิกษุ ๓๐ รูป ถูกพวกโจร ๕๐๐ คนจับกุมไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ด้วยหารู้กันว่า "พวกเราจักฆ่าผู้นี้ ทำพิธีกรรมแก่เทพดา" ดังนี้ นั่งเข้าฌานอยู่ในที่นั้นนั่นเอง.

นายโจร สั่งลูกสมุนให้ทำกิมิก่อไฟเป็นต้นเสร็จแล้ว เอาดาบฟันคอสามเณร. ดาบพับมา คมต่อคมกระทบกัน. นายโจรจึงตัดดาบนั้นให้ตรงแล้วฟันใหม่, ดาบมีวนมาถึงโคนด้ามเหมือนใบตาล. โจรทั้งหมดนั้น เห็นความอัศจรรย์นั้น และได้ฟังเทศนาของเธอ ก็เลื่อมใส บวชในสำนักเธอแล้ว พวกมันไปสู่พระเชตวันพร้อมกับ

สามเณร ได้ฟังเทศนาของพระศาสดาก็จับรรลุพระอรหันต์ผลพร้อมกับ
ปฏิสัมภิตาทั้งหลาย.

นัยนี้ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาธรรมบทเป็นต้น.

[๕๓] ฟังทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔ :-

บาทคาถาว่า **ฌาติมชฺเฌ วิโรติ** ความว่า ย่อมสง่าไสท่าน
กลางแห่งหมู่ญาติ อุจฺจิมุตตกสามเณร.

[เรื่องอุจฺจิมุตตกสามเณร]

ได้ยินว่า อุจฺจิมุตตกสามเณรนั้น เป็นหลานของพระสังกัจ-
จระ. เธอถูกเถระส่งไปด้วยสั่งว่า "จงไป, ถ้ามอายุแล้วกลับ
มา, เราจักให้เธออุปสมบท" จึงถือบาตรและจีวรไปยังบ้านพี่สาว
ทำกตกิจในบ้านนั้นเสร็จแล้วถามอายุ. พี่สาวของเธอนั้น กล่าวว่า
"ดิฉันไม่รู้คอก, มารดาของเราสิรู้." เธอกล่าวว่า "โปรดคอย
(ก่อน), ฉันจักไปยังสำนัก (บ้าน) มารดา" ดังนี้แล้ว ก็เข้าไป
สู่คงโจร. พวกโจรจับเธอไว้, บางพวกพูดว่า "จงฆ่าผู้นี้เสีย;"
บางพวกพูดว่า "จะปล่อยไป."

สามเณร คิดว่า "เรายังเป็นเสขะ มีกิจจะต้องทำอยู่, เรา
จักเจรจากับโจรเหล่านี้ ทำตนให้ปลอดภัย" ดังนี้แล้ว กล่าวว่า "ถ้า
พวกท่านจักฆ่าข้าพเจ้าเสียไซ้, เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกคนเดินทางไกล
รู้เรื่องนั้นเข้า ก็จักไม่มา, ท่านทั้งหลายก็จักเสื่อมจากทรัพย์." โจร
เหล่านั้น คิดกันว่า "ท่านผู้นี้พูดถูก" ดังนี้แล้ว กล่าวว่า "ถ้าท่าน

พบคนอื่นสวนทางมา จักไม่บอกกกไชร้, กัจงไปเถิด" เมื่อสามเณรรับว่า "ได้จ๊ะ" จึงปล่อยเธอไป.

เธออันโจรเหล่านั้นปล่อยแล้ว เดินไปพบแม่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น ก็มีได้บอกแม่แก่เขา. พวกโจรจับคนเหล่านั้นซึ่งมาถึง ณ ภายหลังได้ก็ช่วยกันเบียดเบียน.

ที่นั่น แม่มารดาของสามเณร คร่ำครวญอยู่ ถูกพวกโจรถามแล้ว บอกว่า "ดิฉันเป็นมารดาของสามเณรชื่ออชิมุตตกะ, ผู้นี้เป็นบิดา, คนเหล่านี้เป็นพี่น้องชาย." พวกโจร คิดว่า "สมณะผู้นี้พูดคำจริง" ดังนี้แล้ว เสื่อมใส ปล่อยพวกญาติของเธอไป แล้วก็พากันบวชในสำนักของเธอตนเอง. เธอพาสามเณรเหล่านั้นไปสู่สำนักพระสังกัจจเอระ ตนเองอุปสมบทก่อน ภายหลังให้สามเณรเหล่านั้นอุปสมบท ทำให้เป็นอันเตวสิกของตน. ภิกษุเหล่านั้น ตั้งอยู่ในโอวาทของพระอชิมุตตกเถระ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว.

[๕๔] พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาที่ ๖ :-

บทว่า สาทตํ ความว่า ตั้งอยู่เป็นสุขตลอดกาลเนื่องนิคย์ หรือเป็นสุขสิ้นกาลนาน.

บทว่า โว แปลว่า ของท่านทั้งหลาย.

บทว่า ปริยาเยน คือ โดยเหตุ. บทว่า สัพพทุกขา ความว่า จะมีคุณอันประเสริฐอย่างเดียวกันได้, อนึ่ง บุคคลมิใช่จะได้แต่ปัญญา, ไม่เศร้าโศกในท่ามกลางสัตว์ผู้เศร้าโศก, รุ่งเรืองในท่ามกลางญาติ, บังเกิดในสุคติ, ตั้งอยู่เป็นสุขตลอดกาลนานอย่างเดียวกัน

ที่แท้ ย่อมหลุดพ้นแม้จากทุกข์ประจำวัฏฏะทั้งหมดด้วยแล.

เรื่องพาณิชทางทะเลมาในอรรถกถาเวทตาสังยุต.*

[เปรียบเทียบการคบคนพาลกับบัณฑิต]

บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ยังตนและหมู่ชนผู้ทำ (ตาม) คำของตน
ให้ฉิบหาย โดยนัยดังแสดงมานั้นแล.

[๕๕] ผู้ใดไม่เสพคนพาล, ผู้นั้นชื่อว่า เสพบัณฑิต; ผู้ใดเสพ
บัณฑิต, ผู้นั้นชื่อว่าไม่เสพคนพาล; เพราะฉะนั้น คำทั้ง ๒ นั้น โดย
ใจความก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง, เป็นคำเดียวกันก็จริง; ถึงอย่างนั้น
บรรดาคำทั้ง ๒ นั้น คำนี้ว่า "การไม่เสพคนพาล ๑" แม้ในคาถาที่ ๑
นี้ ฟังทราบว่ามีพระภาคตรัสไว้ เพื่อให้รู้แจ้งแม้ซึ่งความตรง
กันข้ามนี้ว่า "การเสพคนพาลไม่เป็นมงคล," คำนี้ว่า "การเสพ
บัณฑิต ๑" ฟังทราบว่ามีพระองค์ตรัสเพื่อจะให้รู้แจ้งแม้ซึ่งความตรง
กันข้ามนี้ว่า "การไม่เสพบัณฑิตไม่เป็นมงคล." เปรียบเหมือนบุรุษ
ผู้ฉลาดในทาง เมื่อจะบอกทาง บอกทางที่ไม่ควรถือเอาก่อนแล้ว
จึงบอกทางที่ควรถือเอาภายหลัง อย่างนี้ว่า "ท่านจงละทางซ้าย
จงถือทางขวา." ผู้ใดละทางซ้าย ผู้นั้นชื่อว่าถือทางขวา; ผู้ใดถือ
ทางขวา ผู้นั้นชื่อว่าละทางซ้าย; เพราะฉะนั้น แม้คำทั้ง ๒ นั้น โดย
ใจความก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง, เป็นคำเดียวกันก็จริง ถึงอย่างนั้น
บรรดาคำทั้ง ๒ นั้น คำนี้ว่า "จงละทางซ้าย" ฟังทราบว่ามี
บุรุษนั้น กล่าวเพื่อให้รู้แจ้งแม้ซึ่งความตรงกันข้ามนี้ว่า "จงอย่าละทางขวา."

* สท. ป. ๑/๖๗.

คำนี้ว่า "จงถือทางขวา" ฟังทราบว่าเขากล่าวเพื่อให้รู้แจ้งแม้ ซึ่งความตรงกันข้ามนี้ว่า "จงอย่าถือทางซ้าย" ฉะนั้น, ก็เพราะทำ อธิบายดังนี้ พระผู้มีพระภาคจึงไม่ตรัสการเสพบัณฑิตก่อน (แต่) ตรัสการไม่เสพคนพาลก่อน. ก็คือว่า พระองค์ฟังตรัสการเสพบัณฑิต ก่อนไซ้. อรรถแห่งพาลศัพท์ เวไนยสัตว์ก็จะไม่เข้าใจได้ เพราะ ตรัสถึงบัณฑิต (ก่อน); เมื่ออรรถแห่งพาลศัพท์นั้น เวไนยสัตว์ไม่ เข้าใจแล้ว แม้การเสพคนพาลก็ย่อมไม่เข้าใจเหมือนกัน.

ก็เพราะพระผู้มีพระภาค ทรงประสงค์จะให้เวไนยสัตว์เข้าใจ การเสพคนพาลก่อน, จึงตรัสการไม่เสพคนพาลนั้นและก่อน. ความจริง พระองค์ตรัสว่า "การไม่เสพคนพาล" ดังนี้ ก็ชื่อว่าให้เวไนย- สัตว์เข้าใจแม้การเสพคนพาลด้วย. เพราะพระผู้มีพระภาคเป็นเช่น เดียวกับบุรุษผู้ฉลาดในทาง, ฉะนั้น (พระองค์) ทรงประกาศการ เสพคนพาล กล่าวคือการไม่เสพบัณฑิต ที่ไม่ควรถือเอา เช่นเดียวกับ ทางซ้าย ก่อนแล้ว จึงทรงประกาศการไม่เสพคนพาล กล่าวคือ การเสพบัณฑิต ที่ควรถือเอา เช่นเดียวกับทางขวาในภายหลัง.

[การเสพคนพาลไม่เป็นมงคล]

[๕๖] แท้จริง แม้การเสพคนพาล ชื่อว่าไม่เป็นมงคล เพราะ เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทราม, ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค จึง ตรัสว่า :-

"พวกอสัตบุรุษยอมเป็นที่รักของเขา, เขาไม่ทำ
พวกสัตบุรุษให้เป็นเป็นที่รัก, เขาพอใจธรรมของ

พวกอัสตบรูษ; ข้อนั้นเป็นทางของผู้เสื่อมทราม."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อสนฺตฺสฺส** ความว่า พวกอัสตบรูษ คือคนที่ไม่ดีมีครูทั้ง ๖ เป็นต้น ย่อมเป็นที่รักของบุคคลนั้น.

บาทคาถาว่า **สนฺเต น กฺรุเต ปิยํ** ความว่า เขาไม่ทำสัตบรูษ ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เป็นที่รักของตน. ก็ในบาทคาถานี้ พระผู้มีพระภาคทรงทำความต่างแห่งวจนะว่า "**สนฺเต ปิยํ**" ด้วย สามารถเวไนยสัตว์. ฎีกา ๖๒* และอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่า ธรรม ของอัสตบรูษ, เขาชอบใจ คือรักใคร่ ได้แก่เสพธรรมของอัสตบรูษนั้น.

บทว่า **ตํ** ความว่า กรรม ๓ อย่าง คือ ความเป็นผู้มีอัสตบรูษ เป็นที่รัก ๑ ความเป็นผู้ไม่มีสัตบรูษเป็นที่รัก ๑ ความชอบในธรรม ของอัสตบรูษ ๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทางของบุคคลผู้เสื่อม ทราม คือเป็นเหตุแห่งความพินาศของบุคคลผู้เสื่อม คือผู้พินาศอยู่, แท้จริง บุคคลผู้ประกอบด้วยกรรม ๓ อย่างนั้น ย่อมนิบทย คือ เสื่อม ได้แก่ ไม่ถึงความเจริญในโลกนี้ ในโลกหน้าทีเดียว, ด้วย เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เป็นทางของบุคคลผู้เสื่อมทราม" ดังนี้แล.

กล่าวด้วยเสพและไม่เสพพาลและบัณฑิต จบ.

กล่าวว่าการบูชา*

[บูชา ๒ อย่าง]

[๕๗] ชื่อว่าบูชา ๒ อย่าง ด้วยสามารถอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา.

บรรดาบูชา ๒ อย่างนั้น การบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้เป็นต้น และด้วยปัจจัย ๔ ชื่อว่า อามิสบูชา, การบูชาด้วยปฏิบัติ ชื่อว่า ปฏิบัติบูชา. ส่วนในอรรถกถา ท่านกล่าวว่า "การทำสักการะ เคารพ นบนอบและไหว้ ชื่อว่าบูชา." โดยกำหนดบุคคลอย่างสูงสุด พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ชื่อปุชไนยบุคคล. จริงอยู่ ท่านเหล่านั้น เรียกว่า ปุชไนยบุคคล เพราะทำภาวะแห่งการบูชาที่บุคคลทำในตนแม้เล็กน้อย นำประโยชน์มาให้ตลอดกาลนาน เหตุเป็นทักษิณบุคคล.

[แก้ปุชเนยศัพท์]

ในบทว่า ปุชเนยยา นั้น พึงทราบอรรถวิเคราะห์ดังนี้: อันเขา ย่อมบูชา ชื่อว่า ความบูชา ลง ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ แต่หน้า ปุช ธาตุ. ชนเหล่าใดย่อมควรซึ่งการบูชา คือเป็นผู้เหมาะแก่การบูชา เหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อว่า ปุชเนยยะ; อธิบายว่า "เป็นผู้สมควรซึ่งการบูชา คือเหมาะแก่การบูชา;" ลง เอยยุ ปัจจัย โดยสูตรใน

* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป.๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

๑. ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณฺณา ๑๓๗.

สัตตนิติปริภคว์ว่า "ปัจฉัยคือ อีย และ เอยฺย ลงในอรรถว่าควร."

แต่พุทธศาสนิกชนในบัดนี้สวดกันว่า "ปุชฌิยานัน" ก็มี. ลง อีย
ปัจฉัย โดยสูตรนั้นเหมือนกัน. อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "ลง อนีย
ปัจฉัย." แต่คำนั้นไม่สม (ด้วยคำ) ในอรรถกถา "บทว่า ปุช-
ฌนุยานัน ได้แก่ ผู้ควรซึ่งการบูชา"

[พุทธบูชามีผลานิสงส์มาก]

[๕๘] ก็ชื่อว่า การบูชาในปุชในยบุคคลมีพระพุทธรเจ้าเป็นต้น
แม้เล็กน้อย ก็ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนาน. ก็ในข้อนี้
มีนายสุนมมาลาการเป็นต้น เป็นอุทาหรณ์.

[เรื่องนายสุนมมาลาการ]

ดังได้สดับมา ในกรุงราชคฤห์ มีนายมาลาการ (ช่างจัดดอกไม้)
คนหนึ่ง ชื่อสุนนะ. เขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมลิ ๘ ทะนาน
ในเวลาเช้าทุก ๆ วัน ได้รับพระราชทาน ๘ กหาปณะ.

วันหนึ่ง เขาถือดอกไม้เดินไปสู่ที่บำรุงพระราชชา เห็นพระ
ศาสดาซึ่งหมู่ภิกษุแวดล้อมเปล่งพระรัศมีมีวรัณะ ๖ เสด็จเข้าไปสู่
พระนครเพื่อบิณฑบาต ก็มีจิตเสื่อมใส คิดว่า "พระราชชาไม่ได้
ดอกไม้เหล่านี้ จะทรงฆ่าหรือจะทรงเนรเทศเราเสียจากแคว้น (ก็
ตามเถิด), เพราะพระองค์แม่เมื่อจะพระราชทานแก่เรา ก็พึงพระ
ราชทานทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันเท่านั้น; ส่วนการบูชาพระ
ศาสดา มีผลนับไม่ได้ ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนาน, เราจัก
บูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้" ดังนี้แล้ว สละชีวิตของตนไปรย

ดอกไม้ทั้ง ๘ ทะนาน จัดให้เป็น ๘ กำมือ.

ก็ดอกไม้ ๒ กำมือที่เขาไปรยไปทีแรก ได้กลายเป็นพีดานดอกไม้แผ่อยู่เบื้องบนพระศาสดา. ๒ กำที่ไปรยไปครั้งที่ ๒ อยู่ด้านพระปรัศเบื้องขวา. ๒ กำที่ไปรยไปครั้งที่ ๓ อยู่ด้านพระปฤษฎางค์. ๒ กำที่ไปรยไปครั้งที่ ๔ อยู่ด้านพระปรัศเบื้องซ้าย ตกว่าดอกไม้ ๖ กำได้เป็นเครื่องกำบังดอกไม้ ๓ ด้าน. เบื้องพระพักตร์ได้มีเพียงช่องเป็นที่เสด็จไปเท่านั้น. ขั้วดอกไม้อยู่ข้างใน, กลีบอยู่ข้างนอก.

พระศาสดา เป็นประจุกถูกแวดล้อมด้วยแผ่นดิน เสด็จไปแล้ว. แม้มดอกไม้ทั้งหลายก็ไม่แตกไม่ร่วง ลอยไป (และ) หยุดอยู่ในที่ประทับยืนกับพระศาสดานั้นเอง. ทัวทั้งพระนคร พวกกันแตกตื่น เพราะเห็นอัศจรรย์นั้น. ก็ภายในพระนครมีคนประมาณได้ ๕ โกฎิ, ในคนเหล่านั้น แม้สักคนหนึ่งชื่อว่าจะไม่ถือภิกษาออกมา ไม่มีเลย. มหาชนทำการ โห้ร้องพันหนึ่ง ทำการสับัดโบกตีนผ้าพันหนึ่ง (แห่แหน) ไปกับพระศาสดา.

ส่วนนายมาลาการ บุษาเซชมถวายบังคมพระศาสดาอย่างนั้น แล้วถือแต่กระเช้าเปล่ากลับเรือน ถูกภรรยาถามว่า "ดอกไม้อยู่ไหน?" ตอบว่า "ฉันเอาดอกไม้เหล่านั้นบุษาพระศาสดาเสียแล้ว."

ภรรยา ถามว่า "บัดนี้ ท่านจักทำอะไรแต่พระราชเล่า?"

นายมาลาการ กล่าววว่า "พระราชจะทางฆ่าหรือจะทรงเนรเทศฉันจากแคว้น (ก็ตามเถิด), ฉันสละชีวิตบุษาพระศาสดา, การบุษาด้วยดอกไม้เป็นเช่นนี้" ดังนี้แล้ว จึงบอกเรื่องทั้งหมด.

ก็ภรรยาของเป็นหญิงอันธพาล ไม่พลอยทำความเลื่อมใส ในความอัศจรรย์เห็นปานนั้น ค่าเขาแล้ว กล่าวว่ "ธรรมดาพระราชาทิ้งหลายคร่ำย กริ้วครั้งเดียว ย่อมทำความพินาศให้แม้มาก, ความพินาศจะพึงมีแม่แก้ดิฉัน เพราะกรรมที่ท่านทำแล้ว" ดังนี้แล้ว พาลูก ๆ ไปเฝ้าพระราชธา ทูลคำที่นายมาลาการนั้นกล่าวกับตนทุก ประการ แล้วทูลว่ "ขอเดชะ กรรมที่นายมาลาการนั้นทำแล้ว จะเป็นอันทำดีหรือทำชั่ว (ก็ตาม), กรรมนั้นเป็นของ ๆ เขาคนเดียว; ขอพระองค์ทรงทราบว่ข้าพระองค์หย่าเขาแล้ว."

พระเจ้าพิมพิสาร ทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว ทรงดำริว่ "แหมหญิงนี้อันธพาล ไม่ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในคุณเห็นปานนี้เลย" ทรงทำทีกริ้ว ตรัสถามว่ "เขาทำการบูชาด้วยดอกไม้สำหรับบำรุงเราหรือ?" เมื่อนางทูลว่ "ถูกแล้ว พระเจ้าข้า" ตรัสว่ "การที่เจ้าหย่าเขาเสียได้ (นับว่) เจ้าทำดี, เราจักรู้กรรมอันควรที่เราจะพึงทำแก่สามีของเจ้าผู้เอาดอกไม้สำหรับเราทำการบูชา" แล้วทรงส่งหญิงนั้นไปแล้ว เสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาโดยเร็ว เสด็จเที่ยวไป กับพระศาสดานั้นแหละ.

พระศาสดา ทรงทราบความเลื่อมใสแห่งจิตของพระราชธา แล้ว เพื่อจะทรงทำคุณของนายมาลาการให้ปรากฏ จึงเสด็จเที่ยว ไปโดยทางเกริจรณ์ ในพระนคร (ซึ่งมีเนื้อที่) ประมาณ ๓ คาจุด ไม่

* โดยพยัญชนะ แปลว่ โดยทางเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลอง โดยอรรถ หมายความว่า พระศาสดาเสด็จไปตามทาง ซึ่งมีคนหรือพนักงานตีกลองร้องป่าวไปข้างหน้า. วิธีเกริจรณ์นี้เป็นคติโบราณ เมื่อจะป่าวประกาศเรื่องอะไร ก็จัดให้มีคนตีกลองไปตามถนนหาทางเช่นนี้.

ประทานบาตรแก่ใคร ๆ เสด็จไปยังพระลานหลวง แล้วจึงประทาน
บาตรแก่พระราชผู้ประสงค์จะรับ ไม่เสด็จเข้าไปสู่พระราชมนเทียร
ประทับนั่ง ณ ที่นั้นนั่งเอง อันพระราชาทรงอังคาสด้วยพระกระยาหาร
อันประณีต ในเวลาเสร็จภัตกิจ ทรงทำอนุโมทนาเสด็จไปยังพระ
วิหาร เข้าสู่พระคันธกุฎีแล้ว. แม้ออกไม้ทั้งหลาย เมื่อพระศาสดา
เสด็จดำเนินไป ก็ลอยไป เมื่อประทับยืน ก็หยุดอยู่ เมื่อเสด็จเข้า
ไปสู่พระคันธกุฎีแล้ว ก็ตกอยู่ในชุ่มพระทวาร.

ฝ่ายพระราชฯ ตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมา รับสั่งให้หา
นายมาลาการมาแล้ว ทรงเลื่อมใสในเขา ได้พระราชทานช้างเป็น
ต้นอย่างละแปด ๆ ๘ อย่าง คือ ช้าง ม้า ทาส ทาสี นารีผู้ประดับ
ด้วยอสังการล้วน บ้านส่วย กหาปณะพันหนึ่ง และเครื่องประดับ
ชื่อมหาประสาธน์แก่เขา.

พระศาสดา เสด็จไปสู่พระวิหาร อันพระอานนทเถระทูลถาม
ว่า "พระเจ้าข้า วิกากจักมีแก่นายมาลาการอย่างไรหนอ?" ตรัส
ว่า "อานนท์ นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเรา ทำการบูชาด้วย
ดอกไม้ จักไม่ไปสู่ทุกคติที่เดียวตลอดแสนกัปป์ ท่องเที่ยวไปใน
เทวโลกและมนุษย์โลก แล้วจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า "สุমনะ"
ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสกาลานี้ในพาลวรรคธรรมบท
ว่า

* บาลีในมงคลสูตรที่ปณี เป็น ปิตโต ส่วนในธมมปทฐกถา เป็น ปติโต แปลว่า มีปิต
อย่างเดียว.

บุคคลทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจในภายหลัง
(และ) มีปีติมีใจดี (มีปีติและโสมนัส) เสวย
วิบากของกรรมใด, กรรมนั้นแล ที่บุคคลทำ
แล้วเป็นคนดี.

ในเวลาจบคาถา ธรรมากิสมัย ได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันแล.

เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ

[เรื่องพระสุชาปิณฑิยเถระ]

[๕๕] ดังได้สดับมา กุลบุตรผู้หนึ่ง ได้บำเพ็ญกุศล (บารมี)
ไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลาย ก่อสร้างบุญอยู่ในภพนั้น ๆ.
ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่า สิทธัตถะ บังเกิดในเรือนของ
สกุล เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนม์อยู่ ไม่อาจทำบุญได้ต่อเมื่อ
พระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้ว ได้ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในระหว่าง
แผ่นอิฐทั้ง ๒ ในเมื่อบาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระเจดีย์ธาตุ
ของพระองค์. ด้วยบุญกรรมนั้น เขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและ
มนุษย์โลกนั่นเองสิ้น ๕๔ กัปป์ ในพุทธรูปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือน
แห่งสกุลหนึ่ง รู้เดิยวสาแล้ว เสื่อมใสในพระศาสนา บวชไม่สู
นานนัก ก็ได้เป็นพระอรหันต์. ท่านปรากฏนามว่า "สุชาปิณฑิย-
เถระ." ท่านเมื่อจะประกาศความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติในกาล
ก่อนของตน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า

"ใคร ๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาพุทธรูป
บุคคลทั้งหลาย คือพระพุทธรูปเจ้าหรือเหล่าพระ
สาวกผู้ล่วงธรรมเป็นเหตุให้เนิ่นช้า ชำมโสกะ
และปริเทวะได้แล้ว ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้.
อนึ่ง ใคร ๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชา
พุทธรูปบุคคลเหล่านั้น ผู้คงที่ ดับสนิทแล้ว
หาภัยแต่ที่โหนมิได้ว่า 'บุญนี้มีประมาณเท่านี้.'
อนึ่ง บุคคลใดในโลกนี้ พึงครอบครองความ
เป็นบุคคลนั้นนั้น ย่อมไม่ถึงเสียที่ ๑๖* แห่งการ
บูชานี้เลย. ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ใส่ก่อนปูน
ขาวในระหว่างแผ่นอิฐ ในพระเจดีย์ของพระ
พุทธรูปพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เลิศกว่านรชน
เพราะกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในครั้งนั้นข้าพ-
เจ้าจึงไม่รู้จักทุกขิเลยตลอด ๕๔ กัปป์ แต่ภัทท-
กัปป์นี้เป็นผลแห่งการปฏิสังขรณ์. ในกัปป์ที่
๓๐ แต่ภัททกัปป์ ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักร-
พรรดินามว่า ปฏิสังขารผู้เพียบพร้อมด้วยรัตนะ
๗ ประการถึง ๑๓ ครั้ง ธรรมเหล่านี้ คือ

* กำหนดศัพท์นี้มาจากเรื่องของดวงจันทร์ เพราะดวงจันทร์ถือกันว่ามี ๑๖ กลา (โยทศกลา)
และมีชื่อเรียกทั้ง ๑๖ กลา จึงไม่เป็นที่เสียที่ ๑๕ หรือเสียที่ ๑๗.

ปฏิสัมภทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญา ๖ ข้าพ-
เจ้าทำให้แจ้งแล้ว, คำสอนของพระพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าก็ได้แล้ว."

[แก้อรธ]

[๖๐] โยชนาว่า "บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปุชารเห ความ
ว่า พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระสาวก อาจารย์ อุปัชฌายะ
มารดาบิดา และครูเป็นต้น ชื่อว่าปุชารหบุคคล, ใคร ๆ ไม่อาจนับ
บุญของบุคคลผู้บูชาซึ่งปุชารหบุคคลเหล่านั้น ด้วยดอกไม้ ประทีป
รูป ของหอม เครื่องประดับ และปัจจัย ๔ เป็นอาทิ และด้วยการ
กราบไหว้เป็นต้นได้."

ตอนนี้ พระเถระกล่าวคำว่า "พุทฺธ" เป็นอาทิ ก็เพื่อจะแสดง
ปุชารหบุคคลทั้งหลาย ด้วยสามารถกำหนดปุชารหบุคคลชั้นสูงสุด.

ในบทเหล่านั้น บทว่า พุทฺธ หมายทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้า. คำว่า ยทิจ แปลว่า หรือว่า.

บทว่าคาถาว่า ปปลฺลจสมตฺกนฺเต ได้แก่ ผู้มีธรรมเครื่อง
เนิ่นช้า คือตณฺหา ทิฏฺฐิ และมานะอันก้าวล่วงแล้ว.

บาทคาถาว่า ตินฺนฺโสภปริทฺทเว ได้แก่ ข้าม คือ ผ่านได้แล้ว
ซึ่งความโศกและความรำไร.

* บุ. อุ. ๒๓/๑๕๐

ท่านกล่าวคำว่า "เต ตาทิเส" เป็นอาทิ เพื่อแสดงความเป็น
"ใคร ๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาปุชารหบุคคล เป็นต้นว่าพระ
พุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ อย่างเดียวเท่านั้นหามิได้, แม้ในบุญ
ของบุคคลผู้บูชาซึ่งพระพุทธรูปเป็นต้น ผู้ปรินิพพานแล้วก็ดี ซึ่งเจติย
และปฏิมา เป็นต้นของท่านก็ดี ก็นัยนี้เหมือนกัน."

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เต โยค พุทธาทิเก (แปลว่า ปุชาร
หบุคคลมีพระพุทธรูปเป็นต้น).

บทว่า ตาทิเส คือ ผู้ประกอบด้วยคุณของผู้คงที่ ด้วยสามารถ
คุณตามที่กล่าวแล้ว.

บทว่า นิพพุเต คือ ดับสนิทแล้ว ด้วยความดับแห่งกิเลสมี
รากะเป็นต้น. ปุชารหบุคคลมีพระพุทธรูปเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่า ห
กัณฑ์ที่ไหนมิได้ เพราะไม่มีกัณฑ์ที่ไหน คือแต่ภพหรือแต่อารมณ.

บทว่า อิเมตฺตํ ความว่า ใคร ๆ ไม่อาจเพื่อจะนับ คือเพื่อจะ
ทำการนับ ได้แก่เพื่อจะคำนวณ ด้วยสามารถจำนวนมีร้อยละพัน
เป็นต้นว่า "บุญนี้มีประมาณเท่านี้."

บทว่า อปี เกนจิ คืออันใคร ๆ คือบุคคลแม้มีอำนาจมาก;
อีกนัยหนึ่ง ความว่า บรรดาการนับ ๓ อย่าง ด้วยสามารถการวัด
ชั่ง และตวง ด้วยการนับแม้อย่างหนึ่ง. ในการนับ ๓ อย่างนั้น
การคาดหมายว่า "สิ่งนี้มีประมาณเท่านี้" ชื่อว่าวัด. การนับด้วย
ตราชั่ง ชื่อว่า ชั่ง. การตวงให้เต็มในเครื่องตวงมีกึ่งพายมือ พายมือ
หนึ่ง และทะนานหนึ่งเป็นต้นแล้วนับ ชื่อว่า ตวง. บัดนี้เพื่อจะแสดง

การบูชา นั้น ท่านจึงกล่าวว่า "จตุหุณี จ ที่ปานิ" เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ที่ปานิ ได้แก่ ทวีปใหญ่อันมีทวีป
น้อยสองพันเป็นบริวาร. บทว่า อิศุสริ ความว่า พึงให้ทำอิสระ
คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในห้วงจักรวาลทั้งสิ้น รวมทวีปทั้งหลาย
ตามที่กล่าวแล้วเข้าด้วยกัน.

บาทคาถาว่า เอติสสา ปุชนายต ความว่า ทพยทั้งสิ้นมี
รตนะ ๑ ประการ เป็นต้น ในสกลทวีปนั้น ไม่ถึงสี่ขที่ ๑๖ แห่งการ
บูชาในเพราะปูนขาวก้อนหนึ่งในห้องสำหรับบรรจุพระธาตุในเจดีย์.

บทว่า กล ความว่า ไม่ถึงสี่ขที่ส่วนที่ ๑๖ ซึ่งแบ่งถึง ๑๖
ครั้ง ๑๖ หน^๑ แห่งการบูชาที่ทำในเจดีย์. บทว่า นรคคสุส ความว่า
เมื่อมหาชนพากันทำการฉาบปูนขาวในห้องสำหรับบรรจุพระธาตุ ใน
เจดีย์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า สิทธัตถะ ผู้เลิศคือประเสริฐ
กว่านรชนทั้งหลาย.

บทว่า อิกฺษุสกันฺตเร คือที่ตรงระหว่างแผ่นอิฐทั้ง ๒. อีกอย่างหนึ่ง
ความว่า ในระหว่างแห่งที่อันเป็นยอดแห่งที่เป็นที่รองดอกไม้.^๒

บทว่า ทินโน แปลว่า ใส.

เรื่องสุธาปิณฑิยเถระ มาในทสมวรรคอปทาน.

แม้เรื่องสุวรรณเจดีย์ในพุทธวรรคธรรมบทก็ควรกล่าวด้วย.

๑. พระอาจารย์แก้ปางก่อน คงถือเอานัยแก้รรดเช่นนี้ แปล โสพลี ว่า 'ที่ ๑๖ ส่วน
๑๖ หน หนที่ ๑๖.' ๒. ชุกชี? แต่คำนี้ สมากมวรรคคิดว่า เป็นคำเปอร์เซียมาสู่ภาษาไทย
ชุก=รูปบูชา ชี=ที่ (ตั้ง).

[เรื่องโกสาคีเทพธิดา]

[๖๑] เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเชิญพระสรีรธาตุของพระผู้มีพระภาค ซึ่งพระองค์ทรงได้รับในเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพาน ทรงทำพระสถูปและการฉลองพระสถูป อุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่ง ชำระสรีระแต่เช้าตรู่ ถือดอกบวบขม ๔ ดอกด้วยตั้งใจว่า "จักบูชาพระสถูปของพระศาสดา" มีใจอันกำลังศรัทธาให้ชะมกเขม้น ไม่ทันพิจารณาอันตรายในทาง ได้เดินมุ่งหน้าต่อพระสถูป.

ขณะนั้น แม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็ว เอาเขาขวิดนางให้ถึงความสิ้นชีพไป. นางทำกาละในทันใดนั่นเอง แล้วบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์ ปรากฏพร้อมภรรยานางในท่ามกลางบริวารของท้าวสักกเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเพื่อทรงกรีธาในพระอุทยาน.

ท้าวสักกะ ทอดพระเนตรเห็นนางแล้ว เมื่อจะทรงถาม ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

"นางผู้เจริญ ผู้มีภูษาเหลือง ธงเหลือง ประดับ
ด้วยเครื่องอลังการเหลือง มืองค์ลุปไล้ด้วย
จันทน์เหลือง ทัดทรงดอกอุบลเหลือง มีปรา-
สาทและที่ไสยาสน์เหลือง ที่นั่งเหลือง โภชนะ
เหลือง นัฏระเหลือง ม้าเหลือง รถเหลือง พัด
เหลือง ในภพมนุษย์ในกาลก่อน เธอได้ทำ
กรรมอะไรไว้? แม่เทพธิดา เธออันฉันถาม
แล้วจงบอก: นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไร"

* บพ. วิ. ๒๖/๘๑

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทคาถาว่า **ปีตจนุทนต์ตุงเค** คือ มี
สรีระอันดูบไล้ด้วยจันท์มีสีเหมือนทอง.

บทคาถาว่า **ปีตปฺปาสาทสยาน** คือ ประกอบด้วยปราสาทอัน
ทำด้วยทองและที่นอนอันขลิบด้วยทอง. ด้วยประการฉะนี้ ด้วยปีตศัพท์
ทั้งข้างล่างทั้งข้างบนทุก ๆ บท ท้าวสักกะทรงถือเอาทองทั้งนั้น.

[๖๒] ลำดับนั้น เทพธิดานั้น เมื่อจะทูลท้าวเธอ จึงกล่าวคาถา
เหล่านี้ว่า

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บวบขมชนิดเถา มี
รสขม ใคร ๆ ไม่ปรารถนามีอยู่, หม่อมฉันมีใจ
เลื่อมใสได้นำเอาดอกบวบขมนั้น ๔ ดอก ไป
(บูชา) พระสถูป เจาะจงพระสรีระของพระ
ศาสดา, เพราะหม่อมฉันกำลังมีใจส่งไปถึง
องค์พระศาสดานั้น ไม่ทันตรวจดูทางของแม่โค
นั้น; ทันใดนั้น แม่โคได้ขวิดหม่อมฉันผู้มี
ฉันทะในใจยังไม่ถึงพระสถูป; ถ้าหม่อมฉันพึงก่อ
สร้างบุญนั้นไซ้, สมบัติจะพึงมียิ่งกว่านี้แน่นอน;
ข้าแต่ท้าวมฆวานจอมเทพ เทพคุณุชร ก็ด้วยกรรม
นั้น หม่อมฉันจึงสร้างมนุษย์มาสู่ความเป็นสหาย
แห่งพระองค์.

* บุ. วิ. ๒๑/๘๐.

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ลตฺตุถิ** ตัดเป็น **ลตา อตุถิ**. เทพธิดา เรียกท้าวสักกะด้วยความเคารพว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ." บทว่า **อนภิชฺฌิตา** แปลว่า อันใคร ๆ ไม่ต้องการ.

บทว่า **สรีริ** ได้แก่ พระธาตุอันเป็นสรีระ. ศัพท์นี้ เป็นศัพท์เรียกรวม ใช้หมายในส่วนย่อมเท่านั้น เหมือนอุทาหรณ์ว่า "ผ้าถูกไฟไหม้," และว่า "สมุทรอันเราเห็นแล้ว."

บทว่า **อสุส โยค โครูปสุส** (แปลว่าแห่งโค).

บทว่า **มคฺค** คือ ทางเป็นที่มา. บทว่า **น อเวกฺขิสฺส** คือ ไม่ทันตรวจดู.

บาทคาถาว่า **ตทกฺคฺมนสา สตี** ความว่า หม่อมฉันกำลังมีใจส่งไปในพระสถูปของพระศาสดานั้นอย่างเดียว. อธิบายว่า เพราะหม่อมฉันมีใจส่งไปในพระสถูปของพระศาสดาเท่านั้น มิได้มีใจส่งไปในแม่โคนั้นเลย; ฉะนั้น หม่อมฉัน จึงมีทันได้ตรวจดูทางแห่งแม่โคนั้น. บาลีว่า "**ตทกฺคฺมนสา**" ก็มี. ความว่า "ใจของหม่อมฉันนี้ไปในองค์แห่งพระสถูปนั้น คือในพระสรีระ ได้แก่ พระธาตุแห่งพระศาสดานั้น เหตุฉนั้น หม่อมฉันนี้ ชื่อว่า มีใจส่งไปในองค์พระศาสดานั้น.

* รูปศัพท์ในที่นี้เป็นจำพวกศัพท์ศักดิ์ ไม่มี ความในภาษาไทย แต่ลงท้ายศัพท์เพื่อน้อมศัพท์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามลึงค์ ซึ่งโดยปกติศัพท์นั้น ๆ เป็นไม่ได้. จะว่าเป็นศัพท์แก้ความขัดข้องทางศัพท์มคธก็ได้. ศัพท์เช่นนี้ยังมีอีกหลายศัพท์ เช่น ก, คค, ชาต, ภูต เป็นต้น.

บทว่า **ธูป** คือเจดีย์. บทว่า **อปตุตมานถ** คือมีอชยาศัย
ยังไม่ถึงพร้อม. ก็ฉันท์มีในใจ เหตุนั้น ชื่อว่า มานถ คืออชยาศัย
ได้แก่มนโรธ. เทพธิดากล่าวอย่างนั้น เพราะมนโรธอันเกิดขึ้นว่า
"เราจักเข้าไปยังพระสถูปแล้วบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลาย" ยังไม่สมบูรณ์
ก็จิตคิดจะบูชาด้วยดอกไม้ในพระสถูปอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในเทวโลกแห่ง
นาง สำเร็จแล้วแท้จริง.

บทว่า **ต** ได้แก่ บุญนั้น. บทว่า **จาท** ตัดเป็น **เจ อห**.

บทว่า **อภิสนุเจย** ความว่า หม่อมฉันพึงถึงเฉพาะ คือเข้า
ถึงพระสถูปแล้วก่อสร้าง คือสั่งสมโดยชอบ ด้วยการบูชา ด้วยดอกไม้
ตามที่มุ่งหมายไว้

คำว่า **ภियो นุน** **อิโต** ความว่า หม่อมฉันพึงถึงเฉพาะ คือเข้า
ขึ้นไปกว่าสมบัติตามที่หม่อมฉันได้แล้ว.

บทว่า **มฆวา** เป็นอาลปนะ (คำร้องเรียก).

บทว่า **เทวกุณฺชร** คือ ผู้เป็นเช่นเดียวกับพระยาคุณฺชรในทวย-
เทพ โดยคุณวิเศษมีกำลังและความบากบั่นทุกอย่างเป็นต้น. บทนี้
เป็นวิเสสนะของบทว่า **มฆวา** นั้น.

บทว่า **สหพฺยต** คือ คู่ความเป็นผู้ร่วมกัน.

[ท้าวสักกะทรงแสดงธรรมแก่ทวยเทพ]

[๖๓] ท้าวสักกะ ทรงสดับคำนั้นแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
แก่หมู่เทพมีมาตลีเทพบุตรเป็นประมุข ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่า

* สห+อย=สหาย.

"มาตลี เชิญท่านดูผลกรรมอันวิจิตร นำ
อัศจรรย์นี้ ไทยทานเมื่อน้อยอันบุคคลทำแล้ว, บุญ
กลับมีผลมาก; เมื่อจิตเสื่อมใสในพระตถาคต
สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือในพระ
สาวกของพระสัมพุทธเจ้านั้น ทักษิณา ชื่อว่า
ไม่มีเลย. มาเถิดมาตลี แม้พวกเราก็จะฉลอง
พระธาตุของพระตถาคตเจ้าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป, เพราะ
การสั่งสมบุญทั้งหลายนำสุขมาให้; แม้เมื่อพระ-
พุทธเจ้าทรงพระชนม์มอยู่ก็ดี นิพพานแล้วก็ดี เมื่อ
จิตสมาธิสมอ ผลก็ย่อมมีสมาธิสมอ เหตุว่า
สัตว์ทั้งหลายผู้มีการตั้งความปรารถนาแห่งใจเป็นเหตุ
ย่อมไปสู่สุคติ ทายกทั้งหลายทำสักการะในพระ-
ตถาคตเหล่าใด แล้วไปสู่สวรรค์ พระตถาคต
เหล่านั้น ทรงอุบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอัน
มากหนอ.^๒

[แก้วรรค]

โยชนาว่า "บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า จิตฺตํ แปลว่า วิจิตร
คือเป็นอนินไตย (ไม่ควรคิด). บทว่า กมฺมผลํ ความว่า ท่านจงดูผล
แห่งบุญกรรม เมื่อแม่ไทยธรรมเป็นของไม้อิโฬาร กลับอิโฬารยิ่ง

๑. ศัพท์บาลีใช้ว่า การ. ศัพท์นี้ นอกจากแปลว่า สักการะ ยังแปลว่า อุปการะ ก็ได้ เช่น
พหูการโร มีอุปการะมาก. แปลว่า อักษรโดยปกติ. ๒. พ. วิ. ๒๖/๘๒.

เพราะถึงพร้อมแห่งเขต (ปฏิคคาหก) และถึงพร้อมแห่งจิต (เจตนา)"

บทว่า กตัม คือ ประกอบแล้วในเขตเป็นบ่อเกิด ด้วยสามารถ
สักการะทีเดียว. สิ่งของอันทายกพึงให้ ชื่อว่า ไทยทาน. กรรมที่
เป็นบุญ ชื่อว่าบุญ.

บัดนี้ ท้าวสักกะ เมื่อจะทรงแสดงเขตบุญที่บุคคลทำน้อยมี
ผลมากให้ปรากฏ จึงตรัสคาถาว่า "นตฺถิ จิตฺเต" เป็นต้น

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สมพฺพุเช คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
จ อักษร ประมวลพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าด้วย.

บทว่า อมุหฺปิ แปลว่า แม้เราทั้งหลาย. บทว่า มหฺมเส
คือ จะฉลอง ได้แก่ จะบูชา.

บทว่าคาถาว่า เจโตปฺปณฺธิเหตุ หมายความว่า มีการตั้งจิตของตน
ไว้ชอบแท้เป็นนิमित. อธิบายว่า เพราะการตั้งตนไว้ชอบ.

ท้าวสักกะ ครั้นทรงแสดงอย่างนั้นแล้ว ทรงระงับการอุทสาหะ
ในการเสด็จกรีธาในพระอุทยาน เสด็จกลับจากที่นั่นเอง ทรงทำการ
บูชาที่พระจุฬามณีเจดีย์ สัปดาหะ ๑ ต่อมา ตรัสบอกเรื่องนั้นแก่ท่าน
พระนารทเถระผู้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกด้วยคาถาทั้งหลาย.

ในคราวทำประณมสังคายนา พระเถระได้บอกแก่พระธรรม-
สังคากาจารย์ทั้งหลาย. พระเถระทั้งหลายจึงยกคานันขึ้นสู่สังคายนา
อย่างนั้นแล.

เรื่องโกสาคทิเทพธิดาในอรรถกถาปีติวิมานวัตถุ จบ.

พุทธบูชาข้อมนำมาซึ่งประโยชน์สุดตลอดกาลนาน ดังพรรณนา
มา ฉะนั้นแล.

[เรื่องนางปัญจปาปา]

[๖๔] ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี มีธิดาของคนจัศนคน
หนึ่ง ขยำดินเหนียวทาฝาเรือน.

ครั้งนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เข้าไปสู่พระนคร เพื่อขอ
ดินเหนียวเพื่อโบกเงื่อมฝาของตน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ไม่ไกลนาง. นางโกรธ
จึงดูพลางกล่าวว่า "สมณะ ท่านยังไม่ได้แม่ดินเหนียวหรือ?" แล้ว
วางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงในบาตรของท่าน. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ได้รับดินเหนียวนั้นไป.

นางจู้ตจากภพนั้นแล้ว บังเกิดเป็นธิดาของคนจัศนคนหนึ่งใน
บ้านอันตั้งอยู่ใกล้ประตูด้านปราจีนทิศแห่งกรุงพาราณสี. มีชื่อ
ปาก นัยน์ตา และจมูกของนางชื่อ "เห่หิดปกติ" เพราะนางโกรธแล้ว
จึงดูพระปัจเจกพุทธเจ้า. ด้วยเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงสมญานางว่า
"ปัญจปาปา" แต่สตรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะ ด้วยผลถวาย
ก้อนดินเหนียว.

ครั้งนั้น ได้มีพรเจ้ากรุงพาราณสี พระนามว่าพกะ. ในราตรี
วันหนึ่ง ท้าวเธอปลอมเพศเสด็จตรวจพระนคร เสด็จไปถึงประเทศ
นั้น. ฝ่ายนางปัญจปาปา กำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กหญิงชาวบ้าน ไม่ทัน
รู้เลย. จึงจับพระหัตถ์ของประราชา. พระราชาเป็นคุณถูกผัสสะทิพย์

๑. ทิศตะวันออก ๒. วิรูปานี.

ต้องแล้ว ไม่อาจดำรงอยู่โดยภาวะของพระองค์ได้ ทรงยินดีด้วยอำนาจกำหนดในผัสสะ ตรัสถามว่า "เธอเป็นธิดาของใคร?" นางตอบว่า "ของคนที่อยู่ใกล้ประตู (พระนคร)"

พระองค์ตรัสถามถึงความที่นางยังไม่มีสามีแล้ว ตรัสว่า "ฉันจักเป็นสามีของเธอ เธอจงไปให้บิดามารดาอนุญาตเสีย." นางไปเรือนแล้วบอกบิดามารดา. มารดาบิดาของนางนั้นก็อนุญาต. นางกลับมาทูลแด่พระราช. พระราชาเสด็จไปสู่เรือน (ของนาง) พร้อมกับนาง ทรงอยู่ร่วมสมรส เสด็จไปสู่พระราชนิเวศน์แต่เช้าตรู่. ตั้งแต่นั้นมา พระองค์ไม่ทรงปรารถนาเพื่อจะทอดพระเนตร (ไม่โปรด) นางสนมอื่น ทรงปลอมเพศเสด็จไปในที่นั้นเป็นนิตย์.

ต่อมาวันหนึ่ง โรคลงแดงได้เกิดขึ้นแก่บิดาของนาง. ข้าวยายาสอันปรุงด้วยนมสด น้ำผึ้ง และน้ำตาลกรวดซึ่งไม่อาจจะยังข้าวยายาสนั้นเป็นต้น เป็นยาของบิดานางนั้น. ชนเหล่านั้นไม่อาจจะยังข้าวยายาสนั้นให้เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นคนขัดสน. ขณะนั้น มารดาของนางกล่าวว่า "แม่ สามีของเจ้าจักอาจเพื่อจะให้ข้าวยายาสเกิดขึ้นได้ไหม?" นางได้ทูลความนั้นแด่พระราชในเวลาเสด็จมาแล้ว.

พระราช ตรัสว่า "นางผู้เจริญ นี่เป็นยาของคนใหญ่โต เราจักได้แต่ที่ไหนเล่า?" มีพระราชประสงค์จะนำนางไปภายในพระราชนิเวศน์โดยอุบาย วันรุ่งขึ้น จึงเสด็จไปสู่พระราชนิเวศน์ แล้วรับสั่งให้หุงข้าวยายาสเช่นนั้น แล้วทำเป็น ๒ ห่อ ใส่ปันมณีไว้ห่อหนึ่งเสด็จมาในราตรี ตรัสว่า "นางผู้เจริญ วันนี้บิดาของเธอจงบริโภคน้ำ

ข้าวยายาสหอนี้, พรุ่งนี้จึงบริโภคนอนี้." นางได้ทำเหมือนพระดำรัส
นั้น. โโรคของบิดานางหายแล้ว.

วันรุ่งขึ้น พระราชาเสด็จไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงพระพักตร์
แล้ว ตรัสว่า "ท่านทั้งหลายจงนำปิ่นมณีมาให้เรา."

พวกเจ้าพนักงาน ทูลว่า "ขอเดชะ พวกข้าพระองค์ไม่เห็น."

พระราชา ตรัสว่า "พวกท่านจงค้นในที่ทุก ๆ แห่ง ตั้งแต่ภายใน
กรุงกระทั่งภายนอกกรุง โดยที่สุคนธ์ในหอข้าว." พวกเจ้าพนักงาน
ค้นพบมณีในเรือนของนางปัญจปาปา จึงมัดมารดาบิดาของนางแล้ว
นำไป. ขณะนั้น บิดาของนาง กล่าวว่า " พวกข้าพเจ้าไม่ได้เป็นขโมย
มณีนี้ บุตรเขยนำมา."

พวกเจ้าพนักงาน ถามว่า "เขาอยู่ที่ไหน ?"

บิดานางกล่าวว่า "ธิดาของข้าพเจ้ารู้" ดังนี้แล้ว ถามนาง.

นางปัญจปาปา ตอบว่า "พ่อ เขามาในเวลาเมื่อ กลับไปก็ในเวลามืด
เหมือนกัน; ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงไม่รู้จักรูปร่างของเขา, (แต่) ดิฉัน
อาจรู้จักเขาได้ด้วยการสัมผัสมือ."

บิดานางนั้นจึงแจ้งแก่พวกเจ้าพนักงาน. แม้เจ้าพนักงานเหล่านั้น
ก็กราบทูลแด่พระราชา. พระราชา ทำเป็นเหมือนไม่ทรงทราบตรัสว่า
" ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงพิกหึงนั้นไว้ภายในม่านที่ลานหลวงแล้ว
เจาะช่องม่านประมาณเท่ามือแล้ว ให้หึงจับขโมยด้วยการสัมผัสมือ."
พวกเจ้าพนักงานได้ทำเหมือนพระดำรัสนั้น ให้ชาวพระนครทั้งสิ้น
ประชุมกัน.

นางปญฺญาปาปานัน จับมือของคนที่มาแล้ว ๆ ยื่นให้ (จับ) กล่าว
ว่า "ผู้นี้ไม่ใช่คนนั้น." คนทั้งหลาย ตัดใจในผัสสะของนางเป็นเช่น
สัมผัสทิพย์ ต่างก็คิดว่า "ถ้าหญิงคนนี้ควรแก่สินไหมไร่, พวกเราจัก
ต้องเสียสินไหมก็ดี เข้าถึงความเป็นทาสและกรรมกรก็ดี ก็จักทำหญิง
นี้ไว้ในเรือน " ดังนี้แล้ว ไม่อาจจะจากไปได้, ที่นั้นพวกเจ้าพนักงาน
(ถึงกับ) เอาพลองตีคนเหล่านั้นให้ออกไป. คนทั้งหมดมีอุปราชเป็นต้น
เป็นประหนึ่งคนบ้า.

ที่นั่น พระราชา ตรัสว่า "ที่จะเป็นเราบ้างกระมัง?" ดังนี้แล้ว
ทรงยื่นพระหัตถ์ไป. นางจับพระหัตถ์เท่านั้น ก็ร้องลั่นขึ้นว่า
" เราจับขโมยได้แล้ว " พระราชา ตรัสบอกตามความจริงแล้วอภิเษก
นาง ตั้งให้เป็นอัครมเหสี พระราชทานอิสริยยศแก่มารดาบิดาของนาง
ตั้งแต่วันนั้นมา ไม่ทรงเหลียวแลนางสนมแม่เหล่าอื่น. นางสนมเหล่านั้น
โกรธพระนาง ต่างคอยหาความผิด.

ภายหลังวันหนึ่ง พระนางทรงเห็นนิมิตแห่งความที่พระนาง
จะต้องเป็นพระอัครมเหสีของพระราชา ๒ พระองค์ในพระสุบิน จึง
ทูลแต่พระราชา. ที่นั่น นางสนมเหล่านั้นทราบ เหตุนั้นแล้ว จึงได้ให้
สินบนแก่พวกทำนายสุบิน.

พวกทำนายสุบินเหล่านั้นถูกพระราชาตรัสถามแล้ว ก็ราบทูลว่า
" ข้าแต่มหाराชเจ้า ชื่อที่พระเทวี (ทรงสุบินว่า) ได้ประทับนั่ง
เหนือคอช้างเผือกปลอด เป็นบุรพนิมิตแห่งการสวรรคตแห่งพระองค์;
และชื่อที่พระเทวี (ทรงสุบินว่า) เสด็จอยู่เหนือคอช้าง ทรงลูบคลำ

พระจันทร์ เป็นบุรพนิมิตแห่งการนำมาซึ่งพระราชผู้เป็นปัจฉามิตรต่อพระองค์." เมื่อท้าวเชอตรัสว่า "บัดนี้ เราควรทำอะไร ?" ทูลว่า "ขอเดชะ จะปลงพระชนม์พระเทวีนี้เสียไม่ควร, (แต่) ความเชิญพระนางลงในเรือแล้วปล่อยเสียในแม่น้ำ" พระราชา เชิญพระนางลงในเรือ ให้ปล่อยไปในราตรีพร้อมกับพระกระยาหาร ภูเขาและเครื่องประดับ.

ครั้งนั้น พระราชาพระองค์หนึ่ง พระนามว่าทีปาวาริกะ ทรงเล่นน้ำอยู่ทางใต้ ทอดพระเนตรเห็นพระนางปัญจปาปานั้นในเรือซึ่งลอยมา ตรัสถามว่า "เจ้าเหมือนปีศาจ ชื่ออะไร ?" พระนางทรงยิ้มแล้วทูลความที่พระนางเป็นพระอักรรมเหสีของพระเจ้าพกะ นัยว่าพระนางปรากฏทั้งชมพูทวีปว่า "ปัญจปาปา."

ขณะนั้น พระราชาทรงจับพระนางแล้ว ทรงยินดีด้วยอำนาจความกำหนัดในผัสสะ มิได้ทรงทำแม้ความสำคัญในนางสนมเหล่าอื่น ตั้งพระนางปัญจปาปานั้นเป็นอักรรมเหสี.

พระเจ้าพกะทรงสดับเหตุนั้นแล้ว ทรงดำริว่า "เราจักไม่ให้พระนางแก่พระรชานัน" แล้วเสด็จกรีธาทัพยกไปตั้งค่ายอยู่ที่ท่าพรมแดน (ตรงกันข้าม) แห่งพระเจ้าทีปาวาริกะนั้น ทรงส่งพระราชสาส์นไปว่า "พระเจ้าทีปาวาริกะจะให้พระชายาหรือการยุทธ์."

ฝ่ายพระเจ้าทีปาวาริกะ ก็ได้ทรงตระเตรียมการยุทธ์ไว้เสร็จสรรพแล้ว. พวกอำมาตย์ของพระราชทั้งสองปรึกษากันว่า "การตายเพราะอาศัยสตรี ไม่สมควรเลย; พระเทวีนี้ ย่อมถึงแก่พระเจ้าพกะ เพราะ

พระองค์ทรงเป็นพระราชสวามีมาก่อน, ย่อมถึงแก่พระเจ้าที่ปาวาริกะ เพราะพระองค์ทรงได้พระนางในเรือ; เพราะฉะนั้น พระนาง จึงประทับอยู่ในพระราชมนเทียรของพระราชองค์ละสัปดาห์" ดังนี้แล้ว ทูลพระราชแม่ทั้ง ๒ พระองค์ให้ทรงสัญญากันแล้ว (ยินยอมกัน).

พระราชแม่ทั้ง ๒ พระองค์นั้น เป็นผู้มีพระราชหฤทัยยินดี จึงรับสั่งให้สร้างพระนครทั้งหลาย (๒) ที่ทำพรมแดน ประทับอยู่แล้ว. พระนางปิณฑุโรปานัน ได้ครองความเป็นพระมเหสีของพระราชแม่ ทั้ง ๒ พระองค์ ด้วยประการฉะนี้.

เรื่องปิณฑุโรปามาในอรรถกถาคุณาลชาดก.*

[เรื่องนางปทุมวดี]

[๖๕] ในอดีตกาล มีหญิงคนหนึ่ง ในหมู่บ้านตำบลหนึ่ง ในกรุงพาราณสี ทำงานด้วยมือของเลี้ยงชีพ วันหนึ่งไปสู่กระท่อมนา^๑ เห็นดอกปทุมบานแต่เช้าตรู่ในสระแห่งหนึ่ง ในระหว่างทาง จึงลงไปยังสระนั้น เก็บดอก (ปทุม) นั้นและใบปทุม เพื่อต้องการใส่ข้าวตอก เด็ดรวงข้าวสาธิตไถ่คัณนาแล้วนั่งบนกระท่อม (คว่ำข้าวตอกแล้ว) แบ่งข้าวตอกนับได้ ๕๐๐ เมล็ด

ขณะนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติ บนภูเขาคันธมาทน์ ได้มายืนอยู่ ณ ที่ไม่ได้ไกลนาง. นางเห็นท่านแล้ว ก็ถือเอาดอกปทุมพร้อมกับข้าวตอกลงจากกระท่อม ใส่ข้าวตอกลงในบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วเอกดอกปทุมปิดบาตรถวาย, เมื่อ

๑. พุ. ขา. ๒๘๑๐๖. ตทฎจกถา. ๘/๓๗๘. ๒. Farm house.

พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปได้หน่อยหนึ่ง, คิดว่า "ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย ไม่มีความต้องการดอกปทุม, เราจักรับเอาดอก (ปทุม) มาประดับ" ดังนี้แล้ว ไปรับเอาดอก (ปทุม) จากมือพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็กลับคิดว่า "ถ้าพระผู้เป็นเจ้าจักไม่มีความต้องการดอก (ปทุม) ไชรี, คงจักไม่ให้วางไว้เบื้องบนบาตร; ท่านคงจักต้องการเป็นแน่" จึงตามไปวางไว้เบื้องบนบาตร ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าอดโทษแล้ว ได้ทำความปรารภว่า "ท่านเจ้าข้า ด้วยผลแห่งข้าวตอกของดิฉันเหล่านี้ ดิฉันพึงมีบุตรตามจำนวนข้าวตอก, ด้วยผลแห่งดอกปทุม ขอดอกปทุมจงผุดขึ้นเพื่อดิฉันทุก ๆ ก้าวอย่าง ในที่ที่ดิฉันบังเกิดแล้ว."

พระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อนางเห็นอยู่นั้นเอง ไม่สู้ภูเขาคันธมาทน์ทางอากาศ วางดอกปทุมนั้นไว้ ณ ที่ใกล้บันไดสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหยียบ ที่ล้อมเขาชื่อนันทมุลกะ ทำให้เป็นเครื่องเช็ดเท้า.

แม้นางก็บังเกิดในเทวโลกด้วยผลแห่งกรรมนั้นแล้ว. และตั้งแต่วเวลาที่นางเกิดแล้ว ดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นเพื่อนางทุก ๆ ก้าวอย่าง. นางจูดิจจากเทวโลกนั้นแล้ว บังเกิดในห้อง (ห้อง) ปทุมในสระปทุมแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา.

ดาบสองคี่หนึ่ง อาศัยสระนั้นอยู่ ได้ไปสู่สระเพื่อต้องการล้างหน้าแต่เช้าตรู่ เห็นดอก (ปทุม) นั้นแล้ว คิดว่า "ดอกนี้โตกว่าดอกนอกนั้น และดอกนอกนั้นบานแล้ว, ดอกนี้ยังอยู่ที่เดียว, ในดอกปทุมตูมนี้ น่าจะมีเหตุ (แน่แท้)" จึงลงไปเก็บดอก(ปทุม) นั้น.

ดอกปทุมดอกนั้นพอดาบสนั้นจับเท่านั้นที่บ้าน. ดาบสเห็นเด็กหญิงนอนอยู่ในห้องปทุมนั้น กลับได้ความสินหาจตุธา นำไปสู่บรรณศาลาพร้อมด้วยดอกปทุมนั้นแล ให้นอนบนเตียงน้อย. ทันใดนั้น น้ำนมบังเกิดที่นิ้วแม่มือ (ของดาบส) ด้วยบุญญาภาพของเด็กหญิงนั้น. เมื่อดอกไม้นั้นเหี่ยวแล้ว, ท่านก็นำดอกไม้อื่นมาให้เด็กหญิงนั้นนอน.

ต่อมา ดอกปทุมผุดขึ้นเพื่อนางทุก ๆ ก้าวย่าง ตั้งแต่เวลาที่นางสามารถเล่นด้วยการวิ่งมาวิ่งไปได้. ดาบสจึงตั้งชื่อว่า "ปทุมวดี" วรรณะแห่งสระของปทุมวดีนั้น ได้เป็นเหมือนวรรณะแห่งกองดอกกุ่ม. นางไม่ถึงวรรณะของเทวดา (แต่) ถ่วงวรรณะของหม่อมมนุษย์. พราณของพระเจ้ากรุงพาราณสีเห็นนางแล้ว ไปสู่กรุงพาราณสี กราบทูลแด่พระราชา.

พระราชา สดับข่าวนั้นแล้ว เสด็จไปที่อาศรมบนทนน ทรงนมัสการดาบสแล้ว ประทับนั้น ณ ส่วนข้างหนึ่ง พาดิศาของดาบสมาแล้ว ตั้งนางไว้เหนือกองกหฬณะ ทรงทำการอภิเษกในที่นั้นนั่นเอง แล้วเชิญนางมาสู่พระนครของพระองค์ จำเดิมแต่เวลาที่เสด็จกลับมาแล้ว ก็ไม่ทรงเหลียวแลนางสนมนอกนั้น ทรงอภิรมย์อยู่กับพระนางปทุมวดีนั้นเท่านั้น. แลพระนางทรงครรภ์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันแหละ. ก็เมื่อพระนางมีพระครรภ์แก่เต็มที่แล้ว ก็ได้ประสูติพระโอรส. พระมหาปทุมกุมารพระองค์เดียวเท่านั้นอยู่ในพระครรภ์. ส่วนพระโอรส ๔๕๕ พระองค์นอกนั้น เป็นสังเสทชะ (เกิดในถ้ำไคล)

ประสูติในเวลาพระมหากษัตริย์ราชกุมารประสูติจากพระครรภ์ พระมารดา
บรรทมแล้ว. พระราชกุมารเหล่านั้นทุกพระองค์ ในเวลา
พระชนม์ได้ ๑๖ ปี พร้อมกันเล่นอยู่ในสระโบกขรณีมณฑล ซึ่งดาตยา
ด้วยดอกปทุม ในพระอุทยาน เห็นดอกปทุมใหม่อันบานและดอก
ปทุมเก่าร่วงหล่นจากขั้ว จึงทรงดำริว่า "ความคร่ำคร่าเห็นปานนี้
ยังมีแก่ดอกไม้นี้อันไม่มีวิญญูณครองถึงเพียงนี้. ก็จะไปกล่าวไป
ถึงสตรีระของพวกเรานี้, ด้วยว่า แม้สตรีระของพวกเรานี้ ก็จักมีคติ
อย่างนี้เหมือนกัน." ดังนี้แล้ว ถือเอาเป็นอารมณ์ (สำเร็จ) เป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า ไปสู่จอมเขานันท์มูลกะทางอากาศอยู่ในที่นั้น ใน
กาลสิ้นอายุ ก็ปรินิพพาน.

ฝ่ายพระนางปทุมวดี จูติจากภพนั้นแล้ว ก็ท่องเที่ยวไป ใน
พุทธปรุบาทกาลนี้ ได้เป็นพระอุบลวรรณาเถรีแล้วแล.

เรื่องนางปทุมวดีมาในอรรถกถาปทานเป็นต้น.

แม้การบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขด้วย
ประการฉะนี้แล.

[เรื่องหญิง ๔ คน]

[๖๖] ในอดีตกาล หญิง ๔ คนในพระนครชื่อปัญณกะ ใน
รัฐชื่อ เอลิกา ในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป.

บรรดาหญิง ๔ คนนั้น คนหนึ่งพบภิกษุเที่ยววิณฑบาตเป็นวัตร
รูปหนึ่ง มีจิตเสื่อมใส ได้ถวายดอกกราชพฤกษ์มัดหนึ่งแก่ภิกษุรูปนั้น,
คนหนึ่งได้ถวายดอกอุบลเขียวกำมือหนึ่ง แก่ภิกษุเห็นปานนั้นเหมือนกัน,

คนหนึ่งได้ถวายดอกบัวหลวงกำมือหนึ่งแก่ภิกษุเห็นปานนั้นแล, คนหนึ่งได้ถวายดอกมะลิตูมแก่ภิกษุเห็นปานนั้นเช่นกัน. กำดอกราชพฤกษ์ชื่อว่า อินทิวรกลาปะ. กำดอกบัวหลวงชื่อว่า ปทุมหัตถกะ. ดอกมะลิตูมมีสีดั่งงาช้าง ชื่อว่า สุนนมกุตตะ.

หญิง ๔ คนนั้น ครั้นทำบุญประมาณเท่านั้นอย่างนั้นแล้ว ต่อมาก็ทำกาละแล้ว บังเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงส์ คนหนึ่ง ๆ มีนางอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร. เทวดาทัง ๔ องค์นั้น เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงส์นั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในดาวดึงส์นั้นนั้นแล ด้วยเสขวิบากแห่งกรรมนั่นเอง แม้ในพุทธรูปบาทกาลนี้ บังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นอีกเหมือนกัน.

ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เทียวจาริกไปในเทวโลก ไปสู่ภพดาวดึงส์ พบเทพธิดาเหล่านั้นในวิมานทั้ง ๔ ที่ตั้งอยู่ตามลำดับกัน ในภพดาวดึงส์นั้น จึงถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหล่านั้น โดยนัยที่พระธรรมสังคากาจารย์กล่าวไว้ในจตุรติถวิมานวัตถุ แม้เทพธิดาเหล่านั้น ก็ได้บอกบุรพกรรมของตนแก่พระเถระ.

ลำดับนั้น พระเถระ ได้กล่าวอนุปฺพพิททาแล้วประกาศัจจะทั้งหลายแก่เทพธิดาเหล่านั้น. ในเวลาจบสัจจะ เทพธิดาเหล่านั้นแม้ทุกองค์พร้อมกับบริวารได้เป็นโสดาบันแล้ว.

พระเถระ มาจากเทวโลก ไปสู่พระเชตวัน ทูลเรื่องทั้งปวงนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงทำความนั้นให้เป็น

อตุปปัตติ (เหตุเกิด) แล้ว ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกัน
ในพระเชตวันนั้น. เทศนานั้น มีประโยชน์แก่มหาชนแล.

เรื่องหญิง ๔ คน จบ.

[เรื่องลาชเทพธิดา]

[๖๗] ดังได้สดับมา หญิงเฝ้าไร่ข้าวสาธิตคนหนึ่ง ในกรุงราช-
คฤห์ เก็บรวงข้าวสาธิต ทำข้าวตอกเลี้ยงชีวิต.

ก็ในที่ใกล้กรุงราชคฤห์ มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง. ถ้ำนั้นปรากฏชื่อว่า
ปิณฑลิกา เพราะไม้เลียบต้นหนึ่งมีอยู่ที่ใกล้ประตู. ท่านพระมหา-
กัสสปเข้านิโรปสมบัตติสัปดาห์ ๑ ในถ้ำนั้น ออกแล้ว ตรวจสอบสถานที่
ภิกษาจารย์ด้วยทิพยจักขุ เห็นหญิงนั้นแล้ว ได้ถือบาตรและจีวรขึ้น
อยู่ ณ ใกล้ไร่. นางเห็นพระเถระแล้วมีจิตเสื่อมใส เกลี่ยข้าวตอก
ลงในบาตรพระเถระแล้วปรารธนาว่า "ท่านเจ้าข้า ดิฉันพึงมีส่วน
แห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว," เมื่อท่านกล่าวว่า "ขอความปรารธนา
ที่ท่านตั้งไว้อย่างนั้นจงสำเร็จ" แล้วหลีกไป. ระลึกถึงทานของตน
พลางเดินกลับมา ถูกงูมีพิษร้ายเลื้อยออกมาจากโพรงแห่งหนึ่งกัดใน
ทางเป็นที่ไปบนคันนา ล้มลงในที่นั้นนั่นเอง ทำกาละแล้ว ไปบังเกิด
ในวิมานทองซึ่งบริบูรณ์ด้วยนางอัปสรพันหนึ่ง ในภพดาวดึงส์ มี
อัตภาพ ๓ คาจตุ ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสรรพ ประคอง
หลังแล้วคืนจะนั้น นุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ยาวประมาณ ๑๒
โยชน์ ยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยฉันทองอันเต็มด้วยข้าว
ตอกทองห้อยอยู่ เพื่อประกาศบุรพกรรม ตรวจสอบสมบัติของตนแล้ว

ใคร่ครวญอยู่ด้วยทิพจักขูว่า "สมบัตินี้ เราได้ด้วยกรรมอะไร?"

ก็ได้ทราบว่ "ด้วยการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปเถระ."

นางประสงค์จะทำสมบัติของตนให้ถาวร จึงถือไม้กวาดและกระเช้า เทหยากเขื่อนันทำด้วยทองมากวาดบริเวณของพระเถระ จัคน้ำฉันและน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่.

พระเถระ เข้าใจว่า "กิจนี้จักเป็นกิจที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณร บางรูปได้ทำไว้" ในวันที่ ๓ เปิดประตูออกตรวจดู เห็นเทพธิดานั้น แล้ว กล่าวว่า "ไปเสียเถิด เทพธิดา! ท่านอย่าทำให้เราถูกพวกพระธรรมกถึกในอนาคตกาลจับผิดอันวิจิตรกล่าวว่า 'ตั้งได้สดับมา เทพธิดาองค์หนึ่ง ทำวัตรและปฏิวัตร จัคน้ำฉันและน้ำใช้ (ถวาย) แก่พระมหากัสสปเถระ,' ตั้งแต่นี้ไป ท่านอย่าหลีกมาในที่นี้." นางอ่อนวอนบ้อย ๆ ว่า "ขอท่านอย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย."

พระเถระตบมือด้วยกล่าวว่า "ท่านไม่รู้จักประมาณ (ตัว) ของท่านเสียเลย." นางไม่อาจยืนอยู่ในที่นั้นได้ ได้ยื่นร้องให้อยู่ในอากาศเรียนว่า "ท่านเจ้าข้า ขอท่านอย่าทำสมบัติที่ดิฉันได้แล้วให้ฉิบหายเสียเลย, ขอท่านให้ (ดิฉัน) ทำสมบัติที่ฉันได้แล้วให้ถาวรเถิด."

พระศาสดา ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีในพระเชตะวัน โกลถึง ๔๕ โยชน์ ทรงได้ยินเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้ จึงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งประทับนั้นอยู่เฉพาะหน้าของนาง ตรัสว่า "เทพธิดา! การทำความสังวรนั้นเป็นหน้าที่ของกัสสปบุตรของเรา, ส่วนการกำหนดหมายว่า 'นี่เป็นประโยชน์ของเรา' แล้วทำบุญนั้น เป็น

หน้าที่ของผู้มีความต้องการบุญทั้งหลาย, ด้วยว่า การทำบุญนำสุข
มาให้ได้อย่างเดียวในโลกทั้ง ๒ " ดังนี้แล้ว ตรัสคาถานี้ในปาปวรรค-
ธรรมบท ว่า

"ถ้าบุรุษพึงทำบุญไชรั, พึงทำบุญนั้นย่อม ๆ
พึงทำความพอใจในบุญนั้น; เพราะการสั่งสมบุญ
นำสุขมาให้."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า ปุณฺณญเจ ปุริโส ความว่า ถ้า
บุคคลพึงทำบุญคราวเดียวไชรั. คำว่า กยิราถนํ ความว่า ไม่พึง
งดเสียด้วยเข้าใจว่า "เราทำบุญไว้คราวหนึ่งแล้ว, พอละด้วยบุญ
เพียงเท่านี้" พึงทำบุญนั้นซ้ำอีก.

บทว่า ตมฺหิ ความว่า พึงทำความพอใจ คือความชอบใจ
ได้แก่ ความขะมักเขม้น ในบุญนั้นแม้ในขณะที่ทำบุญนั้นให้ได้. เพราะ
เหตุไร? เพราะการสั่งสม คือ การพอกพูนบุญ ชื่อว่า เป็นสุข เพราะ
นำสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า.

ในเวลาจบคาถา เทพธิดานั้นเป็นโสดาบัน ไปสู่เทวโลก.

เรื่องลาชเทพธิดา จบ.

[๖๘] แม้การบูชาพระสาวก ก็นำประโยชน์สุขมาให้ และ
พระศาสดาก็ทรงสรรเสริญแล้ว ด้วยประการฉะนี้. ในข้อนี้ มีเรื่อง
นี้ [เป็นอุทาหรณ์]

[เรื่องพราหมณ์ลวงพระสารีบุตร]

ดังได้สดับมา พราหมณ์คนหนึ่ง เป็นลูกของพระสารีบุตรเถระ อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์. พราหมณ์นั้น ได้ฟัง [โอวาท] จากอาจารย์ ว่า "ผู้ใดได้ทำทานด้วยการการบริจาทรทรัพย์พันหนึ่งทุก ๆ เดือน ผู้นั้น จักไปสู่พรหมโลก; ด้วยว่า นี่เป็นทางแห่งพรหมโลก" ดังนี้แล้ว ก็ ทำอย่างนั้น ได้ทำทานแก่พวกนิครนถ์.

พระเถระ ไปสู่สำนักของเขา ได้ยินเรื่องนั้นเข้า จึงกล่าวว่า "ทั้งท่านทั้งอาจารย์ของท่าน ไม่รู้ทางแห่งพรหมโลก, พระศาสดา ของพวกเราพระองค์เดียวเท่านั้นทรงทราบ; มาเถิด พราหมณ์; ฉัน จักทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกทางพรหมโลกแก่ท่าน" ดังนี้แล้ว ก็พา พราหมณ์นั้นมาสู่พระเวฬุวัน ทูลแก่พระศาสดา.

ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะเขาว่า "พราหมณ์! การแลดู สาวกของเราด้วยจิตเสื่อมใสแม้เพียงครู่หนึ่งก็ดี การถวายเพียงภิกษา ทัพพีหนึ่งก็ดี มีผลมากกว่าทานที่ท่านให้แล้วอย่างนั้นตั้ง ๑๐๐ ปี" เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาพระสาวก จึงได้ตรัสคาถานี้ในสหัสสวรรค ธรรมบทว่า

"ผู้ใด พึงบูชา (โลกิยมหาชน) ด้วยทรัพย์พัน
หนึ่งทุก ๆ เดือนตลอด ๑๐๐ ปี, ส่วนผู้ใด พึง
บูชาท่านผู้มีदनอบรมแล้วผู้หนึ่ง แม้เพียงครู่เดียว,
การบูชาของผู้นั้นนั่นแหละ ประเสริฐกว่าของ
ผู้บูชา (โลกิยมหาชน) นั้น, การบูชาตั้ง ๑๐๐ ปี
จะประเสริฐอะไร?"

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สหสุเสน คือ ด้วยการบริจาคทรัพย์
พินหนึ่ง. บทว่า ยเชธ ความว่า พึงให้ทานแก่โลกิยมหาชน.

บทว่า สติ คือ ประมาณ ๑๐๐ ปี. บทว่า สมํ คือ กาลฝน
หนึ่ง ได้แก่ ปีหนึ่ง. แท้จริง กาลฝน (ปี) เรียกกันว่า สมา
เพราะวิเคราะห์ว่า ยังบุคคลให้คิด คือ ให้เป็นไปในเนื้อความแห่งบท.

บทว่า เอกณฺจ ได้แก่ โดยที่สุดพระโศดาบันบุคคลแม้ผู้เดียว.

บทว่า ภาวิตตฺตานํ ได้แก่ มีตนอันเจริญแล้ว คือ มีจิตอัน
พอกพูนแล้วด้วยอำนาจคุณ.

บทว่า ปุชฺเย ความว่า พึงบูชาด้วยอำนาจการให้ภิกษาทัฬหี
หนึ่ง หรืออาหารพอยังอัฐภาพให้เป็นไป หรือว่า ผ้าสาฎกเนื้อหยาบ.

บทว่า ปุชฺเย ความว่า ประเสริฐกว่าการบูชาที่บุคคลนอกนี้
บูชาตั้ง ๑๐๐ ปี, อีกนัยหนึ่ง ศัพท์ว่า ยญฺเจ เป็นนิบาต ลงในอรธ
ปฎิเสธ. อธิบายว่า การบูชาอันบุคคลนั้นบูชาตั้ง ๑๐๐ ปี ย่อมไม่
เป็นของประเสริฐเลย.

ในเวลาจบคาถา พราหมณ์ได้เป็นโศดาบัน.

เรื่องพราหมณ์หลายของพระเถระก็ดี เรื่องพราหมณ์สหายของ
พระเถระก็ดี ก็พึงประมวลมา (สารก) อย่างนั้นเหมือนกัน.

[๖๕] อามิสฺบุชายังมีผลมากอย่างนี้ก่อน, ก็จะกล่าวไปไยถึง
ปฏิบัติบูชาเล่า; เพราะกุลบุตรเหล่าใดบูชาพระผู้มีพระภาคด้วยคุณ
ทั้งหลายของตน คือการถึงสรณะ รับสักขาบท และสมาทานองค์

อุโบสถก็ดี คือปาริสุทธิศีล ๔ ก็คือ, ใครเล่าจักพรรณนาผลแห่งการ
บูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้. อันกุลบุตรเหล่านั้น ท่านกล่าวว่า
"บูชาตถาคตด้วยบูชาอย่างยิ่ง."

ถามว่า "ใครกล่าว?"

ตอบว่า "พระผู้มีพระภาค."

แท้จริง เมื่อคราวพระผู้มีพระภาคบรรทม ณ พระแท่นที่มหาปริ-
นิพพาน, เทพดาในหมื่นจักรวาลประชุมพร้อมกันในจักรวาลนี้ บูชา
พระผู้มีพระภาคด้วยสักการะทั้งหลายมีมาลาทิพย์เป็นต้นแล้ว.

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคบรรทมแล้วนั้นแล ทอดพระเนตรเห็น
มหาสักการะอันบริษัทผู้ประชุมกันแต่พื้นปฐพีกระทั่งขอบปากจักรวาล
และตั้งแต่ขอบปากจักรวาลกระทั่งถึงพรหมโลก ทำแล้วด้วยอุตสาหะ
ใหญ่ ทรงแสดงสักการะนั้นแก่พระอานนทเถระ โดยนัยที่ตรัสไว้ใน
มหาปรินิพพานสูตรแล้ว เมื่อจะทรงแสดงเวลาที่พระองค์ไม่เป็นอัน
บริษัทนั้นสักการะแล้วด้วยมหาสักการะเช่นนั้นแล จึงตรัสว่า "อานนท์!
ตถาคตเป็นผู้ชื่อว่า อันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นบนอบแล้ว
ด้วยสักการะเพียงเท่านั้นหามิได้เลย" ดังนี้. มีคำที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดังนี้ว่า "อานนท์! อภินิหาร^๑อันเราผู้หมอบแทบบาทมุล
ของพระที่ปึงกรพุทธเจ้า ทำแล้วเพื่อต้องการมาลา^๒ ของหอม คนตรี^๓

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๐. ๒. การกรรมอันเป็นบารมี ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเป็นพระพุทธรเจ้า
๓. มาลา คือดอกไม้ที่ทำเป็นรูปพฤกษิต. ๔. คนตรี หรือ ดุริยะ มีองค์ ๕ คืออาตตะ
คนตรีหุ้มหน้าเดียว ๑. วิตตะ คนตรีหุ้มหน้า ๒ หน้า ๑. อาตตะวิตตะ คนตรีหุ้มหน้า
ตลอด ๑. ฆณะ คนตรีเกาะ ๑. สุติระ คนตรีกลวง มีปี่เป็นต้น ๑.

และสังคีต* ก็หาไม่, บารมีทั้งหลายอันเราบำเพ็ญแล้วเพื่อต้องการ มาลาเป็นต้นนั้น ก็หาไม่; เพราะฉะนั้น เราจึงไม่เป็นอันบริษัทบูชา แล้ว ด้วยการนั้นเลย."

ถามว่า "ถ้าในบาลีประเทศอื่น พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนา วิบากของบูชา ที่บุคคลถือสักการะแม้เพียงดอกสามหาวดอกเดียว ระลึกถึงพระคุณทั้งหลาย (เป็นอารมณ์) ทำแล้ว (ว่า) เป็นวิบาก แม้พระพุทธรูปก็ไม่ต้องทรงกำหนดแล้ว เหตุไฉน ในบาลีประเทศนี้ จึงทรงคัดค้านการบูชาใหญ่อย่างนี้เสีย?"

แก้วว่า "เพราะทรงอนุเคราะห์บริษัทอย่างหนึ่ง เพราะพระองค์ ทรงมีพระประสงค์ถึงการตั้งอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาอย่างหนึ่ง"

จริงอยู่ ฅิว่าพระผู้มีพระภาคจะไม่พึงทรงคัดค้านไว้อย่างนั้น ไชริ ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายก็จักเป็นผู้ไม่ทำศีลและสมาธิให้ บริบูรณ์ และไม่ยังวิปัสสนาให้ถึงซึ่งห้อง* ได้แต่ชักชวนพวก อุปัฏฐากทำการบูชาเท่านั้น. ก็ชื่อว่า อามิสบูชานั้น ไม่อาจดำรงพระ ศาสนาไว้ได้ชั่วกาลแม้เพียงคัมภีร์อีกหนึ่ง, ความจริง วิหารพันหนึ่ง เช่น มหาวิหารกัถิ เจดีย์พันหนึ่ง เช่น มหาเจดีย์กัถิ หาอาจดำรงพระ ศาสนาไว้ได้ไม่; ผู้ใดทำ, อานิสงส์ก็มีแก่ผู้นั้นเท่านั้น. ส่วนสัมมา- ปฏิบัติ เป็นบูชาสมควรไว้ด้วย. เพราะสัมมาปฏิบัตินั้น พระ องค์โปรดด้วย อาจดำรงพระศาสนาไว้ด้วย. เพราะฉะนั้น ครึ่งทรง

๑. สังคีต มีองค์ ๓ คือ คีต เพลง ๑. วาทย ดนตรี ๑. นัจ ฟ้องรำ ๑.

๒. คือให้ตั้งห้องเหมือนข้าวกล้าตั้งห้องมีหวังตลอดเป็นผล.

คัดค้านอามิสบูชาแล้ว จะทรงอนุญาตบูชานอกนี้ จึงตรัสว่า "อานนท์!^{*} ผู้ใดแล เป็นภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรมอยู่, ผู้นั้น ชื่อว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยบูชาอย่างยิ่ง; เพราะฉะนั้น อานนท์! (เธอทั้งหลาย) ในพระธรรมวินัยนี้ (พึงศึกษาว่า) เราทั้งหลายจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติของยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรมอยู่, อานนท์! เธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้แล."

[๑๐] นัยอันมาในอรรถกถา^๑มหาปรินิพพานสูตรว่า พึงทราบวินิจฉัยในพระพุทธพจน์นั้น บุรพภาคปฏิบัติท่านเป็นธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรม ๕ อย่าง ชื่อว่า ชัมมานชัมมปฏิบัติ. บุรพภาคปฏิบัติ นั้น โดยความ ก็ได้แก่พระบัญญัติทางมารยาท คือศีล และสมาทาน รุคงค์ ได้แก่ สัมมาปฏิบัติ เพียงไร แต่โคตรภูญาณลงมานั่นเอง. บุรพภาคปฏิบัติท่านั้นแล ตรัสว่าชอบยิ่ง เพราะเป็นข้อปฏิบัติสมควร. ผู้ใดปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญบุรพภาคปฏิบัติท่านั้น ผู้นั้น ตรัสว่า เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง มีปกติประพฤติตามธรรม. เพราะฉะนั้น บรรพชิตผู้ตั้งอยู่ในอการวะ ๖ ละเมียดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยยอนเสนา จึงไม่ชื่อว่า ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. บรรพชิตผู้ไม่ละเมียดสิกขาบทที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ แก่ตนทุกข้อนั้นแม้เพียงเล็กน้อย เลี้ยงชีพโดยธรรม จึงชื่อว่า เป็นผู้

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๐. ๒. สุ. วิ. ๒/๑๓๖.

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ทำเวร ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ไม่เชื่อว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. แต่ผู้ใด เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสภาวะและศีล รักษาอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง ให้ทาน ทำการบูชาด้วยของหอม และการบูชาด้วยมาลา บำรุงมารดาบิดาและสมรณพราหมณ์ผู้ทรงธรรม ผู้นี้จึงเป็นผู้เชื่อว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. ก็พระผู้มีพระภาคนั้น เมื่อตรัสคำว่า "ด้วยบูชาอย่างยิ่ง" ก็ชื่อว่าทรงแสดงอรรถาธิบาย นี้ว่า "ธรรมค่านิรามิสบูชา ย่อมอาจดำรงศาสนาของเราไว้ได้" เพราะว่ามีบริษัท ๔ นี้ ยังจักบูชาเราด้วยปฏิบัติบูชานี้ตราบใด ศาสนาของเราก็จักรุ่งเรือง ดังพระจันทร์เพ็ญแจ่มอยู่กลางฟ้าตรานั้น"

แม้ในกาลก่อนแต่นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาเหมือนกัน. ในข้อนี้ มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์):-

[เรื่องพระติสสเถระ]

[๗๑] เมื่อคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ! แต่บัดนี้โดยล่วงไป ๔ เดือน เราจักปรินิพพาน." พวกภิกษุที่ยังเป็นปุถุชน ไม่อาจกล้าน้ำตาไว้ได้. ภิกษุเหล่านั้น (ประชุมกัน) เป็นพวก ๆ ประกัยกันว่า "พวกเราจะทำอะไรหนอ ?" พวกกันอยู่ในสำนักพระศาสดา.

ครั้งนั้น พระเถระรูปหนึ่งชื่อ ติสสะ คิดว่า "ข้าว่า โดยล่วงไป ๔ เดือน พระศาสดาจักปรินิพพาน, ก็เรายังเป็นผู้มีราคะยังไม่

ปราศแล้ว, เรายึดเอาพระอรหัตไว้เสียให้ได้ ในเมื่อพระศาสดา
ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นแล จึงควร" ดังนี้แล้ว ไม่ไปสำนักของภิกษุ
เหล่านั้น และไม่ทำการสนทนาปราศรัยกับใคร ๆ อยู่คนเดียวเท่านั้น
ในอิริยาบถ ๔. พวกภิกษุทูลกริยาของท่านแต่พระศาสดา.

พระศาสดา รับสั่งให้หาท่านมาตรัสถาม ทรงสดับความนั้น
แล้ว ประทานสาธุการแก่ท่านแล้ว ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย! ผู้ใด
มีความรักในเรา, ผู้นั้นพึงเป็นเช่นตีสสเถระนี้แหละ; เพราะชน
ทั้งหลายแม้ทำการบูชาด้วยของหอมและมาลาเป็นต้น หาชื่อว่าบูชาเรา
แท้จริงไม่, ส่วนหมู่ชนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นแล ชื่อว่า
บูชาเรา" ดังนี้แล้ว ตรัสคาถานี้ในสุขวรรคธรรมบทว่า*

"พระจีณาสพดีมีรสวิเวกและรสแห่งความสุข
ดีมีรสคือปิตินิธรรมอยู่ ย่อมเป็นผู้หมดความ
กระวนกระวาย ไม่มีบาป."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปวิเวกรส คือ รสอันเกิดแต่ความ
สังคเจียบ, อธิบายว่า สุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้เดียว.

บทว่า ปิตวา ความว่า พระจีณาสพผู้ทำกิจมีการกำหนดรู้
ทุกข์เป็นต้นอยู่ ดีมี (รสวิเวก) แล้ว ด้วยสามารถทำให้แจ้งโดย
อารมณ์.

บทว่า อุปสมมุตส ได้แก่ พระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลส.

* จุ. ธ. ๒๕/๔๒.

บทว่า นิทฺทโร ความว่า ชื่อว่า เป็นผู้หมดความกระวนกระวาย เพราะความไม่มีเครื่องกระวนกระวายคือราคะเป็นต้นภายใน และ ชื่อว่าไม่มีบาป เพราะไม่มีบาปคือราคะเป็นต้น เหตุคัมภรตทั้ง ๒ นั้น.

บทว่า ฌมฺปิตรลฺ ได้แก่ รสกล่าวคือความเอิบอัมอันเกิดขึ้น ด้วยสามารถโลกุตรธรรม ๘ อย่าง. บทว่า ปิวฺ แปลว่า คีมีอยู่.

ในเวลาจบคาถา พระติสสเถระ บรรลุพระอรหัตผล.

เรื่องพระติสสเถระ จบ.

[เรื่องพระอตฺตทตฺตเถระ]

[๗๒] แม้พระอตฺตทตฺตเถระ ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน "ไม่ไป สำนักของภิกษุทั้งหลายเลย อยู่คนเดียวเท่านั้น ปฏิบัติเพื่อพระอรหัตจริง ๆ. พวกภิกษุก็ทูลเรื่องนั้นแต่พระศาสดา.

พระศาสดา ประทานสาธุการแม่แก่ท่าน แล้วตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใด มีความรักในเรา, ผู้นั้น พึงเป็นเหมือนอตฺตทตฺตเถระเถิด; ชนทั้งหลายถึงบุชา (เรา) อยู่ด้วยของหอมเป็นต้น ก็ไม่ ชื่อว่า บุชา, ส่วนเหล่าชนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่อว่า บุชาเรา ดังนี้แล้ว ตรัสคาถานี้ในอตฺตวรรคธรรมบทว่า*

"บุคคลไม่พึงพร่าประโยชน์ของตน เพราะ
ประโยชน์ของผู้อื่นแม้มาก รู้จักประโยชน์
ของตนแล้ว พึงเป็นผู้ชวนช่วยในประโยชน์
ของตน."

* พุ. ฐ. ๒๕/๓๗.

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อตุตทตุถ** คือ ประโยชน์ของตนแม่
ประมาณกาคณิกหนึ่ง

สองบทว่า **ปรตุเถน พหุนาปี** คือ เพราะประโยชน์ของผู้อื่น
แม่ประมาณพันหนึ่ง.

บทว่า **น หาเปเย** ความว่า บุคคลไม่ควรพราที่เดียว, สำหรับ
คฤหัสถ์ก่อน ประโยชน์ของตนแม่ประมาณกาคณิกหนึ่ง ก็ยอมทำ
ของควรเคี้ยวหรือควรบริโภคให้สำเร็จได้, ประโยชน์ของผู้อื่น
หาทำให้สำเร็จได้ไม่. ก็คำว่า ประโยชน์ของตนนี้ พระผู้มีพระภาค
ไม่ตรัสด้วยทรงประสงค์อย่างนี้ ตรัสด้วย (มุ่ง) กัมมัฏฐานเป็นใหญ่
เพราะฉะนั้น ภิกษุไม่ควรพราที่จมีการช่อมแซมเจดีย์เป็นต้น ซึ่งเกิด
ขึ้นแก่สงฆ์ หรือวัตรมีอุปชฌายวัตรเป็นต้น ด้วยคิดเสียว่า "เรา
จะไม่พราประโยชน์ของตน." ด้วยว่า ภิกษุผู้ทำภิสมาจาริกวัตรให้
บริบูรณ์เท่านั้น จึงทำให้แจ้งซึ่งอริยผลเป็นต้นได้; เพราะฉะนั้น
แม่ธรรมนี้ ชื่อว่าประโยชน์ของตนแท้. อันภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา
อย่างขวดยิ่ง เทียวปรารธนาการแทงตลอดอยู่ว่า "วันนี้ ๆ แหละ"
ควรพราแม่วัตรมีอุปชฌายวัตรเป็นต้นแล้ว ทำกิจของตนแท้.

บาทคาถาว่า **อตุตทตุถมภิญญา** คือ กำหนดประโยชน์ของตน
เช่นนี้ว่า "นี้เป็นประโยชน์สำหรับตัวของเรา."

บาทคาถาว่า **สทตฺตปฺปสุโต** ลียา ความว่า ภิกษุพึงเป็นผู้
ขวนขวายจะมักเขม้นในประโยชน์อันเป็นของตนนั้น.

ในเวลาจบคาถา แม่พระอัครตัทธเถระ ก็บรรลुพระอรหัตผล.

เรื่องพระอัครตัทธเถระ จบ.

แม่เรื่องพระธัมมารามเถระ ในภิกขุวรรคธรรมบท ก็ควร
ประมวลมา (สาธก).

[๗๓] ปฏิบัติบูชาเท่านั้น ฟังเห็นว่าเป็นการบูชาอันพระศาสดา
ทรงสรรเสริญ และเป็นบูชาอันสูงสุด ดังพรรณนามาจะนี้.

เหมือนอย่างว่า บรรพชิตผู้บูชาด้วยอามิส ไม่ชื่อว่า ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรมฉันใด, กฤหัสถ์จะเป็นฉันนั้นห้ามมิได้. ด้วยว่า
ด้วยเหตุนี้ ในอริการแห่งธัมมานุธัมมปฏิบัติสำหรับกฤหัสถ์ ใน
อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร ท่านจึงกล่าวว่า "ให้ท่าน, ทำการ
บูชาด้วยของหอม และบูชาด้วยมาลา" ดังนี้. ก็กฤหัสถ์ผู้บูชาด้วย
อามิส ชื่อว่า ทำ(ตาม) โอวาทที่พระศาสดาประทานไว้แก่ตน และ
ผู้ทำตามโอวาท ชื่อว่าบูชา; เพราะฉะนั้น กฤหัสถ์นั้น ชื่อว่าบูชา
พระศาสดาด้วยคุณของตน คือการทำอามิสบูชาที่ทำให้สมควรแก่
โอวาทของพระศาสดาแล.

[บูชาคนดีเป็นศรีแก่ตัว บูชาคนชั่วพาตัวจัญไร]

[๗๔] ผู้ใด บูชาสักการะสรรเสริญสักบุรุษมีพระพุทธรเจ้า
เป็นต้น ผู้สูงสุด เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาตามลำดับ ด้วยการไม่เสพ

คนพาลและด้วยการเสพบัณฑิต ตามที่กล่าวมา, ผู้นั้นย่อมประสบ
ประโยชน์สุข ดังพรรณนามาจะนี้;

ผู้ใด บุกาเหล่าอัสตบรูษซึ่งตรงกันข้ามกับอัสตบรูษนั้น, ผู้นั้น
ย่อมประสบทุกข์. ในข้อนั้น มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์):-

[พระเจ้าอชาตศัตรูบุษพาพระเทวทัต]

[๗๕] ดังได้สดับมา ครั้งหนึ่ง พระเทวทัตอยู่ในที่ลับ คิดว่า
"ภิกษุเหล่านี้ อย่างนี้ คือ บริษัทของพระสารีบุตร บริษัทของ
พระโมคคัลลานะ ได้เป็นผู้มีธุระคนละแผนก ๆ, แม้เราก็จะนำธุระ
ของคณะสักอย่างหนึ่ง, แต่เว้นลาภเสียไม่อาจให้บริษัทเกิดขึ้นได้
เอาเถิด เราจะร่วมมือกับพระเจ้าอชาตศัตรู ยังลาภให้บังเกิด" ดังนี้
แล้ว ให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ โดยนัยอัน
มาแล้วในสังฆเภทชั้นแรก."

พระเจ้าอชาตศัตรูนั้น ก็ทรงเลื่อมใสพระเทวทัตนั้น ทรงยก
ย่องเธอ ซึ่งเป็นอัสตบรูษ มีพระประสงค์จะทำสักการะแก่เธอ ทรง
บริจาคราชทรัพย์เป็นอันมาก ให้สร้างวิหารที่คยาสิสประเทศ
ได้พระราชทานสำหรับอาหาร ๕๐๐ สำหรับทุก ๆ วัน และได้เสด็จไปสู่ที่
บำรุงพระเทวทัตทั้งเย็นทั้งเช้า. ท้าวเธอทรงเชื่อคำของพระเทวทัต
ปลงพระชนม์พระราชบิดา ตัดอุปนิสัยแห่งปฐมมรรคของพระองค์เสีย
ทรงประสบทุกข์ โดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลัง.

* วิ. จุล. ๗/๖๑๓.

[เรื่องสัญชีวमाणพ]

[๗๖] พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นแล ในอดีตกาล ได้เป็นมาณพ
ชื่อว่า สัญชีวะ (นับเข้า) ภายในमाणพ ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นอันเตวาสิก
ของอาจารย์ทิสปาโมกษ์ ในกรุงพาราณสี.

สัญชีวมาณพนั้น ได้เรียนมนต์สำหรับปลุกฟ้าที่ตายให้กลับลุก
ขึ้นอย่างเดียว ในสำนักอาจารย์ ไม่ได้เรียนมนต์สำหรับแก้.

วันหนึ่ง เขาไปป่าเพื่อต้องการฟันพร้อมกับพวกมาณพ พบ
เสือโคร่งตาย จึงพูดว่า "ท่าน ผู้เจริญ! ข้าพเจ้าจักปลุกเสือนี้ให้ลุก
ขึ้น." มาณพเหล่านั้น พูดว่า "ถ้าท่านอาจ, ก็จงปลุกมันให้
ลุกขึ้นเถิด" แล้วก็พากันขึ้นต้นไม้เสีย. เขาจึงรำยมนต์เอาก่อนกรวด
ซัดเสือโคร่งนั้น. เสือโคร่งลุกขึ้น (วิ่ง) ไปโดยเร็ว กัดสัญชีวमाणพ
เข้าที่ก้นคอ ให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้ว (มัน) ก็ล้มลงในที่นั้นมันเอง.
แม้สัญชีวमाणพก็ล้มลงในที่นั้นเหมือนกัน. คนและเสือทั้ง ๒ นอน
ตายอยู่ในที่เดียวกันนั้นแล.

มาณพ มาบอกแก่อาจารย์. ท่านกล่าวว่า "พ่อทั้งหลาย!
ขึ้นชื่อว่าผู้ทำการยกย่องอสังตบุรุษ ทำสักการะและนับถือในฐานะอันไม่
ควรยอมกลับได้ทุกซ່เช่นนั้นแหละ" เมื่อจะแสดงธรรมจึงกล่าวคาถานี้ว่า

"ผู้ใด ยกย่องอสังตบุรุษ ส้องเสพอสังตบุรุษ
อสังตบุรุษกลับทำผู้นั้นนั้นแล ให้เป็นเหยื่อ
เหมือนเสื่อโคร่งกลับมีชีวิต ทำสัญชีวमाणพ
ให้เป็นเหยื่อ ฉะนั้น."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อสุนต์** ได้แก่ คนที่ประกอบด้วย
ทุจริต ๓ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันทราม. บทว่า **โย** คือ บรรดาบุคคล
ทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้น คนใดคนหนึ่ง.

บทว่า **ปกุลญหาติ** ความว่า ยกย่อง คือ ทำสักการะและ
ความนับถือบรรพชิต ด้วยการมอบถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้น หรือคฤหัสถ์
ด้วยการมอบตำแหน่งมีตำแหน่งอุปราชและเสนาบดีเป็นต้น.

บทว่า **อุปเสวติ** ได้แก่ คบ.

สองบทว่า **ตเมว ฆาถ** ความว่า คนทุศีล ย่อมทำผู้ที่ยกย่อง
ตนนั้นนั่นเอง ให้เป็นของเคี้ยว. อธิบายว่า ย่อมกิน คือเคี้ยวผู้นั้น
เสีย ได้แก่ ให้ถึงความพินาศ.

ถามว่า "เหมือนอะไร?"

แก้ว่า "เหมือนเสือโคร่งที่ตาย อันสัตตชีวะมาณพร้ายมนต์
ยกย่องด้วยการมอบให้ชีวิต คงคืนชีวิต กลับปลิดสัตตชีวะมาณพผู้ให้
ชีวิตตนนั่นเองเสียจากชีวิต ให้ถึงความวอดวายไปฉะนั้น."

แม้ผู้อื่นก็อย่างนั้น ผู้ใดยกย่องอัสตบรูษใด อัสตบรูษนั้นทุศีล
ย่อมทำผู้นั้นซึ่งยกย่องตนนั้นแล ให้ฉิบหาย; อธิบายว่า ชนทั้งหลาย
ผู้ที่ยกย่องอัสตบรูษ ย่อมถึงความพินาศอย่างนั้น.

เรื่องสัตตชีวะมาณพ มาในสัตตชีวะชาดกเอกนิบาต.

* บุ. ขา. ๒๗/๔๘. ตทฎจกถา. ๒/๔๑๐.

[เรื่องปริพาชกผู้ยกย่องแพะ]

[๗๗] ในอดีตกาล ได้มีปริพาชกคนหนึ่ง ชื่อจัมมสาฎกในกรุงพาราณสี. นัยว่าหนังเท่านั้น เป็นทั้งฝ้านุ่งทั้งผ้าห่มของเขา.

วันหนึ่ง ปริพาชกนั้น เทียวไปเพื่อศึกษาอยู่ในกรุงพาราณสี ถึงสถานที่ชนแพะ. ขณะนั้น แพะตัวหนึ่งเห็นปริพาชกนั้นแล้ว ประสงค์จะขวิด จึงย่อตัวลง. ปริพาชกไม่ถอยออกไป ด้วยเข้าใจว่า "แพะนี้ทำความนอบน้อมเรา" แล้วคิดว่า "ในระหว่างมนุษย์เหล่านี้มีประมาณถึงเท่านี้ แพะนี้ตัวเดียวเท่านั้น รู้คุณเรา" ดังนี้แล้ว ได้ยื่นประณมมือ (ตอบ) แก่แพะนั้น. พาณิขผู้ฉลาดนั่งอยู่ในตลาด เห็นเหตุนี้ จึงห้ามว่า "พราหมณ์! ท่านอย่าไว้วางใจแก่สัตว์๔ เท้า เพราะได้เห็นเพียงชั่วขณะหนึ่ง, เพราะมันต้องการจะขวิดให้เหมาะสมย่อตัวลง."

ทันใดนั้นเอง แพะ (วิ่ง) มาโดยเร็ว ขวิดเข้าที่อก ทำให้ปริพาชกนั้นล้มลงในที่นั้นนั่นเอง. เขาประสบเวทนา นอนอยู่ ณ ที่นั้นนั้นแล คร่ำครวญว่า

"ผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรบูชา, ผู้นั้นก็กลับถูก
ผู้ไม่ควรบูชามานอนอยู่ เหมือนเราผู้โอดเขลา
ถูกแพะขวิด จะตายในวันนี้ฉะนั้น"

แล้วได้ทำกาละ.

[แก้้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า โส นิหโต เสติ ความว่า ผู้นั้น

คือ ผู้ยกย่องคนที่ไม่ควรบูชา ถูกคนที่ไม่ควรบูชานั้นให้ตายนอนอยู่.

บทว่า **อปฺปชฺ** คือ บุคคลผู้ซึ่งใคร ๆ ไม่ควรบูชา. คำว่า **ยถาห-
มชฺช** ความว่า เหมือนเราทำความยกย่องอัสตบรูชยีนอยู่ในวันนี้

บทว่า **ปฺหโต** คือ ถูกแพะขวิดด้วยการขวิดที่เหมาะสม.

บทว่า **หโต** คือ ให้ตาย. บทว่า **ทุมฺมตฺติ** ได้แก่ผู้ไร้ปัญญา.
มีคำที่ปริพาชกกล่าวว่า "แม้บุคคลอื่นใด จักทำความยกย่อง อัสตบรูช
บุคคลเมื่อนั้น ก็จักเสวยทุกข์เหมือนเรา."

ปริพาชกนั้นแล ได้มาเป็นปริพาชกผู้มีชื่ออย่างนี้ ในกรุงสาวัตถี
ในพุทธรูปบาทกาลนี้ ปฏิบัติอยู่เช่นนั้น ได้ถูกแพะขวิดแล้วแล.

เรื่องปริพาชก มาในจัมมสาฎกชาดกจตุกกนิบาต.*

กล่าวด้วยการบูชาผู้ควรบูชาอย่างสูงสุด จบ.

[๑๘] อีกนัยหนึ่ง ในบทว่า **ปฺชเนยฺยานํ** นี้ พึงทราบปฺชเนย-
บุคคลทั้งหลายอย่างนี้ คือ "บรรดาบรรพชิต อาจารย์และอุปัชฌายะ
เป็นปฺชเนยบุคคลของพวกอันเตวาสิกเป็นต้น, ภิกษุผู้แก่กว่าเป็น
ปฺชเนยบุคคลของภิกษุผู้ใหม่, บรรพชิตทั้งหมด เป็นปฺชเนยบุคคล
ของพวกคฤหัสถ์. ส่วนบรรดาคฤหัสถ์ พี่ชายหญิง เป็นปฺชเนย-
บุคคลของน้องชายน้องหญิง, มารดาบิดา เป็นปฺชเนยบุคคลของบุตร
ทั้งหลาย, สามีและพ่อพี่แม่พี่ เป็นปฺชเนยบุคคลของบุตร
ในสกุล."

ก็การบูชาปูชานเนยบุคคลแม่เหล่านั้น จัดเป็นมงคลทั้งนั้น เพราะ

* บุ. ชา. ๒๗/๑๔๔. ตทฎกถา. ๔/๓๒๕.

เป็นการสมาทานกุศลธรรม และเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วย
ธรรมมีอายุเป็นต้น. ด้วยเหตุนี้ ในจกกวัตติสูตร* พระผู้มีพระภาค
จึงตรัสว่า "มนุษย์เหล่านั้นจักเป็นผู้ถือกุศลมารดา ถือกุลบิดา ถือ
กุลสมณะ ถือกุลพราหมณ์ มีอันอ่อนนุ่มต่อผู้เป็นใหญ่ในสกุลเป็น
ปกติ, จักสมาทานประพตีกุศลธรรมนี้, มนุษย์เหล่านั้น จักเจริญ
ด้วยอายุบ้าง จักเจริญด้วยวรรณะบ้าง เพราะเหตุสมาทานธรรมอัน
เป็นกุศลทั้งหลาย" ดังนี้.

[แก้้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เต ความว่า ภิกษุทั้งหลาย! มนุษย์
เหล่าใด เป็นบุตรของมารดาบิดาซึ่งมีอายุประมาณสองหมื่นปี จัก
เป็นมนุษย์มีอายุสี่หมื่นปี, มนุษย์ผู้เกิดมาเป็นบุตรเหล่านั้น.

บทว่า มตุเตยฺยา ได้แก่ ถือกุลแก่มารดา คือ ปฏิบัติชอบ
ในมารดา. บทว่า เปตุเตยฺยา ได้แก่ ถือกุลแก่บิดา.

บทว่า สามณฺญา ได้แก่ ถือกุลแก่สมณะ. บทว่า พุรหฺมณฺญา
ได้แก่ ถือกุลแก่พราหมณ์.

บทว่า กุเล เชฏฺฐาปจายิน ความว่า มีปกติอ่อนนุ่ม คือ
ประพตีด้อมตนแก่ชนทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ คือ ผู้เจริญ มีลูก อา และ
พี่ชายเป็นต้น ในสกุลของตน.

บทว่า กุสลาณํ ได้แก่ ที่มีลักษณะอันหาโทษมิได้.

* ที. ปา. ๑๑/๘๑.

บทว่า **สมათานเหตุ** คือ เพราะเหตุแห่งการสมათานประพฤติ.

กล่าวว่าการบูชาผู้ควรบูชา จบ.

[สรุปความแห่งคาถาที่ ๑]

[๗๕] พระผู้มีพระภาคตรัสมงคล ๑ ประการมีอันไม่เสพคนพาล เป็นต้นด้วยคาถานี้, มงคล ๑ ประการทั้งหมดนั้น พึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุเจริญด้วยสมบัติมีความสรรเสริญในโลกนี้เป็นอาทิ โดยนัยดังพรรณนามาจะนี้.

ส่วนในอรรถภาฯ ท่านกล่าวว่า "การไม่เสพคนพาล ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้ง ๒ ด้วยอันป้องกันเสียซึ่งเหตุแห่งทุกข์มีภัย เป็นต้น ที่มีการเสพคนพาลเป็นปัจจัย, การเสพบัณฑิตและการบูชาผู้ควรบูชา ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งพระนิพพานและสุคติ" ดังนี้. แม้คำเป็นคาถานี้ ก็เป็นปฐยาวัตรแล.

กถาพรรณนาความแห่งคาถาที่ ๑ จบ.

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณณา ๑๔๔.

พรรณนาความแห่งคาถาที่ ๒'

[๘๐] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒: การอยู่ในประเทศอันสมควร ชื่อว่า "ปฏิรูปเทสวาส." ก็โอกาสเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์แห่งใดแห่งหนึ่ง มีคาม นคร และชนบทเป็นต้น ชื่อว่า "ประเทศ."

บทว่า ปุพเพ แปลว่า ในก่อน อธิบายว่า ในชาติที่ล่วงแล้ว. ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้ว ชื่อว่า ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว.

การตั้งความปรารถนาไว้ ความดำรงไว้ การประกอบไว้ซึ่งตนโดยชอบ ชื่อว่า อุตตสมมาปณิธิ.

บทว่า เอตํ ความว่า "เทพดา! ท่านจงถือว่า การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ กรรม ๓ อย่างแม่นี้ เป็นมงคลอันสูงสุด" ความสังเขปในคาถาที่ ๒ นี้เท่านั้น. ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๒ นี้ ดังต่อไปนี้:-

* สมเด็จพระวันรัต (จับ ป. ๘) วัดโสมนัสวิหาร แปลครั้งเป็นปริยญ.

กล่าวว่าการอยู่ในประเทศอันสมควร

[๘๑] บริษัท ๔ ย่อมเที่ยวไป บุญกิริยาวัตรผู้มีทานเป็นต้น
ย่อมเป็นไป คำสอนของพระศาสดามิองค์ ๕ ย่อมรุ่งเรืองในประเทศใด
ประเทศนั้น ชื่อว่า ประเทศอันสมควร. การอาศัยอยู่ในประเทศอัน
สมควรนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "เป็นมงคล" พระเป็นปัจฉิมแห่ง
การทำบุญแห่งสัตว์ทั้งหลาย. ในข้อนี้ มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์).

[เรื่องชาวประมง]

[๘๒] ดังได้สดับมา ชาวประมงคนหนึ่งชื่อ อริยะ อาศัยอยู่ใน
กรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขากำลังเอาเบ็ดตกปลา เห็นพระศาสดาเสด็จมา
เที่ยวบิณฑบาตในบ้าน ใกล้ประตูด้านเหนือแห่งกรุงสาวัตถี มีภิกษุ
สงฆ์แวดล้อม กำลังเสด็จมาจากบ้านนั้นแล จึงได้วางคันเบ็ดยืนอยู่.

พระศาสดา ประทับยืนใกล้เขาแล้ว ตรัสถามนามของพระสาวก
ทั้งหมด, ชะรอยจะตรัสถามนามของเราบ้าง." พระศาสดา ทรง
ทราบจิตของเขาแล้ว ตรัสถามว่า "อุบาสก! ท่านชื่ออะไร?"

ชาวประมง. ข้าพระองค์ชื่อ "อริยะ พระเจ้าข้า."

* เกวฏฺโฏ=เก=ในน้ำ วฏฺฏ=เป็นไป เกวฏฺโฏ=ผู้เป็นไปในน้ำ หมายความว่า ชาวประมง

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ตรัสกะเขาว่า "อุบาสก! ผู้ทำ
สัตว์มีชีวิตให้ตกลงไปเช่นท่าน หาชื่อว่า อริยะไม่, ส่วนพระอริยะ
ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในภาวะ คือ การไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย" เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรม จึงตรัสกาลานี้ ในธัมมัญญวรรคธรรมบท ว่า

"บุคคล เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเหตุใด
จะเป็นผู้ชื่อว่าอริยะ ด้วยเหตุนั้น หามิได้, เรา
เรียกว่า อริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เตน แปลว่า ด้วยเหตุนั้น. บทว่า
หีสติ แปลว่า เบียดเบียน.

บทว่า อหิสตา ความว่า เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ด้วย
เครื่องประหารมีฝ่ามือเป็นต้น.

บาทกาลาว่า อริโยติ ปวุจติ ความว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ไกล
จากการเบียดเบียนเท่านั้น เรียกว่า "อริยะ" เพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ใน
ภavnามีเมตตาเป็นต้น.

ในเวลาจบกาลา ชาวประมงได้เป็นโสดาบัน.

การอยู่ในประเทศอันสมควรของชาวประมงนั้น ชื่อว่า "เป็น
มงคล" เพราะเป็นปัจจัยแห่งบุญกิริยาวัตถุ คือการฟัง (ธัมมัส-
สวนมัย).

เรื่องชาวประมง จบ.

[๘๓] อีกอย่างหนึ่ง ประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่งพระปัญญาเครื่อง
ตรัสรู้แห่งพระศาสดา, ประเทศอันพระผู้มีพระภาคยังธรรมจักรให้เป็น
ไป, ประเทศ คือ โคนแห่งคัมภามพฤษ์ ที่พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย์ ทำลายความเมาของเดียรฉัตรทั้งปวง ในท่าม
กลางบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์, ประเทศเป็นที่เสด็จลงจากเทวโลก
ก็หรือประเทศเป็นที่ประทับแห่งพระพุทธเจ้ามีกรุงสาวัตถี และกรุงราช-
คฤห์เป็นต้น แม้อื่นใด ประเทศนั้น ชื่อว่า ปฏีรูปเทศ, การอยู่ใน
ปฏีรูปเทศนั้น ชื่อว่า เป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยให้ได้อนุตตรियะ ๖
แห่งสัตว์ทั้งหลาย.

[๘๔] ก็กิจมีการเห็นรูปเป็นต้น อันเว้นจากกิจอื่นที่ยิ่งกว่า คือ
ไม่มีกิจอื่นยิ่งกว่า ชื่อว่า อนุตตรियะ.

[อนุตตรियสูตร]

อนุตตรियะเหล่านั้น พึงทราบโดยนัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ใน
อนุตตรियสูตร* นักกนิบาทอังคตตรนิกายอย่างนี้ว่า

[ทัสสนาอนุตตรियะ]

"ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ ช้าง
บ้าง ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ ม้าบ้าง ไปเพื่อเห็นรัตนะ คือ มณีบ้าง ก็
หรือไปเพื่อเห็นรัตนะสูงค่า ไปเพื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ์ ผู้เห็นผิด
ปฏิบัติผิด, ภิกษุทั้งหลาย ความเห็นอยู่นั้น มีอยู่, เราไม่กล่าวว่าความเห็น

* อจ. นก. ๒๒/๓๖๒.

นั่นไม่มี, ภิกษุทั้งหลาย! ก็แต่ความเห็นนั้นนั่นแล ยังทราวม เป็นของ
ชาวบ้าน เป็นของปฤชชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ย่อม
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่ออุปสมะ เพื่ออภิญญา
เพื่อสัมโพธิะ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! ส่วนชนใดแล มี
ศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น ถึง (พระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว
เสื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุ
ทั้งหลาย! บรรดาการเห็นทั้งหลาย! ชื่อที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ
เสื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั้น ชื่อว่าเป็น
ยอดเยี่ยม (ย่อมเป็นไป) เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อ
ความก้าวล่วงซึ่งโสกะและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และ
โทมนัส เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุ
ทั้งหลาย! นี้เราเรียกว่า ทัสสนานุตตริยะ.

[สวานานุตตริยะ]

ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้าง,
ไปเพื่อฟังเสียงพิณบ้าง, ไปเพื่อฟังเสียงเพลงขับบ้าง, ก็หรือไปเพื่อฟัง
เสียงสูงต่ำ, ไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติ
ผิด; ภิกษุทั้งหลาย! การฟังนั้นมิอยู่, เราไม่กล่าวว่า "การฟังนั้น
ไม่มี" ภิกษุทั้งหลาย! ก็แต่การฟังนั้นนั่นแล ยังทราวม เป็นของชาว
บ้าน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! ส่วนชนใดแล มีศรัทธา
ตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น ถึง (พระรัตนตรัย) โดยส่วนเดียว เสื่อมใส

ยิ่งแล้ว ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย! บรรดาการฟังทั้งหลาย ข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั้น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม (ยอมเป็นไป) เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกว่า สวานนุตตริยะ.

[ลาภานุตตริยะ]

ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ย่อมได้ลาภคือบุตรบ้าง, ได้ลาภคือภริยาบ้าง, ได้ลาภคือทรัพย์บ้าง, ก็หรือได้ลาภสูงต่ำ, ได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด; ภิกษุทั้งหลาย! ลาภนั้นมีอยู่, เราไม่กล่าวว่า "ลาภนั้นไม่มี;" ภิกษุทั้งหลาย! ก็แต่ลาภนั้นนั่นแล ยังทรม เป็นของชาวบ้าน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! ส่วนชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้ว ย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย! บรรดาลาภทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้วได้ ศรัทธาในตถาคต หรือสาวกของตถาคตนั้น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม (ยอมเป็นไป) เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกว่า ลาภานุตตริยะ.

[สิกขานุตตริยะ]

ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษาในเพราะ (เรื่อง)

ข้างบ้าง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) ม้าบ้าง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง)
รถบ้าง, ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) อาวุธบ้าง, ก็หรือศึกษาศิลปะสูง
ต่ำ, ศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด; ภิกษุ
ทั้งหลาย! การศึกษานั้นมีอยู่, เราไม่กล่าวว่า "การศึกษานั้นไม่มี,"
ภิกษุทั้งหลาย! ก็แต่การศึกษานั้นนั่นแล ยังทราวม เป็นของชาวบ้าน
 ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! ส่วนชนใดแล มีศรัทธา
ตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมไสยอยู่แล้ว ย่อมศึกษาอริสติกขาบ้าง ศึกษา
อริจิตตติกขาบ้าง ศึกษาอริปัญญาติกขาบ้าง ในธรรมวินัยอันตถาคต
ประกาศแล้ว, ภิกษุทั้งหลาย! บรรดาการศึกษาทั้งหลาย ข้อที่ชนมี
ศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมไสยอยู่แล้ว ศึกษาอริสติกขาบ้าง ฯลฯ
ในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วนั้น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม (ย่อม
เป็นไป) เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกว่า สิกขานุตตริยะะ.

[ปาริจรียานุตตริยะะ]

ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ย่อมปรนนิบัติกษัตริย์บ้าง,
ปรนนิบัติพราหมณ์บ้าง, ปรนนิบัติคฤหบดีบ้าง, ก็หรือปรนนิบัติชน
สูงต่ำ, ปรนนิบัติสมณะหรือพราหมณ์ ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด; ภิกษุ
ทั้งหลาย! การปรนนิบัตินั้นอยู่, เราไม่กล่าวว่า "การปรนนิบัตินั้น
ไม่มี," ภิกษุทั้งหลาย! ก็แต่การปรนนิบัตินั้นนั่นแล ยังทราวม เป็น
ของชาวบ้าน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย! ส่วนชนใดแล

มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้ว ย่อมปรนนิบัติตถาคตหรือ
สาวกของตถาคต, ภิกษุทั้งหลาย! บรรดาการปรนนิบัติทั้งหลาย ข้อ
ที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้ว ปรนนิบัติตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตนั้น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม (ย่อมเป็นไป) เพื่อความ
บริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุ
ทั้งหลาย! นี้เราเรียกว่า ปาจิรียานุตตริยะ.

[อนุสสทานุตตริยะ]

ภิกษุทั้งหลาย! คนบางคนในโลกนี้ ย่อมระลึกถึงบุตบ้าง,
ระลึกถึงภริยาบ้าง, ระลึกถึงทรัพย์บ้าง, ก็หรือระลึกถึงทรัพย์สูงต่ำ,
ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ ผู้เห็นผิด ปฏิบัติผิด; ภิกษุทั้งหลาย!
ความระลึคนั้นมีอยู่, เราไม่กล่าวว่า "ความระลึคนั้นไม่มี" ก็แต่
ความระลึคนั้นนั่นแล ยังทรม เป็นของชาวบ้าน ฯลฯ เพื่อพระนิพพาน
ภิกษุทั้งหลาย ส่วนชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่ง
แล้ว ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต. ภิกษุทั้งหลาย! บรรดา
ความระลึกทั้งหลาย ข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่น ฯลฯ เสื่อมใสยิ่งแล้ว
ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั้น ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยม (ย่อม
เป็นไป) เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน, ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า อนุสสทานุตตริยะ" ดังนี้

๑. ในบาลี. อจฺ. ฉกฺก. ว่าระลึกลากคือบุตบ้าง. ลากคือภริยาบ้าง. ลากคือทรัพย์บ้าง.
๒. บาลีในพระสูตร ไม่มี

[๘๕] นัยอันมาในอรรถกถาอนุตตรियสูตรนั้นว่า "บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อูจฺจวํจํ ได้แก่ รูปร่างใดอย่างหนึ่ง ใหญ่เล็ก หรือสูงต่ำ. บทว่า หินฺนํ คือทรม.

บทว่า คมฺมํ คือ เป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้าน.

บทว่า โปถุชฺชนิกํ คือ เป็นของมีอยู่แห่งปฤชน.

บทว่า อนริยํ คือ ไม่ประเสริฐ ไม่สูงสุด ไม่บริสุทธิ์.

บทว่า อนตฺถสฺสฺสฺสํ คือ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์.

บทว่า นิพฺพิตาย ได้แก่ เพื่อเบือนหายในวิภูษะ.

บทว่า วิจารณ์าย ได้แก่ เพื่อคลายแห่งกิเลสมีรากะเป็นต้น.

บทว่า นิโรธาย ได้แก่ เพื่อดับโดยไม่เป็นไปแห่งกิเลสเหล่านั้น.

บทว่า อุตฺตมาย ได้แก่ เพื่อระงับแห่งกิเลสเหล่านั้น.

บทว่า อภิญฺญา คือ เพื่อรู้ยิ่ง. บทว่า สมุทฺทาย ได้แก่ เพื่อแทงตลอดซึ่งมรรคญาณ ๔ กล่าวคือปัญญาเครื่องตรัสรู้.

บทว่า นิพฺพานาย คือ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน.

บทว่า นิวิฏฺฐสฺสฺสฺสํ คือ มีศรัทธาตั้งลงแล้ว. แม้ในบทที่ ๒ ก็นัยนั้น. บทว่า เอกนฺตคฺคโต ได้แก่ ถึงแล้วโดยส่วนเดียว. อธิบายว่า มีศรัทธาไม่หวั่นไหว.

บทว่า อภิปรฺสนฺโน ได้แก่ เสื่อมไสยิ่ง.

บทว่า เอตฺตานฺนตฺตรियํ ตัดบทเป็น เอตํ อนุตฺตรियํ.

บทว่า วิสฺสุทฺธิยา ได้แก่ เพื่อถึงความบริสุทธิ์.

บทว่า โสภปริเทวาน ได้แก่ ซึ่งโสกะและปริเทวะ.

บทว่า อตุลฺลคมาย ได้แก่ เพื่อถึงความไม่ตั้งอยู่.

บทว่า ฃายสฺส ได้แก่ เพื่อมรรคที่ประกอบด้วยวิปัสสนา.

บทว่า นิพฺพานสฺส ได้แก่ นิพพานที่ไม่ปัจฉัย (หรืออัน
กองกิเลสและกองทุกข์ไม่ก่อ).

บทว่า ปุตุตลาภ ได้แก่ ลาภกล่าวคือบุตร.

บทว่า หตฺถิสฺสึ ความว่า ย่อมศึกษาศิลปะมีช้างเป็นนิมิต
ที่ควรศึกษา ชื่อว่า ศึกษาในเพราะ (เรื่อง) ช้าง. ในบททั้งปวงก็
นัยนั้น. ก็อาวุธทุกอย่าง ชื่อว่า ธรุ ในบทว่า ธรุสฺสึ นี้.

บทว่า อจฺจาวจ ได้แก่ ศิลปะใหญ่่น้อย.

บรรดาการเห็นรูปทั้งหลาย การเห็นยอดเยี่ยม ชื่อว่า ทัสฺสนา-
นุตฺตริยะ ในอนุตฺตริยะ ๖ เหล่านั้น. ในบททั้งปวง ก็นัยนั้น.

แท้จริง การเห็นพระศาสดา ภิกษุสงฆ์ หรือนิมิตมีอสุภ-
นิมิตเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง แห่งผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ชื่อว่า
ทัสฺสนานุตฺตริยะ, การเห็นรัตนะมีรัตนะคือช้างเป็นต้น ไม่ชื่อว่า
ทัสฺสนานุตฺตริยะ.

การฟังกถาพรรณนาคุณพระรัตนตรัย และพุทธทวณะคือพระ
ไตรปิฎก ชื่อว่า สวณานุตฺตริยะ, การฟังกถาพรรณนาคุณของ
กษัตริย์เป็นต้น ไม่ชื่อว่า สวณานุตฺตริยะ.

การได้อริยทรัพย์ ๗ อย่างเท่านั้น ชื่อว่า ลาภานุตฺตริยะ, การ
ได้รัตนะคือมณีเป็นต้น ไม่ชื่อว่า ลาภานุตฺตริยะ.

การบำเพ็ญไตรสิกขาเท่านั้น ชื่อว่า สิกขานุตตริยะ, การศึกษาศิลปะในเพราะ (เรื่อง) ช้างเป็นต้น ไม่ชื่อว่า สิกขานุตตริยะ.

การปรนนิบัติพระรัตนตรัยเท่านั้น ชื่อว่า ปาจิรียนุตตริยะ, การปรนนิบัติกษัตริย์เป็นต้น ไม่ชื่อว่า ปาจิรียนุตตริยะ.

ความระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้น ชื่อว่า อนุสทานุตตริยะ, ความระลึกถึงคุณของกษัตริย์เป็นต้น ไม่ชื่อว่า อนุสทานุตตริยะ."

[อรรถกถา]

[๘๖] นัยอันมาในอรรถกถา*เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย พร้อมทั้งฎีกาว่า "พระอนนทเถระ ได้เพื่อเห็นพระศาสดาด้วยจักษุ-วิญญาณในเวลาเย็นเช้า นี้ชื่อว่า ทสสนานุตตริยะ. ท่านได้เพื่อสดับพระคำรัสของพระศาสดาเนื่อง ๆ นี้ชื่อว่า สวานานุตตริยะ ท่านได้ศรัทธาในพระศาสดาว่า "พระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบ" เป็นต้น นี้ชื่อว่า ถานานุตตริยะ. ท่านศึกษาไตรสิกขาในศาสนาของพระศาสดา นี้ชื่อว่า สิกขานุตตริยะ. ท่านปรนนิบัติ คือทำอุปัฏฐากพระศาสดาเนื่อง ๆ นี้ชื่อว่า ปาจิรียนุตตริยะ. ท่านระลึกถึงพระคุณที่เป็นโลกียะและโลกุตระของพระศาสดา นี้ชื่อว่า อนุสทานุตตริยะ.

พระโศดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี แม้เหล่าอื่น

* มโน. ปุ. ๑/๑๒๔

ก็เหมือนพระอานนทเถระ ได้การเห็นพระศาสดา และการฟังพระ
คำรัวของพระศาสดา, ได้ศรัทธาในพระศาสดา ศึกษาไตรสิกขาใน
ศาสนาของพระศาสดา ปรมนิบัติพระศาสดา ระลึกถึงพระคุณของ
พระศาสดา แม้นี้ก็ชื่อว่า ทัสสนานุตตริยะ. ฯลฯ ชื่อว่า อนุสสตา-
นุตตริยะ.

ส่วนกัลยาณปुरुชน ก็เหมือนพระอานนทเถระ ได้การเห็น
พระศาสดา และการฟังพระคำรัวของพระศาสดา ได้ศรัทธาในพระ
ศาสดา ศึกษาไตรสิกขาในศาสนาของพระศาสดา ปรมนิบัติพระ
ศาสดา ระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา เจริญวิปัสสนามีการเห็น
การฟัง การได้ ไตรสิกขา การปรมนิบัติ และความระลึกถึงนั้น ๆ
(เป็นอารมณ์) แล้วทำตนให้ถึงโศคาปัตติมรรค นี้ชื่อว่า ทัสสนะ,
สวณะ, ลภะ, ลิกขา, ปาจริยา, อนุสสติ แท้จริง. ส่วนทัสสนะ
อันเป็นเดิม ชื่อว่า ทัสสนานุตตริยะ. การฟัง, การได้, การศึกษา,
การปรมนิบัติ, และความระลึกถึงที่เป็นเดิม ก็อย่างนั้น (คือ ชื่อว่า
สวานานุตตริยะ ฯลฯ อนุสสตานุตตริยะ).

(ฎีกา)

[๘๗] นัยอันมาในอรรถกถา เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย พร้อม
ทั้งฎีกาว่า ก็ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาค ไม่ทรงประสงค์เพียงการ
เห็นพระรูปของพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นทัสสนานุตตริยะ, ที่แท้
ทรงประสงค์การเห็นยังลงในพระพุทธรูป ด้วยความเลื่อมใสอันหนัก

แน่น มีการเห็นพระรูปของพระองค์เป็นประมุข (ว่าทศสนานุตตริยะ).
ด้วยเหตุ^๑นั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า "อานนทุ-
เถโร" ดังนี้. รูปกายของพระศาสดา ชื่อว่า ทศสนะ ในบทว่า
ทศสนานุตตริ^๒ย^๓ นั้น เพราะเป็นพระรูปที่บุคคลพึงเห็น. แม้ในบทว่า
ทศสนานุตตริ^๒ย^๓ นั้น อายตนะคือรูป ก็ชื่อว่า ทศสนะ โดยไม่
แปลกกัน. ด้วยเหตุ^๑นั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวว่า "จกขุวิญญา-
ณน ทฏฺฐ^๔จ" ดังนี้. ทศสนะอื่นยิ่งกว่านี้ ไม่มี เหตุ^๑นั้น ทศสนะนี้
ชื่อว่า อนุตตระ. อนุตตระนั้นแล ชื่อว่า อนุตตริยะ. ทศสนะ
นั้นด้วย ไม่มีทศสนะอื่นยิ่งกว่าด้วย เหตุ^๑นั้น ชื่อว่า ทศสนานุตตริยะ
แม้ในอนุตตริยะที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน, ส่วนความแปลกกันดังนี้: -

ที่ชื่อว่า สวณะ เพราะอรรถว่า อันเขาฟัง คือพระดำรัสของ
พระศาสดา. ที่ชื่อว่า ลาภะ เพราะอรรถว่า อันเขาได้ คือศรัทธาใน
พระศาสดา. ที่ชื่อว่า สิกขา เพราะอรรถว่า อันเขาศึกษา คือศีล
สมาธิ และ ปัญญา. การปรนนิบัติ ชื่อว่าปาริยา คือ การบำรุง.
ความระลึกถึง ชื่อ อนุสสติ ได้แก่ ระลึกถึงคุณของพระศาสดา.

คำว่า อิทมปิ^๕ นี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ เพราะไม่แปลก
จากคำที่ท่านกล่าวไว้ก่อน.

สองบทว่า สตุถุ ทศสน^๖ ความว่า เหมือนพระอานนทเถระ
ได้^๗การเห็นพระศาสดา อันมีความเลื่อมใส ความภักดีและความสนิท
สนมเป็นเบื้องต้น.

บทว่า สิกขาตุตย^๘ ความว่า ศึกษาไตรสิกขาอันเป็นบูรพภาค.

สองบทว่า **ตํ ทสฺสนํ** ความว่า เจริญวิปัสสนาอันเป็นไปโดย มุขคือทสฺสนะ.

แท้จริง กัลยาณปุถุชน เจริญวาระแห่งวิปัสสนา กระทั่ง อนุโลมญาณ โดยมุขคือทสฺสนะ ก้าวลงสู่ภูมิแห่งอริยะที่ ๘ ในลำดับ อนุโลมญาณนั้น ได้ทสฺสนะแล้ว เชื่อว่า ทำตนให้ถึงมรรค.

ทสฺสนะที่เป็นไปเบื้องหน้าแต่นี้ เชื่อว่า ทสฺสนะแท้จริง. ทสฺสนะ อันเป็นเดิม เชื่อว่า ทสฺสนานุตตริยะ เพราะเป็นเหตุแม่แห่งการเห็น สัจจะ, แม้ในอนุตตริยะที่เหลือ ก็นัยนั้น.

กัลยาณปุถุชน ทำญาณอันมีอนุสสติเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นด้วย สามารถระลึกถึงพระพุทฺธคุณ โดยนัยเป็นต้นว่า "**อิติปิ โส ภควา**" ดังนี้แล้ว ทำญาณนั้นให้เป็นปทัฏฐาน เจริญวิปัสสนาอยู่ พระ ธรรมกถาจารย์ ก็กล่าวว่ "เจริญวิปัสสนามีความระลึกถึง (เป็น อารมณ์) ดังนี้.

[เรื่องวักกलिพราหมณ์]

[๘๘] ดังได้สดับมา พราหมณ์คนหนึ่งชื่อ วักกलि อาศัยอยู่ใน กรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขาเห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ในกรุงสาวัตถี ไม่อิมด้วยการดูพระรูปของพระศาสดา ไปพระเชตวัน กับพระศาสดานั้นแล สดับเทศนาของพระศาสดา ได้ศรัทธาแล้ว บรรพชาในสำนักพระศาสดา ด้วยหมายใจว่า "จักได้เห็นพระศาสดา เป็นนิตย์ ด้วยอุบายอย่างนี้" ในเวลาอื่นจากเวลานั้นอาหาร ยืนอยู่

ในที่ ๆ ยืนอยู่แล้วจะเห็นพระศาสดาได้ ทอดทิ้งกิจมีการสาธยายและ
มนสิการกัมมัฏฐานเป็นต้นเสีย (เฝ้า) ดูพระศาสดาอยู่แล้ว. พระศาสดา
ทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณของเธออยู่ ไม่ได้ตรัสอะไรเป็นเวลาช้านาน
เมื่อเธอมีญาณแก่กล้าแล้ว ตรัสว่า "วักกสิ ประโยชน์อะไร
ของเธอด้วยกายอันเนา ที่เธอเห็นอยู่นี้, วักกสิ ผู้ใดและ เห็นธรรม
ผู้นั้นย่อมเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม. วักกสิ ก็ผู้เห็น
ธรรม ชื่อว่า เห็นเรา, ผู้เห็นเรา ชื่อว่า เห็นธรรม" ดังนี้แล้ว
เมื่อใกล้วันเข้าพรรษาเสด็จไปกรุงราชคฤห์ ในวันเข้าพรรษา จึงทรง
ประณามเธอว่า "วักกสิ จงหลีกไปเสีย."

[พระวักกสิเสียใจจะฆ่าตัวตาย]

เธอไม่อาจดำรงอยู่ คิดว่า "จะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของ
เราผู้ไม่ได้เห็นพระศาสดา" จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพื่อจะทำตนให้ตก
จากภูเขา.

พระศาสดา ทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงดำริว่า "วักกสิ
เมื่อไม่ได้ความปลอบโยนจากสำนักเรา จะพึงอุปนิสัยแห่งมรรคผล
ให้ฉิบหายเสีย" ดังนี้แล้ว ประทับนั่งในพระเวฬุวันนั่นเอง ทรง
เปล่งพระโอภาสแสดงพระองค์ ทำปิติมิกำลังให้เกิดขึ้นแก่เธอ ตรัส
คาถานี้ในภิกขุวรรคธรรมบทว่า

**"ภิกษุเสื่อมใสในพุทธศาสนา มากด้วยความ
ปราโมทย์ พึงบรรลुบทอันสงบ เป็นที่ระงับ
สังขาร เป็นสุข."**

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปาโมชฺชพฺหุโ ความว่า ผู้มาก
ด้วยปราโมทย์แม้โดยปกติ.

บทว่า ปสนฺโน ได้แก่ ผู้ปลุกความเลื่อมใส.

บาทคาถาว่า อธิคฺจฺเจ ปทํ สนฺตํ ความว่า พึงบรรลุส่วน
อันสงบ กล่าวคือพระนิพพาน.

บาทคาถาว่า สขฺขารูปสํ สุขํ ความว่า เป็นธรรมที่สงบ
แห่งสังขารทั้งหมด เป็นสุขอย่างยิ่ง.

[พระวักกฺลิบรรลุพระอรหัต]

ก็แลครั้งพระศาสดาตรัสดังนี้แล้ว จึงทรงเหยียดพระหัตถ์ออก
ตรัสว่า "มาเถิด วักกฺลึ อย่ากลัวเลย." เธอคิดว่า "เราเห็นพระ
ศาสดาแล้ว แม้พระดำรัสว่า 'มาเถิด' เราก็ได้แล้ว" ทำปิติมิกำลัง
ให้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ทันรู้สึกถึงตน (ลอย) ไปว่า "จะไปข้างไหน"
เพาะไปในอากาศเฉพาะพระพักตร์พระศาสดา ยืนอยู่บนภูเขาด้วยเท้า
แรก ระลึกลงมาถึงที่พระศาสดาตรัสแล้ว ข่มปิติไว้ได้ในอากาศ
นั้นแล บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ถวายบังคม
พระศาสดาอยู่ ลงมาแล้ว.

เรื่องพระวักกฺลิเถระ มาในอรรถกถาธรรมบทเป็นต้น.

[๘๕] การอยู่ในประเทศเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ของ
พระวักกฺลินั้น ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการได้อนุตตริยะ ๖ คือการเห็น

พระรูปของพระศาสดา เป็นทสสนานุตตริยะ การฟังเทศนาของพระศาสดา เป็นสวนานุตตริยะ การได้ศรัทธาในพระศาสดา เป็นลาภานุตตริยะ การบำเพ็ญไตรสิกขา เป็นสิกขานุตตริยะ การปรนนิบัติพระศาสดา เป็นปาริจริยานุตตริยะ ความระลึกถึงพระคุณของพระศาสดา เป็นอนุสฺตทานุตตริยะ ดังพรรณนามาจะนี้.

[มัชฌิมประเทศเป็นปฏิรูปเทศ]

[๕๐] อีกอย่างหนึ่ง ชนบทที่มีชื่อว่า มัชฌิมประเทศ ที่ท่านกำหนดไว้ในจัมมขันธ์จะอย่างนี้

ในทิสบุรพา มีนิคนชื่อชังกละ ต่อจากนั้น มีนครชื่อมหาศาล ต่อจากมหาศาลนครนั้นไปเป็นปัจฉิมชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท.

ในทิสอาคเนย์ มีแม่น้ำชื่อสัลลวดี ต่อจากแม่น้ำสัลลวดีนั้นไปเป็นปัจฉิมชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท.

ในทิสทักษิณ มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ต่อจากเสตกัณณิกนิคม นั้นไป เป็นปัจฉิมชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท.

ในทิสปัจฉิม มีบ้านพราหมณ์ชื่อ ฐนะ ต่อจากบ้านพราหมณ์ นั้นไป เป็นปัจฉิมชนบท ร่วมพราหมณ์ชนบท.

ในทิสอุดร มีภูเขาคืออุสิรรชะ ต่อจากภูเขานั้นไป เป็นปัจฉิมชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท ชื่อว่า ปฏิรูปเทศ.

แม้ในอรรถกถาเอกนบาต^๑อังคุตตรนิกาย ท่านครั้งแสดงบาลี

๑. มหาวคฺค. วิ. ทุคฺคิย. ๕/๓๕

๒. มโน. ปุ. ๑/๕๓๒.

ในชั้นระกอย่างนั้นเหมือนกันแล้ว กล่าวว่ กัชนบพนี้ มีสัณฐาน
ดั่งคะโพน (วัด) โดยตรง บางแห่งได้ ๘๐ โยชน์ (๘๐๐ ไมล์)
บางแห่งได้ ๑๐๐ โยชน์ (๑,๐๐๐ ไมล์) บางแห่งได้ ๒๐๐ โยชน์
(๒,๐๐๐ ไมล์) แต่ศูนย์ ๓๐๐ โยชน์ (๓,๐๐๐ ไมล์) (วัด)
โดยรอบได้ ๕๐๐ โยชน์ (๕,๐๐๐ ไมล์)

[คนตีเกิดในปฏิรูปเทศ]

พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาสาวกมีพระสารีบุตร
พระโมคคัลลิตานะเป็นต้น พุทธอุปัฏฐาก พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา
และพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมเกิดขึ้นไปมัชฌิมประเทศนั้น.

บรรดาสุขบุตรผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้น สัตว์ทั้งหลายรับโอวาท
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในศีล ๕ ย่อมมีสวรรค์เป็นเบื้องอยู่ในโอวาท
ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้น. แต่เมื่อตั้งอยู่ในโอวาท
ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมมีพระนิพพาน
และสุคติเป็นเบื้องหน้า. เพราะฉะนั้น การอยู่ในปฏิรูปเทศนั้น จึงตรัส
ว่า "เป็นมงคล" เพราะเป็นปัจจัยแห่งสมบัติเหล่านี้.

[ปฏิรูปเทศอีกนัยหนึ่ง]

[๕๑] ส่วนในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย ท่านกล่าว
ว่า "อีกนัยหนึ่ง แม้เพราะเทียบเคียง ก็ได้มัชฌิมประเทศ (อีก)
แท้จริง ชมพูทวีปทั้งสิ้น ชื่อว่า มัชฌิมประเทศ ทวีปนอกนั้น เป็น
ปัจฉิมตชนบท. อนุราชบุรี ในตัมพปณณทวิป (สีหล=ลังกาทวีป=

Cylon) ชื่อว่า มัชฌิมประเทศ นอกนั้นเป็นปัจฉิมประเทศ ดังนี้.
แม้คำนั้นก็ถูก.

[ลำดับวงศ์กษัตริย์ในอนูราชบุรี]

ด้วยว่า ในอนูราชบุรี พระราชโอรสองค์ที่ ๒ ของพระเจ้ามุกทิสวะ พระนามว่า เทวานัมปิยติสสะ ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหาหินทเถระ ทรงทำบุญมากหลาย ครองราชย์อยู่ได้ ๔๐ ปีแล้ว สวรรคต บังเกิดในดาวดึงส์เทวโลก. แต่่นั้น พระราชโอรสองค์ที่ ๔ ของพระเจ้ามุกทิสวะพระนามว่า อุตติยะ ครองราชย์อยู่ ๑๐ ปี. พระราชโอรสองค์ที่ ๕ พระนามว่า มหาสิวะ พระราชโอรสองค์ที่ ๗ พระนามว่า สุรติสสะ ของพระเจ้ามุกทิสวะนั่นเอง ก็อย่างนั้น (คือ ครองราชย์อยู่องค์ละ ๑๐ ปี).

ครั้งนั้น ราชบุตรของพระราชาทมิฬ ๒ องค์ คือ เสนะ ๑ กุตตะ ๑ ถอดพระเจ้าสุรติสสะเสียบ แล้วครองราชย์ในอนูราชบุรีได้ ๑๒ ปี.

ครั้งนั้น พระราชโอรสองค์ที่ ๙ ของพระเจ้ามุกทิสวะ พระนามว่า อเสละ ถอดพระเจ้าเสนะและกุตตะเสียบ ครองราชย์อยู่ได้ ๑๐ ปี.

ครั้งนั้น พระราชทมิฬ พระนามว่า เอฬาระ ถอดพระเจ้าอเสละเสียบ แล้วครองราชย์ ๔๔ ปี.

ครั้งนั้น พระราชโอรสของพระเจ้ากากวัณณติสสะ พระราชนัดดาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระนามว่า ทุฏฐคามณีอภัย ปลง

พระราชชนม์พระเจ้าเอพระเสียบแล้ว ได้เป็นเอกราชบุรี ใน
ลังกาทวีป.

พระเจ้าทูลฐคามณีกษัตริย์นั้น ได้ครองราชย์อยู่ในที่สุด ๕๖ ปี
หลังจากปีสวรรคตของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ด้วยประการฉะนี้.

ครั้งนั้น เทวานัมปิยติสสะเทพบุตร เห็นความที่สังขารทั้งหลาย
เป็นของไม่เที่ยง จุตติจากภพดาวดึงส์ด้วยอริมุตตกาลกิริยา บังเกิด
ในสกุลเศรษฐี ในลังกาทวีป ในเวลาอายุได้ ๗ ขวบ บรรพชาแล้ว
ได้เป็นพระอรหันต์. แม้ชนเหล่าอื่น ผู้อยู่ในลังกาทวีปนั้น บรรลุมรรค
ผล เหลือที่จะนับแล.

กล่าวว่าการอยู่ในประเทศอันสมควร จบ.

* โดยพยัญชนะ แปลว่า การทำกาละด้วยน้อมใจไป (ด้วยอัชฌาศัย) โดยอรรถ หมายความว่า
กลั่นใจจุดิ.

กล่าวด้วยความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในก่อน

[๕๒] ผู้มีกุศลอันสั่งสม คือ มีอริการอันทำไว้ปรารภพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระชินาพส ในชาติที่ล่วงมาแล้วชื่อว่า ผู้มีบุญอันทำไว้ในก่อน. แท้จริง บุคคลเห็นปานนี้ มีกุศลมูลอันหนาขึ้นแล้ว สดับเทศนาของพระเจ้า หรือพระสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมบรรลुพระอรหัตด้วยกุศลมูลนั้นนั่นแล เหมือนพระเจ้ามหาหุกัปปินะเป็นต้น. เพราะฉะนั้น ความที่บุคคลเห็นปานนี้มีบุญอันทำไว้ในก่อน จึงตรัสว่า "เป็นมงคล." ในข้อนี้ มีเรื่องนี้ (เป็นอุทาหรณ์): -

[เรื่องพระมหาหุกัปปินเถระ]

[๕๓] ในอดีตกาล ได้มีช่างทอหูกประมาณพันคน อยู่อาศัยในบ้านตำบลหนึ่งใกล้กรุงพาราณสี. ครั้งนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันองค์ อยู่ในหิมวันตประเทศ ๘ เดือน มีประสงค์จะอยู่ในชนบท ๔ เดือนฤดูฝน ลงที่ใกล้พระนครแล้ว ส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์ไปขอหัตถกรรมเพื่อทำเสนาสนะ.

ครั้งนั้น ภริยาของหัวหน้าช่างทอหูก เดินไปพระนครด้วยกิจบางอย่าง พบพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ถ้ามแล้ว ฟังเรื่องนั้นกล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า พวกดิฉันอยู่ในบ้านตำบลนี้ประมาณพันคน ในพวกดิฉัน คนหนึ่ง ๆ จักถวายภิกษาได้อองค์หนึ่ง ๆ, พรุ่งนี้ ของท่านทั้งหลายโปรดรับภิกษาของพวกดิฉัน พวกดิฉันจักทำแม่เสนาสนะแก่

ท่านทั้งหลาย" ดังนี้แล้ว เข้าไปบ้าน บอกแก่นุชย์ทั้งหลาย.

วันรุ่งขึ้น แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย เข้าไปยังบ้านตำบลนั้น. มนุษย์ทั้งหลาย มีฉันทะเป็นอันเดียวกัน ถวายภิกษาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ในที่สุดภักติกิจ ได้ (ช่วยกัน) ทำบรรณศาลาพันกลิ่งถวายแก่ท่าน. พวกเขาบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้จำพรรษา ในบรรณศาลาของตนโดยเคารพแล้ว ได้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ออกพรรษาแล้ว. พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอนุโมทนาแล้วหลีกไป.

ช่างทอหูกเหล่านั้น จูติจากภพนั้นแล้ว (บังเกิด) ชื่อว่า คนเทพบุตร ในหมู่เทพดาชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพยสมบัติในที่นั้น จูติจากภพนั้นแล้ว บังเกิดในสกุลกุกุมพี กรุงพาราณสี ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสป. บรรดาช่างทอหูกเหล่านั้น หัวหน้าช่างทอหูก เป็นบุตรของหัวหน้ากุกุมพี. แม้ภริยาของเขา ก็เป็นธิดาของหัวหน้ากุกุมพีเหมือนกัน. ช่างทอหูกนอกจากนั้น เป็นบุตรธิดาของกุกุมพี นอกจากนั้น.

คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมด เจริญวัยแล้ว เป็นภริยาสามีกันและกัน รวบรวมทรัพย์ได้แล้ว ให้ (ช่วยกัน) ทำบริเวณ ประดับด้วยห้อง พันห้อง เมื่อทำการฉลองบริเวณ ถวายมหาทานสัปดาห์ ๑ แก่ภิกษุสองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข วันสุดท้าย ได้ถวายจีวร.

ฝ่ายภริยาของหัวหน้ากุกุมพี ต้องการจะทำให้อดิเรก (มโหฬาร) บูชาพระศาสดาด้วยผ้าสาฎกสีดอกอังกาบ มีค่าพันหนึ่ง และ

ด้วยดอกอังกาบทั้งหลาย ปรารถนาว่า "พระเจ้าข้า ขอข้าพระองค์
จงมีนามว่า อโนชา (อังกาบ) มีศรีระ มีวรรณะดังสีดอกอังกาบ
ในสถานที่ข้าพระองค์บังเกิดแล้ว ๆ."

พระศาสดา ทรงอนุโมทนาว่า "ขอความปรารถนาอย่างนั้น
จงสำเร็จ" ดังนี้. คนเหล่านั้นแม่ทั้งหมด ท่องเที่ยวไปในเทพดาและ
มนุษย์พุทธรันดร๑ จูติจากเทวโลก ก่อนหน้าพระศาสดาของเรา
บังเกิด.

บรรดาเหล่านั้น หัวหน้ากุมภี บังเกิดในราชสกุล ในกรุง
กุกกุฏวดี ได้เป็นพระราชอาชญาว่า มหาอัปปีนะ. แม่บุรุษนอกจาก
นั้น บังเกิดในสกุลอมตย์ ในกรุงกุกกุฏวดีนั่นเอง. ส่วนภริยาของ
หัวหน้ากุมภี เป็นพระราชธิดาในกรุงสาละ แคว้นมัทตะ ได้มี
พระนามว่า อโนชา เพราะมีพระศรีระ มีวรรณะดังสีดอกอังกาบ
แม่สตรีนอกจากนั้น เป็นธิดาอมตย์กรุงสาละนั้นเหมือนกัน. คน
เหล่านั้นแม่ทั้งหมด เจริญวัย (บรรลุนิติภาวะ) แล้วได้เป็นภรรยาสามี
กันและกัน. เมื่อคนเหล่านั้น อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครอย่างนั้น
พระศาสดาของเราบังเกิดในโลก ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี.

ภายหลังวันหนึ่ง พระเจ้ามหาอัปปีนะ ทรงสดับจากสำนักพาณิข
ผู้มาจากกรุงสาวัตถีว่า "พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว พระธรรมเกิดขึ้น
แล้ว พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ว" ทรงเกิดปีติและโสมนัส ทรงบูชาคำของ
พาณิขเหล่านั้นด้วยทรัพย์สามแสน ตรัสว่า "พ่อทั้งหลาย พวกท่านจง
ไปสำนักของพระราชเทวี รับทรัพย์สามแสน" ทรงพร้อมด้วยอมตย์

พันหนึ่ง เสด็จออก (อภิเนษกรรมณ์) ด้วยยานเทียมม้า อุทิศพระ-
ศาสดา.

วันนั้น แม่พระศาสดา ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรง
เห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของพระราชาพร้อมทั้งราชบริพาร เมื่อจะ
เสด็จไปต้อนรับท้าวเธอ ทรงถือบาตรและจีวรเองทีเดียว เสด็จไป
จากกรุงสาวัตถี ๑๒๐ โยชน์ ประทับนั่ง ทรงเปล่าพระฉัตรพัฒนรังสี
ณ ควางตื้นนิโครธ ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทรภาคา.

กึ่งในทางที่พระราชาเสด็จไป ได้มีแม่น้ำ ๓ สาย คือ แม่น้ำสาย
ที่ ๑ ชื่อคงคา, สายที่ ๒ ชื่อนิลพาทา เป็นมหาทานทีสายหนึ่ง ซึ่งกว้าง
ถึงครึ่งโยชน์, สายที่ ๓ ชื่อจันทรภาคา. พระราชาทานพร้อมทั้งราชบริพาร
เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำเหล่านั้นโดยลำดับ ตรัสว่า "ชื่อว่า พระคุณของ
พระศาสดาพระองค์นี้ แผ่ไปภายใต้แต่เวจี เบื้องบนกระทั่งภวค-
พรหม ถ้าพระศาสดาพระองค์นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไซ้ ขอ
หลังทิม้าเหล่านี้ จงอย่าเปียก" ทรงทำสังจกิริยาแล้ว ทรงข้ามม้าไป
บนหลังน้ำ. เพียงหลังทิม้าของม้าตัวหนึ่งก็ไม่เปียก. พระราชาพร้อม
ทั้งบริพาร ทรงข้ามแม่น้ำสายที่ ๓ ด้วยอาการอย่างนั้น ทอด
พระเนตรเห็นพระฉัตรพัฒนรังสี เสด็จลงจากหลังม้า น้อมพระองค์
เสด็จเข้าไปยังสำนักพระศาสดา ถวายบังคมแล้วประทับนั่ง ทรงสดับ
อนุพุทธพิกถา เป็นพระโสดาบัน ทรงผนวชโดยความเป็นเอหิภิกขุ ได้
เป็นคิงพระเถระมีพรรษา ๑๐๐ ทรงบริขาร ๘.

แม่พระนางอโนชาราชเทวี ทรงสดับการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า

เป็นต้น ทรงบูชาคำของพาวชิชด้วยทรัพย์เก้าแสน ทรงส่งพาวชิชเหล่านั้นไปด้วยพระราชเสาวนีย์ว่า "ไปเถิด พ่อทั้งหลาย" อันเหล่าภริยาของพวกอำมาตย์ผู้โดยเสด็จกับพระราชอาเวดล้อมแล้ว เสด็จออก (อภิเนษกรรมณี) ด้วยยานคือรถ อุทิศพระศาสนา เสด็จข้ามแม่น้ำเหล่านั้นโดยนัยก่อนนั้นแล.

พระศาสดาทรงดำริว่า "เมื่อสตรีเหล่านี้เห็นสามีของตน ความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจ จะพึงเกิดขึ้นทำอันตรายแห่งมรรค, ฉันทราคะนั้นจักไม่อาจทำได้ดังนี้" ได้ทรงทำโดยประการที่ชนเหล่านั้นจะไม่เห็นกันและกันได้.

สตรีเหล่านั้นแม่ทั้งหมด ข้ามแม่น้ำสายที่ ๓ แล้ว ไปสำนักพระศาสดา ถวายบังคมแล้วนั่งสดับอนุบุพพิทตา เป็นพระโสดาบัน. ภิกษุแม่เหล่านั้น สดับธรรมที่ทรงแสดงแก่สตรีเหล่านั้น บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา.

พระศาสดา ทรงกลายฤทธาภิสังขาร. ลำดับนั้น สตรีเหล่านั้นเห็นสามีเหล่านั้นบวชแล้ว ทูลขอบรรพชาแก่พระศาสดา.

พระศาสดา ทรงดำริว่า "อุบลวรรณาจงมา." พระเถรี มาให้สตรีเหล่านั้นบรรพชาแล้ว พาไปที่สำนักภิกษุณีในกรุงสาวัตถี. สตรีแม่เหล่านั้นทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแล้ว. แม้พระศาสดาก็ได้ทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปพระเชตวันทางอากาศแล.

เรื่องพระมหากัปปีนเถระมาในอรรถกถา*เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย

เป็นต้น.

[สิริยอมอยู่กับผู้มีบุญ]

[๕๔] อีกอย่างหนึ่ง แม้เพราะเหตุที่ผู้มีบุญอันแม่ได้ทำไว้ เมื่อได้พัสดุที่ถึงพร้อมด้วยอาณาภาพ ย่อมประสบทุกข์, (ส่วน) ผู้มีบุญอันได้ทำไว้ (ได้พัสดุเช่นนั้น) ย่อมประสบสุข. อนึ่ง เพราะเหตุที่ผู้มีบุญอันมิได้ทำไว้ ย่อมไม่อาจรับสิริที่คนเหล่านี้แม่ให้ไว้ได้ สิรินั้นย่อมเข้าหาผู้มีบุญเท่านั้น จึงควรเห็นว่า ความเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้ในก่อนเป็นมงคล. ในข้อนี้ มีเรื่องเหล่านี้ (เป็นอุทาหรณ์):-

[เรื่องบุรุษผู้มีวาสนา]

[๕๕] ในอดีตกาล พราหมณ์พี่น้อง ๔ คน ในกรุงพาราณสี บวชเป็นฤๅษี สร้างบรรณศาลาตามลำดับกัน อยู่ในหิมวันตประเทศ บรรดาดาบสพี่น้องเหล่านั้น ดาบสพี่ชายใหญ่ ทำกาละแล้วบังเกิดเป็นท้าวสักกะ. ท้าวเธอทรงทราบเหตุนี้แล้ว วันหนึ่ง เสด็จเข้าไปหาดาบสหัวหน้า ทรงไหว้แล้วตรัสถามว่า "ท่านผู้เจริญ ท่านต้องการอะไร?"

ก็ดาบสนั้น เป็นโรคผอมเหลือง เพราะฉะนั้น จึงกล่าวว่า "อาตมภาพต้องการไฟ."

ท้าวสักกะ ตรัสว่า "ท่านผู้เจริญ ผิดว่าท่านต้องการไฟ, ขอท่านพึงเอามือเคาะพร้าวได้เล่มนี้ แล้วกล่าวว่า 'เจ้าจงนำฟืนมาก่อไฟ, พรว้าได้เล่มนี้ จักทำอย่างนั้น' ได้ประทานพร้าวได้แก่ดาบสนั้นแล้ว."

มิดก็ดี ขวานก็ดี ชื่อว่า วาสีพรสุกะ ด้วยสามารถสอดเข้าไปในค้ำ.

ท้าวสักกะ เสด็จเข้าไปหาดาบสรูปที่ ๒ ตรัสถามอย่างนั้นเหมือนกัน. ทางข้างมืออยู่ใกล้บรรณศาลาของดาบสนั้น. ดาบสนั้นถูกข้างทั้งหลายรบกวน จึงกล่าวว่า "ทุกข์เกิดขึ้นแก่อาตมภาพด้วยอำนาจแห่งข้างทั้งหลาย, ขອງโปรดทำข้างเหล่านั้นให้หนีไป."

ท้าวสักกะ จึงตรัสว่า "ท่านผู้เจริญ เมื่อท่านตีกลองหน้านี้ เหล่าปัจเจกมิตรของท่านจักหนีไป, เมื่อตีกลองหน้านี้ เสนามืองค์ ๔ จัก (กลับ) มีจิตเมตตาแล้วห้อมล้อม (รักษา)" ประทานกลอง ลูกหนึ่งแก่ดาบสนั้นแล้ว เสด็จเข้าไปหาแม่ดาบสรูปที่ ๓ ตรัสถามอย่างนั้นเหมือนกัน.

แม่ดาบสนั้น ก็เป็นโรคพอมเหลือง เพราะฉะนั้น จึงกล่าว "อาตมภาพต้องการนมส้ม."

ท้าวสักกะ ประทานหม้อนมส้มหม้อหนึ่งแก่ดาบสนั้นแล้ว ตรัสว่า "ถ้าท่านปรารถนา ฟังคร่ำหม้อนมสมนี้นิ่ง, นมสัจกกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ ทำห้วงน้ำใหญ่ให้หลากไปแล้ว อาจยึดเอาราชสมบัติให้แก่ท่านได้" แล้วเสด็จหลีกไป.

ตั้งแต่นั้น พราได้ก็ก่อไฟแก่ดาบสหัวหน้า. เมื่อดาบสรูปที่ ๒

๑. หัตถานิก หมวดข้าง ๑. อัสสานิก หมวดม้า ๑. รถานิก หมวดรถ ๑. ปัตตานิก หมวดราบ ๑. กำหนดอย่างต่ำ; ข้าง ๓ เชือก คน ๑๒ คน เรียก หัตถานิก. ม้า ๓ ตัว คน ๓ คน เรียก อัสสานิก. รถ ๓ คัน มีคนคันละ ๔ คน เรียก รถานิก. คน ๔ คน, มีศีศตราวุธครบ เรียกปัตตานิก. กำหนดอย่างสูง: หัตถานิกหนึ่งมีข้าง ๓ เชือก คน ๓๖ คน, อัสสานิกหนึ่งมีม้า ๓ ตัว คน ๙ คน, รถานิกหนึ่ง มีรถ ๓ คัน คน ๑๒ คน.

ดีหน้ากลอง ช้างทั้งหลายก็หนีไป. คาบสุรูปที่ ๓ ก็ฉันทมสัม.

ครั้งนั้น สุกรตัวหนึ่ง เทียวไปในที่บ้านเก่า เห็นดวงมณีอันถึงพร้อมด้วยอานุภาพ จึงเอาปากคาบ แล้วเหาะขึ้นสู่อากาศด้วยอานุภาพของดวงมณีนั้น พบเกาะแห่งหนึ่งในท่ามกลางสมุทรจึงลงอยู่ภายใต้ต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่ง.

วันหนึ่ง สุกรหนึ่ง วางดวงมณีไว้ข้างหน้า แล้วม่อยกลับไปโคนต้นไม้. ที่นั้น บุรุษชาวแคว้นกาสิคนหนึ่ง ถูกมารดาบิดาขับออกจากเรือน เป็นกรรมกร (กลาสี) ของนายเรือทั้งหลายขึ้นสู่เรือแล้วเมื่อเรืออับปางในท่ามกลางสมุทร นอนบนแผ่นดินกระดาน (ลอยไป) ถึงเกาะนั้นแสวงหาผลาผลอยู่ เหลือบเห็นสุกรนั้นกำลังหลับ จึงค่อย ๆ เดินไปฉวยได้ดวงมณี เหาะขึ้นสู่อากาศด้วยอานุภาพแห่งดวงมณีนั้น นั่งบนกิ่งไม้เตี้ย คิดว่า "สุกรตัวนี้ ชะรอยจะเทียวไปสู่อากาศด้วยอานุภาพแห่งดวงมณี จึงอยู่ที่นี้, เราฆ่าสุกรตัวนี้ กินเนื้อแล้วจึงไป น่าจะเหมาะ" จึงหักไม้ท่อนหนึ่งโยนลงบนศีรษะสุกรนั้น. สุกรพวตื้น ไม่เห็นดวงมณี จึงอยู่ที่นี้, เราฆ่าสุกรตัวนี้ กินบุรุษนั้นหัวเราะ สุกรแหงนหน้าดูข้างบน เห็นบุรุษนั้น จึงเอาศีรษะชนต้นไม้ที่นั้นตายในที่นั้นนั่นเอง.

บุรุษนั้น ลง (จากต้นไม้) ก่อไปปิ้งเนื้อสุกานั้นกินแล้ว เหาะขึ้นสู่อากาศ ไปทางที่สุดหิมวันตประเทศ เห็นอารมบท (พัก) อยู่ในอาศรมของฤๅษีหัวหน้า ๒-๓ วัน เห็นอานุภาพแห่งพริ้วไต้ จึงบอกอานุภาพแห่งดวงมณีของตน แล้วกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ขอท่าน

จรับดวงมณีนีแล้วให้พราโด้แก่ข้าพเจ้าเถิด."

ฤๅษีปรารถนาจะเที่ยวไปในอากาศ จึงรับดวงมณีนีแล้ว ได้ให้พราโด้นอกนี้แก่เขา. เขาถือเอาพราโด้นั้น ไปได้หน่อยหนึ่ง เคาะพราโด้แล้วกล่าวว่า "เจ้าจงตัดศีรษะของฤๅษีนี้ แล้วนำดวงมณีนีมา." พราโด้ได้ทำอย่างนั้น. เขาซ่อนพราโด้ไว้ในที่กำบัง เข้าไปหาฤๅษีรูปที่ ๒ (พัก) อยู่ชั่ววันเล็กน้อย เห็นอานุภาพแห่งกลอง จึงให้ดวงมณีนีแล้วถือเอากลอง ให้พราโด้ตัดศีรษะแม่ของดาบสรูปที่ ๒ นั้นโดยนัยก่อนนั้นแล เข้าไปหาดาบสรูปที่ ๓ เห็นอานุภาพแห่งหม้อนมส้ม จึงให้ดวงมณีนีแล้วถือเอาหม้อนมส้ม ให้พราโด้ตัดศีรษะแม่ของดาบสรูปที่ ๓ นั้นอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วถือเอาสิ่งทั้งหมด เหาะขึ้นสู่อากาศ ลงในที่ไมไกลกรุงพาราณสี ส่งหนังสือไปในมือของบุรุษผู้หนึ่งถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีว่า "พระเจ้ากรุงพาราณสีจะรบหรือให้ราชสมบัติแก่เรา."

พระราชธา ทรงสดับสาส์น เสด็จออกด้วยหมายพระราชหฤทัยว่า "จับจักโจร" บุรุษนั้นตีกลองแล้ว เสนามืองค์ ๔ แวดล้อมบุรุษนั้นแล้ว. เขาทราบว่พระราชยาพลมา จึงเทหม้อนมส้ม. แม่น้ำใหญ่ไหลหลากไปแล้ว. มหาชน จมลงในนมส้ม ไม่อาจจะข้ามขึ้นได้. เขาเคาะพราโด้พลางกล่าวว่า "เจ้าจงนำพระเศียรของพระราชามา." พราโด้นั้นไปนำเอาพระเศียรมาวางไว้ที่แทบเท้าแล้ว. แม้คน ๆ หนึ่งก็ไม่สามารถจะก้าวขึ้นได้.

บุรุษนั้น อันพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อม เข้าไปสู่พระนคร ให้ทำการ

อภิเชก ได้เป็นพระราชาพระนามว่า ทริวาหนะ แล้วแล.

เรื่องสุกรได้มณี มาในทริวาหนชาคก* ทุกนิบาต.

[เรื่องพราหมณ์ผู้ลักสิริ]

[๕๖] ดังได้สดับมา พราหมณ์ (ผู้รู้) ลักษณะสิริคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี. วันหนึ่ง เขาคิดว่า "อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เป็นทุกตะ แล้วกลับเป็นอิสระแล้วอีก, ทำไฉน เราจะพึงลักสิริของเศรษฐีนั้นมาได้" ได้ไปเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี.

ก็เศรษฐีมีไก่ขาวปลอดเปรียบด้วยสังข์จัด ชั่งไว้ในกรงทอง, สิรินั้นตั้งอยู่ที่หงอนของมัน. พราหมณ์ไปในเรือนของเศรษฐีนั้น อันเศรษฐีทำสักการะและสัมนานะแล้ว ถามว่า "ท่านมาเพื่อประสงค์อะไร?" ตรวจดูว่า "สิริตั้งอยู่ที่ไหนหนอ?" ทราบว่า "ที่หงอนไก่" จึงกล่าวว่า "ท่านมหาเศรษฐี ข้าพเจ้าบอมนต์กะมาณพ ๕๐๐ คน, มาณพและข้าพเจ้าอาศัยไก่ตัวหนึ่ง ซึ่งขันไม่เป็นเวลา ก็ลำบาก ทราบว่า ไก่ตัวนี้ขันเป็นเวลา, ข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้; ขอโปรดให้ไก่ตัวนี้แล้วข้าพเจ้าเถิด."

เศรษฐี กล่าวว่า "จงจับเอาไปเถิด พราหมณ์ ข้าพเจ้าให้ไก่แก่ท่าน."

ในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่า "ให้" เท่านั้น สิริหายไปจากหงอนไก่นั้น ตั้งอยู่ที่มณีอันเศรษฐีวางไว้เหนือสิริษะ. พราหมณ์รู้เรื่องนั้น จึงขอแม่ซึ่งมณี. ในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่า "ให้มณี" เท่านั้น สิริ

*ชาตกกุจกถา. ๓/๑๓๔.

หายไปจากมณีนัน ตั้งอยู่ที่ไม้ตระเหว็ด อันเศรษฐีวางไว้เหนือศรีษะ.
พราหมณ์นั้นรู้เรื่องนั้น จึงขอไม้ตระเหว็ดนั้น ตั้งอยู่ที่ศรีษะ
ว่า "ให้" เท่านั้น สิริหายไปจากไม้ตระเหว็ดนั้น ตั้งอยู่ที่ศรีษะ
แห่งอัครมเหสีของเศรษฐี นามว่า บุญลักษณะเทวี.

พราหมณ์รู้เรื่องนั้น คิดว่า "ภักษะนั้น (คือภริยา) เศรษฐี
ไม่ยอมสละ, เราไม่อาจแม้จะขอได้" จึงบอกแก่เศรษฐีตามความ
เป็นจริง กล่าวว่ "ข้าพเจ้าไม่อาจจะลักสิริของท่านได้, ของ ๆ
ท่าน จงเป็นของท่านผู้เดียวเถิด" แล้วหลีกไป.

ความเป็นอิสระ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาในเทวดา-
สังยุตว่า "สิริ เป็นที่นอนแห่งโกะทั้งหลาย" ดังนี้ว่า สิริ.

ในอรรถกถาเทวดาสังยุตนั้น ท่านกล่าวว่า "ความเป็น
อิสระ ชื่อว่า สิริ. บทว่า อาสโย ได้แก่เป็นสถานที่อยู่. แท้จริง เมื่อ
ความเป็นอิสระมีอยู่ตรงหน้า โกะะทั้งหลาย ย่อมมาทางบกบ้าง
ทางน้ำบ้างทีเดียว. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสคำนั้น.
เพราะฉะนั้น สิริ นั้น ย่อมสำเร็จได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญ. สิริเมื่อนั้น
โดยความ ก็คือ สมบัติแห่งบุญ กำลังแห่งบุญนั่นเอง; เพราะฉะนั้น
ผู้มีบุญน้อย จึงไม่อาจรับเอาสิริแม้ที่คนเหล่าอื่นให้แล้วได้เลยแล.

เรื่องพราหมณ์ผู้ลักสิริ จบ.

[๕๓]* ก็เมื่อพราหมณ์นั้นหลีกไปแล้ว เศรษฐีไปยังพระเชตวัน

๑. ส. ศ. ๒๕/๖๑. ๒. ส. ป. ๑/๑๒๑.

๓. พระมหาฉาย สุวฑฒโน ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

กราบทูลเรื่องทั้งหมดแต่ศาศดา.

พระศาศดา ตรัสว่า "คฤหบดี สิริของชนเหล่าอื่น ย่อม
ไปในที่อื่นในบัดนี้เท่านั้น ก็หาไม่ แม้ในกาลก่อน สิริที่พวกคนมี
บุญน้อยทำให้เกิดขึ้นแล้ว ก็ไปแทบเท้าของเหล่าชนผู้มีบุญเท่านั้น."
อันเศรษฐีนั้นทูลอ่อนวอนแล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา :-

[เรื่องบุรุษหาพิน]

ในอดีตกาล ได้มีบุรุษหาพินคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี. วันหนึ่ง
เขาขนพินมาจากป่า ไม่อาจ (จะไปให้) ท้นประตูเมืองในเวลาได้
(ไปไม่ทันเวลาปิดประตูเมือง) จึงนอนที่ศาลเทพารักษ์แห่งหนึ่งใน
เวลาเย็น. ผูกไก่อันมากแม่ที่ผูกปล่อยไว้ใกล้ศาลเทพารักษ์ (เทว-
สถาน ?) นอนอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง ไม่ไกลศาลเทพารักษ์นั้น.

บรรดาไก่เหล่านั้น ไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง เวลาใกล้รุ่ง
ถ่ายอุจจาระรดลงบนตัวไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างใต้ เมื่อไก่ตัวได้
กล่าวว่า "ใครถ่ายอุจจาระรดลงบนตัวเรา?" กล่าวว่า "เราไม่
ทันพิจารณา ถ่ายลงไป" ดังนี้แล้วกลับถ่ายซ้ำลงไปอีก.

ที่นั่น ไก่ทั้ง ๒ ตัวนั้น ได้ทำการทะเลาะกันว่า "อะไร เป็น
กำลังของเจ้า ๆ?" ที่นั่น ไก่ตัวได้พูด (อวด) ว่า "ใครฆ่าเราแล้ว
ปิ้งที่ถ่านไฟ กินเนื้อที่สุกแล้ว จะได้ทรัพย์พันกหาปณะแต่เช้าตรู่."
ส่วนไก่ตัวบน ก็พูด (อวดบ้าง) ว่า "พ่อคุณ! เจ้าคุยโวด้วยกำลังมี
ประมาณเท่านี้ ใครกินเนื้อล่าของเรานั้น ก็จะเป็นพระราช; คน
กินเนื้อข้างนอก, ถ้าเป็นบุรุษ ก็จะได้ตำแหน่งเสนาบดี, ถ้าเป็นสตรี

จะได้ตำแหน่งอัครเมสสี; ส่วนคนกินเนื้อติดกระดูก, ถ้าเป็นคฤหัตถ์
จะได้ตำแหน่งขุนคลัง, ถ้าเป็นบรรพชิต จะได้เป็นราชกุลุปกะ (ผู้เจ้า
ถึงราชสกุล)."

บุรุษหาฟัน ได้ยืมค่าของไก่อันนั้น ๒ ตัวนั้นแล้ว ค่อยย่องขึ้นไป
จับเอาไก่อตัวบนฆ่าเสีย หมายถึงว่า "จักเป็นพระราชา" จึงไปเรือน
ได้ให้แก่ภรรยา ด้วยสั่งว่า "เธอจงปรุงเนื้อไก่อันนี้ให้ได้." นางทำตาม
คำสั่งนั้นแล้ว กล่าวว่ "นาย เจริญบริโภคนก" ดังนี้แล้วน้อม
เข้าไป.

เขากล่าวว่า "นางผู้เจริญ เนื้อนี้มีอานุภาพมาก, ฉันกินมัน
แล้ว จักได้เป็นพระราชา, เธอก็จักเป็นอัครเมสสี, เธอจงถือเอา
ข้าวและเนื้อมา, เราจักอาบน้ำในแม่น้ำคงคา แล้วจึงบริโภค
ด้วยกัน."

ภริยาและสามีทั้ง ๒ นั้น พากันไปแล้ว วางภาชนะใส่ข้าวไว้
ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคา ลงไป (ยังทำน้ำ) เพื่ออาบน้ำ.

ขณะนั้น น้ำอุกถมให้ปั่นป่วน ได้พัดเอาภาชนะใส่ข้าวไป
แล้ว. ที่นั้น มหาอมาตย์ความซ้างผู้หนึ่ง ให้ช่างอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำ
ด้านใต้ เห็นภาชนะใส่ข้าวนั้นถูกกระแสน้ำพัดมา จึงให้คนยกขึ้น
เห็นอาหารนั้นทั้งหมด สั่งให้ปิดภาชนะใส่ข้าวนั้นแล้วส่งไปแก่ภริยา.
ฝ่ายบุรุษหาฟันนั้นแล มีท้องอืดขึ้นเพราะน้ำปนทรายไหลเข้าไปในปาก
หนีไปแล้ว.

ที่นั้น ดาบสจักษุทิพย์กุลุปกะของมหาอมาตย์ความซ้างรูปหนึ่ง

(พัก) อยู่ในพระราชอุทยาน พิจารณาด้วยจักขุทิพย์ว่า "อุปัฐฐากของเราไม่สละตำแหน่งความูซ้าง, เมื่อไรหนอ จึงจักถึงสมบัติ?" ทราบเหตุนั้นแล้ว จึงไปนั่งอยู่บนเรือนของครวญซ้างก่อน. แม้ความูซ้าง ก็มาแล้ว สั่งให้คนนำภานะใส่ซ้างนั้นมา ได้ถวายเป็นคอบส. คอบสให้แบ่งเนื้อล่าเป็นต้น ออกเป็นส่วนหนึ่ง ๆ ให้ให้เนื้อล่าแก่ความูซ้าง เนื้อซ้างนอกแก่ภานะของเขา ตนเองฉันเนื้อติดกระดูกแล้ว กล่าวว่ "ในวันนี้ ๓ แต่วันนี้ไป ท่านจักเป็นพระราชา, จงเป็นผู้ไม่ประมาท" ดังนี้แล้ว หลีกไป.

ก็ในวันที่ ๓ พระเจ้าสามนตองค์หนึ่ง เสด็จมาล้อมกรุงพาราณสี. ที่นั้น พระราชา ให้มหามาคย์ความูซ้างถือเพศ เสด็จตรวจกองทัพ ถูกลูกศรอันรวดเร็วลูกหนึ่งแทง (ยิง) สวรรคตในที่นั้นนั่นเอง.

คราความูซ้าง ทราบความที่พระราชานั้นสวรรคตแล้ว จึงให้นำ กหาปณะเป็นอันมากออก ให้คนตีกลอง*เที่ยว (ป่าวประกาศ) ว่ "ชนทั้งหลายผู้ต้องการทรัพย์ จงรบ." พลนิกาย (ช่วยกัน) ทำพระราชาซ้างให้ถึงชีพิตักษัยโดยครู่เดียวเท่านั้น.

พวกอมาคย์ ทำการถวายเป็นเพลิงพระศพพระราชาของตนแล้ว ปรึกษากันว่ "พระราชา เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ ได้พระราชทานเพศ

* คำเช่นนี้ ท่านเรียกว่า สหวิจรรย์, ถ้าเป็นทรงเดินเรียกว่า เกจิจรม มคฺคเกรี หมายความเที่ยวตีกลอง, ใช้เป็นสำนวนของภาษาเช่นนี้เอง, ในเวลาแปลโดยพยัญชนะ ใ้ อิติ ฌาปนเหตุกั หรือ อิติ ฌาปนเหตุกั.

ของพระองค์แก่ความชังนี้, ความชังนี้แท้ ๆ ทำการบูชาบรรพบุรุษสมบัติไว้ได้, พวกเราจักให้ราชสมบัติแก่ความชังนี้แหละ" ดังนี้แล้ว จึงอภิเษกความชังไว้ในราชสมบัติ และได้แต่งตั้งภริยาของเขาให้เป็น อัครมเหสี, ฝ่ายพระดาบส ก็ได้เป็นราชกุลุปกะ.

เรื่องบุรุษหาพิน จบ.

[๕๘] พระศาสดา ครึ่งทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่นาถบิณฑิตเศรษฐีนั้น ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ใน สิริโจรชาดก' ดิกนิบาตว่า

"คนไม่มีบุญ มีศีลปะก็ตาม ไม่มีศีลปะก็ตาม
มีความขวนขวาย รวบรวมทรัพย์ได้ไว้เป็นอัน
มาก, คนมีบุญเท่านั้น ย่อมบริโภครทรัพย์เหล่านี้
นั้น: โภคะเป็นอันมาก ล่วงสัตว์เหล่าอื่นเสีย
เกิดขึ้นแก่คนผู้ทำบุญไว้ ในที่ทุกสถานที่เดียว.
อนึ่ง โภคะเป็นอันมาก ย่อมเกิดขึ้นในที่แม้มิใช่
บ่อเกิดทั้งหลาย."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ยัม แปลว่า ทรัพย์ใด. ปาฐะว่า เย ก็มี. ความว่า บุรุษเหล่าใด.

บทว่า อุตฺตมฺกฺกา ความว่า ผู้ถึงความขวนขวาย คือ เกิดความพอใจในอันรวบรวมทรัพย์. คนไม่มีบุญ ชื่อว่า อลัทธิกา.

คนไม่มีบุญเหล่านั้น มีศีลปะก็ตาม ไม่มีศีลปะก็ตาม ด้วยความสามารถ
ศีลปะมีศีลปะในเพราะช่างเป็นต้น โดยที่สุดทำแม่การงานด้วยค่าจ้าง
รวบรวม คือประมวลทรัพย์เป็นอันมากไว้โดยลำบาก.

บทว่า **ลกฺขีว** ความว่า บุรุษอื่นผู้มีบุญเท่านั้น แม้ไม่ทำการงาน
อะไร ๆ ก็ย่อมบริโภครทรัพย์เหล่านั้น คือ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
"ทรัพย์เป็นอันมาก" ด้วยผลบุญของตน.

บทว่า **อติจฺจ** แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว. **เอว ศัพท์** ในคำว่า **อญฺเณว**
พึงประกอบเข้าด้วยบทว่า **"สพฺพตฺถ"** นัยว่า "โคคะเป็นอันมาก
ก้าวล่วงสัตว์เหล่าอื่นผู้มีได้ทำบุญไว้เสีย ย่อมเกิดขึ้นแก่คนผู้ได้ทำ
บุญไว้แล้วในที่ทุกสถานเท่านั้น."

บาทคาถาว่า **อปี นายเตเนสุปี** ความว่า อนึ่ง โภคะเป็นอัน
มาก ทั้งที่ไม่มีวิญญาณ ทั้งที่มีวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่มิใช่
บ่อเกิด คือรัตนะทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดรัตนะ, ทอง
เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดทองเป็นต้น, สัตว์ทั้งหลายมีช้าง
เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อเกิดช้างเป็นต้น. บรรดาโคคะที่ไม่มี
วิญญาณ และวิญญาณเหล่านั้น ในการเกิดในที่มิใช่บ่อเกิด
แห่งโคคะที่ไม่มีวิญญาณมีมุกดาและมณีเป็นต้น พึงกล่าวเรื่องพระ
เจ้าทุฏฐคามณีอภัย.

[เรื่องพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย]

[๕๕] ดังได้สดับมา ได้มีพระราชบุตรของพระราชอาพระนาม
ว่า กากวรรณตีสสะ ผู้ครองราชย์ในมหากามในโรหณชนบท พระ

นามว่า ทูภูคคามณีอภัย. โดยการที่พระราชบิดาเสด็จล่วงลับไป พระองค์ครองราชย์ในมหาคามนั้นแล เสด็จมาจากมหาคามนั้นแล้ว ทรงปลงพระชนม์พระเจ้าทมิฬพระนามว่า เอพาระ และได้เป็นเอกราช ในกรุงอนูราชบุรี ในลังกาทวีป.

ในปีที่ ๗๒ นับแต่ปีพระศาสนาปรินิพพานได้ ๓๐๐ ปี รัตนะ ทั้งหลายมีแร่ทองเป็นต้น เกิดขึ้นรอยอนูราชบุรี ด้วยบุญญาฤทธิของพระองค์. เป็นความจริง แร่ทองมากมายประมาณคืบหนึ่งข้าง ประมาณนิ้วหนึ่งข้าง งอกขึ้นเหนือพื้นดินประมาณถึง ๑๖ กรีส* ใน อวารวิภูคคาม ไกลออกไป ๓ โยชน์ในทิศอีสานแต่กรุง.

ในทิศปราจีน แต่กรุงนั้น ไกลออกไป ๗ โยชน์ แร่ทองแดง งอกขึ้นในชนบทอันชื่อว่า ตัมพปีภูคค ฝั่งนอกแห่งแม่น้ำคงคา.

อนึ่ง ในทิศอาคเนย์ แต่กรุงนั้น ไกลออกไป ๔ โยชน์ มณี ทั้งหลายผุดขึ้นในวาปีคาม.

ในทิศทักษิณ แต่กรุงนั้น ไกลออกไป ๘ โยชน์ เงินเกิดขึ้นใน ถ้ำแห่งหนึ่งในอัมพัฏฐุ โกลชนบท.

ในทิศปัจจิม แต่กรุงนั้น ไกลออกไป ๕ โยชน์ มุกดาทั้งหลาย โดยสัจฐานประมาณเท่าผลมะขามป้อมขนาดใหญ่ บรรทุกเกวียน ได้ ๖๐ เล่ม พร้อมกับแก้วประพาพทั้งหลายขึ้นสู่บงกที่ทำชื่ออูรูเวล.

ในทิศอุดร แต่กรุงนั้น ไกลออกไป ๗ โยชน์ มณี ๔ ชนิด อย่าง

* เป็นมาตรา: ๑ กรีส = ๒ เส้น หรือ = ๒๔ สอก หรือ = ๔ อัมพะณะ คือ ๔๔ ทะนาน โดยเทียบเครื่องตวง ที่ใช้ทั่วไป เป็นชื่อของอุจจาระ เพราะธรรมดาว่า บุคคลพึงเกลียด.

ดีเยี่ยมมีสีเสมอด้วยสีดอกสามหาว โดยยาวประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว
โดยกลมประมาณเท่าลูกหินบด ผุดขึ้นบนหลังหาดทราย ใกล้ลำธาร
อันไหลไปสู่บึงแห่งเปพิวปักคาม.

มนุษย์ทั้งหลาย พบแร่ทองเป็นต้นเหล่านั้นแล้ว กราบทูลแต่
พระราชา. พระราชา ให้ชนแร่ทั้งหมดนั้นมาแล้ว.

เรื่องพระเจ้าทูลฐคามณีกัษ มาในปริเฉทที่ ๒๘ ในคัมภีร์มหาวงศ์

[นริทกัณตศุตตคาถา]

[๑๐๐] ก็พระศาสดา ครั้นตรัส ๒ คาถานี้แล้ว ตรัสว่า "ลฤห-
บติ ชื่อว่าบ่อเกิดอื่นเช่นกับบุญของสัตว์เหล่านี้ไม่มี, ด้วยว่า รัตนะ
ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่มิใช่บ่อเกิดแก่คนมีบุญเท่านั้น" ดังนี้
แล้ว เมื่อทรงแสดงธรรมโดยนัยที่ตรัสไว้ในนริทกัณท์* จึงตรัสคาถา
เหล่านี้ว่า

"(บุญ) นิธินันให้สมบัตินำใคร่ทุกอย่างแก่ทวย
เทพและมนุษย์: ทวยเทพและมนุษย์ปรารถนา
ผลใด ๆ, ผลนั้น ๆ ทั้งปวง ย่อมได้ด้วยบุญ-
นิธินัน.

ความเป็นผู้มีวรรณะงาม ความเป็นผู้มีเสียง
ไพเราะ ความมีทรวดทรงสมส่วน ความเป็นผู้
มีรูปสวย ความเป็นใหญ่ยิ่ง ความมีบริวาร,
ผลทั้งปวง ย่อมได้ด้วยบุญนิธินัน.

* พุ. ฐ. ๒๕/๑๑.

ความเป็นพระราชาในประเทศ ความมี

อิสระ ความสุขแห่งพระเจ้าจักรพรรดิที่รัก

ความเป็นพระราชาในเทพดา ทั้งความเป็น

เทพดาผู้พระราชาในหมู่ทิพย์, ผลทั้งปวง ย่อมได้

ด้วยบุญนิธินั้น.

สมบัติของมนุษย์ สุขสมบัติเป็นเหตุยินดี

ในเทวโลก และสมบัติคือพระนิพพาน, ผลทั้ง

ปวง ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น.

ความเป็นผู้อาศัยมัตตสัมปทา หากประกอบ

อยู่โดยปัญญา เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติ,

ผลทั้งปวง ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น.

ปฏิสัมภิตา วิโมกข์ สวากขารมี ปัจเจก-

โพธิ และพุทธภูมิ, ผลทั้งปวง ย่อมได้ด้วยบุญ-

นิธินั้น.

บุญสัมปทามีประโยชน์มากอย่างนี้, เพราะ

ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญา จึงสรรเสริญ

ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว."

[แก้อรธ]

นัยอันมาในอรรถกถานิธิกัณฑ์ว่า "ในคานานัน ขุมทรัพย์ คือ
บุญ ชื่อว่า นิธิ. ที่จริง บุญนั่นเอง ชื่อว่า นิธิ เพราะอรรถว่า ควร

* ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐวณณา ๒๕๑.

ฟังไว้. พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงผลที่บุญนิธินั้น ให้แก่ทวยเทพ และมนุษย์เหล่านั้นโดยสังเขปว่า "(บุญ) นิธินั้น ให้สมบัติंनाใคร่ ทุกอย่างแก่ทวยและมนุษย์" ด้วยประการฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อ จะทรงแสดงความปรารณานั้นว่า เป็นเหตุในความที่บุญนิธินั้นให้ สมบัติंनाใคร่ทุกอย่าง เพราะบุญนิธินั้นจะให้สมบัติंनाใคร่ทุกอย่างได้ ก็ด้วยความปรารณา เว้นความปรารณาเสีย หาให้ได้ไม่ จึงตรัส กิ่งคาถาว่า "ยั ยั" เป็นอาทิ.

ฟังทราบวินิจฉัยในกิ่งคาถาว่า ยั ยั เป็นต้นนั้น: คำว่า ยั ยั แปลว่า ผลใด ๆ. คำว่า เทวา หมายถึงเทพดาทั้งมนุษย์. (ผลนั้น ทั้งปวง ย่อมได้) ด้วยบุญนิธินั้น.

บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงผลทุกอย่าง ที่ได้ด้วยบุญนิธินั้นโดย เฉพาะอย่าง ๆ จึงได้ตรัส ๕ คาถาว่า "สุวณฺณตา สุสรตา" เป็น อาทิ.

[๑๐๑] ใน ๕ คาถานั้น ฟังทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ (ก่อน) ความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม ความเป็นผู้มีหนังเปล่งปลั่งดั่งทอง ชื่อว่า ความเป็นผู้มีวรรณะงาม. ความเป็นผู้มีเสียงดั่งเสียงพรหม ความเป็นผู้มีปกติเจรจาดีนการะเวก ชื่อว่า ความเป็นผู้มีเสียง ไพเราะ. ความเป็นผู้มีอวัยวะตั้งอยู่ด้วยดี, มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า 'ความตั้งอยู่พร้อมแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ ในที่ที่ควรเสมอ เต็ม และกลม โดยความเป็นอวัยวะเสมอ เต็ม และกลม' ชื่อว่า ความ มีทรวดทรงสมส่วน. ความที่รูปกล่าวคือสรณะทั้งสี่งาม, มีคำที่

ท่านกล่าวไว้ว่า 'ความเป็นผู้ไม่สูงนัก ไม่ต่ำนัก ไม่พอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดำนัก และไม่ขาวนัก' ชื่อว่า ความเป็นผู้มีรูปสวย. ความเป็นอธิบดี, อธิบายว่า 'ความเป็นใหญ่โดยเป็นขัตติยมหาศาลเป็นต้น' ชื่อว่า ความเป็นใหญ่ยิ่ง. ความเป็นผู้มีบริวาร ชื่อว่า ความมีบริวาร.

บทว่า สพุพ คือผล ๖ หมวดมีความเป็นผู้มีวรรณะงามเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่า ผลทั้งปวง.

[๑๐๒] พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงสมบัติในเทพดาและมนุษย์อันต่ำกว่ารัชสมบัติอันจะพึงได้ด้วยบุญญาอนุภาพ ด้วยคาถานี้ดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงรัชสมบัติทั้ง ๒ นั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒.

พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ นั้น:

ความเป็นพระราชาในประเทศหนึ่ง ๆ แห่งแผ่นดิน ไม่ถึงแม้ทวีปหนึ่งทั้งสิ้น ชื่อว่า ความเป็นพระราชาในประเทศ. ความเป็นใหญ่ ชื่อว่า ความมีอิสระ. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเฉพาะทวีปด้วยบทนี้. สุขของพระเจ้าจักรพรรดิ ชื่อว่า จักกวิตติสุข.

บทว่า ปิย ได้แก่ นำปรารถนา นำใคร่ นำพอใจ. ทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นอิสระในปฐพี มีสมุทรสาครทั้ง ๔ เป็นที่สุด ด้วยบทนี้. ความเป็นพระราชาในเทพดาทั้งหลาย ชื่อว่า เทวรัชชะ. ทรงแสดงความเป็นพระราชาในเทพดาแม้ของ

มนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้านันทสูติ เป็นต้น ด้วยบทนี้.

คำว่า อปี ทิพฺพเหตุ ได้แก่ ความเป็นเทพดาผู้พระราชแม่
ในหมู่ทิพย์. ด้วยบทนี้ ทรงแสดงความเป็นเทพดาผู้พระราชแม่แห่ง
เทพทั้งหลายผู้เกิดขึ้นในหมู่ที่เรียกว่า "ทิพย์" เพราะมีในโลกทิพย์.
ผลเป็นต้นว่าความเป็นพระราชในประเทศ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
โดยเจาะจง ชื่อว่า ผลทั้งปวง.

[๑๐๓] ครั้นทรงแสดงรัชสมบัติในเทพดาและมนุษย์อันจะพึง
ได้ด้วยบุญญาภพด้วยคานานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อ
จะทรงรวบรวมสมบัติที่ตรัสไว้ด้วย ๒ คานาแต่โดยย่อ แสดงสมบัติ
คือพระนิพพาน จึงตรัสคานาที่ ๓.

พึงทราบวินิจฉัยในคานาที่ ๓ นั้น:

สมบัตินี้ ของมนุษย์ทั้งหลาย เหตุฉนั้น ชื่อว่า มานุสี, มานุสี
นั่นแหละ ชื่อว่ามานุสิกา. ความถึงพร้อม ชื่อว่า สมบัติ. ทวยเทพ
และมนุษย์ย่อมยินดีสมบัตินั้น ที่เกิดขึ้นภายในก็ตาม ที่เป็น
อุปกรณ์ในภายนอกก็ตาม เหตุฉนั้น สมบัตินั้น ชื่อว่า รติ (เป็นเครื่อง
ยินดีแห่งทวยเทพและมนุษย์) ได้แก่ ความสุขและสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
ความสุข. พระนิพพานนั่นแล ชื่อว่า นิพพานสมบัติ. ผลเป็นต้นว่า
สมบัติของมนุษย์ที่ตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่า ผลทั้งปวง.

[๑๐๔] ครั้นทรงแสดงเมื่อนิพพานสมบัติที่พึงบรรลุด้วยสามารถ

* มั+ธต=มนุชาต ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ.

ความเป็นพระอริยบุคคลผู้สัทธานุสารีเป็นต้น ซึ่งพึงได้ด้วยบุญญา-
นุภาพ ด้วยกาลานี้ ดังพรรณนามาจะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
พระนิพพานนั้นนั่นแล อันจะพึงบรรลุแม้ด้วยความเป็นพระอริยบุคคล
ผู้ตวิชชะและอุกโตภาควิมุตต์^๑ และอุบายแห่งพระนิพพานนั้น จึง
ตรัสคาถาที่ ๔.

พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕ นั้น;

บุคคลย่อมถึงพร้อม คือบรรลุความเจริญแห่งคุณด้วยสมบัตินั้น
เหตุ นั้น สมบัตินั้น ชื่อว่า สัมปทา. สัมปทาคือมิตร ชื่อว่า มิตต-
สัมปทา. ซึ่งสัมปทาคือมิตรนั้น.

บทว่า อากุมฺ ความว่า อาศัยพระศาสดาหรือสพรหมจารี
ผู้ควรซึ่งฐานะควรเคารพรูปใดรูปหนึ่ง รับโอวาทานุสาสนีจากพระ
ศาสดาหรือสพรหมจารีผู้ควรซึ่งฐานะควรเคารพนั้น.

บทว่า โยนิโส คือ โดยอุบาย. ปญฺญชโต คือ
ทำความหมั่นเป็นเหตุพยายาม. ความเป็นผู้ชื่อว่าเชี่ยวชาญ เพราะ
อรรถว่า ไม่ชักช้าด้วยประการนั้น ๆ ในวิชา ๓ มีปุพเพนิวาสญาณ
เป็นต้น และในวิมุตติอันต่างโดยสมบัติ ๘ และพระนิพพาน ชื่อว่า
ความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติ. ความเป็นผู้ชำนาญที่พระผู้มี-
พระภาคตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่า ผลทั้งปวง.

๑. มาใน อัง. สุตตค ๒๓/๑๐ โดยพยัญชนะ แปลว่า เล่นไปสู่ศรัทธา. มโน. ป. อธิบายว่า
โดยอรรถ หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในโศคาปีตติมรรค.

๒. มาใน อัง. สุตตค. ๒๓/๑๐ โดยพยัญชนะ แปลว่า ผู้พ้นจากส่วนทั้ง ๒ ด้วยส่วนทั้ง ๒
มโน. ปุ. อธิบายว่า พ้นจากรูปกาย ด้วยอรุปรสมบัติ พ้นจากนามกาย ด้วยมรรค. โดยมรรค
หมายถึงพระอนาคามี ๕.

[๑๐๕] ครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงบรรลุได้ด้วยสามารถ
ความเป็นพระอริยบุคคลผู้ตวิชชะเป็นต้น อันจะพึงได้ด้วยบุญญา-
นุภาพอันเป็นส่วนแห่งความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตต์ที่ทำไว้ใน
ก่อน ด้วยคานี้ ดังพรรณนามาจะนี้แล้ว เพราะเหตุใด พระ
อริยบุคคลทั้งหมด ผู้บรรลุความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตต์นั้น
แม้เป็นพระอริยบุคคลผู้ตวิชชะและอุกโตภาควิมุตต์ ย่อมได้ความ
เจริญแห่งคุณมีปฏิสัมภิทาเป็นต้น, และได้แม้ความเจริญแห่งคุณมี
ปฏิสัมภิทาเป็นต้นนั้น ด้วยบุญสัมปทานี้ ที่ตนทำไว้โดยประการ
นั้น ๆ ด้วยสามารถเป็นปทัฏฐานแห่งความเจริญนั้น; เพราะเหตุนั้น
บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงแม้ความเจริญแห่งคุณนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๕.

พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕ นั้น:

ปัญญาที่ถึงความแตกฉานในธรรม อรรถ นิรุกติ และปฏิ-
ภาณ ชื่อว่า ปฏิสัมภิทา. วิโมกข์อันเป็นโลกิยะ ๘ ประการ ชื่อว่า
วิโมกข์. บารมีที่ยังสาวกสมบัติให้สำเร็จ ชื่อว่า สาวกบารมี. บารมี
ที่ยังความเป็นพระสัณเฑาะว์ให้สำเร็จ ชื่อว่า ปังเจกโพธิ. บารมี
ความเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงให้สำเร็จ ชื่อว่า พุทธภูมิ. ผลมี
ปฏิสัมภิทาเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยเจาะจง ชื่อว่า ผล
ทั้งปวง.

พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงผลที่พระองค์ตรัสไว้ในกึ่งคาถา
ว่า "ทวยเทพและมนุษย์ปรารถนาผลใด ๆ ผลนั้น ๆ ทั้งปวง ย่อม
ได้ด้วยบุญนิธินั้น" โดยเฉพาะเจาะจงด้วย ๕ คาถานี้ ดังพรรณนา

มาฉะนั้นแล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญบุญสัมปทาที่เข้าใจกันว่า ให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างนั้นนั่นแล จึงตรัสคาถาที่สุด.

พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สุดนั้น:

คำว่า เอว เป็นคำชี้แจงความที่ล่วงมาแล้ว. ประโยชน์มาก มีอยู่แก่บุญสัมปทานั้น เหตุนี้ บุญสัมปทานั้น ชื่อว่า มีประโยชน์ มาก. อธิบายว่า 'เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่.' ปาฐะว่า มหิทฺธิยา (มีฤทธิ์มาก) ก็มี. คำว่า เอสา นั้น เป็นคำอุเทศ, พระองค์ทรง ยกบุญสัมปทาที่ตรัสขึ้นไว้ด้วยบทนั้น.

ศัพท์ว่า ยทิท เป็นนิบาต ลงในอรรถว่า ทำให้ตรงกัน. ด้วย บทว่า ยทิท นั้น พระองค์ทรงทำให้ตรงกันว่า ยาเอสา ดังนี้ เพื่อจะทรงชี้แจงบทที่ทรงยกขึ้นว่า เอสา. ความถึงพร้อมแห่งบุญ ทั้งหลาย ชื่อว่า บุญสัมปทา.

บทว่า ปลิสฺสนฺติ ความว่า ย่อมสรรเสริญ ด้วยพระคำรัสที่ ตรัสไว้ในนิธิกัณท์ว่า

"ขุมทรัพย์ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่น โจรลักไป

ไม่ได้, ผู้เป็นปัญญาควรทำบุญคือขุมทรัพย์ที่มี

ปกติติดตาม (ตน) ไปได้"

และด้วยพระคำรัสที่ตรัสไว้ ในสัตตกนิบาต^๒ อังกุตตรนิกายเป็นต้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย พวกท่านอย่ากลัวบุญเลย; คำว่าบุญ ๆ นั้นเป็นชื่อว่าของ ความสุข."

๑. เวลาแปล ตัดบทเป็น อสาธารโณ- อนุเสส.เอา โอ เป็น อ. ลง ม อาคม จึงเป็นอสาธารณ- มณเสส. ๒. อัง สุตตค. ๒๓/๕๐.

บทว่า กตปุณฺณํ แปลว่า ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในปางก่อน ดังนี้.

ก็เพราะคาถาทั้ง ๗ นี้ พระธรรมสังคากาจารย์ยกขึ้นสู่บาติในนิธิกัณฺฐสูตร ขุททปาฐะ; ฉะนั้น จึงไม่ยกขึ้นสู่บาติในสิริโจรชาดก ยกขึ้นสู่ปาฐะในอรรถกถาอย่างเดียวแล.

กล่าวด้วยความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในก่อน จบ.

กล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบ*

[๑๐๖] จิต ชื่อว่า ตน, อิกนัยภาพทั้งหมด ชื่อว่า
ตน. จริงอยู่ จิตและอัทภาพทั้ง ๒ นั้น เรียกว่า ตน เพราะอรรถ
ว่าไป ได้แก่ แล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ ถึง คือประสบทุกข์ในสงสาร
ต่างโดยชาติและชราเป็นต้นติดต่อกัน. อตุต ธาตุ เป็นไปในความ
ไปโดยความติดต่อ, ความไปไม่ขาดระยะ ชื่อว่า ความไปโดยความ
ติดต่อ.

อนึ่ง ด้วยสามารถความอื่น จิตและอัทภาพทั้ง ๒ นั้น เรียก
ว่าตน เพราะอรรถว่า มานะว่า เรา ตั้งลงแล้วในอัทภาพนี้ และ
เพราะอรรถว่า กิน ได้แก่ เสวยสุขและทุกข์.

จะกล่าวชื่อความตั้งตนไว้ชอบ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังคน
ผู้ทูลให้ตั้งอยู่ในศีล ยังคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อม
ด้วยศรัทธา ยังคนผู้ตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค
นี้เรียกว่า การตั้งตนไว้ชอบ.

[๑๐๗] บรรดาคำเหล่านั้น ในคำว่า "ยังคนผู้ทูลให้ตั้งอยู่ใน
ศีล" นี้ จะกล่าวเรื่อง (ดังต่อไปนี้):-

[เรื่องโจร ๕๐๐ คน]

ในอดีตกาล ในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป โจร

* พระมหาทอง จารุวิโส ป. ๖ วัดบุปผาราม แปล.

๑. นี้ถ้อยคำในกายจิตตสูตรและอาทิตตปริยายสูตรเป็นต้น ผู้มุ่งวิจารณ์ธรรม ย่อมเชื่อและเห็น
ชอบด้วยบาลีที่มีเหตุผลและเป็นหลักฐานมากกว่าอธิบายอื่นใด.

มีจำนวน ๕๐๐ คน ทำกรรมมีการฆ่าชาวบ้านเป็นต้น เลี้ยงชีพด้วย
โจรกรรม.

วันหนึ่ง โจรเหล่านั้น ถูกพวกชาวบ้านติดตาม หนีเข้าไปป่า
พบภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรรูปหนึ่ง ณ ที่นั้น ใหญ่แล้ว กล่าวว่า "ขอ
ท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกกระผมเถิด ขอรับ." ท่านกล่าวว่า "ชื่อว่า
ที่พึ่งเช่นกับศีลไม่มี, แม้พวกท่านทุกคน จงสมาทานเบญจศีล,"
แล้วให้ศีลแก่โจรเหล่านั้น กล่าวสอนโจรเหล่านั้นว่า "บัดนี้ พวกท่าน
เป็นผู้มีศีล, ไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุมีชีวิตเลย, ไม่ควรทำความ
ประทุษร้ายใจ."

โจรเหล่านั้น รับพร้อมกันว่า "ดีละ"

ที่นั้น พวกชาวบ้าน ถึงสถานที่นั้นแล้ว ฆ่าโจรเหล่านั้นทั้งหมด.
โจรเหล่านั้น มีศีลไม่ขาด ทำกาละแล้ว บังเกิดในเทวโลก.

บรรดาโจรเหล่านั้น หัวหน้าโจร ได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรแล้ว.
เทพบุตรเหล่านั้น ท่องเที่ยวไปในเทวโลกนั้นแล้ว บังเกิดในบ้าน
ชาวประมง ซึ่งมีอยู่ ๕๐๐ สกุล ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี. บรรดาเทพ-
บุตรเหล่านั้น หัวหน้าเทพบุตร บังเกิดในสกุลของหัวหน้าชาวประมง
ได้เป็นกุลบุตรนามว่า ยโสชะ เป็นบุรุษเลิศกว่าบุรุษเหล่านั้น. พวก
กุลบุตรนอกนี้ บังเกิดในสกุลนอกจากนี้.

วันหนึ่ง กุลบุตรเหล่านั้น ทอดแหในแม่น้ำอจิรวดี จำเพาะได้
ปลาตัวหนึ่ง มีสีเหมือนทอง จึงปรึกษากันว่า "ปลาตัวนี้มีสีเหมือน

ทอง, พวกเราจะแสดงปลานั้นแด่พระราช" ใส่ปลานั้นลงในเรือ
ยกเรือไปแสดงแด่พระเจ้าโกศล.

พระราชฯ ให้กุลบุตรเหล่านั้นนำปลาตัวนั้น เสด็จไปสู่
พระเชตวัน ทรงแสดงแด่พระศาสดา.

พระศาสดา เมื่อทรงแสดงธรรมอันเหมาะสมแก่ขณะนั้น ทรง
ทำปลานั้นให้เป็นอุปติเหตุ (เหตุเกิด) ทรงแสดงกบิลสูตร^๑ในสุดต-
นิบาตแล้ว ได้ตรัสคาถา ๔ คาถาในต้นหาวรรค^๒บทชื่อว่า
"มนุชสูต ปมุตตจาริโน" เป็นต้น.

ในเวลาจบคาถา ชาวประมงเหล่านั้น ถึงความสลบใจ บวช
ในสำนักพระศาสดา ภายหลัง บรรลุพระอรหัต ตามนัยที่ตรัสไว้ใน
ยโสชสูตร^๓วรรคที่ ๓ แห่งอุทาน ได้เป็นผู้มีการบริโภคน้ำเป็นอันเดียวกัน
กับพระศาสดา ด้วยการบริโภคน้ำคือสมบัติ เป็นกรรมเครื่องอยู่
ไม่หวั่นไหว.

เรื่องโจร ๕๐๐ คน ในอรรถกถา^๔กบิลสูตรเป็นต้น จบ.

พึงกล่าวแม่เรื่องโจรใน (เรื่อง) สังกิจจสามเณรและอริมุตตก-
สามเณร ในอรรถกถาแห่งคาถาเป็นต้นว่า "โย จ วสุสสत् ชีเว
ทุสุสิโล" ในสหัสสวรรค.^๕

[๑๐๘] ส่วนในคำว่า "ยังคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งในความ
ถึงพร้อมด้วยศรัทธา" นี้ จะกล่าวเรื่อง (ดังต่อไปนี้):-

๑. พ. ศ. ๒๕/๓๓๕. ๒. พ. ศ. ๒๕/๖๐. ๓. พ. ศ. ๒๕/๑๐๗ ๔. ปรมัตถโชติกา
สุดตนิบาตวินิจฉัยนา ๒/๑๓๓. ๕. พ. ศ. ๒๕/๑๕.

[เรื่องพระภราทวาชเถระ]

พราหมณ์ชื่อว่าภราทวาชโคตร เป็นมิจฉาทิฎฐิโก อาศัยอยู่ใน
กรุงราชคฤห์. เขาเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ใครกล่าวว่า พุทฺโธ
ธมฺโม สฺงฺโฆ ดังนี้ ย่อมปิดหูเสีย แข็งกระด้างเช่นกับตอตะเคียน
แต่พราหมณ์ชื่อ ธนัญชานี (ภริยา) ของเขา เป็นโสดาบัน มีศรัทธา
เลื่อมใส. ตามปกติ นางยืนอยู่ที่ดี นั่งอยู่ที่ดี ใ้ก็ดี จามก็ดี ย่อมทำ
นมัสการว่า นโม ตสฺส เป็นต้น.

ภายหลังวันหนึ่ง พราหมณ์ปรารถนาจะให้ข้าวปายาสมีน้ำน้อย
แก่พราหมณ์ ๕๐๐ คน จึงเชิญพวกพราหมณ์เพื่อบริโภคอาหารใน
วันพรุ่งนี้ กล่าวกำชับพราหมณ์ว่า "นางผู้เจริญ พรุ่งนี้พราหมณ์
ประมาณ ๕๐๐ คน จักบริโภคในเรื่องของเรา; พรุ่งนี้ เธออย่าได้
ทำนมัสการที่เธอทำแก่สมณะ (ศิรষะ) โฉนนั้น ชั่วเวลาวัน ๑ ด้วยว่า
พวกพราหมณ์ได้ยินคำนั้น จะไม่พอใจ, เธออย่าทำลายฉันเสียจาก
พราหมณ์."

พราหมณ์. "ท่านจะแตกจากพราหมณ์หรือเปล่าเทพดา
ก็ช่าง, ดิฉันระลึกถึงพระศาสดานั้น เมื่อไม่นมัสการ ไม่อาจจะดำรง
อยู่ได้."

พราหมณ์ฉวยพระขรรค์ (ดาบ) ได้ กล่าวว่า "นางผู้เจริญ
พรุ่งนี้ ถ้าเธอไม่นมัสการสมณะ (ศิรষะ) โฉนนั้น ในเมื่อพวกพราหมณ์
นั่งแล้ว ฉันจักฟันเธอด้วยพระขรรค์เล่มนี้.

ธรรมดาพระอริยสาวก อันใคร ๆ ใ้หวั่นไหวได้ยากดุจแผ่นดิน

และอันใด ๆ ให้หันกลับได้ยากคุณูเขาสิเนรุ เพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวอย่างนี้ว่า

**"พราหมณ์ ถ้าท่านจะพันดิฉันเสียให้เป็นท่อน
เล็กท่อนน้อยจริง ๆ ไชรั, ดิฉันก็จะไม่เว้นจาก
คำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเลย."**

พราหมณ์นั้น เมื่อไม่อาจจะแต่ต้องหรือประหารนางได้ จึงกล่าวว่า "เธอจงทำสิ่งที่เธอชอบใจเถิด" แล้วทิ้งพระขรรค์ไว้บนที่นอน.

วันรุ่งขึ้น พราหมณ์ได้เตรียมข้าวปายาสเพื่อพวกพราหมณ์ให้บอกเวลา (บริโภค) แล้ว. พราหมณ์เหล่านั้นมานั่งแล้ว. แม้พราหมณ์ก็นั่งในแถวเดียวกันกับพราหมณ์เหล่านั้น.

ที่นั่น พราหมณ์ ถือทัพพีทอง เลี้ยงพวกพราหมณ์อยู่ในโรงภัตกำลังนำภัตมาเพื่อพราหมณ์ (สามิ) นั้น ลิ่นลงที่แผ่นกระดานที่เขาปูไว้ไม่ดี. ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้ว. ในทันใดนั่นเอง นางก็ระลึกถึงพระศาสดา ทำอัญชลีไว้เหนือเศียร ประณมอัญชลีไปโดยทิศภาคพระเวฬุวันตั้งอยู่ อุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมนาสมพุทฺธสฺส ดังนี้.

ก็ขณะนั้น บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น บางพวกบริโภคแล้ว บางพวกกำลังบริโภค บางพวกพอเริ่มลงมือ บางพวกเขาวางโภชนะไว้ข้างหน้า. พราหมณ์เหล่านั้น พอได้ยินเสียงนั้น เป็นดุจถูกก้อนขนาดเท่าภูเขาสิเนรุกระหน่ำลงบนศีรษะ เป็นดุจถูกหลาวแทงที่หูทั้ง ๒ ถึง

ความไม่สบายกายและเสียใจ โกรธว่า "พวกเราถูกคนที่นับถือลัทธิ
อื่นนี้ ให้เข้ามาสู่เรือนแล้ว" ทิ้งก้อนข้าวในมือ ถ่อก้อนข้าวที่อมไว้
คำพราหมณ์พลางหลีกไป.

แม้พราหมณ์ ก็คำพราหมณ์โดยประการต่าง ๆ เมื่อไม่อาจจะทำ
อะไรได้ จึงกล่าวว่า "ก็อย่างนี้แหละ อีถ้อยคนนี่ จึงสรรเสริญคุณของ
สมณะ (ศิระษะ) โดดนนันในที่ทุกแห่ง, อีถ้อย กุจฉกกวาทะศาสดา
ของมิงนันในบัดเดียนี่" เดือดดาลงุ่นง่านใจไปพระเวฬุวันไม่ถวายบังคม
พระศาสดาเลยนั้ง ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ทูลถามปัญหาว่า

"บุคคลฆ่าอะไรดี ? จึงนอนเป็นสุข. บุคคลฆ่า
อะไรดี ? จึงไม่เศร้าโศก. พระโคตม ท่าน
ชอบใจการฆ่ากรรมเอกอะไร ?."

ที่นั่น พระศาสดา เมื่อจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่พราหมณ์นั้นจึง
ตรัสว่า

"บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข, ฆ่า
ความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก, พราหมณ์
พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญการฆ่าความโกรธ
ซึ่งมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน เพราะว่า บุคคล
ฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ฆตฺวา** แปลว่า ฆ่าแล้ว. แม้ใน
สัตถนิติปริกัณฑ์ ท่านก็กล่าวนัยไว้ว่า **หน ธาตุ** เป็นไปในความเบียด

เขียน รูปสำเร็จว่า **ขตุวา** แปลว่า **ฆ่าแล้ว**.

สองบทว่า **สุขุ เสติ** ความว่า บุคคลชื่อว่า นอนเป็นสุข เพราะเป็นผู้อันความร่ำร้อนคือความโกรธเผาไม่ได้, ชื่อว่า ย่อมไม่เศร้าโศก เพราะเป็นผู้มีความโหม่นอันสูญไปแล้ว เพราะความสูญไปแห่งความโกรธ.

บทว่า **วิสมุตตส** ได้แก่ มีทุกข์เป็นผล.

บทว่า **มธุรคฺคตส** ได้แก่ มีสุขเป็นเบื้องปลาย. จริงอยู่ความสุข ย่อมเกิดขึ้นเพราะดำตอบคนผู้ค่าแล้ว และเพราะประหารตอบคนผู้ประหารแล้ว; เพราะฉะนั้น คำว่า **มธุริ** พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาความสุกนั้น. ก็ **อคฺค** ศัพท์ ในคำว่า **มธุรคฺคตส** นี้ เป็นศัพท์กล่าวที่สุด. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่า พระอริยะ.

พราหมณ์พึงเทศนาของพระศาสดา กลับได้ศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระศาสดา ได้เป็นพระอรหันต์ต่อกาลไม่นานนักแล.

เรื่องพระภราทวาชเถระ มาในอรรถกถาพราหมณสังยุต.

ควรกล่าวแม้เรื่องกาฬกเศรยฐี ในอรรถกถากาฬการามสูตร* ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย.

[๑๐๕] ก็ในคำว่า "ยังตนผู้ตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค" นี้ จะกล่าวเรื่อง (ดังต่อไปนี้):-

[เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้ตระหนี่]

ในกรุงพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่ง มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ให้ทำ
โรงทาน ๖ แห่ง คือ ที่ประตูเมือง ๔ แห่ง ที่กลางพระนคร ๑ แห่ง
ที่ประตูนิเวศน์ (ที่อยู่) ๑ แห่ง ได้สละทรัพย์ ๖ แสน ให้มหาทาน
ทุก ๆ วัน. เขาให้ทาน ปราสาตบุตรว่า "เจ้าอย่าเข้าไปตัดวงศ์ทาน
นี้ของพ่อเสีย" ดังนี้ จนตลอดชีวิต ในที่สุดแห่งชีวิต บังเกิดเป็นท้าว
สักกะ. แมื่บุตรของเขา ก็ให้ทานอย่างนั้นเหมือนกัน บังเกิดเป็น
พระจันทร์ บุตรของพระจันทร์นั้น บังเกิดเป็นพระอาทิตย์. บุตร
ของพระอาทิตย์นั้น บังเกิดเป็นพระมาตลี. บุตรของพระมาตลีนั้น
บังเกิดเป็นปัญจสิขเทพบุตร. บุตรของปัญจสิขเทพบุตรนั้น ได้เป็น
เศรษฐีนามว่า โกสิยะ มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน.

โกสิยเศรษฐีนั้น คิดว่า "บิดาและปู่ของเราไว้ ทิ้งทรัพย์ที่
เกิดมิได้โดยความลำบากเสีย: เราจักรักษาทรัพย์นั้นไว้, จักไม่ให้
ทรัพย์อะไร ๆ แก่ใคร ๆ" ดังนี้แล้วจึงให้รื้อโรงทาน เอาไฟเผา เป็น
ผู้ทิ้งกระด้างทั้งตระหนี่ เก็บแต่ทรัพย์อย่างเดียว ไม่บริโภควัยตน
(ทั้ง) ไม่ให้แก่ชนที่ควรให้มีบุตรและภริยาเป็นต้น.

ก็เศรษฐีนั้น บริโภคข้าวกับรำมีน้ำข้าวเป็นที่ ๒, นุ่งผ้าเนื้อ
หยาบ, กั้ نرمที่ทำด้วยใบไม้บนศีรษะ ไปด้วยรถเกาซึ่งเทียมด้วย
โคแก่. ทรัพย์มีจำนวนเท่านั้นของเศรษฐีผู้อดบุญนั้น กลายเป็น
ดังผลมะพร้าว (ทั้งเปลือก) ซึ่งสุนัขได้ ด้วยประการดังนี้.

วันหนึ่ง เศรษฐีนั้น เมื่อจะไปสู่ราชสำนัก จึงคิดว่า "เราจัก

พานุเศรษฐีไปด้วย" บัดนี้ ได้ไปเรือนของเศรษฐีนั้นแล้ว.

ในขณะนั้น อนุเศรษฐี กำลังบริโภคน้ำข้าวปายาสซึ่งปรุงด้วยเนยชั้น เนยใส น้ำผึ้งสุก และน้ำตาลกรวดผง เห็นเศรษฐีนั้นเดินมาลุกขึ้นจากที่นั่ง กล่าวว่า "ท่านมหาเศรษฐี เชิญท่านมานั่ง ณ ที่นี้ เราจักบริโภคน้ำข้าวปายาส (ร่วมกัน)" ดังนี้. เศรษฐีนั้น เห็นข้าวปายาสเท่านั้น ก็เกิดมีน้ำลายสอในปาก อยากจะบริโภคน้ำข้าวปายาส ถึงอย่างนั้น เขาคิดว่า "ถ้าเราจักบริโภคน้ำข้าวปายาส, ในเวลาที่อนุเศรษฐีนี้มาเรือนของเรา ก็จักต้องทำตักการะตอบแทน, เมื่อเป็นเช่นนี้ ทรัพย์ของเราก็จักหมดเปลืองไป" จึงเพียงแต่นั่งเท่านั้น ถึงถูกอนุเศรษฐีรบเร้าบ่อย ๆ ก็กล่าวว่า "เราบริโภคน้ำข้าวปายาสนี้ อิ่มเสียแล้ว" ดังนี้ หาบริโภคน้ำข้าวปายาสไม่. ในเวลาที่อนุเศรษฐีบริโภคน้ำข้าวปายาสเสร็จแล้ว มหาเศรษฐีนั้นจึงพานุเศรษฐีนั้นไปสู่ราชสำนักแล้ว กลับมายังเรือนของตนอีก แม้อุเศรษฐีนั้นจะขอร้องให้น้ำข้าวปายาสบิบบ้วน ก็ไม่บอกแก่ใคร ๆ เลย เพราะกลัวเสียทรัพย์ ออกลั่นความยากไว้ ได้เกิดเป็นคนเหลือขึ้น ๆ โดยลำดับ, แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาก็ไม่บอก เพราะกลัวเสียทรัพย์ ต่อมา เป็นคนอดโรยนอนกกที่นอนแฉ่ว ถูกภริยาถามรบเร้าบ่อยเข้า จึงบอกเหตุนี้. นางฟังคำนั้นแล้ว จึงกล่าวว่า "ท่านเป็นคนยากจนหรือ ? ดิฉันจะหุงข้าวปายาสให้พอชาวกรุงพาราณสีทั้งหมด."

เศรษฐีนั้น โกรธเหมือนถูกเขาเอาไม้ฟาดที่ศีรษะ กล่าวว่า "ฉันรู้ดีกว่าหล่อนมีทรัพย์มาก, ถ้าทรัพย์ที่หล่อนนำมาจากเรือนของสกุลมี, หล่อนก็จงหุงข้าวปายาสให้แก่ชาวพระนครเถิด."

ภริยา. "ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงข้าวปายาสให้พ่อแก่คนที่อยู่ในถนนเดียวกัน."

มหาเศรษฐี. "ประโยชน์อะไร ด้วยชนเหล่านั้น."

ภริยา. "ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้พ่อแก่คนที่อยู่ในเรือนฟากละ ๑ ครอบครัวทั้งข้างนี้และข้างนั้น, ถ้าอย่างนั้น จักหุงให้พ่อแก่คนใกล้ชิดชิดในเรือนนี้, ถ้าอย่างนั้น จักหุงให้พ่อแก่คนที่ เป็นพวกพ้องเท่านั้น."

มหาเศรษฐี. "ประโยชน์อะไร ด้วยชนเหล่านั้นเล่า?"

ภริยา. "ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงให้แก่ท่านและดิฉัน."

มหาเศรษฐี. " হলোনเป็นอะไร ? ข้าวปายาสยอมไม่ควรแก่ হলোন-

ภริยา. "ถ้าอย่างนั้น ดิฉันจักหุงใช้พ่อแก่ท่านเท่านั้น.",

มหาเศรษฐี. "เออ ! ถึงเมื่อ হলอนจะหุงให้แก่นั้น ก็อย่าหุงในที่นี้, คนเป็นอันมาก คอยปองตอบแทนอยู่, হলอนจงให้ข้าวสาร แล่ง ๑ นมสด ๔ ส่วน น้ำตาลกรวดประมาณพายมือ ๑ เนยใสเต็มขวด ๑ น้ำผึ้งประมาณเท่านั้น และภาชนะสำหรับหุง ๑ ใบ, ฉันทจักเข้าไปป่าแล้ว หุงบริโภคนในที่นั้น." นางได้ทำอย่างนั้นแล้ว. มหาเศรษฐีนั้น ให้คนใช้ถือสิ่งของทั้งหมดนั้นไปป่า ให้ก่อเตาที่โคนกอไม้แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำ ให้ชนพินและน้ำมาแล้ว ส่งคนใช้นั้นไปด้วย กำชับว่า "เจ้าจงไปยืนอยู่ที่ทางแห่งหนึ่ง พบใคร ๆ เข้า จงให้สัญญาแก่ข้า, ในเวลาที่ข้าวร้องเรียก จึ่งค่อยมา" ดังนี้ ก่อไฟหุงข้าวปายาสอยู่คนเดียว.

ในขณะนั้น ท้าวสักกเทวราชทรงไคร่ครวญถึงวงศ์ทานของ พระองค์ ทรงทราบเหตุนี้ทั้งหมด ทรงดำริว่า "มหาเศรษฐีนี้ เป็นคนตระหนี่ ตัดวงศ์ของเราเสีย จักบังเกิดในนรก, เราจักให้ โอิบาทแก่เขา ทำให้เป็นคนควรที่จักบังเกิดในที่นี้." จึงตรัสเรียกพระ จันทรเป็นต้นมา ทรงเล่าเรื่องทั้งหมด แล้วตรัสว่า "เราจักไปก่อน, ในเวลาที่เราขอข้าวปายาสนึ่งแล้ว พวกท่านพึงทยอยกันมา ดังนี้ ทรงจำแลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้าไปหาเศรษฐีนั้น ตรัสถาม ว่า "ผู้เจริญ ทงไปกรุงพาราณสีทางไหน."

เศรษฐี กล่าวว่า "เจ้าเป็นบ้าหรือ ? ไม่รู้จักกระทั่งทางจะไป กรุงพาราณสี; อย่างทางนี้, จงไปทางโน้น."

ท้าวสักกะ ทำทีเหมือนไม่ทรงได้ยิน (แสร้ง) เสด็จเข้าไป หาเขา ถามว่า "พูดว่าอะไร ?"

เศรษฐีนั้น ร้องว่า เฮ้ย ! เจ้าพราหมณ์หนวก มาข้างนี้ ทำไม ? จงไปข้างโน้น."

ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า "ผู้เจริญ เหตุไฉนท่านจึงร้อง ? กวัน และไฟยังปรากฏอยู่, ท่านกำลังหุงข้าวปายาส, ที่จะเป็นสถานที่เชื่อ เชิญพราหมณ์, ในเวลาพวกพราหมณ์บริโภค ถึงเราก็จักได้หน้อย หนึ่ง."

มหาเศรษฐี. "ที่นี่ไม่มีการเชื่อเชิญพราหมณ์, จงไปทางอื่น."

ท้าวสักกะ. "ถ้าอย่างนั้น ในเวลาที่ท่านบริโภค เราจักได้ หน้อยหนึ่ง."

มหาเศรษฐี. "แม่เมื่อดหนึ่งเราก็จักไม่ให้ท่าน, ข้าพนี้คิดน้อย
พอยังอรรถภาพของเรา (คนเดียว) ให้เป็นไปได้อ."

ท้าวสักกะ ทรงสดับคำนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า

"บุคคลพึงให้ของน้อยแต่ของน้อย* พึงให้ของ
ท่ามกลางแต่ส่วนท่ามกลางอันน้อย พึงให้ของ
มากแต่ของมาก, การไม่ให้ไม่ควร. โกตียะ
เหตุนี้ เราจะบอกท่าน ท่านจงให้ท่าน จง
บริโภคน และจงขึ้นสู่ทางของพระอรียะ. ผู้กิน
คนเดียว ย่อมไม่ได้สุข."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บาดคาถาว่า **อนุมชฺมโต มชฺมกั** ความ
ว่า พึงแบ่งแม่ของน้อยในท่ามกลาง ทำเป็น ๒ ส่วน ให้เสียส่วน ๑
จึงแบ่งในท่ามกลางแม่จากกึ่งหลัง ที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นอีก แล้ว
ให้ส่วนหนึ่งที่เดียว.

บาดคาถาว่า **อทานั นุปปชฺชติ** ความว่า จะให้ของน้อย
หรือมากก็ตามเถิด, ชื่อว่า การไม่ให้ไม่ชอบ; ทานแม่ที่นั่นเท่านั้น มี
ผลมากโดยแท้.

บทว่า **ตัม** ความว่า เหตุนี้ เราจะพูดกะท่าน คือผู้เจริญ.

บทว่า **ภุญฺช จ** ความว่า ท่านจงให้ท่านด้วย ตนเองก็บริโภคน

* บุคคลพึงให้นิดหน่อยแต่ของน้อย พึงแบ่งแต่กึ่งหลังให้กึ่งหนึ่ง แต่ของมากก็พึง (แบ่ง)
ให้มาก.

ด้วย. บทว่า **อริยมคฺค** ความว่า ท่านจงย่นขึ้นสู่ทางของพระอริยะทั้งหลาย ได้แก่สัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นค้ำ ผู้ยินดียิ่งในทาน.

บทว่า **เอกาสี** ความว่า ผู้บริโภคน้ำคนเดียว.

บทว่า **ลภเต** แปลว่า ย่อมได้.

เศรษฐีฟังคำนั้นแล้ว กล่าวว่า "พราหมณ์ ท่านพูดถูกใจจักได้หน้อยหนึ่ง, เชิญท่านนั่งลงเถิด ดังนี้. ท้าวสักกะประทับนั่งแล้ว. ต่อจากนั้น พระจันทร์ก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน ได้กล่าวคาถาว่า

**"ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะคน
เดียว การบูชาของผู้นั้นย่อมไร้ผล ทั้งความ
เพียรที่ตั้งไว้ก็ไร้ผล. โกสียะ เหตุนั้น เราจะ
บอกท่าน ฯลฯ ผู้กินคนเดียว ย่อมไม่ได้สุข."**

[แก้อรธ]

การทำพิธีกรรมในชลาถียและแม่น้ำเป็นต้น เพื่อให้เกิดทรัพย์ ชื่อว่าการบูชา ในคานานั้น. ความเพียรที่ตั้งไว้ด้วยสามารถให้เกิดทรัพย์ ชื่อว่าความเพียรที่ตั้งไว้.

มหาเศรษฐี กล่าวว่า "ถ้าอย่างนั้น เชิญนั่งเถิด, จักได้หน้อยหนึ่ง ดังนี้. แม้พระจันทร์นั้นก็นั่งแล้ว.

ต่อจากนั้น พระอาทิตย์ก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน ได้กล่าวคาถาว่า

"ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว ไม่บริโภคโภชนะคน

เดียว การบูชาของผู้นั้นย่อมมีผลจริง ทั้งความ
เพียงที่เขาตั้งไว้ก็มีผลจริง. โกลิยะ เหตุนั้น
เราจะบอกท่าน ฯลฯ ผู้กินคนเดียว ย่อมไม่
"ได้สุข."

คำที่เหลือ เหมือนกับคำก่อน. ต่อจากนั้น พระมาตลีมา
กล่าวว่า

"ผู้ใด เข้าไปใกล้สระทุกแห่งย่อมบูชาในที่ที่มี
น้ำมากและที่มีน้ำพอประมาณ ในทำชื่อโทณะ
ในทำชื่อติมพรุ และห้วงน้ำใหญ่ ซึ่งมีกระแส
เชี่ยว ถ้าการบูชาในชลาลัยนั้นของผู้นั้นมีผล
และความเพียรที่ผู้นั้นตั้งไว้ในชลาลัยนั้น มี
ผลไซ้, ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว ไม่บริโภคน
โภชนะคนเดียว คำ (หรือผล) ที่จะพึงกล่าว
ในผู้นั้นแล ย่อมไม่มี; โกลิยะ เหตุนั้น เรา
จะบอกท่าน ฯลฯ ผู้กินคนเดียว ย่อมไม่ได้
สุข."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบว่า สรี สพุพิ ความว่า บุรุษผู้ใด
เมื่อทำพิธีกรรมแก่มนุษย์มีนาคและยักษ์เป็นต้น เข้าไปในชลาลัย
มีสมุทร สะพัง และสระโบกขรณีเป็นต้น สระแห่งใดแห่งหนึ่ง แล้ว
บูชา คือทำพิธีกรรมในที่นั้น.

บทว่า พหุกาย ใต้แก่ ในแม่น้ำ.

บทว่า คยาย ใต้แก่ ในสระโบกขรณี.

บทว่า โทณ คือ ในทำชื่อว่าโทณะ.

บทว่า ทิมฺพฺรุตฺตฺถสมิ ความว่า และในทำชื่อติมพร.

บทว่า มหาวเห ความว่า ในห้วงแม่น้ำใหญ่ ซึ่งมีกระแส
เชี่ยว. บทว่า อตุเร ความว่า ในชลาลัยทั้งหลายมีสระเป็นต้นเหล่า
นั้น. ศัพท์ว่า เจ แปลว่า ถ้ำว่า.

บทว่า อุตฺส ความว่า การบูชาและความเพียรที่ตั้งไว้ของ
บุรุษนั้น ย่อมมี คือ ย่อมมีผล มีสุขเป็นกำไร ย่อมสำเร็จ. คำที่จะ
ฟังกล่าวในบุรุษผู้ไม่บริโภคนกโคชณะคนเดียว ในเมื่อแขกคืออาคันตุกะ
นั่งแล้ว ย่อมไม่มี.

คำที่เหลือ ก็เหมือนกับคำก่อน. ต่อจากนั้นปัจจุสัจเทพบุตร
มา กล่าวว่

"ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคนกโคชณะ
คนเดียว ผู้นั้น ชื่อว่า กลืนกินเบ็ด ที่มีสายยาว มี
ที่เกี่ยว. โกสียะ เหตุนั้น เราจะบอกท่าน ฯลฯ
ผู้กินคนเดียว ย่อมไม่ได้สุข."

เศรษฐี ฟังคำนั้นแล้ว ถอนใจอยู่ด้วยความประจวบด้วยทุกข์
กล่าวว่า "ถ้าอย่างนั้น เชิญนั่ง, จักได้หน่อยหนึ่ง" ดังนี้. แม้
ปัจจุสัจเทพบุตรนั้นก็นั่งแล้ว. เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๕ นั้นนั่งลงแล้วอย่าง

นี่ เศรษฐีก็หุงข้าวปายาสเสร็จ. เศรษฐีปลงจากเตาแล้ว กล่าวว่า
"พวกท่านจงนำไปไม้มา."

พราหมณ์เหล่านั้น นั่งอยู่ ณ ที่นั้นนั่นเอง เขยิบมือ นำเอาใบ
ย่างทรายจากหิมวันตประเทศมา.

เศรษฐี กล่าวว่า "ข้าวปายาสที่เราพึงใส่บนใบไม้เหล่านั้น
ไม่มี จงนำไปตะเคียนมาเถิด." พราหมณ์เหล่านั้น นำใบตะเคียน
เหล่านั้นมาแล้ว. ในใบตะเคียนเหล่านั้น ใบหนึ่ง ๆ ได้มีขนาดเท่าโล่ห์
ของทหารแล้ว. เศรษฐีนั้น ได้อาทัพพิทักษ์ข้าวปายาสให้แก่พราหมณ์
ทุกคน. ในเวลาให้แก่พราหมณ์คนสุดท้าย ความพร่องในหม้อไม่
ปรากฏเลย. เศรษฐีนั้น ครั้นให้ข้าวปายาสแก่พราหมณ์เหล่านั้นแล้ว
ก็นั่งถือหม้อแล้ว.

ขณะนั้น ปัญจสิกขเทพบุตร จำแลงเป็นสุนัข เดินถ่ายปัสสาวะ
ไปข้างหน้าของพราหมณ์เหล่านั้น. พราหมณ์ทั้งหลายเอามือปิดข้าว
ปายาสของตน. แม้เศรษฐีก็ปิดอย่างนั้น. ก็หยดปัสสาวะตกลงบน
หลังมือของเศรษฐีนั้น. เศรษฐีนั้นต้องการจะล้างมือ กล่าวว่า
"พวกท่านจงคู่มือข้าวของเราด้วยนะ" จึงลงไปยั้งแม่น้ำ. ขณะ
นั้นนั่นเอง สุนัขได้ถ่ายปัสสาวะลงในหม้อข้าว. เศรษฐีนั้นเห็นสุนัข
กำลังถ่ายปัสสาวะ ฉวยได้ไม้ท่อนใหญ่ ตวาดปลางแล้ว. สุนัข
กลายเป็นสัตว์ขนาดเท่าม้าอาชาไนย ไล่ตามเศรษฐีซึ่งวิ่งไปในที่นั้น ๆ.
เศรษฐีนั้นกลัวแต่มรณภัย จึงเข้าไปหาพวกพราหมณ์. พราหมณ์
เหล่านั้นได้พากันเหาะขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศ. เศรษฐีนั้น เห็นฤทธิ์

ของพราหมณ์เหล่านั้น ถามว่า "พวกท่านเป็นใคร?"

ลำดับนั้น ท้าวสักกะ ตรัสว่า "ผู้นี้เป็นพระจันทร์ ผู้นี้เป็นพระอาทิตย์ ผู้นี้เป็นพระมาตลี เราคือท้าวสักกะ สุนัขตัวนี้เป็นปัญจสิขเทพบุตร ดังนี้ จึงตรัส (อีก) ว่า "พวกเราไม่ใช่มาเพื่อต้องการข้าวปายาสของท่าน แต่ท่านเป็นญาติของพวกเรา, บัดนี้ท่านกลายเป็นคนตระหนี่ไปเสียแล้ว, ก็ธรรมดาว่าคนตระหนี่ทั้งหลายย่อมบังเกิดในนรก คนไม่ตระหนี่ย่อมบังเกิดในสวรรค์; เพราะฉะนั้น พวกเราก็มาระความกรุณาต่อท่านเท่านั้น."

เศรษฐีนั้น ฟังคำนั้นแล้ว มีจิตยินดีว่า "ได้ยินว่า เทพเจ้าเหล่านี้หวังประโยชน์ต่อเรา ต้องการจะยกเราให้ขึ้นจากนรก ให้ตั้งอยู่ในสวรรค์ ดังนี้แล้ว กล่าวว่ "ตั้งแต่วันนี้ไปของแม่ครั้งหนึ่ง ๆ จากคำข้าวของเรา ชื่อว่าเราไม่ควรให้ ไม่มี, อนึ่ง เราได้นำแม่ประมาณของมือ ไม่ให้ (แก่ใคร ๆ) แล้ว จักไม่ดื่ม (ก่อน) ดังนี้ ได้รับความพรในสำนักของท้าวสักกะ."

ท้าวสักกะทรงทรมานเศรษฐีนั้นให้รู้ผลของท่าน ประทานศีล ๕ แล้ว เสด็จไปสู่เทวโลก พร้อมด้วยเทพดา มีพระจันทร์เป็นต้น.

แม่เศรษฐีนั้น เข้าไปพระนครแล้วทูลขอพระบรมราชานุญาต แล้ว เป่าประกาศว่า "ขอชนทั้งหลาย จงบรรจุกาษณะที่ตนถือมา ๆ ให้เต็มแล้วเอาไปเถิด ดังนี้ ให้ทรัพย์แก่พวกเขาจากแล้ว ออกไปขณะนั้นนั่นเอง สร้างบรรณศาลาในระหว่างแม่น้ำคงคาและสระเกิดเองแห่งหนึ่ง ในด้านทิศทักษิณแต่หิมวันตประเทศ บวชแล้วอยู่ในที่นั้นช้านาน

ทำกาลแล้วเป็นอุปาทิกเทพบุตร จีรนรโพนชยนต์ที่ท้าวสักกะทรงส่งไป (รับ) ได้ไปยังสำนักท้าวสักกะ พร้อมกับพระมาตลีสารถิ.

ท้าวสักกะทรงเห็นเทพบุตรนั้น ทรงพอพระหฤทัย ได้ประทานชิดานามว่า หิริเทวี แก่เทพบุตรนั้น. อิศริยศอันหาประมาณมิได้เกิดแก่เทพบุตรนั้นแล้ว. ในพุทธรูปบาทกาลนี้ เทพบุตรนั้นเป็นกุลบุตรในกรุงสาวัตถี ฟังเทศนาของพระศาสดา บวชแล้ว มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ถึงพร้อมด้วยคุณคือชุกงค์ มีอหยาศัยในทาน ยินดียิ่งในทาน บำเพ็ญสาราณียธรรม เมื่อปฏิคาหกทั้งหลายมีอยู่ แม้จะเป็นผู้ออกอาหาร ก็ยังให้ของที่ตนได้แล้วจนได้.

พระศาสดา ทรงทำความยินดียิ่งในทานนั้นของเธอให้เป็นอตุปปัตติ (เหตุเกิด) จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้ ครั้งก่อนไม่ให้ (ทาน) เป็นปกติ ตระหนี่ ไม่ให้กระทั้งหยาดน้ำมันด้วยปลายหญ้า เมื่อเช่นนั้น เราจึงทรมานเธอ พรรณนาผลทาน ให้ประดิษฐานอยู่ในทานแล้ว; เธอทำในใจว่า 'เราได้นำแม่ประมาณของมือหนึ่งแล้ว ยังไม่ให้ (แก่ใคร ๆ) แล้วจักไม่คิม (ก่อน)' ดังนี้ได้รับพรในสำนักของเราแล้ว เพราะผลแห่งทานนั้นเธอจึงเป็นคนมีอหยาศัยในทาน ยินดียิ่งในทาน" ดังนี้แล้ว จึงตรัสสุธาโกชนชาดก^{*} ในอสีตินิบาต ฉะนี้แล.

เรื่องมัจฉริโกสียเศรษฐี มาในอรรถกถาสุธาโกชนชาดก.

[๑๑๐] เรื่องของอิตลีสเศรษฐี ผู้ค้ำสุราที่พุ่มไม้แห่งหนึ่ง

* บุ. ชา. ๒๓/๘๘. ตทฎจกถา. ๘/๒๘๔.

อันท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบแล้ว มารู้อผลทานทำบุญแล้ว ไปบังเกิดในสวรรค์ ในอรรถกถาอิลลิตชาดกว่า "อุโธ ขณฺฐา อุโธ กุณฺธิ" ดังนี้เป็นต้น ในวรรคที่ ๘ แห่งเอกนิบาตก็ดี เรื่องเศรษฐีผู้ตระหนี่ ที่พระมหาโมคคัลลานเถระรู้ว่า เศรษฐีนั้น นั่งอยู่ ณ ที่ชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น เพื่อจะกินขนมเบื้อง ไป ณ ที่นั้นทราบแล้ว ถวายขนม ภายหลังไปพระเชตวัน ฟังเทศนาของพระศาสดา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ในอรรถกถาแห่งคาถาในบุปผวรรค^๑ธรรมบทว่า "ยถาปี ภมโร ปุပ္ผิ" เป็นต้นก็ดี ควรกล่าว (ด้วย).

ชนเหล่านั้นทั้งหมด ตั้งตนผู้กุศล ไม่มีศรัทธา ตระหนี่ ไว้ในคุณมีศีลเป็นต้นแล้ว บรรลุอานิสงส์ต่าง ๆ กัน ด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง เรายุค มีกุศลเป็นต้นเป็นเหตุ อันชนเหล่านั้นควรได้ใน ทิฏฐุธรรมและสัมปรายภพ, เวนั้น พวกเขาย่อมละเสียได้ภายหลัง แต่เวลาที่ตนตั้งอยู่ในคุณมีศีลเป็นต้น; เพราะฉะนั้น การตั้งตนไว้โดยชอบ ฟังเห็นว่า "เป็นมงคล." ด้วยเหตุนี้ ในอรรถกถา ท่านจึงกล่าววว่า "การตั้งตนไว้โดยชอบแม้เป็น เป็นมงคล." เพราะเหตุไร? เพราะเป็นเหตุละเวร อันเป็นไปในทิฏฐุธรรมและสัมปรายภพ และบรรลุอานิสงส์ต่างๆ ดังนี้.

[๑๑๑] แท้จริง จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ อาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่าง. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "ปิยชนมีมารดาเป็นต้น ย่อมไม่อาจให้สมบัติใด ๆ ได้เลย จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ ซึ่งเป็นไป

๑. พุ. ชา. ๒๗/๒๕. ตทฎจกถา. ๒/๑๖๓. ๒. พุ. ธ. ๒๕/๒๑.

ณ ภายในของสัตว์เหล่านี้เท่านั้น ย่อมให้สมบัตินั้นได้" ดังนี้ จึงตรัส
คาถานี้ในจิตตวรรคธรรมบทว่า:

"มารดาบิดา ก็หรือญาติเหล่าอื่น พึงทำเหตุ
นั้นให้ไม่ได้ จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ พึงทำผู้
นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า น ตี ความว่า ภิกษุทั้งหลาย
มารดาพึงทำเหตุนั้นไม่ได้, บิดาก็ไม่ได้, ญาติเหล่าอื่นก็ไม่ได้.

บทว่า สมุมาปณิหิตี ความว่า อันบุคคลตั้งไว้ในกุศลธรรม-
บท ๑๐ ประการ.

บาทคาถาว่า เสยฺยโส นํ ตโต เกร ความว่า ย่อมทำบุคคล
ให้ประเสริฐกว่า คือ ให้ชวยยิ่งกว่าเหตุนั้น. จริงอยู่ มารดาบิดา
เมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลาย ย่อมอาจให้บุตรไม่ต้องทำงาน
เลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอรรถภาพเดียวเท่านั้น, แต่ชื่อว่ามารดาบิดา
ผู้สามารถให้สิริ คือ จักรพรรดิแก่บุตรทั้งหลาย ไม่มีเลย, จะป่วย
กล่าวไปใย ถึงมารดาและบิดาจะสามารถให้ทิพยสมบัติหรือสมบัติ
มีปฐมฌานเป็นต้นได้แล้ว ไม่จำต้องกล่าวในการให้โลกุตรสมบัติก็ได้.
ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ ย่อมอาจให้สมบัตินั้นได้แม้ทุกอย่าง ด้วย
เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสค้ำนั้นไว้แล.

* พุ. ธ. ๒๕/๓๐.

เพราะฉะนั้น จิตแม้ใคร ๆ ควรตั้งไว้โดยชอบ จึงจะอำนวย
สุขทุกอย่างให้.

[๑๑๒] จริงอยู่ จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ย่อมอำนวยทุกข์ทุกอย่าง
ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "พวกโจร พวกคนมีเวร
ย่อมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้, จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ณ ภายใน
ของสัตว์เหล่านั้นอย่างเดียว ย่อมทำความพินาศนั้นได้" ดังนี้แล้ว ตรัส
คานานี้ในจิตตวรรค ธรรมบทนั้นนั่งเองว่า

"โจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวร พึงทำ
ความวอดวายนั้นใด จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด พึง
ทำบุคคลนั้น ให้เร็วกว่าความวอดวายนั้น."

[แก้อรธ]

โจร ชื่อว่า ทิโส^๑ ในคานานั้น. บทว่า ทิสฺ แปลว่า ซึ่งโจร.
พึงเพิ่มบาลีที่เหลือว่า ทิสฺวา (แปลว่า เห็น).

สองบทว่า ยนฺตุ กยิรา ความว่า พึงทำความวอดวายนั้นใด
แก่โจรผู้ที่ตนเห็นแล้วนั้น ด้วยสามารถเบียดเบียนบุตรภรรยา ยัง
อสังหาริมทรัพย์มีนาเป็นต้นให้ฉิบหาย และปลงเสียจากชีวิต.

ผู้ที่ผูกเวรได้ด้วยเหตุบางอย่างเท่านั้น ชื่อว่า เวรี.

บทว่า เวรีนํ ความว่า เห็นผู้มีเวรเห็นปานนั้น. บทว่า มิจุฉา-
ปณฺหิตํ ความว่า อันบุคคลตั้งไว้ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

๑. พุ. ฐ. ๒๕/๑๕.

๒. ทิโส แปลกลับมาว่าโจร ตามอรธกถา แต่ที่จริง แปลว่า คนเกลียดกัน-ศัตรูฯ

บทว่า ปาปิโย แปลว่า ให้ลามกที่สุดกว่า.

บทว่า น ได้แก่ บุคคลผู้ที่ตั้งจิตไว้ผิด.

บทว่า ตโต ความว่า กว่าบุคคลผู้เป็นโจรและผู้มีเวร อันโจร และคนมีเวรทั้งหลายเห็นแล้วนั้น, อีกอย่างหนึ่ง กว่าความวอดวาย นั้น. บทว่า กร แปลว่า พึงทำ. มีคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่า "โจรหรือคนมีเวร เมื่อประพฤติดิคนบุตร ภริยา นา สวน โค และ กระบือ เป็นต้น, ตนประพฤติดิคนต่อโจรหรือผู้มีเวรใด เห็นโจรหรือผู้มีเวรเมื่อนั้น ผู้ประพฤติดิคนต่อโจรอย่างนั้นเหมือนกัน ย่อมทำความวอดวายอันใด แก่โจรหรือผู้มีเวรนั้น; จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้น ให้ลามกที่สุดกว่าบุคคลผู้เป็นโจรและผู้มีเวรพึงทำต่อกัน หรือกว่าคนความวอดวายนั้น. แท้จริง โจรและคนมีเวรทั้งหลาย จะพึงทำทุกข์ให้เกิดขึ้น หรือพึงทำความสิ้นชีวิตในอัตภาพนี้เท่านั้น, ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ให้ถึงความวอดวายในทกฺขุธรรมแล้ว ยังชดไปในอบาย ๔ ไม่ให้เพื่อจะยกศีรษะขึ้นได้ แม้ตั้งแสนอัตภาพ เพราะฉะนั้น จิตแม้อันใคร ๆ ไม่ควรตั้งไว้ผิดทีเดียว.

[๑๑๓] ก็ผู้ใด ตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในกาลก่อน โดยชอบได้ในภายหลัง, ผู้นั้น ท่านเรียกว่า ผู้มีตนอันฝึกแล้ว, ก็กรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้ว ย่อมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไป, ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นความช่าง จึงตรัสคาถานี้ในนาควรรค*ธรรมบทว่า

* พุ. ธ. ๒๕/๕๗.

"บุคคลผู้ฝึกแล้ว มีตนทรมานแล้ว ฝึกฝนดี
แล้ว ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ จันใด บุคคล
(สามีญ) พึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านั้น
จันนั้น ไม่ได้เลย."

[แก้อรธ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อคติ ความว่า ที่ไม่เคยไปแม้ด้วย
ความฝัน. บทว่า ทิส ได้แก่ พระนิพพาน.

บทว่า อุตตนา ได้แก่ จิต. บทว่า สุตนุเตน ความว่าอันฝึก
แล้วด้วยดี ด้วยภาวนาอันสัมปยุตด้วยอริยมรรค.

บทว่า ทนุโต ความว่า ผู้มีความเสพผิดออกแล้ว.

บทว่า ทนุเตน ความว่า ทรมานแล้ว ด้วยการทรมานอินทรีย์.
มีคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่า "บุคคลผู้มีปัญญาฝึกฝนแล้ว มีตน
อันทรมานแล้วในเบื้องต้น ในส่วนภายหลัง ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมไปสู่
ทิศที่ไม่เคยไป คือถึงภูมิที่ฝึกฝนแล้ว จันใด บุคคลบางคนพึงไปสู่ทิศ
ที่ไม่เคยไปด้วยยานทั้งหลาย มียานอันเทียมช้างเป็นต้นเหล่านั้น จันนั้น
ไม่ได้; ภิกษุ เพราะฉะนั้น การฝึกตนเท่านั้นประเสริฐสำหรับเธอ.

กล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบ จบ.

[๑๑๔] มงคล ๓ ประการ คือ การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑
ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ด้วยคาถาแม้นี้ ดังพรรณนามาจะนั้น . บาทที่ ๑ ในคาถา